




	 ได้้รั ับการัจด้ทะเบียนเป็็นสหกรัณ์์	 เมื่่ �อวั ันที � 	 13	 มื่กรัาคมื่	 พ.ศ.	 2504		

เป็็นสถาบันการัเงิิน	ป็รัะเภทหน่�งิ	ซึ่่�งิด้ำาเนินการัโด้ยใช้้หลัักการัสหกรัณ์์	7	ป็รัะการั	ได้้แก่	

หลัักการัสมัื่ครัใจแลัะเปิ็ด้กว้ัางิ	หลัักป็รัะช้าธิิป็ไตย	หลัักเศรัษฐกิจ	หลัักการัป็กครัองิตนเองิ

แลัะควัามื่เป็็นอิสรัะ	 หลัักการัศ่กษา	 ฝึึกอบรัมื่	 แลัะสารัสนเทศ	 หลัักควัามื่รั่วัมื่มื่่อ 

รัะหวั่างิสหกรัณ์์	แลัะหลัักการัเอ่�ออาทรัต่อชุ้มื่ช้น

วิสัยทัศน์

เป็็นสหกรัณ์์ช้ั้นนำาด้้านนวััตกรัรัมื่ที�ทันสมื่ัย	ก้าวัเข้าสู่อนาคตใหมื่่	ในยุค	SMART	COOP

พันธกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด

1.		เพ่�มื่แลัะพัฒนารัะบบการัให้บรัิการัด้้วัยช้่องิทางิออนไลัน์

	•	การัสรั้างิควัามื่เช้่�อมื่ั�น

•	มื่ีรัะบบควัามื่ป็ลัอด้ภัยทางิเทคโนโลัยี

•	กิจกรัรัมื่สมื่าช้ิกสัมื่พันธิ์	(การัสมื่ัครั	/	การัลัาออก	/	งิานสวััสด้ิการั)

•	การัป็รัะช้าสัมื่พันธิ์ที�เข้าถ่งิสมื่าช้ิกอย่างิถูกต้องิ	รัวัด้เรั็วั	ด้้วัยช้่องิทางิออนไลัน์

•	การัลัด้ต้นทุน	อาทิเช้่น	โครังิการั	AI	ลัด้ต้นทุนทรััพยากรัที�สิ้นเป็ลั่องิ	ด้้วัยรัะบบ	AI	

•	การัรัวับรัวัมื่องิค์ควัามื่รัู้ของิสหกรัณ์์	ผ่่านช้่องิทางิ	Digital	หรั่อ	Youtube

2.		มื่ีการัพัฒนารัะบบ	แลัะบุคลัากรัให้มื่ีควัามื่ทันยุคสมื่ัย	ไรั้พรัมื่แด้น

•	ด้้านเทคโนโลัยี

•	ด้้านการัส่�อสารั	/	การัป็รัะชุ้มื่ออนไลัน์

•	ด้้านการัเช้่�อมื่โยงิเครั่อข่าย

•	ด้้านการัพัฒนาบุคลัากรัเพ่�อรัับข้อมืู่ลัข่าวัสารัที�ทันสมื่ัย

3. 	เป็็นสหกรัณ์์สีขาวั	บรัิหารังิานด้้วัยควัามื่โป็รั่งิใสแลัะตรัวัจสอบได้้
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รายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  2566 
ณ  หองประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------- 

กรรมการที่มาประชุม 

1. นายตุลย สิทธิสมวงศ รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน 

2. นายสุวัฒน กลิ่นเกษร กรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทนรองประธาน 

3. นางทิพทยา โชคศิริ กรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทนรองประธาน 

4. นายศิริศักด์ิ สีคําภา กรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทนเหรัญญิก 

5. นางปาริชาต ภูสวาง กรรมการ 
6. นางสาวพรรณพร ภูวนวัฒก กรรมการ 
7. นายสมโภช จ่ันจํารัส กรรมการ 
8. นางสุภา บุญศรี กรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการ  

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน 

    ในฐานะผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 

    สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 

2. นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย  
    จํากัด  
3. นางสาวจันตา โปทาเมือง ผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย 

    จํากัด 
4. นายมนตรี ชวยช ู ผูตรวจสอบกิจการ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  
    จํากัด 

  5. นายธํารงค มะลิออง ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 

  6. ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ 

  7. ผศ.ดร.วิเชียร หรรษานิมิตกุล กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ 

  8. นางธัญรัศม คงลี กรรมการและเลขานุการหยั่งเสียงฯ 

  9. สมาชิก  อีกจํานวน 2,690 คน จากจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 11,495 คน 

 

ผูเขารวมสังเกตการณ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด  จํานวน  3  คน  
    (จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,216 คน)  

เปดประชุมเวลา 14.09 น. 
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 นางสุภา  บุญศรี กรรมการปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการ เรียนเชิญรองประธานท่ีปฏิบัติหนาที่แทน
ประธาน, รองประธาน, เหรัญญิก, นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สหกรณ 2 ซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1, ผูสอบบัญชี  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบ
บัญชีและกฎหมาย จํากัด และผูตรวจสอบกิจการ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด จึงเชิญประธานกรรมการ
กลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 

 ประธานกลาวเปดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2565 โดยแนะนํากรรมการที่ปฏิบัติหนาที่แทน
รองประธาน, เหรัญญิก, เลขานุการนักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สหกรณ 2 ซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1, ผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบ
บัญชีและกฎหมาย จํากัด และผูตรวจสอบกิจการ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด จากนั้นดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจงเพื่อทราบ 

 ประธานฯ นําเสนอระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ทานประธานครับขอเรียน
ปรึกษาวาเวลาจดรายงานการประชุม ผมไมแนใจวาจะตองเขียนชื่อลงไปหรือพิมพรายชื่อหรือไม ซึ่งอานในรายงาน
การประชุมเกาจะมีเลขสมาชิก ผมขออนุญาตแนะนําตัวกอนนะครับ ผมประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล 291781 ซึ่ง
อนุญาตใหเอาชื่อนั้นลงพิมพในรายงานการประชุมไดเลย และอีกสวนหนึ่งที่เคยอานตรงนี้จะเห็นวามีเลขสมาชิกแต
ไมไดปรากฏช่ือของเขาตามขอมูลสวนบุคคล ฉะนั้นที่ประชุมจะบันทึกรายงานการประชุมอยางไรจะใหบอกวา
อนุญาตเลยหรือไมหรือเปนวิธีการวาจะตองเอยชื่อ อันนี้ตอบกอนครับเดี๋ยวคําถามขอที่ 2 ครับ 

 ประธานฯ ขออนุญาตตอบนะครับ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการที่เตรียมการ
ประชุมในวันนี้เนื่องจากขณะน้ีประเทศไทยมี พรบ.ขอมูลสวนบุคคลหรือที่เรียกยอๆวา PDPA ตอนน้ีเราก็ตระหนัก
ถึงวาอาจจะมีชื่อที่พาดพิงหรืออะไรอยางนี้ ทางคณะกรรมการดําเนินการก็เลยไดมีมติวาในเอกสารประกอบการ
ประชุมเลมนี้ที่ทานไดรับในปนี้จะแตกตางจากปกอนๆ ในปกอนวาเพ่ือเปนการรักษาเหมือนเปนขอมูลสวนบุคคลแต
เราก็จะไมทิ้งไปท้ังหมด ใสขอมูลเพ่ือที่จะ test ไดวาทานใดเปนสมาชิกที่อภิปรายในเร่ืองนี้ก็เลยเหลือไววาเปนเลข
สมาชิกและเพ่ือจะบันทึก เพราะทางคณะกรรมการดําเนินการที่จัดประชุมไมสามารถที่จะไปขอเปนรายๆ ได ทาน
ประเสริฐอาจจะอนุญาตแตตองมานั่งถามทุกคน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะ  ถาที่ประชุมแหงนี้มีมติรวมกันวาในป
ถัดไป แมวาประเทศไทยจะมีการบังคับใช พรบ.ขอมูลขาวสารน้ีแลวแตในบันทึกการประชุมขอใหบันทึกชื่อกับเลข
สมาชิกตอไปในการประชุมคร้ังตอไปเราก็จะกระทําเชนนั้น แตทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมแจงไปแลววาที่กรรมการดําเนินการได
ลงมติไปเพราะวาตระหนักถึงความจริงเรื่องนี้แลวก็คิดเหมือนกันวาจะเอาเร่ืองนี้มาสอบถามทานในกาลตอไปดวย ป
นี้ก็เลยขออนุญาตที่จะทําเปนแบบนี้ไปกอนไมทราบวาคําตอบน้ีจะเปนที่พอใจไหมแลวก็ทานอื่นจะอภิปรายไมวาจะ
เอาแคเลขสมาชิกก็พอไมตองระบุชื่ออะไรอยางนี้ครับ ขอเชิญครับ  

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขออนุญาตอยางนี้วากรณีใครที่
จะอภิปรายก็ขออนุญาตบอกมาเลย เชนของผมยินดีที่จะใหพิมพชื่อลงไปดวยเลย ถาทานอ่ืนๆ ก็ถือวาตอบกันตรงน้ี
ไมตองสอบถาม เพราะอานมาตรงนี้แลวจะรูวาใครหนอใครเลขท่ีสมาชิกนี้ไมรูจัก ฉะนั้นวาระนี้ทานถามเลยวาจะให
ลงไหม ของผมลงไดเลยครับ คําถามท่ี 2 

 ประธานฯ จะไดหมดจดไปเลย ทานอ่ืนๆ ที่จะขออภิปรายตอไปทานมีความเห็นวาอยางไร
รวมทั้งที่ประชุมใหญขอคําตอบเรื่องนี้หนอย ไมอยางนั้นผมตองมาถามทุกคนเลย 
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 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ถามเลยใครขัดของยกมือ   
 ประธานฯ คืออยากใหเปนเร่ืองทั่วไป เชิญครับ  
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ขออนุญาตครับดวยความเคารพ ทาน
อาจารยพูดเมื่อสักครูเราเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อเรามีการเปดประชุมแตละครั้งมันไมมีความลับ
พิเศษอยูแลว แตที่ผมดูทุกทานดูไดที่อาจารยพูดเมื่อสักครู ในฐานะเราเปนสมาชิกคนหนึ่งไมต่ํากวา 30 ป ถามวา
สมาชิกท่ีทรงเกียรติที่นี่เราเชิญมาประชุมก็รูอยูแลววารหัส การทํารหัสแปลวามันทําเง่ือนไขใหเราไปสุมใครวะมันเกิด
ปญหาในท่ีประชุมที่เราเห็น ที่อาจารยบอกวาเพียงแตวาชื่อนามสกุลลงไปเลยไมมีผิดกฎหมายหรอก เราก็เปนเด็ก
รามอยูแลวตัวนี้เปนตน ไมตองถามสมาชิกหรอกแตผมเห็นวาบางครั้งมีแตเลขสมาชิกทําใหเราสับสน ผูอาน มันของ
ใคร ก็ตองไปเปดหาและก็ไมจําเปน เชนผมจะพูดผมชื่อณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดอยูที่คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาฯ เทานั้นลงชื่อไปไมเห็นผิดกฎหมายตรงไหนเลย แตทานไปลงรหัส ใครวะ มันเกิดปญหาขึ้นทันทีเลยตัวนี้ 
ผมเห็นดวยวาตองลงชื่อเหมือนอาจารยพูดในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งครับ ตรงนี้มากกวาจะมีลับอะไรเฉพาะครับ 
ใครคนใดที่ไปทวงติงของคนอ่ืนเขาตองรับผิดชอบของตัวเองดวยเปนสวนบุคคล แตนี่เราประชุมที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด มันเปนสวนหนึ่งที่เราจะตองไมมีลับเฉพาะอยูแลว ผมขออนุญาตขอบคุณครับ ตองลงชื่อเต็มๆ 
เลยครับ ขอบคุณครับ  
 ประธานฯ ขอบคุณมากครับ ขออีกทานหนึ่งครับ  
 นายชูชาติ  ธรรมเจริญ เลขประจําตัวสมาชิก 154740 ผมขอใหที่ประชุมนี้คณะกรรมการทุก
ทานตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายถามีขอขัดแยงใครเปนผู รักษาการตามกฎหมายน้ัน ถากฎหมาย PDPA 
ตอนประกาศในราชกิจจาใครเปนผูลงนามเพราะฉะน้ันคนน้ันตองรับผิดชอบการกระทําทุกอยาง แมกระทั่งทุกวันนี้
กฎหมายเปนเรื่องท่ีจําเปนและสําคัญอางวาไมรูหรือฉันสมัครใจที่จะทําของฉันไมเปนไรเปนสิทธิของคุณ แตเมื่อ
ผลกระทบเกิดขึ้นคุณตองยอมรับผลกระทบท่ีตามมา เพราะฉะนั้นผมยืนยันวาตองไปถามวาหลักการของ PDPA 
เปดเผยอะไรไดมากนอยเพียงใด การใหขอมูลตองใหที่สมบูรณ เมื่อกีก้อนประชุมกรรมการ 1 ทาน ประชาสัมพันธ 1 
ทาน บอกวากรรมการชุดที่ 62 มี 15 คน ประกาศรายชื่อมาเรียบรอย อันนั้นเปน fact แตปจจุบันเราเหลือ 10 คน 
ไมพูดเลยวา 5 คนหายไปไหน การใหขอมูลอยางนี้ถูกตองหรือไม อยางไร การใหขอมูลตองครบถวนสมบูรณอยาทํา
ตัวเปนศรีธนญชัย 5 คนที่หายไปหายไป เพราะเหตุใดตองแจงครับ เพราะน่ันคือ fact ชื่อประกาศไปแลว 15 คน แต
ถามวา 5 คนที่หายไปหายไปเพราะอะไรมันตองมีเหตุ สมาชิกไมไดติดตามขาวสารทุกคน ผมย้ําวากฎหมายท่ีสําคัญ
ของเราคือที่ออกมาใหมก็คือกฎกระทรวง ผมย้ํากับทานประธานวากฎกระทรวงขอ 14 ยังไมเคยใชตองใชวันนี้และใช
เดี๋ยวนี้ กฎกระทรวงขอที่ 14 คุณวิวาหพรรูดีกฎกระทรวงขอ 14 ซึ่งประกาศแลววาตองใช ทานยังไมไดใชเลย วันนี้
ตองใช ความจริงมีหนึ่งเดียว ความจริงตองถูกตอง ความจริงตองสมบูรณ ใครบิดเบือนไมได กฎหมายคือกฎหมาย
ตองปฏิบัติทุกอยางตามกฎหมาย ขอบคุณครับ 
 ประธานฯ ถาผมสรุปไมผิดอาจารยไมคอยเห็นดวย มี 2 ทานที่บอกวาเนื่องจากเวลาที่อภิปราย
ผูอภิปรายแตละทานไดระบุตัวตนของตัวเองออกมาแลวแลวก็มีเลขสมาชิก เพ่ือความสบายใจในปตอๆ ไปผมขอ
สรุปวาเอกสารการประชุมในปตอๆ ไปจะทําเหมือนเดิม เราจะไมถือวาการเปดเผยชื่อนั้นเปนการละเมิดสมาชิกเรา
จะไมมาฟองรองกันภายหลังจะฟองรองอยูอยางเดียวก็คือวาเนื้อความท่ีปรากฏอยูในเอกสารนี้ไมตรงกับขอเท็จจริงที่
ทานอภิปรายแลวทําใหเกิดความเสื่อมเสียกับทานได อันนี้ทานฟองกรรมการดําเนินการไดถามีความเสื่อมเสีย อันนี้
เทาท่ีผมจําเจตนารมณและเน้ือความของกฎหมายขอนี้การเปดเผยชื่อหรืออัตลักษณของตัวบุคคลไมไดเสียหายแตถา
เนื้อความที่เปดเผยกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลนั่นแหละครับคือใจความสําคัญของ PDPA เพราะฉะน้ันผมขอ
อนุญาตขอสรุปวาขอตอบทานอาจารยประเสริฐวาในเอกสารการประชุมปตอๆ ไปจะกลับมาเหมือนเดิม ปนี้ใชอยาง
นี้เพราะวาเนื่องจากเปนปแรกในการท่ีเราจะจัดทําเอกสารหลังจากมี พรบ. PDPA อันนี้คือเราประชุมแลวโอเคเรา
ลิมิตไปอยางนี้ดีกวา ถาในปนี้เกิดขอขัดของไมรูวาใครอภิปรายบางก็ตองขอประทานโทษดวย ปถัดๆ ไปก็จะเปน
อยางนั้น ขอเชิญขอ 2 ตอไปครับ 
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 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 คําถามขอที่ 2 วาระการ
ประชุมผานคณะกรรมการดําเนินการถูกตองไหมครับ 

 ประธานฯ ถูกตองครับ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 กรรมการเห็นทุกตัวอักษรใช
หรือไม วาระที่จัดในเลมทั้งหมดคณะกรรมการดําเนินการทราบทั้งหมดใชไหมครับวาเปนมติกรรมการดําเนินการ
ถูกตองไหมครับ 

 ประธานฯ ถูกตองครับ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ยืนยันนะครับวาผานมติ
คณะกรรมการเห็นชอบทั้งหมด 

 ประธานฯ ครับ  

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 Ok ครับ ขอบคุณครับ  

 ที่ประชุมมีมติ ใหจัดทํารายงานการประชุมโดยระบุชื่อสมาชิกดวย  
 ประธานฯ ผมขออนุญาตกลับมา ประธานแจงตอที่ประชุม อยางท่ีเมื่อกี้อาจารยชูชาติได
อภิปรายคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 2562 ที่ผานความเห็นชอบของที่ประชุมใหญครั้งที่ผานมารอบน้ันมี
ครบทั้งหมด 15 ทาน แตถาเปนภาษาอังกฤษในรอบปที่ผานมาก็ตองอุทานวา What a year เปนปที่มีเหตุการณ
อะไรตางๆ มากมายคือสืบเนื่องมาจากคดีที่หลายทานก็ติดตามก็คดีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ ซึ่งมีคําพิพากษา
ของศาลแพงชั้นตนที่พิพากษาใหอดีตคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบจํานวนหน่ึงและมีการเรียกคาเสียหาย
ตามคําบังคับคดีขั้นตนและเมื่อไมมีการชําระอันนี้เรียกวามูลหนี้ละเมิด ซึ่งเปนการผิดขอบังคับและทําใหเกิดการขาด
คุณสมบัติก็มีการอุทธรณ มีคําสั่งมีการอุทธรณคําสั่งผมขออธิบายโดยรวบรัดจนสุดทายเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ก็มี
การประชุมเพ่ือที่จะแจงคําสั่งใหวันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการ 5 ทานในขณะนั้นขาดคุณสมบัติและยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ตามปกติแลวกรรมการดําเนินการทานใดๆ จะประธานหรือคณะกรรมการท้ังหมดไมมีอํานาจที่จะไป
แจงใหกับกรรมการทานใดยุติการปฏิบัติหนาที่ ถาจะใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณแจงวาใหทานใดหยุดการ
ปฏิบัติหนาที่อันนั้นจะเปนเรื่องใหญและทานอาจจะไมไดกลับมาปฏิบัติหนาที่อีกเลย ดังนั้นตอนแรกสุดแมกระทั่งผม
เองก็ยังไมเขาใจวาทําไมดําเนินการเชนนั้นจึงทักทวงวาจะไมใหกรรมการดําเนินการไปสั่งให 5 ทานยุติปฏิบัติหนาที่
อยางไรก็เลยตองศึกษากันนานถึงจะเขาใจวาอยางนี้ เขาเรียกวาใหแกไขขอบกพรองใหคนที่ขาดคุณสมบัติยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ 1 ในนั้นก็จะมีประธานและรองประธาน 1 ทาน มีเลขานุการและเหรัญญิกและกรรมการอีกหนึ่งทาน 
ดังนั้นหลังจากตามขั้นตอนตามกฎหมายหลังจากที่อุทธรณรองทุกขอุทธรณตามหนังสือคําสั่งอุทธรณตอนายทะเบียน
แลวนายทะเบียนยืนตามเดิมข้ันตอนตอไปตามกฎหมายก็จะตองรองตอศาลปกครอง ผมขอค่ันตรงนี้รายงานวาทําไม
ประธานที่ไดรับการเลือกต้ังเมื่อปที่แลวเดือนมีนาคมป 65 จึงไมไดทําหนาที่ในวันนี้ก็ขอรายงานตัววาตอนน้ีผมเปนผู
ปฏิบัติหนาที่แทนดวยเหตุผลดังกลาว ขอเชิญครับสมาชิกอภิปราย  

 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ขอโตแยงกับทานประธานวาคําสั่งของ
นายทะเบียนที่สั่งพวกผมมา 5 คน ก็คือใหหยุดปฏิบัติหนาที่และก็ยังอยูในขั้นอุทธรณรองศาลอุทธรณ เราขอยื่นฟอง
ศาลปกครองไปเพราะฉะนั้นจะอยูในการพิจารณาคดี คดียังไมถึงที่สุด ผมก็ยังมีโตแยงตอคําสั่งของกรมสงเสริมอยู 
เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ถือวาการละเมิดสิทธิ์ของพวกผมก็ยังมีอยูผมก็ยังสามารถโตแยงคําสั่งนั้นได ขอบคุณครับ  
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 ประธานฯ ก็เหมือนที่ผมอธิบายวาตอนน้ีศาลปกครองก็ยังโตแยงไดไมใชขั้นอุทธรณถือเปนการ
ฟองตอศาลปกครองกลาง ก็คือในภาษาศาลปกครองกลางคือชั้นตนและจะมีชั้นศาลปกครองสูงสุดทุกทานที่โดน
คําสั่งนายทะเบียนยังสามารถทําตาม step ได เมื่ออุทธรณแลวอุทธรณตอนายทะเบียนแลวไมผานก็เปนการจบ
ภายในความสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กับนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งเปน authority ตามกฎหมาย เมื่อ
พนจากตรงน้ันเมื่อสองฝายนี้ตกลงกันไมไดก็ตองมีคนที่มีศักดิ์สูงกวาตามกฎหมายนั่นก็คือศาลปกครองเราก็จะรอ
ตอไป ขอเชิญอาจารยประเสริฐ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 เราถูกพาดพิงวาเหมือนมี
ความผิด จริงๆ แลวคดีที่เราฟองศาลท่ีวาคณะกรรมการไปลงทุน 915 ลานกับเคหนพเการวมใจ เราถูกฟองวาเรามี
ความผิดซึ่งคุณสมบัติกรรมการในขอ 9(7)  บอกวาตองผิดนัดชําระหนี้ซึ่งตองเปนการกูกับสหกรณออมทรัพยจุฬา ถา
ไมสงทั้งตนและดอกนั่นแหละมันมีความผิด คุณสมบัติกรรมการจะขาดและกรณีนี้เชนเดียวกันคดียังไมเสร็จสิ้น 
คณะกรรมการชุดหน่ึงก็เคยปรึกษากับนายทะเบียนมาแลวเมื่อป 64 วาขณะนี้ศาลตัดสินวามีความผิดตองชดใชแลว 
5 ลาน กับ 1 ลาน เปน 6 ลานกวาบาท ทําดีมากบานโดนอายัดเรียบรอยอยางน้ันชีวิตก็ตองแลกกันละตอไปใครที่
ทวงมากๆ ก็ตองแลกกันแลวไมเปนไร หลังจากน้ันสหกรณออมทรัพยจุฬาทานก็อุทธรณเองครับวาคดีไมเทากับ
สินทรัพยที่เรียกรอง นายทะเบียนก็บอกมาวายังเปนกรรมการและปฏิบัติหนาที่ไดเมื่อป 64 ผมไมแนใจวานาย
ทะเบียนคนน้ีหรือเปลาหรือคนท่ีดูแลคนนี้หรือเปลาสมัยหนึ่งที่ทานมา ขอโทษมีสมาชิกเราบอกตัวแทนเชื่อถือไมได 
ตองกลับมาตรงนี้ใหมครับตรงนี้เราไมไดผิดขอบังคับและยังเขียนบอกวาถากรณีจะบอกวาที่ผิดนัดชําระหน้ีนี้โดย
ละเมิดใหไปแกไขขอบังคับ กรรมการทานอ่ืนจําไดไหมครับวาทานจะแก 
 ประธานฯ คืออยางนี้ครับอยาหาวาผมตัดบทเลยนะครับ เพราะมีวาระอีกเยอะแยะ ผมขอ
อธิบายอยางนี้ครับใหที่ประชุมทราบวากรณีนี้เปนกรณีแรกของประเทศไทยของวงการสหกรณของไทยท่ีเรียกหนี้อัน
นี้วาเปนมูลหนี้ละเมิด ดังนั้นเปนสิทธิ์ของผูที่ถูกคําสั่งที่จะอุทธรณแลวก็ฟองรองตามลําดับข้ัน ที่เมื่อกี้อาจารย
ประเสริฐบอกวาป 64 มีการระบุมาครั้งหนึ่งแลวตอนนั้นยังไมเสร็จสิ้น ผมติดตามเรื่องนี้เองโดยตลอดก็คือฝาย
กฎหมายของกรมเขามีการโตแยงถกเถียงหรืออะไรกันมากมายและสรุปจนเปนที่มาของคําสั่งของนายทะเบียน เชื่อ
ผมเถอะครับนายทะเบียนถาเขาไมมี backup ของฝายกฎหมายเขาไมกลาที่จะออกคําสั่งใหเรามาแกไขขอบกพรอง 
เดี๋ยวผมจะมีแกไขขอบกพรองอันหนึ่งที่ผมจะชี้แจงในฐานะประธานอีกเรื่องเดียวแลวผมจะจบแลวเพ่ือจะเขาสูวาระ
การประชุมตอไป ดังนั้นอันนี้เมื่อเปนกรณีแรกผมถึงบอกวาตอนนี้แมแตผูที่ไดรับคําสั่ง 5 ทานก็ยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามโดยปริยายจึงเปนที่มาทําใหผมคุณสุภา คุณศิริศักดิ์ จึงปฏิบัติหนาที่ ขอเพ่ิม Adjective หนอย ดวยความ
ยากลําบาก เพราะ 15 คนเหลือ 10 คนจะครบองคประชุมสัปดาหที่ผานมาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเพราะไม
สามารถประชุมไดเพราะไมครบองคประชุม เราก็พยายามทําหนาที่ตลอด 6 เดือนที่ผานมา แตกรณีที่ทานอาจารย
ประเสริฐพยายามจะอภิปรายผมขอบคุณแตเพ่ือใชเวลาใหสั้นที่สุด ตอนน้ี 5 ทานยุติการปฏิบัติหนาที่แลวตามคําสั่ง
ใหแกไขขอบกพรองอันนั้นจบแลวแตตอนน้ีเหมือนที่คุณณรงคอภิปราย ตอนน้ีอยูในขั้นฟองชั้นตนของศาลปกครอง
เรียกวาศาลปกครองกลางก็ดําเนินตอไปจนกวาจะเกิดผลสุดทายออกมา ทางสหกรณจุฬาก็จางทนายฟองศาล ทาง
ผูเสียหายก็จางทนายฟองศาลเปนการสวนตัวไปพรอมๆ กันมี 2 คดีนะครับแยกกันตามสิทธิ์ของเรา มีการระบุ
เรียกรองคาเสียหายหรืออะไรก็ทําตามเกณฑทุกอยางแตระหวางน้ีเราก็ตองเดินไปขางหนา สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ก็ตองทําหนาที่ไปตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของเพราะฉะน้ันผมขออนุญาต
โอเคผมจะขอสรุปเทานี้จบขอที่ 1 วาตอนน้ีผมตองทําหนาที่แทนปฏิบัติหนาที่แทนสหกรณ อีกหลายๆ ทานก็ทํา
หนาที่มาตลอด 6 เดือน อาจารยประเสริฐครับผมขออนุญาตใหทานสมาชิกท่ีอยูขางหนาอภิปรายตอนะครับ  
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 นางสุภางค จันทวานิช เลขประจําตัวสมาชิก 261377 ดิฉันอยากขอเสนอวาวันนี้มีวาระการ
ประชุมจํานวนมากและมีเรื่องตองพิจารณามากจึงอยากเสนอใหนําวาระการประชุม 4.15 และ 4.16 ขึ้นมาพิจารณา
กอนวาระอ่ืน 
 ประธานฯ ขอบคุณครับผมจะขอเสียงทุกๆ วาระทุกๆ การเปล่ียนแปลงที่ประชุมใหญจะตอง
เปนผู approve อยางที่เรียนมาก็คือผมบอกวาผมเปนคนเสนอที่บอกวาให 4.15 อยูหลังสุดเพราะเกรงวาจากที่
ประธานแจงที่ประชุมขอ 1 มันจะมีผลสืบเนื่องทําใหเกิดความวุนวายในการอภิปรายก็เลยเกรงวา 4.1 4.2 4.3 4.4 
และ 4.7 4.10 4.11 เกรงวาวาระที่สําคัญ 5-6 อันที่อยางไรก็ตองผานนะครับ ผมขอความกรุณาทุกทานถามีการยก 
4.15 4.16 ขึ้นมาแลวอยางไรชวยอยูในท่ีประชุมอยาใหเกิดเหตุวาเราไมครบองคประชุมเลย ผมขอรอง เราจะ
พยายามทําใหเสร็จสิ้นและปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณโดยเครงครัดตองขอขอบพระคุณแทนคุณสุภางคที่
อภิปราย ผมขอแจงตอที่ประชุมอีกเพียงหน่ึงหัวขอและจะเขาสูวาระตอไป ขอเชิญอาจารยประเสริฐครับทานยังมี
เรื่องคางครับ ขอประทานโทษครับ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 มันก็คงจบแคนี้ละครับเพราะ
พอแกไปพวกผมก็โดนดาและก็ระวังชีวิตกันไวดวย ขอบคุณครับ 
 ประธานฯ ขอบคุณครับ ผมสรุปนิดนึงสําหรับ PDPA เอกสารการประชุมปหนาจะกลับมา
เหมือนเดิมมีชื่อของผูอภิปรายและเลขที่ ผมเห็นดวยที่บอกวาก็ในเม่ือเขามาอภิปรายเขาเปดเผยชื่อแลวเปดเผยเลข
ประจําตัวตามระเบียบขอบังคับที่ทําอยูตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทําอยูแลว เพราะฉะน้ันการบันทึกก็เปดเผยเขาคงไม
วาอะไร ขออยางเดียว เอาอยางนี้การบันทึกมันอาจจะมีขอผิดพลาดไมควรเปนการผิดพลาดโดยเจตนาและทําใหเกิด
ความเสียหาย ถาสมาชิกทานใดที่อภิปรายในปนี้และปหนามีขอบันทึกในเอกสารท่ีประชุมใหญและชื่อของทาน
ปรากฏและเนื้อความไมตรง ทานไดรับไป 7 วันกอน ไดโปรดรีบแจงมาที่สหกรณโดยดวนประธานจะไดรับทราบและ
จะไปชี้แจงวามีขอผิดพลาดในบันทึกรายงานการประชุมในเอกสารเราจะไดถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองแกไขกอน ผม
ถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญเพราะการอภิปรายถามีการบันทึกผิดพลาดไปจากสาระสําคัญที่ทานอภิปรายไวเปนเรื่อง
สําคัญมาก again นะครับ ผมบอก what a year มีหนังสือรองเรียนและก็มีคําสั่งมีการเขามาตรวจสอบมากมาย
หลายเรื่อง ผมขอยกเรื่องเดียวที่สําคัญคือเรื่องขอรองเรียนเร่ืองของการลงทุนเกิน ผมขอเลาไทมไลนสั้นๆ ในการ
ประชุมใหญปที่แลวทานประธานบัญชาขอกรอบการลงทุนไมเกี่ยวกับสมาชิกกูไมเกี่ยวกับใหสหกรณอ่ืนกู เฉพาะท่ี
ลงทุนในพันธบัตรลงทุน ใน บลจ.ลงทุนในหุนกูตางๆ ขอไว 24,000 ลาน ปรากฏวาการลงทุนตอนนี้ตาม พรบ.และ
ขอบังคับของเราจะตองมีทุกการลงทุนจะตองผานอนุการลงทุนแตปรากฏวาตองยอมรับวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น การ
ลงทุนบางอยางทุกคนตางฝายตางก็ไดรับอนุมัติและในความรับผิดชอบของตัวเองพยายามที่จะเอาเงินสวนที่เหลือ
จากที่ใหสมาชิกกูกับสหกรณอ่ืนกูเอามาลงทุนใหมากที่สุด ยิ่งลงทุนมากถาตัวเลขผลประกอบการที่เราไปลงทุนมันไม
ต่ําเตี้ยเรี่ยดินมากตัวนั้นก็จะเปนเงินยอนกลับมาทําใหทานไดปนผลอยางมากท่ีสุด ทานใดท่ีมารวมประชุมปนผลเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธที่ผานมาก็จะทราบ ผมขอหยิบขางหลังมาแจงสั้นๆ นะครับวาป 2564 เรามีกําไรสุทธิ 602 ลาน 
ป 2565 มีกําไรสุทธิ 678 ลาน เสร็จแลวเราก็มีการตัดทุนสํารอง 10% และที่สําคัญตอนน้ีหุนกูการบินไทยจากเกรด 
A- กลายเกรดเปน D ไปแลว เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมแจงเลยวาถาการบินไทยยังไมออกจากแผนฟนฟูหุนกูที่เคยให
ดอกผลเราปละ 6% เราจะตองจายกันหนี้สูญตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2,000 กวาลานไมเปะๆ แตสหกรณออม
ทรัพยจุฬาจะตองจายหักกันหนี้สงสัยจะสูญปละ 119 ลานบาทไปอีก 20 ป ตอนนี้ไปแลว 2 ป ปนี้ที่ 3 และมีของธน
กิจไทยอันนี้หาร 6 เรียบรอยแลวอีกปละ 79 ลานบาท รวมแลวกลมๆ ก็คือ 200 ลานบาทที่เราตองหักนะครับ เราก็
เลยมีปนผลแทนที่จะเปนรอยละ 5 ผมขอแจงใหทราบตอนนี้ทุนเรือนหุนของสหกรณออมทรัพยจุฬา 14,800 ลาน
บาท เพราะฉะนั้นปนผลท่ีเราเรียกวา 1 บาท เราจะตองมีกําไรสุทธิ 148 ลาน ทานที่ตองการปนผลรอยละ 5 หรือ 5 
บาท เราจะตองมีกําไรที่เหลือจากหักทั้งหมดแลว 740 ลานบาท ซึ่งผมคํานวณแลวทานลองคํานวณตามนะครับถา
เราลงทุน 24,000 ลาน เราได 3% มันกี่ลานบาทกัน มันไมถึง เพราะฉะนั้นตองลงทุนถึง 40,000 ลานบาทที่ผมจะขอ
วันนี้เพ่ือที่จะไดถา 4% คือประมาณ 1,600 ลาน ถาถึง 5% ก็เปน 2,000 ลานและคอยมาหักนั่นตัดนี่มีคาใชจาย
อะไรมันจะไดมากกวา 678 ลาน 
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 ผมขอรายงานสัดสวนป 2564 ที่เราไดกําไรท้ังหมด 602 ลาน 40% มาจากสมาชิกกูกับ
สหกรณอ่ืนกู 60% มาจากการลงทุนอ่ืนที่ไดรับอนุมัติเงิน แตป 2565 สมาชิกกูลดลงแตสหกรณอ่ืนกูเขาเอาเงินมา
คืนเราเยอะ จาก 7,000 ลาน เหลือประมาณ 4,500 ลาน ดังนั้นสัดสวนของกําไรใน 678 ลาน ประมาณ 28% จาก 
40 เหลือ 28 มาจากสมาชิกกูและสหกรณอ่ืนกู เพราะฉะน้ันสัดสวนจากการไปลงทุนประเภทอ่ืนมีพันธบัตร มีหุนกู
ในป 2565 ที่ทานเห็นเพ่ิมขึ้นเปน 72% ดังนั้นแผนที่คิดกันงายๆ ก็เลยคิดวาเราจะตองลงทุนเพ่ิมขึ้นในสัดสวนน้ี
ประมาณ 40,000 ลาน เดี๋ยวจะดูในวาระดังกลาว แตผมจะบอกวาเมื่อเราไดรับคําสั่งดังกลาวเราก็พยายามท่ีจะ
คนหาวาเราจะขายหรือลดการลงทุน อนุการลงทุนก็ตองขาย เราขายพันธบัตรรัฐบาลไป 400 ลาน เราขายหุนกูไป
จํานวนหนึ่งรวมแลวประมาณ 2,000 กวาลาน ยังลดลงไมเทากับที่กําหนดเมื่อ 1 มีนาคมที่ผานมา กําหนดที่กรมเปด
ชองใหเราก็คือ 150 วัน รวมแลวถึงวนัที่ 7 มีนาคมท่ีผานมา วันที่ 1 มีนาคม เราวาไมทัน กรรมการดําเนินการก็เลย
มีมติใหสงหนังสือขอขยายการลงทุนถึงวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งก็เปนการมอบใหกรรมการชุดตอไปดําเนินการตอ และ
เมื่อผานการประชุมในวันนี้ถาทานเห็นดวยใหขยายกรอบการลงทุนเปน 40,000 ลานตามที่ขอและภายในมีสัดสวน
หรืออะไรท่ีชัดเจนพอสมควร แตเราจะมีเฟซที่บอกวาสามารถยายกรอบการลงทุนไดตามสมควรเปนอํานาจของ
กรรมการดําเนินการอันนั้นเราเชื่อวาจะไดเงินกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น เมื่อกี้ท่ีผมแจงแลววาประมาณ 200 ลานที่ตองกันหนี้
สงสัยจะสูญ ตอนน้ี so far ยังไมมีการลงทุนอ่ืนที่เราจะตองกันหนี้สงสัยจะสูญ ตลอด 4 ปที่ผานมาที่ผมมาเปน
กรรมการเปนรองประธานไดกันหนี้สงสัยจะสูญไปหมดแลวตอนน้ีเหลือแค 2 Item คือหุนกูการบินไทยกับเงินลงทุน
ผมจําไมไดวามีหมวดไหนบางอีก 79 ลานบาท รวมแลวกลมๆ คือ 200 ลาน ตอนน้ียังรอหนังสือตอบจากกรมอยูถา
วันนี้ขยายกรอบแลวจาก 24,000 ลานขอเสียหายก็จะไมเกิดข้ึนอีก ตองเรียนวาที่เราขายตองเรียกวา forced sale 

ก็มีบาง Item ที่ทําใหเราขาดทุนเหมือนกัน forced sale เมื่อไหรมันจะมีบางสวนที่มีโอกาสจะขาดทุนหรือไมกําไร
เทาท่ีควร ดังนั้นในเรื่องท่ี 2 โดยสรุปก็คือวาสหกรณถูกรองเรียนและมีการถูกตรวจสอบและถูกคําสั่งใหลดการลงทุน
ใหอยูภายในกรอบทางคณะกรรมการดําเนินการผานอนุกรรมการลงทุนไดพิจารณาและก็พยายามเต็มท่ีตัวเลขกลมๆ 
ก็คือลดไปประมาณ 2,000 ลาน ซึ่งก็ยังไมเขาเกณฑที่กําหนดแตเมื่อเราไดแสดงความจริงใจที่จะดําเนินการแลวและ
วันนี้ถึงเหตุที่ประชุมใหญพอดีก็เลยเปนที่มาของวาระที่จะขอเพ่ิมกรอบการลงทุนในป 2566 นี้ ผมขอขยายนิดเดียว
สําหรับขอที่ 1 วามีสมาชิกหลายทานตําหนิตอวาปฏิบัติหนาที่แทนประธานวาทําไมจึงเรียกประชุมไมเปนเดือน
กุมภาพันธตามกําหนดมาเปนมีนาคม ก็ขอเรียนวาเนื่องจากมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งมีคําสั่งอะไรผมก็ประมาณการวา
มันอาจจะตองมีการหย่ังเสียงซอมก็เลยเผ่ือเวลาไวแตเมื่อเวลาที่เผื่อไวมันไมมีการหยั่งเสียงซอมเกิดขึ้นดวยเหตุผล
อะไรผมขออนุญาตไมอธิบายมันผานไปแลวก็เลยเปนการลาชา แตตามท่ีสมาชิกไดมารองเรียนโดยตรงกับผมวาการ
เลื่อนการประชุมทําใหเกิดความเสียหาย สมาชิกหลายทานตองการไดเงินปนผล หลายทานจะไดเงินเฉลี่ยคืนดังนั้น
เมื่อมีการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ ก็มีการแกไขขอบังคับเพ่ือที่จะใหมีการกูปนผลโดยที่ไมคิดดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 
13 จายเงินวันที่ 14 จนถึงวันประชุมใหญ ทานใดที่ไดรับความเดือดรอนจากการตัดสินใจเลื่อนการประชุมมาผมก็
ตองขอประทานโทษดวย เปนความตั้งใจของตัวกระผมเองท่ีจะใหมีการหย่ังเสียงซอมแตเมื่อไมเกิดขึ้นก็ตองมา
ดําเนินการในวันนี้ เพราะทุกทานคงทราบดีวาอํานาจในการเลือกกรรมการท้ังชุด 15 ตําแหนงเปนอํานาจของท่ีนี่ของ
ที่ประชุมใหญ การหยั่งเสียงเพ่ือที่จะใหครอบคลุมสมาชิกมากกวาที่มาประชุมในวันนี้จึงมีการหยั่งเสียงกรรมการ แต
เมื่อการหย่ังเสียงมีขอจํากัดหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นการแกไขปญหาก็ตองยอนกลับมาที่การประชุมแหงนี้ เดี๋ยวก็จะ
ถึงอยางท่ีทานอาจารยสุภางคบอกวาขอ 15 กับ 16 ผมในฐานะปฏิบัติหนาที่แทนประธานสหกรณก็ขอยุติจบเรื่อง
ของประธานแจงตอที่ประชุมแตเพียงเทานี้ มีสมาชิก 2 ทาน ขอเชิญดานหลังคุณอุดม และอาจารยชูชาติเปนทาน 
ที่ 3  
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 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย สิ่งที่มีประเด็น
ที่จะถามอาจารยพอดีครับวาอาจารยชี้แจงในท่ีประชุมแจงเพ่ือทราบมันเขากรอบการลงทุน คือสงสัยที่วากรอบการ
ลงทุน 24,000 ลานที่ของบประมาณจากปที่แลวถูกไหมครับ มันเปนมติที่ประชุมถือเปนกฎหมายและถือวาเปน
คํามั่นสัญญากับสมาชิกซึ่งเปนเจาของกิจการ แตขณะนี้ทานตองบอกตัวเลขดวยวาเรียนสมาชิกที่วาใชเงินเกินไป
ลงทุน 28,000 ลาน มันเกินไป 4,000 กวาลานตัวนี้ที่ถือวาผิดสัญญา แตการลงทุนประเด็นคือผมถาม 2 ขอ ใชเงิน
เกินหรือจะลงทุนอะไรขางหนา ในเร่ืองนี้หนังสือจากกรมติงบอกวามันผิดมันลงทุนยังไมไดและกรมมีคําสั่งใหแกไข
ขอบกพรอง นี่คือคําถามทานแกหรือยังเดี๋ยวตอบผมขอที่ 1 ขอที่ 2 ที่ขอกรอบการลงทุน 40,000 ลานผมวามัน
เกินไปในการลงทุนคร้ังนี้ในความคิดของผมนะครับที่ตั้งขอสังเกตการณ เพราะวาถา 30,000 ลานก็ยังพอรับได 
เพราะเรามีเงินที่อยูกับธนาคารที่จะลงทุนอีก 6,000 ลานและตัวอื่นอีก แตการลงทุนผมเรียนชี้แจงกับสมาชิกดวยวา
ดวยเหตุที่ฟงทานเมื่อกี้ทานบอกไดปนผลนอยเพราะฉะนั้นจะขอกรอบการลงทุนของ บลจ.หรือการลงทุนหุน 
บุริมสิทธิ์ซึ่งตามจริงทางจุฬาฯ สหกรณเราลงทุนอยูในระดับ A- ขึ้นไปเพ่ือสรางความเชื่อถือ ตัวนี้เราเคยบริหารงาน
รวมกันแตผมวา 3.65 ที่มา..สมัยที่ผมทํางานผมทํารายไดใหกับสหกรณเดือนละ 90 ลาน ย้ําเดือนละ 90 ลาน 12 

เดือนก็พันกวาลาน หักเปอรเซ็นตตามที่อาจารยพูดเมื่อกี้ไปทุกอยางหรือคาใชจายอะไรตางๆ มันก็จะเหลือ 800 กวา
ลานและมาจัดสรรกําไรสุทธิแยกเปนเฉลี่ยคืนรอยกวาลาน 199 หรือ 200 ลานทุกคนแฮปป แยกเปนปนผล  
5-7 บาท นี่แตกอนมันเปนอยางนี้แตคราวนี้มาปจจุบันมันมีเรื่องตางๆ ที่เปนมหากาพยของสหกรณเรามันยังไมจบ
สิ้น เนื่องจากวาขณะนี้เราตัดหนี้สงสัยจะสูญตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแลวทุกสหกรณเหลือแค 2 สหกรณ เชน การ
บินไทย 119 ลาน และธนกิจ 3 รายการ 80 กวาลาน รวมเปน 200 กวาลาน เมื่อทํากําไรลดลงขณะน้ีนะสหกรณทํา
มาลดลงเฉล่ียเดือนละ 70 ลานบาทก็ถือวาเรารับไดใน 3.65 แตทานบอกวาจะขอกรอบการลงทุน 40,000 ลาน 
คําถามของผมก็คือทานแกไขขอบกพรองไดหรือยัง และคําถามที่ 2 การลงทุน 40,000 ลานในความคิดผมในภาวะ
เศรษฐกิจแบบน้ีอันนี้เปนความคิดของผมในสภาวะเศรษฐกิจแบบน้ีมันเกิดภาวะเงินเฟอ การเกิดภาวะเงินเฟอ
หมายความวาผูมีประกอบกิจการมีสินคาท่ีมีคุณภาพ 

 ประธานฯ ขอเชิญ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ยังไมจบครับ 

 ประธานฯ คือผมในฐานะประธานตองพยายามกระชับเวลา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 อีก 2 นาทีจบแลว ตองทนฟงนิดหนึ่ง  
 ประธานฯ 2 นาทีนะครับ  

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มันเกิดภาวะเงินเฟอเนื่องจากเจาของ
ประกอบการตางๆมีสินคาดีนี่ผมเปรียบเทียบใหดูและประชาชนไมมีกําลังซื้อมีเงินแตไมมีกําลังซื้อตองเก็บเงินสวนตัว
ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แตมันทําใหเราเกิดภาวะเงินเฟอ 2 ภาวะของสงครามรัสเซีย ยูเครนเอย โควิดเอย และ
รัฐบาลและรัฐบาลของเรายังไมนิ่ง ผมไมแนะนําใหลงทุน 

 ประธานฯ ผมไมไดจะตัดบทนะครับคืออยางนี้ครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมแนะนําวาเวลานี้มันเสียหาย 
 ประธานฯ เดี๋ยวขออภิปรายในตอนท่ีขอกรอบการลงทุนเดี๋ยวผมจะตอบขอที่ 1 กอนและใน
เรื่องสวนของกรอบการลงทุนเดี๋ยวขอเขาวาระ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานชี้แจงเพ่ือทราบผมคิดวาเขาตาม
รายการหรือเปลา อันนี้คือชี้แจงใหสมาชิกทราบวากรอบ 40,000 ผมไมเห็นดวย ขอบคุณครับ  
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 ประธานฯ เดี๋ยวอภิปรายครับ เชิญครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมเกรงนิดนึงก็คือวาถาทานไมระบุชื่อ
ใหชัดในรายงานการประชุมอยางเมื่อกี้สมาชิกทานหนึ่งบอกวาจําเลขสมาชิกไมไดทานจะบันทึกวาจําเลขสมาชิกไมได
หรือเปลานี่ประเด็นที่ 1  

 ประธานฯ  ขอตอบเลยก็คือวาในปถัดไปจะระบุชื่อ.. 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมถามถึงปนี้ที่จะบันทึกนี่จะบันทึก
อยางไร เด๋ียวผมจะขอพูดตอ อันที่ 2 ก็คือวาอุดมการณของสหกรณออมทรัพยก็คือชวยเหลือสมาชิกดวยกัน
เพราะฉะนั้นมันก็เปนสิ่งที่เรามอบความไววางใจใหกับสมาชิกกลุมหนึ่งมาทําการบริหารเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย
แตใหเกิดประโยชนทั้งหมดวินวิน เพราะฉะนั้นบางทานก็ทําการสมัครตัวขึ้นมาเปนอาสาสมัครขึ้นมาทํางาน แนนอน
ครับทําไดมีความบกพรองบางมีคุณบางเปนปกติ เพราะฉะน้ันสมาชิกทุกทานมาพูดที่ประชุมปละหนหรือบางทีก็มี
วิสามัญขึ้นมาอันนี้เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนเจตนารมณดวยกันทุกคน บางทานไมทราบเร่ืองบัญชีผมรูผม
จะพูดบาง ผมก็อยูฝายบัญชีผมอยูคณะบัญชีผมก็เปนนักคณิตศาสตร ประกันชีวิตผมเปนนายกสมาคมมา 2 ป ผม
ดูแลธุรกิจได ผมไมไดมาคุยนะครับแตผมบอกวาการทํางานพวกน้ีมันตองมีการตรวจสอบกันไดและทุกคนที่ทําใครที่
ตรวจสอบผมก็จะตรวจสอบ ไมไดหมายความวาผมเปนคนที่มีอคติ ผมทําเพ่ือสมาชิกเพ่ือสหกรณอันนี้โอเคนะครับ
ผมอยากจะแสดงเจตนารมณวาไมมีเจตนาจะทําลายใครอันนี้ผมก็ไมไดพูดรุนแรงแตเจตนารมณมันมีอยู ผมชื่นชมคน
ที่ออกมาชวยพูดที่เปนสรางสรรค ขอตอไปผมเห็นวาตองกลับมาที่อุดมการณบางทานผมคุยกับสมาชิกบางทานเขา
ไมคอยชอบท่ีผมพูดแบบน้ี แตผมตองกลับมาที่อุดมการณและหลักการของการทํามีการทําเปนสหการ สหกรณ 
ประกันชีวิตก็เปนสหกรณ สหการเหมือนกัน ฌาปนกิจสงเคราะหก็เหมือนกัน ที่นี้จะกลับมาก็คือวาการทําเชนนั้น
ผลประโยชนก็คืออันที่ 1 มีการลงทุนมีการซื้อหุน จุฬาของเรามีการบังคับทุกคนผมเกษียณแลวก็ยังตองสงอีกเพราะ
ผมมีบํานาญอยู เพราะฉะนั้นผมก็เสียเปรียบเหมือนกันวาบํานาญก็นอยแตวาอันนั้นผมก็ตองเส่ียงดวย การท่ีจะตอง
เสี่ยงเรื่องบุริมสิทธิถามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นหุนผมไมไดคืนนะครับ คนที่ฝากเงินไดยื่นบุริมสิทธิกอนผมเสียสิทธิตรง
นี้ เพราะฉะนั้นขอที่ 1 ก็คือผมมีความเสี่ยงมากกวาคนที่มาฝาก เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองถือวาเปนเรื่องสําคัญ คุณตอง
ดูแลผูถือหุนไมใชดูแลอยางอ่ืนอันนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดและจะเห็นวาผูที่ถือหุนเยอะๆ คือคนที่อายุมากสะสมไวเยอะ
เงินเดือนเยอะสะสมเยอะก็จมอยูในนี้ 
 ประธานฯ พอรับทราบประเด็นนะครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ประเด็นของผมก็คือวาอาจารยตอง
กลับมาตรงนี้วาตรงนี้เปนเร่ืองที่สําคัญที่สุดที่ผานมามีการปนผลนอยเกินไปและก็ไปเฉลี่ยคืนที่มากพอสมควร
มากกวาที่อ่ืนเสร็จแลวยังไมหมดยังมีเหลือเงินกอนนี้ก็คือเงินสะสมท่ีภาษาบัญชีเรียกวากําไรสะสมเราเรียกวา 
retained earnings เก็บเอาไวเก็บไวเยอะๆ เก็บไวตั้งหลายพันลานและปรากฏวาเงินกอนนี้จะมาใชเมื่อกรณีที่วา
บางปประกอบการไมดีเงินปนผลจะนอย เฉลี่ยคืนจะนอยจะเอาอันนี้เปนกันชนเพ่ือที่จะมาชดเชยเพ่ือจะให 
maintain ความแตกตางของแตละป ธุรกิจของสหกรณไมมีเจงหรอกครับเพียงแตตอนน้ีทุกทานกําลังมองวาจะตอง
ปนผลเทานี้ เฉลี่ยคืนเทานี้ ตองหาเงินเทานี้ ผมกําลังจะเขาประเด็นที่อาจารยจะมาขอเพ่ิมเงิน อาจารยตองหยุดฟง
ผมกอนเด๋ียวผมจะช้ีแจง 
 ประธานฯ เดี๋ยวตอนที่เพ่ิมเงิน 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไมใช ที่อาจารยพูดมากอน มิไดครับผม
ขอประทวง 



เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566    17 

10 
 

 ประธานฯ ผมขออนุญาตตัดบทครับเพราะวาเดี๋ยวจะตองมีวาระอ่ืนและอยูในวาระนั้นดวย 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไมใชครับผมพูดวาระอาจารยที่อาจารย
บอกเมื่อกี้วา 
 ประธานฯ ไมใชครับเมื่อกี้ผมบอกแจงคุณอุดมที่อภิปรายกอนแลว อาจารยครับขอประทาน
โทษนะครับผมมีหนาที่ที่จะตองควบคุมการประชุมครับ เนื้อหาท่ีอาจารยพูดผมเห็นดวยเขาใจแตผมมีความจําเปน
จะตองจัดลําดับ ขออนุญาตครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยตองแฟรกับผมหนอยไดไหม
ครับ ผมขอความแฟรหนอยนะ  
 ประธานฯ ผมเขาใจท่ีทานอภิปรายมาพอสมควรแลว 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ยังไมจบ ยังไมใชประเด็น ยังไมถึงจุดนั้น
เลยอาจารยตัดผมไดอยางไร 
 ประธานฯ ผมจะใหอาจารยอภิปรายอีกครั้งในตอนที่เก่ียวกับการลงทุน 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมจะไมพูดในที่ประชุมตอนลงทุนครับ 

 ประธานฯ ไมไดครับ ผมไมอนุญาตครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยกําลังครอบงํา เมื่อกี้นี้อาจารย
พูดเลยวาตองการ 40,000 ลาน อาจารยจะครอบงําไมได อาจารยกําลังบอก 
 ประธานฯ เจาหนาที่ครับกรุณาปดไมคสมาชิกทานนี้ดวยครับ ไมอยางนั้นผมดําเนินการ
ประชุมไมได  
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เรียนประธานครับ  

 ประธานฯ คุณอุดมเดี๋ยวๆ  

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมแนะแนวให 
 ประธานฯ ไมๆ คุณอุดมครับผมเปนประธานในที่ประชุมกรุณาใหเกียรติดวยครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เขาใจครับ แตอาจารย.. 
 ประธานฯ เมื่อกี้คุณอภิปรายไปครบแลว 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมไมไดอภิปรายแตกําลังจะแนะนํา 
 ประธานฯ เมื่อกี้มีทานที่ยกมืออยูขอเชิญทานที่ยกมือ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมไมไดอภิปรายแตผมกําลังแนะนําทาน ถา
ทานยังไมดําเนินตามวาระ 

 ประธานฯ เดี๋ยวคอยแนะนํา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมบอกวามันไมจบไง ทานตองไปตาม
ระเบียบนี่ผมแนะนําอาจารยตองฟงกอนวาผมมีเหตุอะไรพูด ตองดําเนินไปตามวาระ 

 ประธานฯ จริงๆ เมื่อกี้ที่คุณอภิปรายก็ไมอยูในระเบียบในวาระนะครับแตผมก็ใหเกียรติ
สมาชิกทุกทานที่ยกมือนะครับ ขอเชิญครับ 

 นายชูชาติ  ธรรมเจริญ เลขประจําตัวสมาชิก 154740  ขอเรียกรองใหทานประธานใช
กฎกระทรวงขอ 14 เพ่ือแจงใหที่ประชุมทราบวาสิ่งที่ทานควรจะแจงคืออะไร เพราะผมบอกแตตนแลววาประเด็นที่
สําคัญที่สุดเราตองยึดขอกฎหมายเปนหลัก ขอบคุณครับ 
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 ประธานฯ ขอบคุณอาจารยชูชาติ ผมขอตอบคุณอุดมเมื่อกี้ถามผมวา เพราะผมเปนผูชี้แจง
กอนและคุณอุดมถามวาลงทุนเกิน ผมตองบอกวาการตั้งกรอบการลงทุนในป 2564 เปนครั้งแรกของสหกรณเราและ
ผูใช เรามี บลจ.ที่เราลงทุนเอาไวและตรวจสอบแลวพบวาไมมีใบอนุญาตจึงตองถอนเงินออกมา เราตรวจสอบทั้งหมด
ทั้งสิ้นโดยในระหวางนี้ก็จะมีหุนกูตางๆ ก็เสนอเขามาเราก็เห็นวา… ที่ผมอธิบายวันนั้นผมไมไดอยูในคณะกรรมการ
ลงทุนนะครับแตผมก็พอทราบวิธีการ ก็ปรากฏวารวมแลวมีการลงทุนประมาณ 28,000 ลาน และมีสมาชิกบางทาน
ก็ทราบก็เลยรองเรียนและกรมก็เขามาตรวจสอบ ผมขอเรียนวามีความผิดพลาดบกพรองนี้จริง ตอบอยางลูกผูชายวา
มีความผิดพลาดน้ีจริงแตความผิดพลาดน้ันมิใชเจตนาทุจริตเปนความผิดพลาดท่ีเกิดจากวาตองการจะใหมีเงิน
เหลืออยูเอาไปลงทุน เพราะทุกการลงทุนก็จะรวมเงินเปนอยางที่ คุนอุดมบอกวาสมัยกอนไดพันกวาลาน เมื่อกี้ผม
บอกแลววาแนนอนตองขอบคุณกรรมการในอดีตที่จะทําวิธีไหนไดหุนกูการบินไทยที่มีดอกรอยละ 6 ตอปทําเงิน
ใหกับเรามาเปนสิบๆ ปตั้งแตป 2550 กวาๆ จนถึงกอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั่งใหการบินไทยไมเปนรัฐวิสาหกิจ
อีกตอไปหุนกูจาก A- ก็เลยกลายเปน D ไปโดยปริยาย จากหุนทําเงินกลายเปนตองกันหนี้สงสัยจะสูญนี่แหละคือขอ
ที่ผิดพลาดวาเราดําเนินการไป ขอที่ 2 คุณอุดมถามวาแกไขแลวหรือยัง จริงๆ ถาฟงผมดีๆ เราไดดําเนินการแกไข
แลวนะครับผมยกตัวอยางหุนกูไมใชวาอยูในมือเราลอยๆ ตองบอกวาเราเอาไปต๊ึงเราเอาไปเขาแบงคและปลอย OD 
ออกมาและ เ ร า ก็ เ อ า เ งิ น  OD นั้ น หมุ น เ วี ย น เ พ่ื อที่ จ ะ ไ ป ซ้ื อหุ น กู  ต นทุ นมั น เ คย  ตอนผม เ ข า ม า 
ป 62 ตอนน้ันดอกรอยละ 2 และก็คอยๆ ลงไปถึง 1.2 เมื่อตนป 65 แตดวยปญหาทางการเงินของอเมริกาและท่ัว
โลกและเฟดก็ขึ้นดอกเบ้ียมาตอนน้ียอนกลับมาที่ 2.13 ก็มีการคาดการณวาจะถึง 2.5 3 หรือ 3.5 ตามลําดับ ตอนน้ี
ก็ปรากฏวาการที่เฟดข้ึนตอนนี้ก็แบงคคอยๆ ลมลงไปหลายแบงค ผมคิดวาเฟดเองก็คงชะงักที่จะขึ้นเขาใชยาแรงก็
เลยมีปญหา เราก็เตรียมการไวแลวถาทุกทานดูผมในฐานะผูรับผิดชอบปนี้เพ่ือที่จะมอบงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการรุนตอไปและเม่ือกี้ทานใชคําหนึ่งบอกวาสหกรณจะตองรับผิดชอบที่จะเกื้อกูลดูแลสมาชิก สมาชิกท่ีมีหุนกู
และเมื่อกี้ที่อาจารยบอกวาไมสามารถถอนไดเราก็รับผิดชอบขอบอกนะครับ ปที่ผานมาที่ทุกทานจะไดประมาณ 3 
กวาๆ ป 65 ที่เราคํานวณแลวเราไมใชเพราะเราไมเหลือเงินพยุงปนผลอีกแลว ปที่แลวที่ทานได 3.3 ถาผมจําไมผิด
หรือ 3.5 ใชพยุงปนผลไป 25 ลานบาท ปนี้ไมเหลือนะครับปนี้ที่ทานจะไดประมาณ 3.7 ไมไดใชเงินพยุงนะครับ ผมก็
เลยคิดวามันตองลงทุนเพ่ิมขึ้นซึ่งเมื่อกี้ผมขอประทานโทษทานที่ผมขอตัดบททุกๆ การอภิปรายเรื่องการลงทุน ผม
ขอใหอยูในวาระแตที่ผมตองแจงเพราะวามันเปนสวนที่ถูกคําสั่งใหแกไขขอบกพรองมันดูคลายกันแตมันไมใชอัน
เดียวกันผมเลยตองชี้แจง ผมคิดวาผมพยายามจะตอบคําถามของคุณอุดมในคําถามแรกแตคําถามที่ 2 ผมขออนุญาต
.. เคสเดียวกับอีกทานหนึ่งผมขอใหอยูในหัวขอของการลงทุนก็แลวกัน ผมคางคําอภิปรายของทานอาจารยชูชาติ 
กฎกระทรวงขอที่ 14 หมวด 4 กํากับดูแลดานธรรมาภิบาลของสหกรณในการประชุมใหญนอกจากเร่ืองแจงใหที่
ประชุมใหญทราบเปนปกติแลวสหกรณตองแจงใหที่ประชุมใหญทราบในเร่ืองตอไปนี้ 1.ผลประโยชนและ
คาตอบแทนท่ีกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของสหกรณไดรับจากสหกรณนั้นในรอบป
บัญชีที่ผานมาโดยใหสหกรณแสดงรายละเอียดดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําป 2.ขอมูลการถูกรองทุกข
กลาวโทษถูกดําเนินคดีถูกรองเรียนและถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมาพรอมทั้งแผนหรือแนวทาง
ปองกันไมใหถูกรองทุกขกลาวโทษถูกดําเนินคดีถูกรองเรียนและถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 3.รายการอ่ืนที่
คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก 4.รายการอื่นตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
อันที่ 4 เรายังไมมี เฉพาะขอ 1 รายละเอียดจะอยูในเลม ขอ 2 ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษถูกดําเนินคดีการถูก
รองเรียนและถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมาผมแจงอันที่ 2 ไปแลวเดี๋ยวทานผูแทนกรมตรวจละเอียด
กับผมอีก ผมบอกวาอยูในเลมแลว ถาในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่ปรากฏอยูในสื่อมวลชนเม่ือเดือนที่ผานมาผมขอเรียน
ตามตรงวาตอนน้ียังไมไปถึงไหนผมคิดวาแมกระทั่งตัวผมเองก็รูขอมูลของคดีเทากับทาน เพราะฉะน้ันผมขออนุญาต
คืออันนี้มันกรณีใหมมากผมตองขอประทานโทษที่ผมไมไดเตรียมตามนี้ไว ถาหากไดมาผมตองกลั่นกรองอยางที่บอก
ถาแจงอะไรล้ําเสนไปก็โดนฟองรองอีกตอนนี้ก็ทํางานกันลําบากเหมือนกัน อยางไรก็ตามผมขอขอบคุณทานอาจารย
ชูชาติแตผมคิดวาฝากกรรมการชุดตอไปวาอันนี้คือสิ่งที่จะตองชี้แจงเพราะฉะน้ันประธานในที่ประชุมตองชี้แจงนะ
ครับผมขอประทานโทษอาจารยจริงๆ แมแตคดีที่พิจารณาผมก็รูวาผมเชื่อวาตัวผมเองรูเทาๆ กับที่ทานทราบบาง
ทานอาจจะรูมากกวาผมดวยซ้ําไป  
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 ประธานฯ ผมขออนุญาตดําเนินการตามวาระตอไป อยางไรก็ตามเมื่อกี้มีทานหน่ึงไดขอเสนอ
ใหนําวาระที่ 4.15 และ 4.16 ก็คือการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งและการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังขึ้นมากอนไมใชวาทานประธานเห็นดวยและก็จบกัน ประธานทําไมไดอันนี้
ตองการจริงๆ ก็ตองมีเสียงสนับสนุนเปนญัตติ ถาสนับสนุนและตองมีการโหวตวาจะขอเลื่อนเมื่อกี้ทานอาจารย
สุภางคใชไหมครับ ทานยังคงเสนอเชนเดิมใชไหมครับถาสมาชิกทานใดเห็นวาสมควรจะสนับสนุนญัตตินี้ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ที่ผมถามทานประธานแลววา
รายงานการประชุมเปนไปตามวาระน้ี ผมเห็นควรวาควรเปนไปตามวาระนี้ 
 ประธานฯ โอเค นี่ก็คืออยางนี้ครับผมจําไดวาทานอาจารยประเสริฐเสนอวาใหเปนไปตามนี้แต
เม่ือมีผูเสนอมันมีแตกตาง ประธานมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอ ถามีสมาชิกเสนอกอนที่จะเสนอเปน
ญัตติผมขอเสียงอยางนอย..ถาผมจําหลักไมผิดขอเสียงสนับสนุนวาระนี้อยางนอย 10 ทาน ขอยกมือครับวาใหเล่ือน 
4.15 ขึน้มาครับ แตอันนี้ไมใชวาเลื่อนเลยนะครับ ตอนน้ีมี 2 ญัตติแลว ขอบคุณมากครับ 

 นายโกศล  สังขดิษฐ เลขประจําตัวสมาชิก 360621 ไมทราบทานประธานขึ้นมาแทนตรงไหน 

 ประธานฯ แทนวาระท่ี 2  

 นายโกศล  สังขดิษฐ เลขประจําตัวสมาชิก 360621 ผมชื่อนาย ก. เลขท่ีจุดๆ คณะ จ. ผมงง
กับทานประธานท่ีพูดผมไมเขาใจ ผมคิดวาหลายๆทานที่เปนสมาชิกจะไมเขาใจ กรุณาเรียบเรียงใหมัน… 

 ประธานฯ ขอประทานโทษดวยครับ  

 นายโกศล  สังขดิษฐ เลขประจําตัวสมาชิก 360621 คือผมไมเขาใจจริงๆ ชวยเรียบเรียงใหมันเปน
ขั้นเปนตอนใหหนอยครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ เมื่อกี้ทานอาจารยสุภางคผมจําเลขสมาชิกไมไดทานเสนอมาชวงปลายๆ ที่ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบวาขอเสนอใหญัตติ 4.15 ขึ้นมากอน เมื่อกี้ท่ีถามวาเอามาแทนตรงไหน ก็มาแทนกอนวาระที่ 2 

เพราะฉะนั้นมันจะแตกตางจากท่ีอาจารยประเสริฐเสนอไว เดี๋ยวดําเนินการตอขอเชิญสมาชิกครับ 

 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 คือทานประธานนั่งอยูในที่ประชุม พวก
เรานั่งที่นี่เปนสมาชิกทรงเกียรติที่ทานเชิญเขามาประชุม กอนที่จะใหยกมือทานบอกวาอาจารยที่อยูแถวแรกหรือ
แถวท่ี 2 ทานบอกวาบอกใหทานประธานเปดหนา 183 ใหสมาชิกที่ทรงเกียรติที่มีหนังสืออยูที่นี่ กระผมขออนุญาต
พูดชัดเจนผมไมไดมีอารมณนะแตผมพูดดังอยางนี้มาตลอดอยูที่จุฬา 29 ปผมพูดอยางนี้มาตลอดไมโมโหใคร แตให
สมาชิกที่ทรงเกียรติที่ทานเชิญประชุมกอนจะยกมือทานบอกวาใหสมาชิกเปดดูหนา 183 เปดดูสิครับที่ทานอาจารย
ผูหญิงพูดทานบอกวาในขอ 12 วาระท่ี 4 ที่วาเลือกตั้งใหยกขึ้นมาไดไหมเปนวาระกอนไดไหม ทานประธานตองบอก
วาใหสมาชิกเปด 183 ดูนะครับที่ทานอาจารยผูหญิงเสนอมาใหเปนวาระนี้ดีไหมครับ ใครเห็นดวยยกมือ อยากให
ชัดเจนอยางนี้ ฉะนั้นไมรูเรื่องอะไรท่ีอาจารยเมื่อกี้พูดนั่นชัดเจน ผมกราบดวยความเคารพผมเคารพทานประธาน 
กระผมชื่อณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดอยูคณะพาณิชยศาสตรการบัญชีจุฬาฯ ชัดเจนไหมครับเทานั้นเอง และสมาชิกจึง
จะยกมือถูก อยูๆ ยกมือมันอะไรกันแนก็ยุงสิครับเพราะไมรูเรื่องเลย หนานี้ก็ไมเปดใหดูนี่ในขอ 12 ขอบพระคุณครับ
ทานประธานแคนี้ครับผมไมมีอะไรอีกแลว ขอบคุณครับ 
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 ประธานฯ ผมก็ไมเขาใจท่ีอภิปรายนะครับก็อยางน้ีครับเมื่อผมใหอภิปรายและอภิปรายมี
ประเด็นวาจะขอเลื่อนวาระการประชุมผมก็ดําเนินการวามีผูรับรอง มีทานอาจารยประเสริฐก็เสนอวาใหดําเนินการ
ตามวาระเดิม เมื่อไหรก็ตามในท่ีประชุมเมื่อมีความเห็นที่แตกตางกันก็ตองขอญัตติ ญัตติก็คือวาไมเปลี่ยนวาระและ 
choice ที่ 2 ก็คือเปล่ียนวาระเอาวาระท่ี 4.15 และ 4.16 ขึ้นมากอนวาระที่ 2 ผมจะเสนอโหวตเปน 2 choice  อัน
ที่ 1 ตามท่ีอาจารยประเสริฐซึ่งเปนผูอภิปรายกอนผมขอใหเปนญัตติที่ 1 ก็คือวาขอใหคงตามวาระเดิม และขอ 2 ก็
คือใหเลื่อนวาระข้ึนมา สมาชิกทานใดมีความเห็นวาใหดําเนินการตามวาระท่ีปรากฏอยูในเอกสารท่ีประชุมขอเชิญยก
มือครับ เอามือลงครับผมจะใหโหวตครั้งที่ 2 และแจงคะแนนพรอมกันทานใดมีความเห็นวาใหเลื่อนวาระที่ 4.15 

ขึ้นมาครับขอเชิญยกมือเอามือลงไดครับขอเชิญแจงทีละจุดเลยครับ 

 เจาหนาที่ ใหดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดวยคะแนนเสียง 190 และใหเลื่อนวาระ
การประชุมดวยคะแนนเสียง 106 คะแนน 
 ที่ประชุมมีมติ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 

 ประธานฯ นําเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 เมื่อวันอังคารท่ี 15 มีนาคม 
2565 ตั้งแตหนาที่ 10 จนถึงหนาที่ 33 เพ่ือที่ประชุมพิจารณา 
 นายปริญญา  ผองผุดพันธ เลขประจําตัวสมาชิก 171853 ในหนา 15 คือเรื่องของขอให
ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการดําเนินการและแนวทางปองกัน นี่ก็คือดําเนินการตามกฎกระทรวงขางตนโดย
เครงครัด ที่นี้กฏกระทรวงออกมาลอกับพระราชบัญญัติ ผมอยากใหเ พ่ิม . .ผมมีพระราชบัญญัติอยู ในมือ 
พระราชบัญญัติสหกรณป 2542 แกไขเม่ือป 2562 แนวทางปองกัน เมื่อกี้เราพูดถึงที่ผานมาสหกรณใชคําวา 
“แนวทางดําเนินการตามกฎกระทรวงโดยเครงครัด” แตกฎกระทรวงลอกับพระราชบัญญัติก็ขอใหเพ่ิมวาลักษณะ
ตองหามของบุคคล (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
จะตองเพ่ิมตัวนี้เปน พรบ. 
 ประธานฯ ดวยความเคารพนะครับคืออยางนี้ครับ จริงๆ ในกรรมการดําเนินการก็มีปญหา
อยางนี้ บางครั้งสิ่งที่ทานอภิปรายเปนสิ่งที่ถูกตองถาในการประชุมเมื่อปที่แลวไมไดมีการพูดถึงตรงนี้ที่ประชุมแห งนี้
ไมสามารถเพ่ิมเน้ือหาท่ีไมไดอภิปรายไวได ถาเชนนั้นทานอาจจะตองมาขอแตไมใชเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมในวาระน้ีจะตองขอแกไขหรือถาเพ่ิมเติมจะตองเปนสิ่งที่มีการอภิปรายไวแลวแตไมถูกบันทึก
เอาไวดวยความเคารพจริงๆ ผมเห็นดวยกับขอ 3 ถาทานยืนยันวามีการอภิปรายแลวและบันทึกตกไปผมจะเพ่ิมเติม
ให แตถามันถูกตองแตไมมีการอภิปรายถึง ผมไมสามารถที่จะเติมใหไดครับ 

 นายปริญญา  ผองผุดพันธ เลขประจําตัวสมาชิก 171853 เผอิญมันอยูในหัวขอแนวทาง
ปองกัน มันยังไมไดเกิด มันแนวทางปองกันครับ มันไมใชเรื่องท่ีเกิดมันเปนแนวทางปองกัน เรื่องท่ีผานแลวที่เกิดแลว
ก็ปลอยไปแตนี่มันอยูในหัวขอแนวทางปองกัน เพราะฉะน้ันถาแนวทางปองกันถาเราไมคิดวาสิ่งที่เราจะปองกันมัน
คืออะไรมันก็ย่ําเทาอยูกับที่ ขอบคุณครับ  
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 ประธานฯ ถาผมฟงไมผิดก็คือไมไดถูกอภิปรายในปที่แลวลักษณะนี้ผมขออนุญาตตัดสินวา
ขอใหเพ่ิมเปนเรื่องอ่ืนๆ ที่ทานสมาชิกอภิปรายวาขอเพ่ิมแนวทางปองกันตามขอ 3 แตเดี๋ยวจะตองมีการอภิปรายอีก
ครั้งหนึ่งฝายเลขาชวยผมดวยวาบันทึกเร่ืองอ่ืนๆ เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติขอความกรุณาวาอันนี้ผมไมเ พ่ิมใหแต
จะเพ่ิมใหในการประชุมครั้งนี้วาเปนแนวทางที่ขอเสนอวาใหเพ่ิม เมื่อกี้ผมคางไวถึงหนา 23 พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2565 มีมติอนุมัติงบประมาณ 183 ลาน หนา 24 และ 
25 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ มีการเลือกตั้ง 7 ตําแหนง มีอาจารยประเสริฐ มีคุณเริงศักดิ์ คุณเจษฎา 
คุณพรรณพร คุณศิริศักด์ิ คุณทิพทยาและคุณสุภา และเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 7 ทานพรอมกันและ
มีมติเรียบรอย 4.5 พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงก็ไดคุณธํารงค มะลิออง เปนประธาน
กรรมการดําเนินการหยั่งเสียง 4.6 พิจารณากําหนดนโยบายทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ
ใชคําวา Smart ประกอบดวยภารกิจมี welfare เปน Wrist ก็จะมี welfare reduce คือลดรายจาย และ income 

คือเพ่ิมรายได service ก็คืองานบริการและภารกิจที่ 5 ก็คือ  transparency ความโปรงใส โดยมีเปาหมาย 5 ดาน
และคําขวัญคือสหกรณออมทรัพยยกระดับเศรษฐกิจ ชีวิตแจมใส และที่ประชุมมีมติเอกฉันทอนุมัติแผนกลยุทธ
ประจําป 2565 4.7 พิจารณากําหนดนโยบายแผนการลงทุนประจําป 2565 เนื่องจากกําหนดใหที่มาของขอ 2 ของที่
ประธานแจงตอที่ประชุมขออนุญาตอาน “ดวยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณการดําเนินงานและกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 2564 ไดมีผลบังคับใชวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 กําหนดใหสหกรณ
ขนาดใหญแตงตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสหกรณที่มีสัดสวนลงทุนมากกวารอยละ 20 ของทุนเรือนหุน
และทุนสํารองหรือเงินลงทุนมากกวา 1,000 ลาน ใหแตงตั้งอนุกรรมการการลงทุนซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เขา
ขายดังกลาว” หนา 24 และ 25 มีทานใดจะขออภิปรายไหมครับหรือแกไข ถาไมมีตอไปหนา 26 และ 27 มีนโยบาย
และแผนเกี่ยวกับการใหสหกรณออมทรัพยอ่ืนกูยื มนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 
นโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ 2542 และมาตรา 62 ซึ่งมีรายละเอียดอยูในหนา 
27 มีการเปรียบเทียบแนวทางป 2564 และ 2565 วาจะลงทุนอยางไร หนา 26 และ 27 มีทานใดจะขออภิปราย
แกไขไหมครับ หนา 28 ก็ตอเนื่อง ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่กรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนดก็คือหุนกู
ขอ 3(6) 14,000 ลาน และผลตอบแทนเฉล่ีย 3.9 และแนวทางลงทุนในเครดิตเรตติ้ง A- ขึ้นไป มีการขอเสนอแกเปน 
24,000 ลาน ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการลงทุน 24,000 ลาน 4.8 พิจารณาอนุมัติในหลักการเร่ืองการฝากหรือลงทุน
สหกรณอันนี้คลายคลึงเดิม หนา 29 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของ
สหกรณจุฬาฯ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 2542 มาตรา 62 รวมทั้งประกาศกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติเรื่อง
ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 2563 มีสมาชิกทานใดอภิปรายไหมครับ หนา 30 พิจารณาอนุมัติ
การลงทุนในหุนสามัญธนาคารพาณิชยก็จะมี (4) ที่ลงทุนอยูประมาณ 90 กวาลาน ขอกําหนดของนายทะเบียน
กําหนดใหสหกรณที่ประสงคลงทุนซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอาจทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ
เจริญแกกิจการของสหกรณจะตองพิจารณาถึง 1.สภาพคลองของสหกรณ 2.ความมั่นคงของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ
ดังกลาว 3.ผลตอบแทนของหุน ผมเชื่อวาคณะอนุกรรมการลงทุนก็คงจะรับตรงน้ีไวพิจารณาเปนหลักทุกครั้งก็จะมี
แบงคที่อนุมัติ แตทั้งนี้ทั้งนั้นมันไมใชวาสหกรณอยากจะลงทุนแบงคไหนก็ลงทุนไดนะครับเราตองขออนุญาตจากทาง
กรมดวย 4.10 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมประจําป 2565 ซึ่งป 2564 ไดรับอนุมัติไวในวงเงิน 16,000 

ลานบาทถวนในป 2565 เสนอขอกําหนดวงเงินกูยืม 17,200 ลานบาทถวน ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมประจําป 
2565 ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กูยืมไดในวงเงิน 17,200 ลานบาทถวน 4.11 พิจารณายกเลิกเงินเฉลี่ยคืนที่ผูกพัน
กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติยกเลิกเงินเฉลี่ยคืนที่ผูกพันกับอัตราดอกเบี้ย เงินกูหมายความวา  
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แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4  ก็คือยกเลิกไปเหลือที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิตรงนี้กลายเปนประเด็นใหญ
อาจจะตองมาอภิปรายตอในวันนี้ผมบอกตรงๆ เปนประเด็นใหญ เพราะเม่ือตนปเราประชุมเสร็จเราบอกวาให 5 คือ
เหลืออัตราเดียวและท่ีประชุมใหญก็คงใหเฉลี่ยคืน 50 ก็คือจะเหลือประมาณ 2.5 ปรากฏวามีสมาชิกสวนหนึ่งไมนอย
มาเรียกรองบอกวาขอเปล่ียนไดไหม ผมก็สารภาพวาปวดหัวพอสมควรเพราะเราคิดวาจะไดนอยสุดตรงน้ีก็เปน
ประเด็นที่จะตองพิจารณากัน อยางไรก็ตามน่ีคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในที่ประชุมคราวที่แลวเราไมเปลี่ยนแปลงนะครับ 
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีมี 2 ราย ซึ่งปนี้ก็ตองพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทคัดเลือกบริษัท NSK 

สอบบัญชีและกฎหมายโดยนางสาวจันตา โปทาเมือง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ กําหนดคาตอบแทน 
350,000 บาทถวนตอป และ 4.13 เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 2565 ก็มีผูเสนอ 2 รายสุดทาย มีมติเอกฉันคัดเลือก
บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย โดยนายมนตรี ชวยชู เปนผูตรวจสอบกิจการ ตอนน้ีหนา 33 ซึ่งเปนหนาสุดทาย
ของรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณสนาม
กีฬาอเนกประสงคชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ผมไดอานคราวๆ ทั้ง 24 หนา มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ไหมครับ ถาไมมีขออนุญาตสรุปมติที่ประชุมแหงนี้วารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 โดยไมมี
การแกไข ขอบคุณครับ  

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 โดยไมมี
การแกไข 

 2.2 รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2565 

 ประธานฯ นําเสนอรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2565 เมื่อวันอังคารท่ี 29 
พฤศจิกายน 2565 ตั้งแตหนาที่ 34 จนถึงหนาที่ 52 เพ่ือที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2565 โดยไมมี
การแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกใหม สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจากสหกรณในระหวางป  
  2565 

 ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม สมาชิกสมทบ และสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

- สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2565  จํานวน   11,514 ราย 

- สมาชิกเพ่ิมขึ้น ระหวางป จํานวน 251 ราย 

- สมาชิกพนสภาพตามขอบังคับ 10 เชน ตาย  
ลาออก อายสุมาชิกไมถึง 10 ป จํานวน 272 ราย 

- จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 11,493 ราย 

- สมาชิกกิตติมศักดิ์  ณ วันที่ 1 มกราคม 2565  จํานวน   1 พระองค 
- สมาชิกสมทบ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  จํานวน  4,220  ราย 

รวมจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 15,714 ราย 
 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566    23 

16 
 

 3.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2565 ดังนี้ 
จํานวน สมาชิกลดลง 59 ราย จากเดิม 15,773 คน คงเหลือเปน 15,714 คน และจํานวนสินทรัพยเพ่ิมข้ึน 5,441 ลาน
บาท ทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น 367 ลาน ทุนสํารองเพ่ิมขึ้นเปน 2,840 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.18 % เงินรับฝากประเภทออม
ทรัพยเพ่ิมขึ้น 252 ลานบาท เงินรับฝากประจําเพ่ิมขึ้น 448 ลานบาท เงินใหสมาชิกกูยืมตลอดป จํานวน 4,100 ลาน
บาท สมาชิกชําระคืน 4,126 ลานบาท ใหสหกรณอ่ืนกูลดลง 4,161 ลานบาท สวนรายละเอียดอ่ืนอยูในรายงาน
กิจการประจําป 2565 ใหสมาชิกดูไดในเอกสารหนา 55-73 จึงแจงใหที่ประชุมรับทราบ 

 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 

 3.3 รายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ 

  ของสหกรณ 
 ประธานฯ รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดาน

ตางๆ ของสหกรณในป 2565 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดแตงตั้งอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งเปนไปตาม
กฎกระทรวงมีปจจัยความเสี่ยงดานกลยุทธ และเราจะใหมีโครงการบานหลังแรกดอกเบี้ยถูก มีความเส่ียงดานปฏิบัติ 
การมีความเสี่ยงดานสภาพคลอง ทบทวนหลักเกณฑการถอนเงินสดเกินกวา 2 ลานบาท และออกเช็คเกินกวา 5 

ลานบาท และไดประกาศใหสมาชิกทราบเพ่ือเปนการบริหารสภาพคลองในแตละวันใหเหมาะสม ความเสี่ยงในการ
ติดตามหนี้จากสมาชิกและสหกรณอ่ืน กําลังติดตามหนี้จากสหกรณการเกษตรมาบตะโกเอนจํานวน 2 ลานบาท และ
สวนที่เหลือจะติดตามตอไป ความเสี่ยงดานชื่อเสียง เดิมมีเรื่องสหกรณสีขาวตอนนี้กรมก็ยกเลิกไปแลว หนา 81  
แผนบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ เมื่อกี้ก็เปน wrist และลดรายจายและติดตามหน้ี ความเสี่ยงดานชื่อเสียง ความ
เสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2566 เปนความเส่ียงที่ยังไมไดเกิดขึ้นในปจจุบันแตจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเปนการ
คาดการณพ้ืนฐานของการดําเนินการของสหกรณและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย พรบ.สหกรณ 
กฎกระทรวงท่ีเกิดขึ้นใหม สังคม เทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณเงินของโลก ตัวอยางเชนการปรับ
ดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินความเส่ียงจะตองดําเนินการตอเนื่องเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ําสุดหรือที่
ยอมรับไดโดยไดกําหนดความเส่ียงไว 6 ดานดังนี้ก็เปนเชนเดิม กลยุทธ สินเชื่อ ผลตอบแทน ผลประกอบการ การ
ลงทุนและดานชื่อเสียง ทั้งนี้สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จะดําเนินการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลและสถานการณกิจการสหกรณที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการกอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการสหกรณ จึงเสนอใหที่ประชุมทราบ ขอเชิญ
อภิปรายครับตอนนี้อยูท่ีหนา 85 เชิญครับ  

 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 สังกัดคณะอักษรศาสตร เลขที่
สมาชิก 220231 ดิฉันอยากจะเรียนถามเรื่องการบริหารความเส่ียง เขาใจวาเรื่องการบริหารความเสี่ยง..ถาพูดผิดพูด
แทนจากพ้ืนที่ 1 กรุณาแกดวยนะคะ ดิฉันเขาใจวามันเปนไปตามพระราชบัญญัติที่แกไขใหม 2562 ประเด็นก็คือวา
การบริหารความเสี่ยงมันคงจะตองเร่ิมตั้งแตปที่แลวตนปที่แลวและขณะเดียวกันกรรมการไดขออนุมัติลงทุนตาม
มาตรา 62 เปนจํานวนเงิน 24,000 ลาน แตดิฉันสงสัยวาความเส่ียงทั้งหลายท่ีพูดมาไมปรากฏความเสี่ยงทางดาน
การลงทุนเลย ที่จริงมันควรจะตองควบคูกัน เราลงทุนเยอะปที่แลวลงถึง 24,000 ลาน มันเยอะมากจากท่ีเราเคย
ลงทุนแตการบริหารความเส่ียงยังไมไดเริ่มทําเลย และปนี้ก็จะขอ 40,000 ลาน ไมทราบวาจะทําบริหารความเส่ียง
ดานการลงทุนเสร็จสิ้นเมื่อไหร ขอบคุณคะ   
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 ประธานฯ คืออยางนี้นะครับการลงทุนผมจะขอแบงเปนการลงทุนมาตรฐานของสหกรณจะมี
ใหสมาชิกกูและใหสหกรณอ่ืนกูและการลงทุนตาม พรบ.สมาชิกกูก็คือเราตองตรวจสอบกันเองวาประเภทสามัญ
ประเภทพิเศษ เรามีการตรวจสอบหลักทรัพยที่จะมาค้ําประกันก็จะตองดูใหถูกตอง พูดตรงๆ ไมมีการซูเอ๋ีย ไมใหกู
เกินกวาท่ีควรจะไดอันนี้เฉพาะสมาชิกกู สหกรณอ่ืนกูตอนน้ีดวยกํากับอันแรกตอนน้ีเจาหนาที่จะตองรวมรับผิดชอบ
ตาม พรบ.ใหมที่เพ่ิมเติมมา เพราะฉะนั้นอนุสินเชื่อจะใหสินเชื่อจะตองมีการตรวจสอบขอมูลใหดี ลาสุดผมดูแลว
เจาหนาที่ก็ตรวจสอบดีวาสหกรณ..ที่เขาเสนอมาเขาขาดสภาพคลองเขาไมสามารถกูไดเขากูเต็ม max แลวอะไร
อยางนี้ เปนตน เขาก็เสนอมาเลยบอกวาเห็นควรไมอนุมัติ ตอนแรกผมจะไมเอาเขาดวยซ้ําไปเขาบอกวาตองเขาอนุ
สินเชื่อเพ่ือที่จะใหไมอนุมัติอีกทีหนึ่ง ตอนน้ีผมไมแนใจวาจะตรงกับที่อภิปรายหรือเปลา เปนเรื่องของในอนาคตก็คือ
วาตามปกติปฏิบัติที่ผานมาตลอดป 65 จากอนุลงทุนจะเอาเขากรรมการดําเนินการเลยตอนนี้ไมแนใจวาทาง
กรรมการดําเนินการที่จะปฏิบัติหนาที่ตอจะเห็นดวยหรือเปลา ผมเสนอบอกวาภายใน 2-3 วันนับจากอนุลงทุน
อนุมัติแลวจะตองใหกรรมการอนุความเสี่ยงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือความรอบคอบ คุณวิวาหพรครับผมพูดถูกไหม 
จริงๆ แลวเจตนารมณของการท่ีใหมีอนุลงทุนกับอนุความเสี่ยงเพ่ือที่จะได balance กันและกอนที่จะไปเคาะสุดทาย
ในกรรมการดําเนินการ ขอประทานโทษผมขอหารือวาเขาอยากใหเปนอยางนี้หรือเปลา สมมุติวาเราอนุมัติ 1 Item 
มันจะตองผานรีบผานความเสี่ยงกอนและคอยไปเขากรรมการดําเนินการหรือเปลาครับ เจตนารมณใชอยางนั้นหรือ
เปลาวิธีปฏิบัติ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  สวัสดี
สมาชิกทุกทานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในเรื่องของความเส่ียงคือเนื่องจากวาที่ทานทราบแลววาตาม
กฎกระทรวงที่ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 64 นั่นคือสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนสหกรณขนาดใหญ
และในกฎกระทรวงต้ังแตขอ 7 ขอ 8 กําหนดวาสหกรณขนาดใหญตองมีคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 1 คณะ ในกฎกระทรวง และถาสหกรณแหงนั้นมีการลงทุนถึง 20% ของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองหรือมีการ
ลงทุนถึง 1,000 ลาน ตองมีอนุกรรมการลงทุนดวยก็คือตองมีทั้ง 2 คณะ ของเรารวมกันแลวซึ่งเดี๋ยวจะปรากฏใน
ขอบังคับของเราท่ีเราจะตองแกไขนั่นคืออนุกรรมการลงทุนก็มีหนาที่ ในเร่ืองของการวิเคราะหการลงทุนและรวมถึง
เสนอในเร่ืองของการที่จะลงทุนใหกับคณะกรรมการชุดใหญ ที่นี้อนุกรรมการความเสี่ยงก็ตองวิเคราะหออกมาวาใน
ความเสี่ยงทุกเร่ืองอยางที่อาจารยบอกอยางที่สหกรณทํานโยบายมาถาจําไมผิดที่นี่จะมี 7 นโยบายจะอยูหนา… 
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ที่จะเรียนถามก็คือวา  
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ปที่แลวมัน
จะอยูในคณะอํานวยการมั้งคะ 
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ไมใชคะ จะถามวากฏกระทรวง
เริ่มตั้งแต ป 64 ถูกไหมคะ  
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ใช 
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ปที่แลวเปนป 65 ใชไหมคะ 
เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเตรียมการต้ังแตมกราคม 65 มาเร่ือยๆ มันควรจะตองปรากฏเรื่องมาตรการการบริหาร
ความเส่ียง ขณะนี้มันเปนสิ่งที่รายงานกิจการท่ีผานมาดิฉันไมเห็นนะคะและก็บอกวาจะทําปหนา ดิฉันก็เลยตั้ง
ขอสังเกตวาลงทุนในมาตรา 62 เพ่ิมข้ึนเยอะมากจากของเดิมแตไมมีการบริหารความเสี่ยงและดิฉันอยากจะชี้วาอันนี้
หรือไมที่เปนสาเหตุใหมีบุคคลภายนอก คือดิฉันสนใจเรื่องนี้คะเพราะวาเห็นวาลงทุนเยอะมากดิฉันก็เลยตามขาว อัน
นี้หรือไมที่ทําใหบุคคลภายนอกรองเรียนไปที่พ้ืนที่ 1 วาไดใชผูจัดการกองทุนที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑของ กลต.
แมกระทั่งการเลือกผูจัดการกองทุนลงทุนเปนพันพันลานยังไมไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติเลย และก็เกิดปญหาวา
เมื่อมีคนรองเรียนไป อันนี้ตองขอแกวาคนที่เริ่มรองเรียนคือบุคคลภายนอกเทาที่ดิฉันทราบแตดิฉันไมทราบวาเปน
ใครแตคิดวาเปนบุคคลภายนอก เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการรองเรียน 

 ประธานฯ หมายถึงวาไมใชสมาชิกของเราเหรอ 



เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566    25 

18 
 

 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา  เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ไมใชสมาชิกคะ เริ่มดวย
บุคคลภายนอกเพราะวาสมาชิกไมทราบเลยวาเราให บลจ.ที่ขาดคุณสมบัติที่ผูจัดการกองทุนขาดคุณสมบัติเปนคนมา
ดูแลปญหาที่ตามมาเทาที่ดิฉันรับทราบถาดิฉันพูดผิดกรุณาแกดวย ก็คือวาผูจัดการกองทุนที่ขาดคุณสมบัติเราก็เลย
ตองยุติการบริหารกองทุนนั้นเอามาไวใน custodian จะปรากฏวา custodian คือบริษัทเกียรตินาคินถูกไหมคะ 
หยุดอยูนานมากเขาใจวาประมาณ 6 เดือนหรือไมต่ํากวา 6 เดือน เราเสียผลประโยชนตรงนั้นไปเยอะจากการท่ีเรา
ไมไดดูแลเรื่องการบริหารความเส่ียง ดิฉันยกตัวอยางเผอิญดิฉันก็ติดตามราคาหุน 2 ตัวที่สหกรณลงทุนอยูดวยก็คือ 
AOT กับ ปตท. ปตท.พอไปหยุดชะงักใน custodian ทุนเกามันก็เลยคางอยูเพราะเราซื้อ ปตท.อยางไมบริหารความ
เส่ียงคือซื้อเปนพันๆ ลานโดยอาจจะซื้อล็อตเดียวหรืออยางไรดิฉันไมทราบ ทานผูเกี่ยวของแกไขไดนะคะแตเทาที่
ดิฉันดูราคาดิฉันคิดวาเราซื้อกอนเดียวราคามันจึงสูงอยูที่ประมาณ 36 บาท ถา บลจ. ยัง active เขาจะแกปญหาได
เขาจะปรับไปปรับมา แตที่อยูใน custodian โดยไมเอาออกมามันคางอยูที่ 36 บาท วันนี้ ปตท.เหลือ 30 บาท 30-

31 บาท เราขาดทุนที่เรียกวาการขาดทุนที่ยังไมรับรู Unrealized loss เรามีหุน ปตท. อยูประมาณรอยลานหุนใน
นั้น 36 ขณะนี้มันราคา 31 บาท เอาอยางนี้ก็แลวกันเราขาดทุนไปหุนละ 5 บาท ถา 100 ลานหุนก็เปน 500 ลาน
บาท เกือบจะเทากับกําไรสุทธิปนี้ ขอบคุณคะ  
 ประธานฯ ขอบคุณครับอภิปรายที่สําคัญนี้ ผมเรียนตอบอยางนี้ครับ เปนความจริงครับที่การ
บริหารงานในรอบปที่ผานมามันมีคลายๆ อยางนี้ที่บอกวาเรามอบหมายใหเงินลงทุนไปอยู บลจ.ที่มันผิดกฎเกณฑคือ
ตรวจสอบแลวไมไดรับอนุญาตตอนน้ีก็เลยตองยายมา คราวน้ีป 66 เราจะทําอยางไร อันที่ 1 เราทําตาม พรบ.และ
กฎกระทรวงก็คือวาตองมีอนุลงทุนกับอนุความเส่ียง ปที่แลวในสวนของ บลจ.มีคณะทํางานตางหากไมไดอยูใน
คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งตองสารภาพวาผมมาตรวจสอบพบตอนท่ีผมมาเร่ิมทําหนาที่วันที่ 6 ตุลาคม และก็เจอ
ปญหาตรงน้ันตั้งแตนั้นมา ผมทําหนาที่เปนประธานอนุลงทุนเองก็สั่งการวาแตนี้ตอไปการลงทุนทุกชนิดที่ไมใช
สมาชิกกูกับสหกรณอ่ืนกูคือการลงทุนในพันธบัตรหรืออะไรจะตองผานอนุลงทุนเทานั้นจะไมมีคณะทํางานแยก
ตางหาก และสําหรับทางเจาหนาที่ก็ตองบอกวาในวาระแรกก็คือจะตรวจสอบวาขณะนี้เราลงทุนไปเทาไหรแลว 
ตรวจสอบยอดการลงทุนทุกครั้งอันนี้เรียนเลยนะครับวาอนุลงทุนจะประชุมทุกๆ อังคารที่ 2 ของเดือน และ บลจ.ที่
ไดรับมอบหมายไดรับจางเราตองมารายงานในอนุลงทุน คือมันมีผิดฝาผิดตัวอะไรไปตั้งแตผมเร่ิมดําเนินงานผมก็สั่ง
การดังนี้ สิ่งที่ผมยังไมชัดเจนในการปฏิบัติซึ่งมันยังไมเคยมีก็คือวาอนุความเสี่ยง ผมไดเสนอในกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตองรอการดําเนินการในกรรมการชุดใหมก็คือวาเมื่อผานอนุลงทุนแลวผมเห็นวา  ความเห็นสวนตัวนะครับ ความ
เส่ียงตองผมแจงผูจัดการวาทุกการลงทุนใหเขาไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งเปนกฎกระทรวงเปน พรบ. ดวย บอกวาอนุ
ลงทุนกับอนุความเสี่ยง สมาชิกของอนุ 2 อันนี้จะตองไมคาบเกี่ยวกัน หมายความวาอนุอันนี้จะไมไปอยูในอนุอีก
อันหนึ่ง ดังนั้นกรรมการดําเนินการจะแบงออกเปน 2 ฝายที่มีอนุลงทุน อนุความเส่ียงและอาจจะมีกรรมการถามีครบ 
15 บางทานก็อาจจะไมไดรวมเพราะอยางนอยมี 5 คน แตวาคนที่อยูอนุลงทุนจะตองไมอยูอนุความเสี่ยง คนที่อยูอนุ
ความเส่ียงตองไมอยูอนุลงทุน 2 สวนนี้จะตองไม Intersect กัน ผมสารภาพวาเมื่อกี้ที่ถามวามีวิธีการท่ีแนนอนหรือ
ยังก็ฝากวาควรจะตองมีแผนความเส่ียงที่แนนอนและมีวิธีปฏิบัติที่แนนอน อะไรที่เกิดปญหาไมวาการลงทุนเกิน ผม
สารภาพแลวลงทุนเกินมีการลงทุนที่ผิดขอบังคับ ปนี้ไมควรจะเกิดอีก ผมก็ตองขอประทานโทษที่รวมอยูในกรรมการ
ที่มีขอผิดพลาดซ่ึงผมเชื่อวามันเปนความผิดหลงไมไดตั้งใจและเปนของใหม แตยืนยันวาผมเชื่อวาทั้ งหมดน้ีเปน
บทเรียนวาเราทําผิดพลาดไปแลวก็คงจะตองไมทําผิดพลาดตรงนี้อีกก็จะเปนขั้นตอนวาตั้งขึ้นมามีอนุลงทุน มีอนุ
ความเสี่ยงและจะตองมี balance กันกอนที่จะเขากรรมการดําเนินการ ขอเชิญอภิปรายครับ 



26    เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566

19 
 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 วาจะไมพูดแลวแตขอพูดนิดนึงคือวาผม
เขาใจวาเรากําลังจะไปทิศทาง ผมขออนุญาตทางผูแทนจากนายทะเบียนและกรมดวยครับวามันควรจะตองลอกับ
คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันการเงินหรือกิจการอื่น ทานประธานยังเขาใจวามี 2 กลุม กลุมหนึ่งก็คือเส่ียง อีก
กลุมหนึ่งก็ลงทุนก็ตองแยงกัน ไมใชนะครับ คณะกรรมการความเส่ียงความจริงแลวไมไดดูเฉพาะเสี่ยงจากการลงทุน
ตองเส่ียงทั้งประกอบการท้ังหมดและหนาที่ของอนุกรรมการถาเปนเอกชนอยูในระดับบอรด บอรดตองมีกรรมการ
ภายนอกเขามาดวยและดูแลนโยบายความเส่ียง สวนหนึ่งของความเส่ียงก็คือ operation ก็คือทําผิด บริหารผิด อีก
อันหนึ่งก็คือการลงทุนผิด ฉะน้ันความเสี่ยงจากการลงทุนมีสูงตอนน้ียิ่งนากลัวมากถาใครติดตามขาวธนาคารอเมริกา
ลมไปเยอะแลว ผมจะบอกอยางนี้ครับวาหนาที่ของคณะกรรมการความเส่ียงบริหารความเสี่ยง risk management 
committee หมายความวาจะตองเปนคนที่มีการต้ังกฎเขาเรียกวากฎบัตรวาจะตองลงทุนอะไรบาง สหกรณจะตอง
มีความเสี่ยงระดับไหน loss applitize  อะไรบาง เราตองการ high risk high return หรือวา medium risk 
medium return เราตองมีอยางนี้นโยบายออกมา ที่ผมจะพูดตั้งแตแรกเพราะผมไมอยากใหทานประธานไปเนนเอา
วาเราจะตั้งเปาเงินปนผลกับเงินเฉลี่ยคืนเปนหลัก เพราะถาเผื่อเราตองการเงินปนผลที่เยอะเราตองไปเสี่ยงที่ไดตอบ
แทนเยอะ high risk high return กิจกรรมของสหกรณไมใช high risk high return เพราะฉะนั้นเราไดเทาไหรก็
เทานั้นละครับ แตที่ผานมาผิดพลาดมีการขาดทุนและเอา retained earning ไปใชหมดไมมีเหลือใหมาเปนตัว 
buffer สําหรับเงินปนผลใน 1-2 ปที่ผานมารวมปนี้ดวย เพราะฉะนั้นผมคิดวาจะตองเอาไปคิดใหดีเปนกาลระยะยาว 
แบงค Silicon Vallley ที่เจงที่ไปซื้อพันธบัตรและปรากฏวาอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้นหลายทานคงอานแลวถาไมไดอานก็
ลองดูเพ่ือมาชวยกันดูแลสหกรณของเรา เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดวาอยาเลยครับ อยาตั้งเปาหมายของดอกเบี้ยเฉล่ีย
คืน เงินปนผลท้ังหลายเปนเกณฑจะตองเอาความมั่นคงของสหกรณเปนหลัก ถา เผื่อไมมี retained earning 
เสียกอนเสียหายไปเยอะแลวครับ เพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นนี้ก็คือวาหนวยงานของสหกรณสูงสุดก็คือนโยบาย
บริหารความเสี่ยงตั้งกฎต้ังเกณฑมาและใหผูบริหารหรือหนวยลงทุนคณะกรรมการลงทุนไปทําการลงทุนตาม
นโยบายของกรรมการบริหารความเสี่ยง ไมใชมาขัดแยงกันเพ่ือจะมาทําไมใชนะครับ เพราะฉะนั้ นอันนี้ก็เปนสิ่งท่ี
สหกรณตองไปหาคนท่ีจะมาเปนที่ปรึกษาเรื่องเก่ียวกับบริหารความเส่ียงและการลงทุน การลงทุนที่พลาดมาที่
สมาชิกทานหนึ่งอธิบายเมื่อสักครูวาเราไดผูจัดการกองทุนที่ไมไดรับอนุญาตอันนี้ก็เปนความเสี่ยงหน่ึง มีการ
ตรวจสอบท่ีเราเรียกวาตรวจสอบภายในแบบ compliance หรือเปลา เราไมทําดวยซ้ํา มันทําใหผมงงวาทาน
ประธานหรือบริหารชุดนี้ไมไดกางกฎระเบียบทั้งตางจากอาทิเชนอาจารยชูชาติเปนคนแนะนํา กางอันนั้นเปนเกณฑ
ครับและเอามาพยายามศึกษา ทานไมไดทําแบบที่มีหลักยึดเลยทานทําตามบริหารท่ีทานเห็นเอง อันนี้ ผมก็คิดวา
อยางน้ันผมไมมีเจตนาเปนอยางอ่ืนเพียงแตวาผมคิดวาจากท่ีทานพูดเมื่อกี้นี้มีการขัดแยงกันทําใหผมรูสึกวากังวล
มากแทน เพราะวาถามีการผิดพลาดอยาลืมวายิ่งไปลงทุนเยอะ 40,000 ลานเยอะมาก ทานรับผิดชอบไหม ทานจะ
อางวามันเกิดจากเศรษฐกิจเกิดจากน่ันนี่ อางไมไดนะครับ ทานมีกฎเกณฑ มีทางกรม ทางนายทะเบียนเขามี
กฎเกณฑมาใหทานปฏิบัติตามนั้น แตนั่นคือกฎเกณฑ maximum ทานตอง conservative แบบนั้น อยาไปคิดอยาง
อ่ืนเลยครับ เพราะฉะน้ันผมถูกถามมาเยอะวาธีรพลพ่ีจะลาออกจากสหกรณไดหรือยังลาออกไดไหม เพราะทุกคน
กลัวหมดเพราะอยางนี้ไมมีนะครับและอยางนี้ตอไปคือวาเรื่องที่ผานมาเปนปญหาเรื่องหนึ่งแลว เรื่องที่ 2 ก็คือวา
เหตุการณเศรษฐกิจในอนาคตไมใชเรื่องเลน ภาษาจีนเขาเรียก “หมอซึ่ง” นะ ไมใชเรื่องเลนเลยนะ ตองระมัดระวัง
นิดนึงครับ ตอง prudent ครับ ภาษาอังกฤษคําวา prudent ก็คือตองเกง ตองแมนยําไมใชแบบอยางนี้อีก ทานไมรู
ไมเปนไรน่ันคือเหตุการณวาทําไมกรมถึงใหทานมี risk management commitee  ทําไมถึงมี Investment แตละ
คนมาปเดียว 1-2 ปไป แตตองมีคณะกรรมการลงทุนบอกไปซ้ือหุนตัวนี้และตองประมาณการใหได อยางที่ทานบอก
วาสวนหนึ่งก็คือเราเรียกวาการลงทุนเปนสัดสวนหรือการกระจุก ตัวภาษาอังกฤษเรียกวา Investment หรือการไป
ลงทุนที่เราเรียกวากระจุกตัว concentration ประกันภัยจะบอกเลยวาหามลงธุรกิจนี้ไมเกิน 5% ของเงินลงทุนของ
สินทรัพยของเทาไหรเทาไหร อันนี้ผมเห็นวาสหกรณยังบางอยูถาเปนธุรกิจอ่ืนเขาจํากัดมากครับจํากัดเลยครับวากี่
เปอรเซ็นตหามเกิน แตของเราทําไปโดยไมคิดไมมีสัดสวนอะไรเลย ซึ่งผิด ผิดหลักการหมดและเอาสหกรณไปเส่ียง
จากการลงทุนและเราบอกวาตองการยิ่งเยอะก็ไปลงทุนอันนี้เสียหายเกิน เพราะฉะนั้นผมขอใหลองดูวาทาง
คณะกรรมการและทางกรมสงเสริมสหกรณชวยเรงรัดตรงนี้ชวยคนท่ีไมรู ชวยสหกรณอ่ืนที่ไมรูเรื่องนี้ดวยนะครับ 
ออกมาเปนกฎระเบียบเพื่อใหบริหารอยูในกรอบที่เสี่ยงนอยอยาเอาสหกรณไปเสี่ยงเลยครับ  ขอบคุณครับ  
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 ประธานฯ ขอบคุณมากครับ เรียนทานสมาชิกที่อภิปรายและท่ีประชุมทุกทานขอบคุณสําหรับ
คําอภิปรายที่เปนประโยชนนี้อยางยิ่ง เสียดายวาผมเองไมไดอยูรวมในการบริหารในชุดตอไป เรียนทานกรรมการที่
จะดําเนินตอไปและท่ีจะไดรับการเลือกตั้งในวันนี้คําอภิปรายของทานมีประโยชนอยางยิ่งและตองไดรับก าร
ดําเนินการอยางแนนอน ตองเรียนอยางนี้วาอยางที่ผมเพ่ิงจัดไปจัดปนผลไป ผมคิดวาเราตอง balance กัน สมาชิก
จํานวนมากก็ตองเรียกวาดํารงชีพหรืออะไรดวยผลประโยชนจากตรงนี้เราก็ตองพยายามท่ีจะใหมากที่สุดแตก็ตอง 
balance ดวยวาตองมีความเส่ียงนอยที่สุด จะไมมีความเส่ียงมันไมมี จะ moderate หรือ moderate to high gain 

และก็มี control risk ผมคิดวานาจะเปนเรื่องที่เหมาะสมที่สุดผมเชื่อวาสหกรณขนาดใหญอยางการไฟฟาฝายผลิต
เขาก็ใหพวกวิศวะที่เปนบอรดลงมาดูแลเอง ผมคิดวามันก็จําเปนที่จะตองทําเชนนั้นเหมือนกัน ผมเชื่อวากรรมการ
ลงทุนและอนุความเสี่ยงอยางที่อาจารยอภิปรายถูกตองอยางยิ่ง ก็ขอขอบคุณและเปนคําอภิปรายท่ีสําคัญมากจะ
บันทึกไว และผมเชื่อวากรรมการที่อยูณที่นี้คงจะนําทําอภิปรายนี้เพ่ือไปดําเนินการตอไป สมาชิกทุกทานก็ขอให
ทราบวากรรมการที่ไดรับเลือกต้ังทุกทานก็พยายามตั้งใจที่จะเกื้อกูลสมาชิกพยายามที่จะทําใหมีประโยชนสูงสุด 
อะไรที่มีขอผิดพลาดไปผมเชื่อวามันผิดพลาดกันแตวาที่สําคัญคือจะตองไมเกิดข้ึนอีก การท่ีเปนอยางนั้นก็ตองมีการ 
balance มีการเช็ค balance อนุความเส่ียงอยางเปะเลยครับถูกตองครับ ตองบอกวาเรายังไมคุนกับเรื่องนี้มากนัก
แตจะทําใหดีขึ้นเรื่อยๆ เราจะมีการเชิญบุคคลภายนอกเขามารวมกรรมการอนุความเสี่ยงดวย อนุลงทุนดวย มาเปน
ที่ปรึกษา ถาเราเชิญก็ตองขอความเสียสละของทานมารวมเปนอนุกรรมการดวยนอกจากตัวอนุกรรมการยังมีที่
ปรึกษาดวยเราก็ตองการตรงน้ันดวย ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ  

 นายนิพนธ  กิติกุล เลขประจําตัวสมาชิก 142732 อยากจะอภิปรายถึงเรื่องของการลงทุน 

ที่เราหลงผิดกันไปเยอะเพราะวาตองทําตามกระแสความตองการของสมาชิกที่อยากจะเฉลี่ยคืนสูงๆ และก็มีหลาย
คนก็พยายามคุยกับสมาชิกวากรรมการรุนนั้นกรรมการรุนนี้ได 6 ได 5 ทําไมรุนนี้ขี้เกียจลงทุนได 3 บาทกวา เรื่อง
เหลานี้ที่พยายามจะไปลงทุนและเส่ียงจนเกิดการลมคลองจั่น สหกรณรถไฟผูจัดการก็ไปโกงเอาเงินไปซ้ือที่หวังจะ
กําไร ขอนแกนผูจัดการออกไป 4 ถึง 5 ปเพิ่งมาคนพบวาเอาเงินออกไปซื้อที่ 300 กวาลาน มีอีกหลายที่ที่เปนแบบนี้
เพราะหวังจะกําไรเยอะ สิ่งที่ผมอยากจะเตือนกรรมการทั้งคนท่ีจะรับสมัครเขามาและคนที่จะตองบริหารก็คือวา
ปญหาที่ผมพบการลงทุนเราละเลยหลักการสหกรณ หลักการของสหกรณเปนหลักการที่เรามุงชวยสมาชิกไมแสวงหา
กําไรหรือกําไรมาก็ตองแบงคืนใหสมาชิก บางทีเราก็เอาไปทําเรื่องสวัสดิการมากมายจนตองหากําไรเพ่ือจะใหมัน
เพียงพอที่จะเอาเงินโปะเขาไปในกองทุนตางๆ ก็ทําใหกรรมการหลายทานก็หลงผิดตองการลงทุนเยอะๆ เพ่ือจะเอา
มาปนผลเฉล่ียคืนไดเยอะๆ และจะไดเลือกตั้งกลับเขามาใหม ขอแรกผมพูดถึงเรื่องหลักการสหกรณ เราหลงผิดเรื่อง
วาเราอยากทํากําไรเยอะๆ และไปแขงกับธนาคารเขาไดอยางไร ธนาคารเขามีเจาหนาที่ มีนักกฎหมาย มีนักบัญชีที่
เกงกวาของเราเยอะเขาก็จะทําไดดีกวาเรา ขอที่ 2 ที่เราลงทุนไปก็คือเราไมคํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน
สูงสุดของสมาชิกทําใหคณะกรรมการรุนกอนๆ ถูกสมาชิกรองเรียนและทางกรมก็สั่งใหเราแกไขขอบกพรอง การ
แกไขบางทีก็ตามฟองและไดเงินคืนบาง ไมไดเงินคืนบาง จนปจจุบันนี้ก็ยังมีหนี้เสียเยอะแยะท่ียังคืนเราไมหมด ในรุน
ผมก็ตามมงคลเศรษฐีได 200 กวาลานก็ไปเอาอพารทเมนทเขามาตีทรัพยชําระหนี้ก็ไปตามท่ีอ่ืนๆ พยายามจะตาม
นพเการวมใจแตก็ถูกปญหาผูชําระบัญชีทางโนนเขาประทวงเขาขอใหศาลยกเรื่องที่เราจะขอขาย ความจริงเราจะ
ขายและเอาท่ีดินนั้นพอขายไดก็มาเปนกําไรจัดสรรใหพวกเราแตก็ทําไมไดเพราะมันมีอุปสรรคเยอะเพราะชวงนั้นมัน
ติดโควิด อันนี้ก็เปนเรื่องท่ีอยากจะใหคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกและสหกรณ เวลาที่เราถูกฟองทั้งหลายทั้งกรม
ก็จะสงคํามาบอกใหเราแกไข เพราะวาผิดเรื่องไมคํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชนของสมาชิก อันที่ 3 ก็คือวาสิ่ง
ที่เราจะตองคํานึงถึงก็คือวาในรุนกอนๆ คํานึงถึงแตไมทราบวาปที่แลวลงทุนเกินที่ขออนุมัติไว 20,000 ลาน และไป
ลง 24,000  
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 ประธานฯ 24,000 เราลง 28,000  
 นายนิพนธ  กิติกุล เลขประจําตัวสมาชิก 142732 28,000 อันนี้ลงเกิน อันนี้คือสิ่งที่เราไมยึด
ตามมติที่ประชุมก็อยากจะใหอยาลืมขอนี้ดวย ถาลืมขอนี้ก็จะกลายเปนทําผิด 
 ประธานฯ ผมขออนุญาตชี้แจงก็ขอบคุณคําอภิปรายนะครับตองทําความเขาใจอยางนี้กอนนะ
ครับ การลงทุนที่มีการฟองรองจะเปนการลงทุนกับสหกรณอ่ืนกู ทานลองไปตรวจสอบดูไดครับ การลงทุนกลายเปน
สหกรณอ่ืนกูทั้งหมด ในสวนของตามพรบ.ในสวนที่ลงทุนโดยเฉพาะกอนที่บอกวา 24,000 ลานและ 4 หมื่นลานที่จะ
ขอเพ่ิมตองมีการเช็คกัน Balance การลงทุนเรามีกรอบท่ีชัดเจนและเราจะพิจารณาอยางลาสุดอนุลงทุนท่ีผมเปน
ประธานอยูก็เพ่ิงอนุมัติเผื่อไวแตวายังตองรอกรรมการชุดใหมมาเคาะเราก็จะดูวาอันนี้เปนเกณฑเลยนะวาตองเรตติ้ง
ตองเปน a ลบและจะลงเทาไหรระยะเวลาเทาไหรระยะเวลานานเทานี้ถาจะไปเขาเปนประกันเพ่ือที่จะเอาเงิน
ออกมาลงทุนตอมันถอนออกมาไดไหมอะไรอยางน้ีเปนตนเพราะฉะนั้นตัวเลข 40,000 ลานก็เปนกรอบเพ่ือที่วาเรา
จะลงทุนท้ังหมดหรือไมตอนนี้ตองฝากไวกับความต้ังใจและฝมือของอนุลงทุนซึ่งผมไดดําเนินการที่จะปองกันไมให
เกิดการลงทุนเกินกรอบไดแจงไวแลววากอนวาระตนเลยท่ีบอกวาตอนน้ีลงทุนไปเทาไหรแลวเพ่ือที่จะไมมีปญหานี้อีก
อันหนึ่งที่เกิดปญหาแนๆ ก็คือการลงทุนเกินเกิดจากการที่ความเขาใจแตกตางกันในปที่แลวที่ทานประธานบัญชาขอ
ไมรวมการบินไทย 2,000 กวาลานแตกรมผมขอแยงไปแลวตอบกลับมาตองรวมเพราะฉะน้ันตัวเลข 24,000 ลานไม
รวมการบินไทยซ่ึงจริงๆตองรวมเปน 26,000 กวาลาน อยางนี้เปนตนสวนที่เกินมันเกิดจากการที่เวลาที่มีการยกเลิก
บลจ. เงินจะมาโปะอยูและยังขายไมไดเพราะถาขายไปขาดทุนอะไรอยางนี้เปนตนผมก็ละอายวาเราไมอยูแตที่แนๆ 
คือผมคิดพิจารณาโอเคในการต้ังกรอบไวก็เพ่ือที่วาจะไดเอ้ือกับสมาชิกที่หวังจะไดเงินปนผลและเฉล่ียคืนที่สูง แต
อยางท่ีผมบอกคําอภิปรายของทานสมาชิกเมื่อกี้มีความสําคัญมากทานที่จะดําเนินการตอไปก็ตองคํานึงถึงเรื่องน้ี  
กรอบไมใชวาทานจะเอามาใชชุยๆ หรืออะไร กรอบนั้นจะตองมีการต้ังอนุความเสี่ยง อนุลงทุนตองดําเนินการ
ตามนั้นตองทําอยางนั้น ผมขอเคลียรนิดนึงวาที่ฟองรองกันมันคนละสวนกันในสวนของ บลจ. กรมเขากําหนดวาตอง
ลงทุนในหุนรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้นอยางการบินไทยมันเปน accident แตถาหุนรัฐวิสาหกิจเขาจะใหอยู 2 ตัว
ตอนน้ีคือ AOT กับ PTT ซึ่ง PTT ตอนน้ีก็ขาดทุนเพราะฉะน้ันการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถา moderate 
risk moderate gain ก็พอยอมรับได ขอเชิญอภิปรายครับ   
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ดิฉันเขาใจท่ีทานสมาชิกคนท่ีแลว
อภิปรายคือทานยกถึงเร่ือง 
 ประธานฯ ขอขัดจังหวะนิดเดียว สมาชิกครับยังมีอีกหลายวาระชวยอยูกันใหครบองคประชุม
ดวยนะครับ ขอเชิญตอครับ 
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 คือมันเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกัน อัน
นั้นมันเปนตัวอยางของการท่ีเราพยายามที่จะใหปนผลสูงที่เราไปลงทุนในสหกรณอ่ืนที่ไมใชสหกรณออมทรัพย ตอน
นั้นเราเสี่ยงเพราะเราคิดวาสหกรณออมทรัพยมันไมพอสมาชิกเราเองก็กูนอยและเราก็ปนผลเยอะ เราพยายามปนผล
เยอะเรามีเงินเฉลี่ยคืนเยอะเพราะฉะนั้นตอนน้ันก็จะเหมือนตอนน้ีเรามองวาปจจัยอ่ืนๆ มันไมให เพราะฉะนั้นตองไป
ลงทุนในสหกรณอ่ืนแตการลงทุนในสหกรณอ่ืนนั่นละคะคือความเส่ียงเพราะสมาชิกของเขาไมมีเงินเดือนใหเราตัด 
เพราะฉะนั้นขึ้น time machine มาถึงปนี้เราก็กําลังอยูในปญหาเดียวกัน คือเกรงวาสมาชิกจะไดปนผลนอย สมาชิก
จะตองกูจะตองใชเงินตองเสียดอกเบี้ยเยอะเราก็มองหาชองทางอ่ืนมองจะไปลงทุนตามมาตรา 62 และมุงที่หุนกูและ
ที่สําคัญมุงที่หุนในตลาดหลักทรัพยแมจะเปนหุนรัฐวิสาหกิจก็ตามแตเมื่อภาวะเศรษฐกิจผันผวนราคามันไมเขาใคร
ออกใคร เราจะนึกไหมวา ปตท.จะลงมาเม่ือวานลงไป 29 บาท เราไมนึกนะคะเพราะราคาเปาหมายคือ 40 เราจะนึก
ไหมวา AOT ที่เราไมยอมขายหวงมากเพราะเปาหมายมัน 80 บาท มันจะลงมา 69 บาทเมื่อวานเพราะฉะน้ันนี่แหละ
คือความเสี่ยง โดยโครงสรางของเราท่ีเอ้ือมากกับสมาชิกเราก็จะไปหาขางนอกแบบนี้นั่นละคือที่เราตองเตือนไว และ
ที่ดิฉันพูดก็คือวาขณะน้ียังไมมี paper ใหเราเห็นเลยเร่ืองความเสี่ยงการลงทุนอาจจะมีนะคะแตเขามาไมทันชวย
กรุณาเอามาดูกอนที่เราจะอนุมัติใหลงทุน 40,000 ลานและลงทุนในหลักทรัพย 13,000 ลานดีไหมคะ เพราะเรามี
เวลามา 2 ปแลวเรานาจะตองมีบางแลวตอนนี้ ขอบคุณคะ 
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 ประธานฯ ผมฝากกรรมการท่ีดําเนินการตอ คืออยางนี้ครับตองสารภาพวาตอนน้ียังมีแคที่
ทานเห็นมีโอกาสสูงมากเลยท่ีในป 66 จะตองมีประชุมวิสามัญ อยางไรก็ตามคําอภิปรายที่ทุกทานอภิปรายอยางมี
หลักการดวยความหวังดีผมคิดวาตองบันทึกไวและดําเนินการตอ ผมเชื่อวาอนุความเสี่ยงจะดําเนินการอยางที่ทาน
อภิปรายไวถูกตองอยางยิ่งซึ่งเปนเชนนั้นได ตองบอกวาผมในฐานะประธานสภาคณาจารยไปรวมกรรมการความ
เสี่ยงผมใชเวลาประมาณ 2 ปกวาจะเขาใจวาการท่ีจะพิจารณาเรื่องความเสี่ยงมันตองดําเนินการอยางไร อยางที่ทาน
มีความเช่ียวชาญสูงก็ตองไปทําตอ ฉะนั้นผมเชื่อวาอนุความเสี่ยงและกรรมการดําเนินการชุดตอไปคงจะทําตามที่
ทานอภิปรายเมื่อก้ีแนนอน ขอเชิญสมาชิกครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 การท่ีเราทําของบลงทุน 24,000 ก็ตาม
เราไมไดทํามา ความจริงแลวอนุความเส่ียงหรือกรรมการบริหารจะตองทําแผนการลงทุนทั้งปวาจะใชเงินอะไรบาง
กับอันไหนบางตองทําอันนี้มากอนและจะมาอนุมัติในนี้ เมื่ออนุมัติแลวจึงเอาไปทําได บริษัทเอกชนเขาเปนแบบน้ีนี่
ประเด็นที่ 1 ถาทําอยางนี้มันละเอียดมันก็ชัดแจง แตที่กรมเขาแยงมาผมวาถูกตองเพราะคุณจะไปตีความไมไดเขา
ตองตีความเพ่ือความเส่ียงแบบน้ีผมเห็นวาโชคดีที่ยังมีกรมชวยเราดูแลอยู เพราะฉะน้ันเราไมมีสิทธิ์ทําอะไรเลยและ
รูสึกวาเมื่อเราทํางานไปอันนี้ผมก็เคยเปนเรา assume วาเรามีอํานาจเราจะทําอะไรก็ไดที่เราคิดวามันถูก logic มัน
ถูกตรรกะที่เราคิดและเราหวังดีแลวแตมันไมใช เพราะฉะนั้นผมคิดวาที่ผานมา 28,000 ใหกลับไปใหม เดิมไมได
ผิดพลาดนะครับ ผมขอบคุณทางกรมครับ ขอบคุณครับ 

 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 ผมเขามาประชุมวันนี้ผมมีอยู 3 เรื่อง 
เรื่องนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ทําใหผมตองเขามาประชุม ผมเห็นบรรยากาศวันนี้ผมดีใจมากที่สมาชิกไดเสนอความเห็นที่เปน
ประโยชนประธานก็รับไว แตยังขัดแยงอยูอีกนิดเดียวก็คือประธานยังหวังที่จะไดเงินปนผลใหกับสมาชิกซึ่งเปนเจตนา
ดีที่จะใหไดเยอะๆ แตสมาชิกก็ไดติงไวแลววาสหกรณใดที่ไดยึดสิ่งเหลานี้เปนหลักใหญความเส่ียงก็ยอมเกิดมากขึ้น
เทานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีขอเสนอแนะทานอาจารยผูหญิงที่จากอักษรก็ดี อาจารยธีรพลก็ดี อาจารยนิพนธ กิตติกุล 
ก็ดี เปนไปในทิศทางเดียวกันหมด เพราะฉะนั้นกรรมการท่ีจะดําเนินการตอไปจะตองเอาเรื่องนี้เปนเรื่ องหลักในการ
ดําเนินการและคนท่ีมีความสามารถท่ีอยูในจุฬาเราน้ีเราเปนแหลงความรูเรียกใชเรียกขอความชวยเหลือ ขอเถอะ
ครับอยาไปแบงพรรคแบงพวกเลย แบงพรรคแบงพวกทําใหสหกรณของเรามันจึงเกิดวิกฤตอยู ซึ่งผมไดพยายามบอก
วาตองแกวิกฤตของสหกรณดวยความรวมมือของกรรมการท่ีเขามาเปนกรรมการสหกรณ คุณตองทําหนาที่ในฐานะ
กรรมการสหกรณ มิใชติดหมากกับกลุมเดิมมา นั่นละจะสรางความฉิบหายใหกับสหกรณ เพราะฉะน้ันทานประธาน
เร่ืองอยาเอากําไรเพ่ือที่จะเอามาเปนเงินปนผลตอบแทนน้ันอยาเปนหลักใหญครับ ผมเคยคานตั้งแต ตอนท่ี ไมพูด
เรื่องอ่ืนก็แลวกันมันจะเสียเวลา ขอบคุณมากครับ  

 ประธานฯ อยางนี้ครับคือจริงๆ วาระนี้เปนวาระแจงเพ่ือทราบแตผมก็เปนประธานสไตลนี้ที่
บอกวาถามีคําอภิปรายดีๆ ผมคิดวาสมควรใหอภิปรายและตองรับฟง ผมคิดวามันมีประโยชนมากมันไมใชเพ่ือ
พิจารณาหรอกแตวาการเปดอภิปรายจากสมาชิกมันเปนสิ่งที่สําคัญ ผมออกตัวนิดนึงนะครับวาผมไมไดเปนคนที่จะ
มาสมัครรับเลือกต้ังตอ แตก็อยากใหไมผิดหรอก ที่จะบอกวาผมคิดอยากจะใหสมาชิกที่ไดลงทุนไวไดมีปนผลมาก
ที่สุดผมสารภาพแบบลูกผูชายเลย อยางไรก็ตามการลงทุนที่เหมาะสมและรอบคอบก็เปนสิ่งจําเปนแตในชวง 6 เดือน
ที่ผานมาที่ผมเปนประธานอนุลงทุนก็พยายามทําในลักษณะนั้นมีการตรวจสอบแมแตในสวนของสหกรณอ่ืนกู เรียน
สมาชิกใหสบายใจไดเลยวาตอนนี้เจาหนาที่เราก็รอบคอบขึ้นมากดําเนินการตามไปดูเลยวาสหกรณท่ีมากูมีเปนลูกคา
เกาหรือเปลาหรือลูกคาใหมและเขามีกรอบเทาไหร เขาไปลงทุนหรือไปกูอะไรมาบาง มีความสามารถในการใชคืน
เทาไหร เทาที่ผมติดตามเปนอนุสินเชื่อก็พบวาการดําเนินการตอนน้ีคอนขางถูกตองและครบถวนมากข้ึน  
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สิ่งนั้นจะเปนการรับประกันกับทุกทานที่เงินของทานจะไมถูกลงทุนไปอยางไมถูกตอง เพราะถาลงทุนไมถูกตองส่ิงที่
ถูกลงโทษมันก็คือการกันหนี้สูญ กันหนี้สูญก็คือทําใหทานไดรับเงินปนผลลดลงอยางไมสมควรทานควรจะไดเงินเต็ม
เม็ดเต็มหนวย แมแตในสวนที่ พรบ.ตัวท่ีเสี่ยงสุดก็คือ บลจ.แมวาเราจะมีเขาเปนมือรับจางแตมือรับจางก็มีการ
ผิดพลาดได มีการผันผวนได ใครจะไปนึกวาอเมริกาหรือเฟดจะตองขึ้นดอก อเมริกาจะมีเงินเฟอมากมายขนาดนั้น 
มันเปนสิ่งที่เราตองติดตามและดูการผันผวน ก็สารภาพตามตรงแบบลูกผูชายเราคงตอง balance แมแตวันที่ผม
เคาะได 3.7 ก็มีคนมาบอกวาได 4 ได 5 ไดไหมผมบอกคงไมไดเดี๋ยวคงตองวางแผนปหนา แตตัวกรอบผมสารภาพ
ตรงๆ ทําไมเราจะตองกรอบไวนอยมันก็จะมีรายไดนอยแตถากรอบไวสูงผมคิดวากรรมการคงไมลงเต็มแม็ก แตถา
เกิดมันลงไวต่ํามันก็นาเสียดาย เพราะตอนน้ีผมเชื่อวาพอธุรกิจเริ่มฟนมันจะมีการ offer ตอนน้ีความจริงมีมาแลวนะ
ครับมีมาแลววา offer 4 หรือ 4 กวา เพ่ือที่จะไดผลตอบแทนสูงขึ้นผมวาก็นาสนใจ ถาเราไมมีกรอบไมมีเม็ดเงิน
กรอบที่ทานใหและกรรมการลงทุนจะเอาจากไหนไปลงทุนใหกับทานอยางไรก็ตามก็ตอง balance ดวยความเสี่ยง 
เพราะฉะนั้นก็แลวแตทานจะพิจารณานะครับแตผมบอกไดเลยวาจากที่ผมเปนกรรมการในป 64 และ 65 ผมเห็น
ความจริงอยางหนึ่งวา ไปพาดพิงทานอาจารยบัญชา คือในป 65 ไมไดขอกรอบของการลงทุนหุนก็เพ่ิมไวเลย ตัวที่
เพ่ิมเปนการลงทุนในกรอบสวนของ บลจ.ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเวลาท่ีมีหุนกูเขามาอนุลงทุนเขาก็เลยลงทุนเพิ่มเขาไปที
ละ 300-400 ลาน มันก็เลยคอยๆ เพ่ิมอยางที่ทุกทานเห็นเทาที่มองดวยจิตเจตนาดีก็เลยคิดวาสมควรเพ่ิมกรอบ ใน
การประชุมกรรมการดําเนินการครั้งแรกผมบอกไดเลยผมเพ่ิมไว 32,000 แตคํานวณเสร็จแลวบอกสงสัยในดอกอะไร
ที่เพ่ิมขึ้น ความเส่ียงเพ่ิมขึ้นบอกอยางนี้มาดีไมดีปนผลจะนอยกวาเดิมดวยซ้ําไป ผมก็เลยขอเพ่ิมกรอบเปน 40,000 

แตกรอบคือกรอบ ไมไดหมายความวาจะตองใชเต็มแม็ก และคําอภิปรายในเร่ืองเก่ียวกับความเส่ียงการลงทุนอันนี้ 
valid มาก ผมก็ตองฝากกรรมการชุดตอไป ผมตองขอขอบคุณทุกคําอภิปรายดวยพ้ืนฐานของความรูจริงๆ และ มี
ความหวงใยเปนคําอภิปรายที่ตองบอกวา valid มากและสมควรบันทึกและนําไปปฏิบัติตอไป 

 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
 3.4 รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 

 ประธานฯ ขอเชิญ นายมนตรี  ชวยชู ผูตรวจสอบกิจการ บริษัทสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ประจําป 2565 ใหสมาชิกในที่
ประชุมไดรับทราบ 

 นายมนตรี ชวยชู ผูตรวจสอบกิจการ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด ขอบคุณ
ทานประธานที่เคารพ กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการ ทานผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณพ้ืนท่ี 1 และ
ทานผูสอบบัญชีและที่สําคัญก็คือทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานที่เขามาประชุมในวันนี้ทั้งขางบนและขางลาง 
กระผมนายมนตรี ชวยชู เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําปนี้ ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงเพราะเวลาก็ลวงเลย
มาพอสมควร ขออนุญาตตามเอกสารหนา 86 ในการตรวจสอบของผมและทีมงานบริษัทมนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมายก็จะอิงระเบียบนายทะเบียนวาดวยการตรวจสอบกิจการฉบับใหมคือป 2563 และของเราเปนสหกรณ
ขนาดใหญก็มีทุนดําเนินการเกิน 5,000 ลาน เพราะฉะน้ันทั้งวัตถุประสงคขอบเขตก็จะตองครบถวนทุกประการ
สําหรับหัวขอตามเอกสาร ขอ 1 วัตถุประสงคในการตรวจสอบอันนี้ก็เปนไปตามขอ 18 ของระเบียบนายทะเบียนวา
ดวยการตรวจสอบกิจการและท่ีผมนําเรียนไปสําหรับขอ 19 ขอ 2 ขอบเขตการตรวจสอบก็เปนไปตามขอ 19 ของ
ระเบียบดังกลาวเชนเดียวกัน ซึ่งสรุปวาการตรวจสอบแนวใหมที่ระเบียบออกมาใหมก็จะใหดูเรื่องรายงานการเงินให
ดูเรื่องความเสี่ยง 3 ดานอันนี้คือ minimum ถาจะมากกวานี้ก็ยิ่งดี และอีกสวนหนึ่งก็ดูแลสินทรัพยและการบริหาร
ทั่วไปดู Internal Control การควบคุมภายในตางๆ ถัดมาในหนา 87 ผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงคและ
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ขอบเขต 3.1 ดูเรื่องรายงานทางการเงินก็ตรงขอบเขตซายมอื 3.2 การบริหารความเสี่ยงก็จะมีความเสี่ยงแตละดานที่
ระเบียบนายทะเบียนกําหนดไวเชน 3.2.1 ก็เปนเรื่องเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมสําหรับ 3.2.2 - 3.2.5 

4 ดานอันนี้ก็เปนเรื่องเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ 3.2.6 - 3.2.7 อันนี้ก็เปนการบริหารความเส่ียงดาน
การลงทุน สุดทาย 3.2.8 - 3.2.9 ก็เปนความเส่ียงดานสภาพคลอง ถัดมาในหนา 88 การบริหารสินเชื่ออันนี้ก็ลง
รายละเอียดการบริหารดานสินเชื่อ สหกรณบริหารอยางไร ก็จะดูวาการอนุมัติ ใครมีอํานาจอนุมัติและรัดกุมเพียงพอ
ไหม และก็มีการวาถูกตองไหม ก็ไมมีขอสังเกต สําหรับ 3.4 การบริหารดานการลงทุนมีอยูเรื่องเดียวที่มีประเด็นก็คือ
เร่ืองการลงทุนเกินกําหนดที่เราขออนุมัติที่ประชุมใหญเมื่อปที่แลวไว 24,000 ลาน ก็ที่เกินไปก็ตามเหตุผลที่ทาน
ประธานไดนําเรียนที่ประชุมใหทราบ ก็คือเงินมันเขามาปลอยออกไมไดก็ไมรูจะทําอะไร ถาไปฝากแบงคดอกเบ้ียก็ 0 

กวาๆ ไมถึง 1 ก็เลยจําเปนตองลงทุน และการตีความเร่ืองการบินไทยดวย ถัดมาหนา 89 ขวามือ การบริหารดาน
สภาพคลองเร่ืองของ liquidity ตางๆ สภาพคลองตางๆ ของเราก็อยูในข้ันเดียว 3.8 การควบคุมภายในและการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปทุกอยางก็ดูแลวเรียบรอยดีเพราะของเราตั้งมาหลายสิบปแลวทุกอยางก็เขาท่ีเขาทางเปนระบบดี 
ขอ 4 สถานะกิจการอันนี้ก็เปนภาพรวม ณ วันสิ้นปบัญชี ปนี้คือ 31 ธันวาคม 2565 เรามีสมาชิกทั้งสมาชิกปกติ 
สมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักดิ์รวมแลวท้ังสิ้น 15,714 ราย ซึ่งทั้งหมดมีเงินฝากกับสหกรณทั้งสิ้น บางสหกรณท่ี
ผมไปตรวจมีผูที่ฝากเงินกับสหกรณบางที่แคประมาณครึ่งหนึ่งหนอยๆ ซึ่งเขาบังคับเรื่องการจายเงินหักณที่จายตอง
ผานกรมบัญชีกลางหรือหนวยงานพวกบํานาญ บางคนไมมีบัญชีเงินฝากแบบน้ี เปนตน ถาเราดูวาสถานะปนี้วาเรามี
สมาชิก 15,714 ราย เทียบกับปที่แลวก็ลดลง 59 ราย ทุนดําเนินการของเรา คําวา ทุนดําเนินการ หมายความวา
สินทรัพยทั้งสิ้นหรือสินทรัพยรวมหรือจะมองอีกดานหนึ่งคือหนี้สินและทุนคือทุนดําเนินการ ทุนดําเนินการเราปที่
แลวมี 34,000 กวาลาน ปนี้เพ่ิมเปน 40,000 ลาน เพ่ิมขึ้น 5,769 ลาน ถัดไปก็จะดูเรื่องแหลงเงินทุนทั้งไดมาและมี
การใชประโยชนของแหลงเงินทุนนั้น สวนแรกเปนแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญวาเงินเขามา 40,000 กวาลานมา
จากไหน ถาดูตรงเปอรเซ็นจะเห็นงาย อันดับ 1 เลยตรงรอยละในตารางมีเงินรับฝากจากสมาชิก มีสมาชิกฝากเงินกับ
สหกรณมากฝากไวถึง 37.60% ก็เรียกวาเกิน 1 ใน 3 รองลงมาอันดับ 2 ก็เงินออมของสมาชิกในรูปทุนเรือนหุน 
36.90 นี่เฉพาะเงินที่ลงมาเราไมรวมทุนสํารอง ทุนสะสมหรือรายการอ่ืนๆ ที่อยูในสวนของทุนอันนี้เฉพาะเงินออม
ของสมาชิก ถาดูระยะสั้นเงินกูยืมระยะส้ันเรามีการกูยืมจากภายนอกเพียง 16.39  อันนี้ก็เปนการชั่วคราว ถามวา
สหกรณเราเงินเหลือทําไมตองกู การกูโดยปกติสหกรณใหญจะเหมือนกันคือมีหลักทรัพยเราตองเอาหลักทรัพยนั้นไป
ทําประโยชนนอกจากไดดอกเบี้ยแลว สมมุติเปนหุนกูไดดอกเบ้ียและหุนนั้นก็สามารถท่ีจะไปตึ๊งตามที่ทานประธาน
พูดเอาไปต๊ึงที่ธนาคารก็ไดดอกเบี้ยมารอยละ 1 เศษๆ ตอนน้ีก็อาจจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามท่ีเฟดเพ่ิมดอกเบ้ีย การที่เรา
จําเปนตองกู ไมใชความจําเปนแตเพ่ือจะทําใหเกิดกําไรหรือผลประโยชนกับสมาชิกกับสหกรณมากขึ้นสามารถที่จะ
จายเงินปนผลเฉลี่ยคืนและสวัสดิการตางๆ ใหกับทานสมาชิก มีทุนสํารองก็คอนขางเยอะ 7% ทุนสะสมก็ลดลง
เล็กนอย มาดูทางใชไปหรือ used of fund วาเงินที่มีอยู 40,000 กวาลาน เราไปทําประโยชนอยางไร จะเรียกวา
ลงทุนก็ไดแตเราตองตีความใหกวางวาการลงทุนในที่นี้ไมใชแคเอาเงินไปลงทุนซื้อหลักทรัพยตางๆ แตหมายถึงวาไป
ทําประโยชนใหกลับคืนมาไดอยางไร เพราะเงินทุกบาททุกสตางคมีตนทุนไมใชตนทุนที่เห็นๆ อยางเดียวแตยังมี
ตนทุนเสียโอกาสดวย ถาเราเก็บไวเฉยๆ ฝากธนาคารดอกเบี้ยนิดเดียวเราขาดทุนแลว เพราะฉะน้ันถาดูการใช เงิน
ของสหกรณในป 65 ซายมือจะเห็นวาเงินลงทุนของเรา 69.91 สูงเปนอันดับ 1 คอนขางเยอะ รองลงมาอันดับ 2 คือ
ใหสมาชิกกูยืม 13.83 ถามวาเยอะไหม ไมเยอะ แสดงวาสหกรณไมใหสมาชิกกูใชไหมหรือสมาชิกไมมากู สวนใหญ
พอเห็นสหกรณมหาวิทยาลัยสหกรณใหญๆ การไฟฟาฝายผลิตอะไรพวกนี้คนมากูนอยมากคนรวยกูนอยมาก แตคน
ที่กูสวนใหญก็เจาประจําที่เปนระดับผลตอบแทนมีรายไดนอยก็จะใหกูมาก NPL ก็เกิดมาก แตคนที่เงินเดือนสูงๆ 
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เชนอาจารยหรือเจาหนาที่ระดับสูงก็เงินเยอะก็ไมยอมกูเหมือนกันครับ เมื่อใชเงินตรงสวนนี้ ไมได เอาไปใหกูไดไม
เยอะถาเทียบกับปที่แลวก็ลดลง 19.39 ลานบาท อีกสวนหนึ่งที่ลดลงจนนาตกใจคือเงินใหกูยืมแกสหกรณอ่ืนสัดสวน
ก็อยูในอันดับ 3 คือ 10.85% แตถาดูเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นลดลงขวามือจะเห็นวาเงินสวนนี้ลดไปถึง 2,156 ลานบาท 
ซึ่งธรรมชาติของกระบวนการทางสหกรณขนาดนี้คือสหกรณตางๆ เงินเขาทุกเดือนหัก ณ ที่จายออมทรัพยก็เขามา
เสร็จแลวเดิมเคยเปนลูกหนี้ตอนน้ีหลายสหกรณเปลี่ยนสถานะวาไมกูแลวและยังมีเงินเหลือไปใหสหกรณอ่ืนกูก็เกิด
การแยงลูกคา การแยงลูกคาทําอยางไร ก็ตัดราคาลดดอกเบี้ยพยายามท่ีจะทําใหไดรายไดจากสวนนี้มากเทาที่ได ซึ่ง
ดอกเบ้ียต่ําสุดเทาที่ผมเห็น 2.4 ก็มีก็คอนขางต่ํามากอันนี้ก็เลยดูวาเงินมันเหลือคอนขางเยอะก็เลยจําเปนตองลงทุน 
มีเงินลงทุนปนี้เพ่ิมขึ้นไป 7,840 ลานบาทเศษ ถัดมาดานขวามือขอ 5 ผลประกอบการอันนี้เปรียบเทียบกับประมาณ
การหรืองบประมาณท่ีตั้งไวปที่แลววาทําไดไหม ถาดูรายได 5.1 กรณีรายไดหรือรายรับต้ังไว 1,720 ลาน เกิดข้ึนจริง
ทําได 1,371 ลาน คิดเปนรอยละ 79.73 ก็คือต่ํากวาที่เรียนที่ประชุมเมื่อปที่แลววาจะทําใหไดประมาณนี้ก็ทําไดไมถึง 
ถัดลงมา 5.2 อันนี้เปนรายจายเปนคาใชจาย ถาดูยอดรวมก็จะมียอดอยู 718 ลาน ตั้งไวแตจายไปเกิน 882 ลานบาท 
เกินไป 122 ลานบาทเศษ ซึ่งการจายเกินนี้สวนหน่ึงถาเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับมาในหนาถัดไปมีเกินอยูทั้งสิ้น 7 

รายการ เปนเงิน 2.4 ลาน  แตวงเงินที่ใชทั้งหมดไมเกินวงเงินที่ขออนุมัติแตเกินกวาที่ตั้งเปาหมายไววาจะใหได
ประมาณน้ี ถัดไป 5.3 การติดตามทวงถามหนี้สิน ทางสมาชิกทําไดดีมากแตสหกรณอ่ืนทําไดนิดเดียวคือรอยละ 8.63 

ขอสังเกตและขอเสนอขอ 6 คือจริงๆ ในการตรวจสอบผมและทีมงานก็เขามาตรวจทุกเดือนและก็รายงานทุกเดือน
เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน ถาเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ถาในระหวางตรวจก็แจงเจาหนาที่ถา
เรื่องอาจจะสําคัญนิดนึงก็พูดในที่ประชุมแตถาเปนเรื่องที่ควรจะเปนหลักฐานก็จะเขียนเปนลายลักษณอักษรไวก็มี
ทั้งหมด 7 ขอ ซึ่งทุกขอดําเนินการแลวยกเวนบางรายการคือบางครั้งตองใชระยะเวลา ยกตัวอยางเชนกรณีหนังสือ
แสดงเจตนาการรับโอนผลประโยชนเปนเหมือนกันทุกสหกรณ คือสมาชิกไมอัพเดทขอมูล ตอนเขามาหนุมๆ สาวๆ ก็
บอกวายกใหบิดามารดา พอไปสักระยะหนึ่งบิดามารดาเสียชีวิตก็ไมไดมาอัพเดทไมไดมาเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเป น
ปจจุบัน โดยเฉพาะหลายๆ ทานที่เกษียณไปแลวติดตอลําบากและมีสมาชิกเขาใหมบางราย แตกอนก็ไมไดเขมงวดใน
การท่ีใหทําหนังสือแสดงเจตนาการรับโอนผลประโยชนนี้มันก็เลยหลุดไปก็มี ก็ไดเสนอแนะวาควรจะใหมีขอมูลการ
รับโอนผลประโยชนกับสมาชิกทุกรายเผ่ือไววาถาสมาชิกไดเสียชีวิตก็จะไมเปนการยุงยากลําบากท้ังตัวทายาทมีการ
แยงสมบัติ มีการฟองรองถึงไมฟองรองก็ตามคาใชจายก็ตองไปขออํานาจศาลมีคําสั่งศาลรองตอศาลตั้งผูจัดการมรดก
ทางสหกรณก็เดือดรอนก็ตองมีการติดตามวาอยูไหนจะเอาเงินไปจายอยางไรจะเคลียรหนี้อะไรหลายๆ  อยางก็
คอนขางจะลําบาก อันนี้ก็อยูระหวางดําเนินการก็ทําไปเร่ือยๆ สวนใหญขอเสนอแนะก็เปนเรื่องการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติไมเปนไปตามท่ีควร คืออยากจะแนะนําใหเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ value address ใหกับสหกรณ อีก
เรื่องหน่ึง 6.7 ลงทุนเกิน อันนี้ก็ไดทราบกันไปแลววาลงทุนได 24,000 สหกรณก็อยูระหวางดําเนินการจากการ
ตรวจสอบซึ่งผมเคยรายงานและไดใหขอเสนอแนะกับที่ประชุมแหงนี้เมื่อปกอนๆ โนน คือสหกรณเราตอนน้ีใหญขึ้น
ทุกปความเสี่ยงก็มากขึ้นทุกปหมายถึงความเสี่ยงทั่วไปนะ ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตเรื่องอะไรหลายๆ  อยางเร่ือง
ขอผิดพลาดเทคโนโลยีตางๆ มันมีความเส่ียงเพ่ิมขึ้น เพราะฉะน้ันผมเคยเสนอแนะวาถาเทียบกับบริษัทมหาชนหรือ
บริษัทใหญๆ เขาจะมี audit committee หรือ AC ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
สหกรณขนาดใหญมากๆ ควรมีอยางย่ิงเพราะจะชวยดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานและควรมี
ความเปนอิสระเปนมืออาชีพไมใชตั้งกันเองถาที่ประชุมใหญเปนคนตั้งไดยิ่งดีใหญ แตก็ตองมีการผานระเบียบ
ขอบังคับกอนวามี audit committee และอีกสวนหนึ่งมือเทาของ audit committee คืออะไร ตรวจสอบภายใน 
Internal auditor หรือ IA เปนมือเปนเทาชวยสอดสองดูแล เพราะ audit committee ไมมีเวลาที่จะเขามาดู
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รายละเอียดเพราะฉะน้ันหนวยตรวจสอบภายในก็จะชวยตรวจและตรวจไดอยางละเอียดและควรจะใหความเปน
อิสระ และมี audit committee ดูแลคือไมตองเกรงใจฝายจัดการหรือคณะกรรมการเพราะเขาข้ึนตรงตอ AC หรือ 
audit committee อันนี้ผมก็ฝากเปนขอสังเกตไว ผมไมไดเขียนในนี้เพราะเดี๋ยวจะผูกมัดสหกรณวาผมเคยแนะนํา
แลวสหกรณไมทําอันนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวาจะเหมาะสมหรือไม สวนใหญพวกความเห็นตางๆ ในการ
ประชุมผมจะพูดแตบางเรื่องผมจะไมเขียนเพราะสหกรณอาจจะไมเห็นดวยหรืออาจจะมีอะไรที่เขียนแลวมันจะ
ผูกมัดหรือกระทบก็จะไมเขียน ก็ขออนุญาตจบการเสนอและถามีขอสงสัยหรืออยากจะใหเพ่ิมเติมอะไรก็เรียนเชิญ
ถามไดครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ขอบคุณทานผูตรวจสอบกิจการ ในวาระน้ีแจงเพ่ือทราบนะครับ สมาชิกมีอะไร
ซักถามไหมครับถาไมมีขออนุญาตตอที่วาระพิจารณา วาระที่ 4.1 ขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป 2565 เชิญครับ  

 นายฉลอง แสงสิริวิจารณ เลขประจําตัวสมาชิก 381787 เกี่ยวกับเมื่อครูนี้ฝายตรวจสอบ
บริษัทตรวจสอบกิจการ ถาอันไหนเห็นไมดีตองเขียนนะครับไมใชจะกลัววากรรมการเห็นวาไมดีเดี๋ยวจะเปนขอผูกมัด 
จริงๆเขียนครับแตทางคณะกรรมการก็ไปพิจารณาเอาวาควรที่จะทําตามหรือไมอันนี้ถึงจะถูกหลักนะครับ ไมใชเกรง
วา..อันนี้ผมคิดวามันไมควร ควรจะเขียนทุกครั้งเพราะอันไหนไมดีตองเตือนเพ่ือเปนการปองกันกิจการนะครับ และ
อีกเรื่องหน่ึงก็คือเกี่ยวกับการลงทุน ผมวาลงทุนที่ 24,000 มันก็มากพอควร ขนาดวอรเรน บัฟเฟตตยังไมลงทุนถึง 
100% เดี๋ยวน้ีเรามีประมาณ 40,000 กวาลานนิดๆ หนอยๆ ถาเราลงทุนถึง 40,000 ลาน ถาเกิดการขาดทุนสหกรณ
คือละลายเลยนะครับ ขอบคุณครับ  

 ประธานฯ ขอบคุณมากครับ  

 นายทวี  กาญจนภู เลขประจําตัวสมาชิก 230476 คือประเด็นของการตรวจมันคงไมใชแคเก็บ
ขอมูลเพราะถาแคเก็บขอมูลและมานําเสนอขอมูลที่เก็บมันคงไมมีประโยชนอะไรใครๆ ก็ทําไดเจาหนาที่ในสหกรณก็
ทําได อยางเชนที่วาเก็บขอมูลการติดตามเรงรัดหนี้สินสหกรณอ่ืน 200 ลาน เกิดขึ้นจริงไดแค 17 ลาน คิดเปน
เปอรเซ็นต 8.63 อันนี้ก็แคใหขอมูลลอยๆ สุดทายแลวขอมูลตรงน้ีมันควรจะมีขอเสนอแนะขอคิดเห็นหรือขอ
วิเคราะหวาทําไมถึงเก็บไดแค 8% และมีขอเสนอแนะอยางไรที่จะทําใหเก็บไดมากขึ้นกวานี้จาก 8% หรืออยางนอย
ก็ใกลเคียง 100% รวมทั้งขอสนับสนุนความคิดเห็นของทานเมื่อกี้สมาชิกที่วาความคิดเห็นที่เมื่อกี้พูดไวควรบันทึกไว
ในรายงานนะครับรวมทั้งของทานผูสอบของคุณมนตรีที่พูดไวนาจะตองบันทึกไว เรื่องที่วาการใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือจะไดเปนหลักฐาน เพราะอันนี้ดูแลวก็ไมมีสิ่งที่คุณพูดไว พูดไวลอยๆ ในที่ประชุมอยางนี้มันไมเปน
ประโยชน เพราะฉะนั้นถาคิดวาเปนความเห็นที่เปนประโยชนมันควรจะบันทึกไวรวมทั้งการเก็บตัวเลขตางๆ ก็ควร
จะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุและขอเสนอแนะในทุกตัวเลขโดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตามเรงรัดหน้ีสินเก็บไดแค 
8% จาก 100% อันนี้เปนเรื่องวิกฤตนะครับ 

 ประธานฯ เจาหนาที่ครับผมขอบันทึกมติวาระนี้วาที่ประชุมรับทราบและมีอภิปรายเพ่ิมเติม
ขอใหบันทึกไวดวยครับจะไดเปนประโยชนตอไป ขอเชิญครับ  

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 จริงๆ ก็นั่งฟงทุกทานอภิปรายมาตั้งแต
ตนในเรื่องการลงทุน ซึ่งผมถือวาปนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก สําคัญอยางไร สําคัญคือเปนปที่ 2 ที่ภาครัฐออก
กฎกระทรวงกําหนดใหการลงทุนของสหกรณขนาดใหญตองมีแผนการลงทุนเขียนชัดเจนครับในกฎกระทรวงขอ 7 

คือ 1.ใหมีคณะอนุกรรมการลงทุน 2.ตองมีแผนการลงทุน 3 คณะกรรมการจะตองถือแผนการลงทุนในการลงทุนป
นั้นๆ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ทําข้ึนเพ่ืออะไร ทําขึ้นเพ่ือแกไขปญหาการลงทุนที่เกิดความเสียหาย ที่เราไดยินขาว
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ออกมาท้ังคลองจั่นและอะไรทั้งหลาย อันนี้คือสาระสําคัญที่ผมนั่งรอจนถึงวาระนี้เพ่ือรอฟงสิ่งที่ผูตรวจสอบกิจการซึ่ง
คาดหวังวาเปนผูตรวจสอบกิจการตามกฎหมายตามขอบังคับที่ภาครัฐกําหนดใหมาดูแลสหกรณเปนผูที่ไมไดมีสวนได
สวนเสียทานมาตามภารกิจที่เราคัดเลือกทานมา แตก็รูสึกผิดหวังนิดๆ และเห็นดวยกับที่ทานผูอภิปรายคนกอนผม
เม่ือสักครูวาทานพบขอทักทวงบางอยางทานไมบันทึกทานพูดใหฟง สิ่งเหลานี้ผมคิดวาไมใชครับ เพราะอะไรครับ 
เพราะผมรออานงานของทาน 1 ป เราซึ่งเปนเจาของกิจการเรามีโอกาสทราบรายงานเพียงครั้งเดียวโอกาสเดียวไมมี
โอกาสถามระหวางป แตปรากฏวาเทาที่อานดูอานแลวถาผูที่ไมเคยมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารสหกรณอานแลวจะ
รูสึกวาสหกรณเราปกติดีเรียบรอยดี แตในปที่ผานมาอิสราสํานักขาวหลายแหงลงขาวมันไมไดไปดวยกันเลยครับ การ
ลงทุนเกินไดยินมาในกลุมไลนไดยินมาในคําบอกเลา ถามวาผมเปนสมาชิกผมเชื่อไดไหม ผมก็ได แคฟงแลวอยางไร
ครับ ผมก็รอขาวสหกรณ รอประธานแถลง ไมปรากฏ คือไดยินคําวาลงทุนเกินแรกๆ เราก็คิดวาคงจะลงทุนเกินไป 
100-200 ลาน แตจากฟงมาจนถึงเวลานี้มีการลงทุนเกินไป 4,000-5,000 ลาน นี่ยังไมรวมการบินไทยอีก 2,300 กวา
ลาน หนาวครับ เพราะผมเปนกรรมการมากอนและเราระวังมากในเรื่องการลงทุน และท่ีจับประเด็นไดการลงทุนเกิน
คือการลงทุนในหุนสามัญที่อยูในตลาดหลักทรัพยเชนเมื่อสักครูทานอาจารยสุวดีไดอภิปรายวาลงทุนในหุน AOT 

และ ปตท. เฉพาะหุน ปตท. รอยกวาลานหุน ตนทุนที่ไดยินมาตามลมเพราะไมรูจะไปหาขอมูลจริงที่ไหนคือตนทุนที่ 
36 บาท เมื่อวานหุนลงหนักมากลงตํ่ากวา 30 บาท นั่นแปลวา unrealized loss มันไปแลว 400-500 ลาน เรื่อง
ใหญครับสําหรับผม แตผมไมทราบวาทานอ่ืนคิดอยางไรแตผมก็พยายามจะหาชองทางวาผมจะพูดในที่ประชุมได
อยางไรเพ่ือใหเสียเวลานอยที่สุดและเรามาหาทางออกรวมกัน แตพอทานผูตรวจสอบกิจการบอกวาพบบางเรื่องท้ัง
เรื่อง audit committee หรืออะไรก็ตามถาผูตรวจสอบกิจการซึ่งเราคาดหวังวาการที่ภาครัฐกําหนดวาสหกรณจะมี
ความม่ันคง มีความนาเชื่อถือ ภาครัฐกําหนดวา 1.ใหมีผูสอบบัญชีซึ่งก็เนนเรื่องบัญชีซึ่งเราจะรอฟงทานตอไปใน
วาระตอไป แตเมื่อสักครูผูตรวจสอบกิจการซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบกิจการโดยรวมทานลองเปดดูเลมที่เราถือ ในหนา 
88 ขอ 3.4.3 การลงทุนเกินเราไมมีโอกาสรูแมกระท่ังวาลงทุนเกินไปกี่บาท ถาอานในหนังสืออาจจะ assume วาคง
จะ 100-200 ลานก็คงไมแปลกเพราะมันก็พลั้งเผลอได แตคราวน้ีการลงทุนเกินจากที่ประชุมใหญอนุมัติไว 24,000 

ลานบาทไปอีก 4,000 ถาบวกการบินไทยอีกเปน 6,000 กวา หนาวครับและหนาวหนักไปกวานั้นคือทานประธานก็
ยอมรับอยางลูกผูชายวามีการ force sale โดยการขายพันธบัตร สิ่งเหลานี้ไมมีโอกาสทราบรายละเอียดเพราะไมมี
แหลงเงินเลยไดแตรอฟงวาอิสราจะมีขาวไหม ประธานจะแถลงไหม ขาวสหกรณจะมีไหมเทานั้นครับ มีอีกชองทาง
หนึ่งที่ถูกกฎหมายก็คือวันนี้ครับปรากฏวาในขอ 3.4.3 ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ทานผูตรวจสอบกิจการบอกวาลงทุนเกิน 
24,000 ลาน แตไมบอกเลยวาลงทุนไปก่ีบาท ผมก็ไมรูจะไปหาขอมูลที่ไหน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็พยายามจะรักษา
มารยาทวาจะพูดใหตรงวาระเพราะวาระนี้ไมใชวาระเพ่ือพิจารณา แตสิ่งที่ผมคิดวาตองเสนอไวกอนเพราะเกรงวา
เดี๋ยวองคประชุมจะไมครบ เราจําเปนตองมีการตรวจสอบหรือชวยกันทํางานมากกวานี้ เพราะผมเคยเปนกรรมการ
ผมก็ไมไดมีความรูขนาดที่จะไปลงทุนกับเงินหลักหม่ืนลาน ในสมัยที่ผมเปนกรรมการเราเคยเรียนเชิญผูรูในระดับที่
เคยเปน..ตองขออนุญาตไมเอยชื่อซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลคอนขางแรงแตขออนุญาตอางอิงให
เห็นภาพวาทานที่เราเคยเชิญมาเคยเปนคณะกรรมการท่ีดูแลเรื่องการเงินในสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานเคย
ให comment เรื่อง double financing ซึ่งทานประธานพูดคํานี้บอยแตวันนี้ทานไมไดพูด ก็คือการที่เราเอาเงินไป
ลงทุนซื้อหุนกูที่สามารถใชเปนหลักประกันเพ่ือไปกูเงินมาลงทุนในดอกเบ้ียที่ต่ํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทางรอดทางหนึ่งที่
ทําใหเรามีปนผลใหสมาชิกมาสมํ่าเสมอในอดีต มันมีรายละเอียดเยอะครับแตผมขออนุญาตไมรบกวนเวลาที่ประชุม
แตผมอยากเสนอวาวันน้ีผมขอเสนอใหมีการตั้งกรรมการเขาไปชวยกันดูวาตกลงแลวมันคืออะไร ทานสมาชิกตองขอ
อภัยถาผมไมสามารถส่ือสารใหทุกคนไดเขาใจท้ังหมดเพราะเวลามันนอย คือวันนี้ไมรูจะหาขอมูลแบบไหน
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เพราะฉะนั้นผมเสนอใหทานสมาชิกซึ่งถาเปนผูที่มีความรูอยางเชนทานอาจารยธีรพลตองขออนุญาตเอยนาม ทาน
อภิปรายแลวทานใหหลักการแลวจะมีวิธีการไหมครับเพราะวันนี้เราไมไดจาง เราไมไดมี audit committee หรือ
อ่ืนๆ เรามีหลักพ่ึงเพียง 2 อยางคือผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการซ่ึงก็ยังไมไดคําตอบเทาท่ีควร ในยุคที่ผมทํางาน
เราเคยจาง Pricewaterhouse Coopers มาชวยดู ปรากฏวาขณะนี้ผมถูกฟองอยูในฐานะท่ีไปจางบริษั ทนี้มา 
เพราะฉะนั้นเราไมมีทางออกครับจึงเสนอวาขอใหมีกรรมการครับ ทานอ่ืนมีความเห็นอยางไรตองขอใหชวยตรงนี้
ดวยครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ขออนุญาตตอบหนา 88 เนื่องจากทานผูตรวจสอบกิจการไมสามารถที่จะตอบได
เพราะเหตุเกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม ตองเรียนตามตรงวาถาเราขายอะไรบางอยางไปและต่ํากวาทุนมันก็จะ
กระทบตัวเลขท่ีทานเห็นผลประกอบการ 678 ลาน มันจะลดลงอยางแนนอน แตเราก็พยายามทําในกรอบ ตอง
ขอขอบคุณทางกรมวาขยายไว 150 วัน แตในหนังสือก็ยังบอกวาที่ขยาย 150 วันเพราะเขาใจดี เพราะถาถูก force 

sale มันก็จะมีโอกาสที่จะติดลบสูง ยกตัวอยางเชนถาโดน force ใหขาย PTT ผมบอกไดเลยวาเราจะขาดทุนเยอะ
กวานี้อีก อยางไรก็ตามตองขอประทานโทษกรรมการที่ดําเนินการตอในป 66 เพราะตอนนี้มันก็มีทั้งสวนที่ไดกําไร 
สวนที่หุนกูก็ไดมีกําไรบาง เราก็เลือกตัวที่ไดผลกําไรสูงสุดแตละยอดมันไมไดเยอะหลักแสนแตตอนท่ีเราขายท่ีเรา
ขาดทุนมันหลักลาน ผมเขาใจวาบวกลบมันก็มีติดลบอยูจํานวนหนึ่งแตเนื่องจากวาจะตองดําเนินการใหเปนไป เรา
พยายามใหใกลเคียงกับท่ีกรมสั่งใหแกไขขอบกพรองมากท่ีสุดแลวก็ดําเนินการไปแลวแตตองเรียนวาที่ปรากฏในหนา 
88 เปนรายงานการประชุมที่ทางผูตรวจไดรับทราบแตเหตุการณมันจะเกิดข้ึนการขายทั้งหมด ผมแจงที่ประชุมแหงนี้
เลยวามันเกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม ขอเชิญตอครับ 

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 คือทราบวาบางเหตุการณยังไมครบ
กําหนดหรือครบดีล แตในการบริหารหรือการรายงานมันมี ณ วันที่ครับ เราถือเอาส้ินปบัญชีก็ไดครับ 31 ธันวาคม 
วา ณ เวลานั้นลงทุนเกินในรอบปเทาไหรครับ เพราะถาเราอานในเอกสารที่เปนรายงานถาทานไมมีพ้ืนฐานไมมีขอมูล
หรือไมไดมาฟงการอภิปรายวันนี้ทานจะสบายใจมากเลยวาการลงทุนของเราปกติมาก เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งอยางเชน
การลงทุนเกิน ผมทราบมาแตผมไมอยากจะพูดเพราะมันเปนการบอกเลาและท่ีสําคัญในเมื่อทางภาครัฐพบวามีการ
ลงทุนเกินโดยสํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ 1 ไดออกคําสั่งนายทะเบียนตามกฎหมายมาตรา 22(1)  ให
คณะกรรมการชุดปจจุบันแกไขขอบกพรอง ผมอยากเห็นคําสั่งนี้แตผมก็ไมมีโอกาสเห็นอยางเปนทางการ ไมมีการ
เผยแพร สิ่งที่ผมถามคือตรงน้ีครับเปนสิ่งที่เผยแพรไดและทราบวาคําสั่งนี้ไมใชคําสั่งลับครับ เพราะในขณะที่ผมเปน
กรรมการดําเนินการผมก็เคยโดนคําสั่งใหแกไขขอบกพรองและถึงข้ันถูกฟองมาแลว แตเอกสารในรอบปที่ผานมาไม
เคยถึงสมาชิกเปนเสมือนหนึ่งวาคําสั่งเหลานั้นเปนคําสั่งลับ ซึ่งประเด็นนี้ผมขอสงวนไวในญัตติวาระตอไป เพราะ
ขณะนี้ผมมีความรูสึกวาเราไมสามารถจะเขาถึงขอมูลใดๆ ไดเลยทั้งๆ ที่เราเปนเจาของสหกรณ เพราะฉะน้ันเฉพาะ
เรื่องการลงทุนผมอยากทราบประเด็นวาลงทุนเกินแคไดยินมาวา 4,000 กวาลานบวก 2,000 กวาลานมันจริงหรือไม
เทาไหรอยางไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ขออนุญาตจบวาระผูตรวจสอบกิจการ 
  นายทวี  กาญจนภู เลขประจําตัวสมาชิก 230476 ขอตอประเด็นเรื่องผูตรวจสอบกิจการ
อุตสาหไดกรุณาเอยถึงเรื่องกรรมการตรวจสอบแตไมไดบันทึกไวเลยวาควรจะมี อยากจะขอความเห็นจากทานผูแทน 
กสส.เลยครับวากรรมการตรวจสอบซึ่งจริงๆ เปนประเด็นในจุฬาฯ ที่ถกเถียงกัน บางคนก็เห็นวาจําเปน ไมจําเปน มี 
ไมมี มีไดบาง มีไมไดบาง ซึ่งคอนขางเปนความเห็นที่ไมคอยยุติ อยากจะขอความเห็นวาจะทานผูแทน กสส. คุณ
วิวาหพรวาตกลงแลวกรรมการตรวจสอบสหกรณสามารถดําเนินการ ใหมีไดหรือไมและควรมีไดในรูปแบบใด  
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 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
ชี้แจงสําหรับผูตรวจสอบกิจการจะอยูในขอบังคับของสหกรณเราวาผูตรวจสอบกิจการของเราอาจจะเลือกตั้งมาจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ไดจะเปนคนหรือนิติบุคคลก็ได ซึ่งสวนคุณสมบัติตางๆ นอกจากอยูในขอบังคับของ
สหกรณแลวก็จะมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยผูตรวจสอบกิจการอีกวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง และ
เขาตองมีหนาที่อะไรบาง และอยางนอยผูตรวจสอบกิจการของสหกรณขนาดใหญทางระเบียบนายทะเบียนจะ
กําหนดวาจะตองจบปริญญาตรีอยางนอย 1 คนถามีเปนคณะ และตองมีคุณวุฒิการเงินการบัญชีการจัดการและ
บริหารธุรกิจ ประมาณนี้คะ  
 นายทวี  กาญจนภู เลขประจําตัวสมาชิก 230476 ขออนุญาตนะครับผมอาจจะส่ือสารผิด
นิดนึง คือความหมายที่ผมถามคือความหมายท่ีคุณมนตรีพูดถึงกรรมการตรวจสอบ audit committee ไมใชผู
ตรวจสอบกิจการแบบที่คุณมนตรีซึ่งเราก็มีคุนมนตรีอยูแลวผูตรวจสอบกิจการ แตสิ่งที่คุณมนตรีเสนอตอนทายแตไม
ยอมบันทึกไวในรายงานวาควรมีคณะกรรมการตรวจสอบดังเชนกรรมการบริษัทใหญๆ ทั้งหลายที่มีตรงนี้ตางหากที่
ตองการสื่อสารถามวาสหกรณเราจะมีอยางที่คุณมนตรีเสนอไดอยางไรบางหรือเปลาครับ 

 ประธานฯ เทียบเคียงกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการตรวจสอบแตนั่นเปนของ
สภามหาวิทยาลัยอยูภายใตสภามหาวิทยาลัย และผูตรวจสอบบัญชีตอนนี้ก็เปน สตง.ผมคิดวาประเด็นนี้คงจะตอง
นํามาพิจารณาตอไป แตตอนน้ีรูสึกมีประเด็นวามีคําสั่งของกรมบอกวาใหมีหนวยตรวจสอบภายในอันนี้ก็ยังคาราคา
ซังอยู ก็เปนโจทยใหกับกรรมการชุดตอไป อันนี้เรียนตามตรงวามันเกิดมาประมาณปใหมนี้ผมเห็นครั้งแรกใน
กรรมการดําเนินการก็เปนโจทยที่ตองทําตอไป audit committee กับ Internal audit มี 2 คํานี้ก็เปนอันที่ใหมมาก
สําหรับเราแตจริงๆ เกามากสําหรับที่อื่นก็เดี๋ยวคงจะตองดําเนินการตอไป  
 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2565 

 ประธานฯ ขอเชิญนายสิรวิชญ   ไพศาสตร ผูสอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด 
เพ่ือรายงานการสอบบัญชี และงบการเงินของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ประจําป 2565 ให
สมาชิกในท่ีประชุมเห็นชอบ 

 นายสิรวิชญ  ไพศาสตร ผูสอบบัญชีอนุญาต บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ขอบคุณครับ
เรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการ ผูแทนและสมาชิกทานผูมีเกียรติทุกทาน ก็เปนวาระของการอนุมัติงบการเงิน
ซึ่งก็เปนวาระท่ีเกี่ยวของกับฐานะและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เอกสารการประชุมของสมาชิก
ที่เปนเนื้อหาก็จะอยูในหนาที่ 100 ซึ่งเปนรายงานของผูสอบบัญชี ความจริงแลวปนี้ผมก็อยูในฐานะผูชวย ทานผูสอบ
อยูทางขวามือแตไดรับมอบหมายใหนําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีจะรายงานวางบการเงินของสหกรณที่จัดทํา
ขึ้นมาเสนอตอนที่ประชุมใหญไดจัดทําขึ้นตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณหรือไม สวนที่ฟงไปเม่ือสักครูเปนเรื่อง
การตรวจสอบกิจการ จริงๆ ก็คือการตรวจสอบภายในเพียงแตวาอํานาจจะอยูในระนาบเดียวกับผูบริหารซึ่งถาใน
อนาคตมีผูตรวจสอบภายในอาจจะอยูต่ํากวาระนาบของผูบริหารได ในสวนของผูสอบบัญชีก็เชนเดียวกันซึ่งเปน
อํานาจท่ีประชุมใหญมอบหมายมาก็จะอยูในระนาบเดียวกับผูบริหาร เมื่อผูบริหารทํางบการเงินมาเสนอที่ประชุม
ใหญผูสอบบัญชีก็ตรวจวาเปนงบที่เชื่อถือไดไหมนั่นคือหัวใจที่สําคัญ เพราะฉะน้ันรายงานของผูสอบบัญชีจึงไมไดมุง
หมายในเรื่องของการรายงานในเร่ืองการดําเนินงานจะรายงานเฉพาะเร่ืองการจัดทํางบการเงินรายงานของผูสอบ
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บัญชีจะอยูที่หนา 100 เปนตนไป ซึ่งจะเปนรูปแบบของรายงานท่ีตายตัวจะไมรายงานโดยอิสระเน่ืองจากวามีแบบ
ของรายงานเหมือนกับที่ของ สตง.ตรวจหรือเหมือนกับของบริษัทขางนอกจะมีรูปแบบที่ตายตัวกําหนดไว 
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นมันคลายกับปที่แลว ในหนาที่ 100 เสนอสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และก็เขียนวา
ความเห็น 2 วรรคท่ีตอจากคําวา ความเห็น ก็คือสรุปผลการตรวจสอบท่ีสําคัญที่สุดซึ่ งบริษัทผมเริ่มตรวจสหกรณ
จุฬาป 2559 ก็เคยถึงขนาดแสดงความเห็นตองบการเงินอยางมีเงื่อนไขมาแลว แตปนี้ทานจะเห็นวาผูสอบบัญชีแสดง
ความเห็นตองบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข เขียนวาไดตรวจสอบงบการเงินซึ่งมีงบแสดงฐานะการเงินงบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดป 65 และเขียนในวรรคตอไปวาผูตรวจสอบบัญชีเห็นวางบการเงินขางตนไดจัดทําขึ้นโดย
ถูกตองตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณซึ่งนี่เปนถอยคําที่สําคัญ ถามวาในการตรวจสอบในระหวางการปฏิบัติงานมี
รายการท่ีจะตองปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีหรือไม ตองตอบวามี แตสหกรณก็จะดําเนินการตามที่
ผูสอบบัญชีใหขอเสนอแนะมาโดยตลอดท่ีเหลือเกณฑในการแสดงความเห็นจะเขียนเหมือนกับปที่แลว ผมขอ
อนุญาตท่ีจะไมลงในรายละเอียดเพ่ือที่จะใหมันกระชับ เรื่องสําคัญในการตรวจสอบตอเนื่องไปถึงหนาที่ 101 จะ
เขียนสําหรับกิจการขนาดใหญเพ่ือใหผูอานรายงานทราบวาผูสอบบัญชีใหความสําคัญหรือมุงเนนในเรื่องอะไรบางก็
จะมีเร่ืองสินทรัพยที่ตองติดตามเปนพิเศษอยางนี้ครับ รายการนี้ชื่อนี้ผมเปนคนบัญญัติขึ้นตั้งแตป 2559 ที่เขามา
ตรวจที่นี่ปแรกและก็มีการรายงานวาในรายงานของผูสอบบัญชี ถาหากบริษัท NSK สอบบัญชีไดตรวจซึ่งมีเวนไปบาง
ก็จะรายงานความคืบหนาของการแกไขรายงาน ในเร่ืองของความคืบหนาในเรื่องของการเผื่อการดอยมูลคาหรือหนี้
สงสัยจะสูญของสินทรัพยที่ตองติดตามเปนพิเศษซึ่งจะอยูในหนาที่ 102 ถึง 103 นี่ละครับสินทรัพยที่ตองติดตามเปน
พิเศษจะอยูในวรรคท่ีเขียนวาวรรคเนน ซึ่งก็จะเปนหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3 แตจะนํามาพูดในรายงาน
ของผูสอบบัญชีเฉพาะเรื่องที่สําคัญ อยาง (1) จะเปนเรื่องของลูกหนี้นพเการวมใจซ่ึงวันนี้ตั้งคาเผื่อเต็มจํานวนแลว 
และ (2) จะเปนเรื่องของชุมนุมสหกรณธนกิจไทยซ่ึงผมขอพูดแบบสรุปวาสหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยมูลคา
หรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดอยางนี้ เปนตน สวนในหนาที่ 103 จะเปนเรื่อง
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นก็มีการต้ังคาเผื่อตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด เพราะมันมี 
2 หนวยงาน บางกรณีก็เปนเรื่องระเบียบนายทะเบียน บางกรณีก็เปนขอผอนปรนท่ีกําหนดโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณก็เอาเปนวาหนาที่ 102 และ 103 ผูตรวจสอบบัญชีแจงตอสมาชิกใหดูเปนขอความเนน เปนเรื่องของการ
เนนวาการดําเนินการกับสินทรัพยที่ตองติดตามเปนพิเศษซึ่งเราแยกไวตางหากจากสินทรัพยปกติมันไดดําเนินการไป
ตามครรลองที่มันควรจะเปนแลวเราสรุปอยางน้ัน ตั้งแตหนาที่ 104 เปนตนไปอันนี้เขียนเหมือนปที่แลวผมขอ
อนุญาตขามไปเลยนะครับไปถึงหนาที่ 106 ซึ่งคราวน้ีเปนงบการเงินของสหกรณที่เอามาเสนอตอท่ีประชุมใหญแต
โดยธรรมเนียมเราจะใหผูสอบบัญชีเสนอแทนคณะกรรมการ อยางนี้ผมก็จะขอสรุปซึ่งตัวเลขจะซ้ํากับระเบียบวาระ
กอนๆ ทั้งรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณเอง ทั้งในเร่ืองของผูตรวจสอบกิจการแตในสวนที่เปนผูสอบบัญชี
เสนอมันจะเปนรูปแบบงบการเงินหนา 106 จะเปนสินทรัพยของสหกรณหรือทรัพยสินของสหกรณที่ทานสมาชิกได
อภิปรายวามีอยู 40,000 ลาน ผมคงไมตองอานทุกบรรทัดแตสรุปใหทานฟงวาทรัพยสินของสหกรณมากที่สุดคือเงิน
ลงทุนที่ทานสงสัยมีอยู 28,000 ลาน เราจะเห็นตัวเลขกํากับอยูท่ีเขียนวาหมายเหตุเลข 4 อยูขางหนาระยะสั้น 8,700 

ระยะยาว 19,467 ลาน ได 28,194 ลานเศษ ใน 40,000 ลานเรียกวา 3 ใน 4 เปนเงินลงทุนทรัพยสิน อีกรายการ
หนึ่งที่สําคัญของสหกรณก็คือลูกหนี้เงินกูเราจะเห็นเลข 5 อยูขางหนา ที่ผมพูดอยางนี้เพราะมันมีทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเราจะตองดูใหครบ ระยะสั้นก็ 1,479 ลาน และระยะยาว 8,506 ลาน รวมกันได 9,900 ลานเศษ 
เพราะฉะน้ันเงินลงทุน 28,000 เงินใหกู 9,900 ก็แทบจะเปนสวนใหญของทรัพยสินของสหกรณ ทรัพยสินของ
สหกรณคือสิ่งที่บอกวาเงินออมของทานถูกนําไปทําอะไรน่ันเอง ในที่นี้ก็คือนําไปลงทุนเปนหลักใหสมาชิกกูยืมเพียง 
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1 ใน 4 ที่เปนการนําเงิน ไปหาผลตอบแทนของสหกรณ สวนที่วาทําไมตองลงทุนเยอะทําไมสวนของเงินใหกูนอยอัน
นี้ทานก็คงจะทราบเหตุผลอยูแลวหนาที่ 107 เปนหนี้สินและทุนของสหกรณมันคือ Capital Structure หรือ
โครงสรางของทุนที่มาของเงินของสหกรณจุฬาฯ ซึ่งจะประกอบไปดวยเงินกูยืม เงินรับฝาก ทุนเรือนหุนและทุน
สํารอง สวนใหญก็เปนเงินรับฝากกับทุนเรือนหุนถึงแมวาจะมีเงินกูยืมอยูดวยแตก็จะนอยกวาทุนสํารอง อีกอันหนึ่งที่
เปนแหลงเงินทุนของสหกรณไดมาแลวเอาไปไหนบางก็อยูที่ดานซายมือ เอาไปลงทุนเอาไปใหกูและเอาไปฝากไวกับ
ธนาคารรวมทั้งอยูในสินทรัพยที่ตองติดตามเปนพิเศษอีก 1,300 กวาลาน ลดลงไปเร่ือยๆ เมื่อสหกรณทําเชนนี้ก็จะ
ทําใหเกิดผลกําไรขาดทุนในหนา 108 ไปจนถึงหนา 111 ปนี้สหกรณดําเนินกิจการจากการท่ีนําเงินกู เงินฝาก หุน 
ทุนสํารองไปลงทุนในหลักทรัพยไปใหกู ไปฝากไวกับธนาคารก็ทําใหเกิดกําไร 678 ลาน ในหนา 111 ถาเราเทียบกับ
ปที่แลว 606 ลาน มีกําไรเพ่ิมขึ้นก็เปนการเพ่ิมขึ้นจากผลตอบแทนในการลงทุน ในสวนที่เปนดอกเบ้ียเงินใหกูมัน
ลดลง ลดลงตามทิศทางตามแนวโนมของธุรกิจสินเชื่อในระบบสหกรณแทบจะทั้งระบบในป 2565 สินเชื่อมัน
คอนขางจะซบเซาในระบบสหกรณแตเงินลงทุนจะไดผลตอบแทนดีหนอยก็คือการลงทุนชวงปลายๆ ป 2565 

เนื่องจากดอกเบี้ยนโยบายมันขึ้นมาคิดวาป 66 นาจะมีโอกาสมากขึ้น แตสวนที่ลงทุนมีผลตอบแทนดีแตตองอยูใน
กรอบที่ประชุมใหญกําหนดก็เปนเรื่องการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีทานไดอภิปรายกันหนา 112 113 114 เปน
รายละเอียดประกอบกําไรขาดทุนขามไปนะครับ ถึงหนา 115 จนถึงหนา 117 อันนี้เขาเรียกงบกระแสเงินสดก็คืองบ
ที่แสดงการรับจายเงินธรรมดาของสหกรณ งบกําไรขาดทุนก็เปนงบที่แสดงการรับจายเงินเพียงแตวามันมีรายการท่ี
ไมไดเปนการจายเงินสดบาง เชน คาเสื่อมราคา หนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อการดอยมูลคาพวกน้ีไมใชการรับจายเงินแต
รวมอยูในงบกําไรขาดทุนแตโดยสวนใหญรายการในงบกําไรขาดทุนไมวาจะเปนรายได ดอกเบี้ยจาย คาใชจาย
ดําเนินงานที่เราดูไปมันก็คืองบท่ีแสดงการรับจายเงินเหมือนกันแตตัวงบกระแสเงินสดในหนา 115 เปนการรับ
จายเงินในเร่ืองของทรัพยสิน หนี้สินและทุนของสหกรณ แปลวารายไดคาใชจายแสดงการรับจายอยูในงบกําไร
ขาดทุนประมาณนั้นนะครับ สําหรับคําวา งบกระแสเงินสด ซึ่งในหนา 115 จะเปนกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับการ
รับจายเงินจากกิจกรรมดําเนินงานและแบงเปนหัวขออยางนี้ ถาอันไหนเปนเครื่องหมายบวกสมาชิกก็อานวาเงินสด
รับ อันไหนเปนเครื่องหมายวงเล็บสมาชิกก็อานวาเปนเงินสดจายอยางนี้นะครับ ทานจะสังเกตวาทายหนา 115 

รายการเงินสดรับจายหลักๆ มันจะเปนเรื่องของการกูยืม เขาจึงเรียกวากิจกรรมดําเนินงานเพราะตัวแปรหลักตัวที่ทํา
ใหเกิดการไหลเวียนของเงินหรือเกิดการรับ การจายเงินมันคือการใหสินเชื่อทานสังเกตทายหนา 115 จะมีการรับ
ชําระหน้ีจากสหกรณอ่ืน 4,000 ลาน ใหกูกลับออกไปแค 1,900 อยางนี้นะครับจะเห็นวาเงินสดรับมากกวาเงินสด
จาย มีการรับชําระฉุกเฉิน 154 จายออกไป 161 อันนี้จายมากกวารับ มีการรับสามัญมา 2,200 จายเงินกูกลับ
ออกไป 2,300 ก็จะเห็นวามีการจายมากกวารับอยางนี้ เปนตน และเราก็ไปดูยอดรวมมันในหนา 116 อยูคอนไปทาง
ทายจะเห็นวาสุทธิแลวการรับจายเงินในกิจกรรมดําเนินงานหรือธุรกิจสินเชื่อของสหกรณรับเงินคืนมากกวาจายเงิน
กลับออกไปถึง 3,049 ลานเศษ ถาเทียบกับปที่แลวรับเงินคืนมากกวาจายออกไปแค 2,200 ลานเศษ อันนี้มันจะบอก
วาคนคืนหนี้มากกวาคนกูเทานั้นเอง ถาพูดงายๆ ในกิจกรรมดําเนินงานมันเปนการยืนยันวาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ
ออมทรัพยสวนใหญยังอยูในชวงขาลงอยูทําใหมีเงินตีกลับเขามาในสหกรณจํานวนมาก  

 ถัดมาเปนเร่ืองของการลงทุนจากการท่ีมันมีกระแสเงินสดตีกลับมาจากการรับชําระหน้ี
สหกรณก็นําเงินไปลงทุน ขอใหเราแยกวาลงทุนเกิน ลงทุนขาดจากกรอบวงเงิน ขอใหเราแยกเพราะกรณีงบการเงิน
มันจะสะทอนความเปนจริงวาไมรูวาลงทุนถูก ไมถูก แตงบการเงินตองลงตรงตามท่ีนําเงินไปลงทุน ในปนี้ยอดรวม
ของกระแสเงินสดจากการลงทุนของสหกรณมีการจายเงินไปอยูในหนา 117 ดานบนที่เห็นเปนขีด 2 ขีด 8,499 ลาน
เศษ ถาเราเทียบกับคอลัมนขวามือบรรทัดเดียวกันปที่แลวใชเงินไปแค 921 ลาน ก็แนนอนวาปนี้มีการลงทุนเพ่ิม
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จํานวนมาก สวนเรื่องสุดทายของการรับจายเงินในงบกระแสเงินสดก็คือเร่ืองของการระดมเงินของสหกรณเขา
เรียกวากิจกรรมจัดหาเงินอยู ถัดลงมาจากผลรวมของกิจกรรมลงทุนก็มีการออกต๋ัวสัญญาใชเงินเพ่ือที่จะระดม
เงินทุน มีการรับฝากเงิน มีการระดมหุน 3 เรื่องหลักที่จะหาเงินเขามาในสหกรณ แตในขณะเดียวกันก็จะมีการจาย
คืนถาเปนตั๋วสัญญาใชเงินหรือการกูยืมก็มีการคืนเงินออกไปก็จะมีเครื่องหมายวงเล็บอยู ถามีการถอนเงินฝากก็จะ
เปนเครื่องหมายวงเล็บอยู ถามีการลาออกถอนหุนก็จะเปนเครื่องหมายวงเล็บซึ่งแปลวาจาย ยอดสุทธิของการระดม
เงินของสหกรณปนี้จะอยูที่บรรทัดที่ 4 จากขางลางของหนา 117 สหกรณระดมเงินมาไดสุทธิ 5,500 ลานเศษ ถาดู
ในภาพรวมแปลวาเราระดมเงินฝากระดมหุนและกูยืมมาได 5,500 ลานเศษ แตลงทุนไป 8,499 ลานเศษ ดานบน
ไดรับชําระมาจากกิจกรรมดําเนินงานหรือก็คือสินเชื่อนั่นเอง 3,049 ลานเศษ เงินที่หามาไดกับเงินที่นําไปลงทุน
เรียกวาใกลเคียงกันบรรทัดที่ 3 จากขางลางของหนาที่ 117 สหกรณไดรับเงินมามากกวาที่เอาไปลงทุน 133 ลาน
เศษ ไดเงินมาจากการชําระหนี้เม่ือกี้ในกิจกรรมดําเนินงานดานซายมือและไดมาจากการจัดหาเงินที่อยูหนา 117 หัก
ที่เอาไปลงทุนเหลือเงินอยู 133 ลานเศษ เมื่อตนปสหกรณมีเงินสดยกมา 117 ลาน ปลายปจึงเพ่ิมขึ้นเปน 250 ลาน 
อันนี้ก็เปนการบอกสมาชิกวาทําไมเงินสดของสหกรณซึ่งมันหมายความรวมถึงเงินฝากธนาคารทําไมจึงเหลือ 250 

ลาน ก็แสดงการรับการจายเงินใหเราดูในรูปของงบกระแสเงินสด ผมก็พยายามอานแบบอานแบบชี้แนะวิธีการดูเผ่ือ
วาสมาชิกจะเขาใจไดงายขึ้นที่เหลือมีอีกมากมายเปนหมายเหตุประกอบงบการเงินสมาชิกคงจะดูมาบางแลว ถา
สงสัยตรงไหนก็ถามผูสอบบัญชีไดไมอยางนั้นวันนี้จะยาวมากก็เอาเฉพาะท่ีเนนๆ ในการดูในฐานะที่ทานเปนเจาของ
เปนผูถือหุน เชิญครับถาหากสมาชิกมีคําถามครับ  ขอบคุณครับ 

 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ขอเรียนถามเรื่องการคิดกําไร
เพราะวาดิฉันอานแลวสะดุดคิดวาจะโนตไวแตก็ลืมแตจําความได วาผูสอบบัญชีบอกวาการคิดกําไรจาก บลจ.
หมายถึงสมมุติวาเราเอาเงินให บลจ.ซึ่งขณะนี้จะทําแบบนั้น คือ บลจ.ลงทุนพันลานไมไดหมายความวาถาเรามีปน
ผล ซึ่งตอนนี้ก็คือ 2 ตัวที่เรามีปนผลจาก ปตท.ไมไดหมายความวาปนผลจาก ปตท.จะคิดเปนกําไรทั้งหมดตองดูดวย
วา NAV ของเราขณะนั้นเทาไหร สวนที่จะคิดเปนกําไรข้ึนมาตามหลักการใหมซึ่งดิฉันเขาใจวาเริ่มใชเมื่อปลายบัญชี 
2564 ถาผิดชวยทักทวงดวยคะ เพราะฉะนั้นเทากับวาเราให บลจ.ลงทุนพันลาน ไดปนผลมาถาหากวาปนผลน้ันมัน
ไมไดทํา มันไมได cover NAV คือการดอยคาในหุน หมายความวาราคาทุนมันมากกวาราคาตลาด สวนที่คิดเปน
รายไดคือสวนที่โผลพนน้ําขึ้นมาคือสวนที่เกินพันลานแบบน้ีถูกตองไหมคะท่ีมีอธิบายไวตอนหนึ่งคะ แตวิธีคิดกําไร
เดี๋ยวดิฉันจะคิดแบบนี้ 
 นายสิรวิชญ  ไพศาสตร ผูสอบบัญชีอนุญาต บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ข อ บ คุ ณ
ครับที่ทานสมาชิกถามถูกตองแลวคือเรื่องการลงทุนผาน บลจ. คือการลงทุนที่สหกรณไมไดลงทุนเองโดยตรงแตทํา
ผานตัวแทนก็คือ บลจ.บริษัทที่จัดการกองทุนทั้งหลาย เดิมในระเบียบนายทะเบียนสหกรณในเรื่องการรับรูรายได
จากกองทุนเหลานี้มันไมมีทําใหระบบสหกรณใชวิธีการที่แตกตางกันหลายวิธี แตผูสอบบัญชีจากที่ตรวจมาหลายที่จะ
พบวาหลายวิธีที่ใชมีการรับรูรายไดเกินไปกวาที่ควรจะรับรูทําใหบางครั้ง พอถึงเวลาเลิกกองทุนสหกรณขาดทุนคือ
รับรูลวงหนามาหมดแลวพอถึงเวลาเลิกจริงๆ มันขาดทุนทั้งๆ ที่มันไมขาดทุนตามท่ีควรจะเปนถาหากวาเราเกลี่ยการ
รับรูรายไดใหเหมาะสมก็เลยพยายามจะแนะนําสหกรณจุฬาฯ กอนป 64 ไมใชจุฬาทําผิดนะครับแตทําตามคําแนะนํา
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ แตผมยังเห็นวามันไมเหมาะสมกับบริบทในปจจุบันจึงแนะนําสั่งกอนจุฬาวาขอเถอะครับ
ถาตราบใดท่ีกองทุนสวนบุคคลราคา NAV หรือที่เราเรียกวา net asset value มันมีนอยกวาการลงทุนครั้งแรกไมวา
เขาจะโอนเงินมาเทาไหรหามรับรูใหลงเปนเงินรับลวงหนาไว ถาเมื่อไหรก็ตามท่ี NAV หรือ net asset value 

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนมันสูงกวาที่เราลงทุนครั้งแรกสวนเกินนั้นพอที่จะรับรูเปนรายไดใหกับสหกรณไดถาทําวิธีนี้
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เราเลิกกองวันไหนเราตองไดคืนอยางนอยเงินลงทุนครั้งแรกไมมีวันขาดทุนซะกอนจุฬาฯ ยอมทําตามท่ีผมแนะนํามา 
2 ปแลวนี่คือปที่ 2 เพราะฉะน้ันปนี้เราจะเห็นหมายเหตุประกอบงบการเงินอยู 1 ขอก็คือขอที่ 13 หนา 136 จะเห็น
หมายเหตุที่เรียกวาหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนจะอยูบรรทัดสุดทายชื่อวาผลตอบแทนจากกองทุนสวนบุคคลรับลวงหนา นี่
ละครับก็คือสวนท่ีกองทุนนั้นโอนเงินมาใหเรามากกวา RE ของเขาก็เลยบันทึกเปนเงินรับลวงหนาไวเอาไวเหมือนกับ
เปนบัญชีสํารอง ถาหากวาราคาเงินลงทุนตอนท่ีเลิกกองมันลดเราก็เอาเงินสวนนี้ไปชดเชยสหกรณจะไมขาดทุนนี่คือ
วิธีที่สหกรณจุฬาฯ ยอมรับอันนี้เราก็คุยกันดวยเหตุดวยผลซ่ึงจะเปนประโยชนตอเสถียรภาพของสหกรณจุฬาฯ 
ขอบคุณครับ 

 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ประเด็นนี้คะท่ีดิฉันคิดวามันจะนา
หวงมากสําหรับปนี้ ถาทุนของ ปตท.นะคะคือตอนนี้เรามีแค 2 ตัว ถาทุนของ ปตท.ราคาตลาดมันนอยกวาราคาทุน
เยอะ เมื่อ ปตท.ปนผลมามันอาจจะไมโผลพนน้ําขึ้นมาเพราะฉะนั้นดิฉันเพียงแตถามเพ่ือใหทุกทานทราบวาเราอยา
คิดวาลงทุน ปตท.ปนผล 6% และเราจะไดถือมาเปนรายไดของสหกรณเสมอไปมันตองอยูที่วา ณ ปลายปใชไหมคะ 
หุน ปตท. มีราคาทุนเทาไหร ราคาตลาดเทาไหร ถาปนผล 6% ไมสามารถจะ cover ใหมันเกินมาจากพันลานไดก็
รับรูเปนกําไรไมได ขอบคุณคะ  
 ประธานฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับผมขออนุญาตชี้ใหดูบางจุดที่นาสนใจ 
อันดับแรกที่สอบถามเร่ืองตัวเลขลงทุนเมื่อกี้ดูในหนา 106 ก็จะเปน 28,000 ลาน ผมในฐานะปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานก็ขอประทานโทษนาจะลืมแถลงมัวแตดูวาจะถอนการลงทุนเทาไหรก็ขอประทานโทษดวย อยูในหนา 106 

จุดที่ 2 ที่จะชี้ใหดูคือหนา 108 โปรดสังเกตการเปรียบเทียบถาดูแลวดูเฉยๆ จะไม.. ตรงรายไดดอกเบี้ยผลตอบแทน
จากเงินลงทุนดอกเบ้ียรับเงินใหกู ป 2564 505 ลาน ปรากฏวาป 65 ลดลงอยางที่ผมแจงใหทราบมันลดลงเพราะวา
เงินตนลดลงก็จะอยูที่ลดลงไป 74 ลานบาท อันนี้ดูคราวๆ แตวาผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 272 ลานบาททํา
ใหเรามีกําไรเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามก็เปนอยางที่ทานอาจารยสุวดีอภิปรายวาตอนน้ีมันยังเหลือคางอยูตรงที่หุนที่เรา
ถืออยูใน บลจ.มีบางสวนที่ตอนน้ีมูลคาหุนมันต่ํากวามูลคาตอนท่ีเราซื้อแตเรายังไมรับรูราคาตรงนี้ถารับรูเมื่อไหรตัว
นั้นก็จะติดลบอีกก็ตองระวัง อีกสวนหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ใหเห็นและผมวามันจะเปนวิธีการตอไปกรุณาดูหนา 110 

ตรงกลางๆ หนา ตรงคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกป 2564 ตรงคาใชจายทุนสวัสดิการสมาชิกกับคาเบี้ยประกันกลุม
สําหรับสมาชิกจะเห็นวา 0 บาท แตป 2565 มี 53 ลานบาท กับ 11 ลานบาท ตรงนี้ก็ 64 ลานบาท ดังนั้นถา
เปรียบเทียบกรุณาดูหนา 111 บรรทัดรองสุดทายก็คือคาใชจายเด๋ียวจะบอกวาทําไมกรรมการป 65 จายเยอะจัง ก็
คือป 64 85 ลานแตวาป 65 ก็คือ 149 ลาน ที่เปน 149 ลานบาทเพราะวามีคาใชจายทุนสวัสดิการสมาชิกเบี้ย
ประกันชีวิตกลุมสําหรับสมาชิกอันนี้ก็คือ 64 ลานบาทพอดี ตรงนี้ผมเห็นวาควรจะทําตอๆ ไป ถาใครท่ีไปรวมประชุม
วันที่ 10 กุมภาพันธ ตอนแรกที่ได 3.37 เพราะวาเงินคาใชจายทุนสวัสดิการสมาชิกเปน 80-100 ลานบาท ถาเอามา
ตัดจากกําไรสุทธิมันจะนอยลงไปเยอะเลย ดังนั้นผมก็เลยใชวิธีการเดียวกันก็คือตัดจากกําไรของป 65 ไป 19 ลาน 
กับอีกประมาณ 80 กวาลานจะเปนคาใชจายมันควรอยูที่คาใชจาย เพราะฉะนั้นในปถัดๆ ไปก็คงจะทําในลักษณะ
เดียวกันคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมสําหรับสมาชิกก็เรียนแจงวาเราจะไมประกันชีวิตอีกเพราะเราคํานวณแลวรายจายกับ
ที่เราไดรับมามันไมคุมคากันรวมกันแลวก็คือกําไรสุทธิประจําปก็คือ 678 ลาน เทียบกับปกอน 606 ลาน ขอถามมติ
สมาชิกอนุมัติงบดุลที่ทําข้ึนมา งบการเงินนี้อนุมัตินะครับ มีทานใดคัดคานไหมครับถาไมมีก็ขออนุมัติงบดุลนะครับ  

  ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุน ประจําป 
2565 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 

 ประธานฯ ไดนําเสนอพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 ตามเอกสารหนา 141  
กําไรสุทธิที่เราตกลงกันในที่ประชุมสมาชิกวันนั้นป 2565 จากหนาเมื่อกี้งบดุล 678 ลานบาทเศษ ทุนสํารองไมนอย
กวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิก็คือ 10% ก็คือ 67,888,000 เศษ คาบํารุงสันนิบาต 30,000 บาทเงินปนผลจะเปนตัว
เลขที่จะตองมาลบทีหลังและมีเงินเฉลี่ยคืนตกลงไวที่รอยละ 50 ซึ่งป 2564 ก็รอยละ 50 เหมือนกันคิดเปนเงิน 
38,387,000 บาทเศษ ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิอยูที่ 8,350,000 บาท 
จํานวนนี้ตองเรียนวามันมี accident ของการใหทุนปที่แลวเนื่องจากการตัดเกรดปที่แลวพบวามีบุตรของสมาชิกที่
ไดรับเกรดเขาเกณฑที่จะรับทุนคือเกรดดีกันมากข้ึน เราทราบจํานวนตัวนี้หลังจากประกาศใหรับสมัครไปแลวทําให
รายจายตรงนี้เกิน เรามีสวนขาดอยูประมาณลานกวาบาทก็ตั้งใจวาปนี้ในประกาศจะกําหนดเลยวาถากรอบออกมา 
8,350,000 บาท และหักลบสวนที่คางชําระปที่แลวก็จะบอกวาจํานวนทุนและจํานวนเงินตอทุนก็จะพิจารณาตาม
ยอดของทุนที่มีอยู ดังนั้นเราจะไมจายเกินกวากรอบท่ีไดรับอีกอันนี้ก็จะแกปญหาตรงนั้นได ปที่แลวออกมาเยอะมาก
ทําใหมีคาใชจายเกินกวากรอบท่ีกําหนด ขอ 7 ขอขามไปกอน ขอ 8 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 5 ของกําไร
สุทธิ ปนี้เราไมตัดเทาทุนสาธารณประโยชน ทุนสวัสดิการสมาชิกไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ อันนี้เรากําหนดท่ี 
17 ลาน ลดลงจาก 2564 และเราจะอยูในคาใชจายงบดําเนินงานเหมือนเม่ือกี้ท่ีผมชี้แจงไปแลว ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปนผลบวก 28,900 หมายความวาเศษที่เหลือเกินเราจะปดเขากองทุน ปนี้เรามีปดเขาไปปที่แลวใชไป 25 ลาน
บาท จะอยูในขอ 4 บรรทัดที่ 3 ทุนรักษาระดับปที่แลวใชไป 25 ลานบาทเศษ ตอนน้ีก็แทบไมเหลือแลวอยูที่ 
538,962,879.25 บาท โดยที่ไมมีเงินปนผล…กองทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมไดใช ถาเอายอดน้ีมาจาย แลวก็
อันนี้ก็จะมีขอ 4 กับขอ 7 ขอถามมติของท่ีประชุมเงินเฉลี่ยคืนของปนี้สูงสุดคือรอยละ 50 ปนี้เงินเฉลี่ยคืนคงอยูที่
รอยละ 50 ตามเดิมไหมครับ มีทานใดคัดคานหรือจะขอเปลี่ยนไหมครับถาไมมีขออนุมัติตามนี้นะครับ 38 ลาน รอย
ละ 50 ขอ 7 โบนัสอยูที่รอยละ 1.2 ถาอยางนั้นก็จะเปนเงินปนผลจะอยูที่ 53,800,000 บาท ถาเปนอยางนั้นก็จะ
จายใหสมาชิกรอยละ 3.7 ของทุนเรือนหุน ในหนา 141 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2565 ที่
ประชุมจะอนุมัติเปนไปตามนี้ไหมครับหรือจะมีทานใดอภิปรายขอเชิญครับ     

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขออนุญาตครับ ในหนา 141 

ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมทานประธานใหขอมูลวาเปน accident จริงๆ มันไมใช accident 

 ประธานฯ ขอไหนครับ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขอ 6 คือมูลเหตุมันเปนอยางนี้
ครับวาทุนอุดหนุนการศึกษาของสหกรณของเรามี 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 หมายถึงวาครอบครัวละ 1 ทุน 4,000 

บาท ประเภทท่ี 2 หมายความวาทุนเรียนดีแตละระดับตั้งแต ป.1 ถึงระดับปริญญาตรี มันมีปญหาอยางนี้วาเวลาคิด
เราคิดปเกา ฉะน้ันใครจบ ม.6 ไปเรียนตอเขาป 1 เขาจะไดทุนเรียนดีของผลการเรียนของ ม.6 แตมันมีปญหาอยูที่วา
เวลาจบปริญญาตรีใครท่ีเรียนดี 3.25 ไดเกียรตินิยมไดโลไมไดเงิน สมาชิกก็มีความสงสัยลูกสมาชิกบอกเรียนไปทําไม
เอาโลทําไมไมเอาเงิน กรรมการก็เลยเห็นวาถาเชนนั้นการเรียนดีเราพิจารณาผลการเรียนของปเกา ฉะนั้นพอจบ
ปริญญาตรีแสดงวาผลการเรียนใชไดแค 3 ป ป 4 ใชไมได คณะกรรมการก็เลยคิดวาเขาเรียนดีทั้ง 4 ปแตเขาไดทุน
แค 3 ป ปนี้ก็มีแนวความคิดวาเขาจบป 4 ถาเขาสามารถเรียนไดเกรด 3.25 ขึ้นไปแสดงวาเปนทุนเรียนดีเขาควรได
เงินดวย และกรณีที่เรียนดีและจะไดโลหมายความวาถาทานเกงจริงจะไดโลดวยไดเงินดวยก็เปนเกียรตินิยมอันดับ 1 

ไดเงินและไดโล ไมใช accident ครับแตเรามีเจตนาวาเราจะสงเสริมบุตรใหเขาไดเรียนดีขึ้น และมีแนวความคิด
ตอไปวาเราไม เคยขยับทุนเรียนดี เปนขวัญกําลังใจของบุตรสมาชิกปนี้ก็ เลยเพ่ิมทุนอีก 200 บาทตอทุน  
ไมใช accident ครับทานประธาน เราเจตนาที่เราจะสงเสริมบุตรสมาชิกและใหขวัญและกําลังใจทุนสงเสริมนั้นพอ
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แมเอาไปครับแตทุนเรียนดีเปนผลงานของลูก บางคนเขาคิดอยางนี้เลยถาทุนสงเสริมพอแมใชแตถาทุนเรียนดีลูกเอา
ไป เราก็ตั้งใจวาเราจะทําลักษณะนี้แตเผอิญเนื่องจากที่ประธานพูดถูกตองคืองบประมาณท่ีเราตั้งไวมันไมสอดคลอง
กับปที่เราเพ่ิมจํานวนเงิน ดังนั้นจึงมีแนวโนมวาปนี้จึงตองตั้งเพ่ิมขึ้นจายไปเทาไหรเราก็มาตัดในที่ประชุมเพ่ิมขึ้น
เทานั้นไมใช accident คือความต้ังใจ และอีกอันหนึ่งขอฝากไวมีสมาชิกที่มีลูกที่มีการศึกษาพิเศษเคยขอทุนมาและ
คณะกรรมการพิจารณาวาไมไดเพราะไมใชเปนการศึกษาปกติ ฉะนั้นผมจึงไปทําใหม ไมไดเอาความดีความชอบ จึง
บอกกรรมการวาการศึกษามี 2-3 แบบ กศน.ตามอัธยาศัยตามปกติและการศึกษาพิเศษ เขาก็สมควรที่จะไดรับทุน
สงเสริมเหมือนกัน มีทุนหนึ่งที่เขาสงมาขออนุญาตนะครับที่เขาเรียนการศึกษาพิเศษเขาสงเอกสารมาเขาไมไดรับทุน
สงเสริม จริงๆ แลวก็ฝากกรรมการไวครับวาทุนสงเสริมการสงเสริมมันมีเรียนปกติ กศน.และภาคศึกษาพิเศษดวย 
อันนี้ก็ไมไดเปน accident ครับทานประธาน ใหขอมูลเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ขอบคุณท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติมแตวาคือผมไดรับรายงานจากเจาหนาที่วามันมีจํานวนที่
ผูไดรับทุนเพิ่มข้ึนจากเกรดดวยก็คง twin action อยางที่เลาใหฟง มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับขอกระชับหนอย
ผมเกรงจะไมครบองคประชุม ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมมีขอสังเกตนิดนึงปที่ผานมา 65 มี
ประเด็นก็คือมีเงินเพ่ิมมาก็คือคาเบี้ยประกัน 11 ลานโดยประมาณเราตัดออกไปโดยไมมีเลยมันอาจจะไมสะทอน
ขอเท็จจริงคือเทาที่เรามีภาระผูกพันอยูก็คือหมายความวาถาสมาชิกเสียชีวิตเราจะมีการชดเชยเงินใหใชไหมครับ 
ยังคงมีอยูใชไหมครับเทาท่ีผมรูถาไมรูผมก็ลาออกแนเพราะผมก็หวังเงินกอนนี้ 
 ประธานฯ ขออนุญาตอธิบายครับคือใชเงินจากสหกรณ สมาชิกจะไดผลประโยชนตรงนี้รวมทั้ง
ผูรับผลประโยชนไดเทาเดิมเพียงแตวาจะเอาเงินจากท่ีไหนเทานั้นเอง จะเอาเงินจากสหกรณโดยตรงหรือจากบริษัท
ประกันมาโปะ ปรากฏวาทางกรรมการดําเนินการไดพิจารณาตัวเลขแลวพบวาที่เราจายเงินคาเบี้ยประกันไปกับที่ได
ตอบแทนกลับคืนมาดูแลวไดไมคุมเสีย ดังนั้นในป 66 ถามีสมาชิกเสียชีวิตเราไมจายเงินประกันเราจะจายเงินเทาเดิม
ใหกับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตเหมือนเดิมทุกประการแตเราจะไมมีเงินจากบริษัทประกันเพราะเราไมจายเบี้ย
ประกัน เราตัดวงจรตรงน้ีไป 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ครับ  อันนี้เปนภาระผูกพันทางบัญชี 
 ประธานฯ แนนอนครับไมตัดทิ้ง 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 เดี๋ยวครับใจเย็นๆ ฟงผมใหจบกอน เปน
ภาระผูกพันทางบัญชีเราเรียกกันวาเปนเกณฑสิทธิ์ก็หมายความวาสมาชิกจะตองมีคนตายแนแตตายปละกี่คนก็ไมรู 
ที่ผานมาอาจารยบัญชาเคยโทรมาหาผมวาจะถามวาจะทําอยางไรแกไขปญหานี้แตผมไมไดไปประชุมดวย อันนี้ก็เลย
ไมทราบวาทําอะไรแตที่เห็นอันนี้เปนหนาท่ีของคนทํางบการเงินจะตองประมาณการคาใชจายอันนี้ถึงแมวาปนี้จะไม
รูวาจะตายก่ีคนแตตองมีการประเมิน ประเมินอยางไร ทางบัญชีเขามีหลายระบบแตถาเปนคณิตศาสตรแบบผมจะมี
ตารางมรณะและดูวามีสมาชิกอายุ 80 ปกี่คน โอกาสจะเกิดกี่เปอรเซ็นตก็จะประมาณการอันนั้น อันนี้ทานตัดออกไป
จาก 11 ลาน ก็หายไป 11 ลาน ทานไมไดเผื่อไว ที่ผมจะพูดก็คือวาทานอาจจะไมมีเงินจายถาเผื่ออนุมัติอยางนี้ไป ใน
รายการอื่นผมยังมองไมเห็นวามีรายการน้ีอยูหมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกไมมีเรื่องเกี่ยวกับการมรณะหรือการตาย
ผลประโยชนจากการมรณะ ไมทราบวาเขาใจชัดแจงไหมอาจารยเขาใจประเด็นไหมครับ ประเด็นก็คือวาถามีสมาชิก
เสียชีวิตเราตองจาย 600,000 บาทหรือเทาไหรใชไหมครับ 600,000 บาท อันนี้เราตองประมาณการเราไมได
ประมาณการเฉพาะคนอายุ 80 เราตองประมาณทุกอายุเพราะทุกอายุมีโอกาสเสียชีวิตหมด เพราะฉะนั้นประกันภัย
ที่ผมเห็นเขาใจวาตอนนั้นปนั้นหรือปกอนหนานั้นเสียชีวิตเยอะเปนภาระเยอะก็เลยพยายามจะผลักดันดวยการทํา
ประกันภัยแตพอทํากลับไมเสียชีวิตหรือเสียชีวิตนอยกวาทําใหเรามองดูวามันไมคุมกัน ผมเปนที่ปรึกษาใหก ารทํา
ประกันของฝายทรัพยากรบุคคลของจุฬาฯ และผมทําประกันเปนที่ปรึกษาใหกับประกันนิสิตและก็เปนของทรัพยสิน
ดวยเปนหลายที่ ฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยพยายามที่จะดูวาอันนี้ทานไมไดตั้งเอาไวทานอาจจะขาดไป 
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 ประธานฯ ขออนุญาตชี้แจงครับ สมาชิกโปรดดูหนา 144 ขอ 3.9 กับ 3.10 ของป 65 จะมี 60 

ลานกับ 20 ลาน 3.9 60 ลาน ถาเบี้ยประกันชีวิต 20 ลาน 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ทานประธานครับ.. 
 ประธานฯ ขอใหผมช้ีแจงใหเสร็จกอนครับ  

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ใหอยูในวาระ 4.2 กอนไดไหม
ครับโบนัสกรรมการจบแลวเดี๋ยวก็คาใชจาย ที่ทานอาจารยนําเสนอน่ีมัน 4.3 ครับ ตอนน้ีเอา 4.2 ใหจบกอนครับ ผม
พูดในเรื่องของทุนการศึกษาแตนี่มันเรื่องคาใชจาย 

 ประธานฯ พอดีมันมีเก่ียวโยงกับขอ 9 คืออยางนี้ครับผมขออนุญาตจะไดเคลียรใหจบเลยเดี๋ยว
ทิ้งไวจะลืม โปรดดูป 65 เกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกซึ่งรวมคาใชจายเกี่ยวกับสงเคราะหศพดวยนะครับ 3.9 60 ลาน 
3.10 20 ลาน และมีตรงนี้ ป 64 20 ลาน เพราะฉะน้ันตรงนี้จะเปนทั้งหมด 100 ลาน เราประมาณการวาเราจะคง
ทุนสวัสดิการสมาชิกจายรวมทุกอยางก็เกิน 100 ลาน โปรดดูนะครับ 3.10 ป 66 เราไมตั้ง เราหักจากกําไรป 65 

ลดลงจาก 20 ลาน ลดเหลือ 17 ลาน เพราะฉะน้ันจาก 100 ลานเราตัดไป 17 ลาน คาใชจายทุนสวัสดิการสมาชิกก็
เลยเปน 83 ลาน เรายังคงเทาเดิม เรามีมติวาทุนสวัสดิการสมาชิกอยูที่ 100 ลานบาทเทาเดิม ในสวนคาใชจาย
เกี่ยวกับสงเคราะหศพก็จะอยูในกอน 100 ลานบาทนี้ 100 ลานบาทแบงจากกําไรป 65 17 ลาน และคาใชจายของป 
66 83 ลาน โดยท่ีไมมีเบี้ยประกันชีวิต ขอเชิญอภิปรายตอหรือวาตอนนี้เคลียรแลวก็กลับมาที่หนา 141 สมาชิก
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2565 จาก 678 ลานตามหนา 141 ดังกลาว ขอเชิญอภิปรายครับ  

 นายทวี  กาญจนภู เลขประจําตัวสมาชิก 230476 วาระนี้ยังไมผานนะครับเนื่องจากวาปนี้ผม
วาสหกรณประสบปญหาในเรื่องการดําเนินงานสรางความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเกินตั้ง 28,000 ลาน และไดรับ
คําสั่งที่ใหแกไขขอบกพรองของนายทะเบียนสหกรณ 4 ฉบับดวยกัน เพราะฉะน้ันคิดวาคงเปนผลงานท่ีไมนาชมเชย
นักเพราะฉะนั้นการท่ีคณะกรรมการเสนอใหขึ้นโบนัสตัวเองจากปที่แลวป 64 ไดเพียงแค 1% มาปนี้ขอเปน 1.2% 

เปนการชมเชยตัวเองมากเกินเหตุ เพราะฉะนั้นผมคิดวาโบนัสของกรรมการและเจาหนาที่ก็ควรจะอยูในระดับดี
เทากับปที่แลว 2564 ถาคิดเปนยอดเงินก็ยังเกินกวาป 2564 เพราะฉะนั้นขอเสนอในที่ประชุมใหชวยกันพิจารณาวา
ควรจะลดโบนัสจากที่เสนอมา 1.2 เปน 1.00 

 ประธานฯ เสียดายนะครับผมตองขออนุญาต defend ไมใชเพื่อตัวเองเพ่ือเจาหนาที่ ในกอนน้ี
แชรกันระหวางกรรมการกับเจาหนาที่  
 นายทวี  กาญจนภู เลขประจําตัวสมาชิก 230476 ขอโหวตครับ  

 ประธานฯ ในโบนัสที่เห็นเราแบง fix ไวเลยวาเปนกรรมการ 25% เจาหนาที่ 75% ขอ
ความเห็นใจเพราะวาทานตัดไปทานก็ไมไดโบนัสเพ่ิมมันจะอยูในกองทุนสํารองโดยที่ผมคิดวาไมสมควร จริงๆ แลว
ผมขอรองนะครับในปถัดไปถาทานใดอยากจะตัดโบนัสหรืออะไรขอใหมาในวันที่มาตกลงมาเสนอมาอภิปราย หรือ
อะไรใหจบในวันนั้น เพราะถาทานตัดอะไรในวันนี้ทานไมไดโบนัสเพ่ิมขึ้นเปนการลงโทษกรรมการและเจาหนาที่ที่
ทํางานเพ่ือทานมาตลอด 1 ปที่ผานมา เมื่อกี้ผมไดชี้แจงแลวบอกวาตัวเลข 72 ลานเพ่ิมขึ้น อยาลืมนะครับทําใหปน
ผลของทานเพ่ิมจาก 3.5 เปน 3.7 โดยไมใชเงินพยุงเลย 25 ลานบาท เพราะฉะนั้นถาเอาจริงๆ ก็คือไดเกือบรอยลาน 
และอยางที่ผมบอกทานบอกวาลงทุนเกินทําใหเกิดความเสี่ยงทานลองดูเมื่อกี้ผมอภิปรายบอกวาเงินที่สมาชิกกูกับ
สหกรณอ่ืนกูลดลงไป 74 ลานบาท เงินกําไรท่ีไดจากการลงทุนเพ่ิมขึ้น 272 ลานบาทนี่ละครับที่ไปลงทุนถามวามัน
เปนความเส่ียงหรือเปลา ผมก็สารภาพอยางลูกผูชายตอนที่กรรมการลงทุนเขาดูเขาก็เห็นวาโอเคตรงไหนเรายังพอมี
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เงินอยูเขาเสนอมาเฉพาะหุนกูนะครับ การลงทุนในหุนกูไมมีความเสี่ยงเร่ืองของราคาที่มันผันผวนตัวที่ผันผวนจะอยู
ในหุน AOT กับ PTT ที่เมื่อกี้อาจารยสุวดีอภิปรายแลววามันยังมีปญหา ดังนั้นในกรอบการลงทุนที่เดี๋ยวผมจะขอตอ
กรอบมีไวแตผมจะบอกใหนะกรอบการลงทุนมันไมใชตัวความเสี่ยงตัวที่มีความเส่ียงคือกรรมการลงทุนกับกรรมการ
ดําเนินการจะเอาไปลงตรงไหน ตัวที่มีความเสี่ยงก็คือกลุม บลจ.จะมีความเสี่ยงจะมีความผันผวน อยางตอนน้ีหุน 
AOT ก็ตก ปตท.ก็ตก เพราะฉะนั้นถาเราลงตรงน้ีไมแนนะครับตอนท่ีตกเราไปลงทุนตอนน้ีทานก็หวังวามันขึ้นไมได
ตกลงไปเร่ือยๆ บางครั้งการลงทุนในชวงที่ตกก็อาจจะมีประโยชน อยางตอนน้ีมันลงต่ํากวาเดิมเยอะเลยตอนนี้ผมคิด
วาตัว บลจ.ที่รับจางเราเขาก็พรอมท่ีจะลงทุนเพราะเขาก็แจงไวเหมือนกันวาทุกๆเดือนที่บอกวาถาต่ํากวาแคนี้เขาจะ
เขาไปซ้ือเพ่ือใหไดราคาที่ต่ําที่สุดและเก็บไวในพอรต ในสวนที่เปนหุนกูทุกๆ บาททุกๆ สตางคที่ทานไดลงทุนไปมัน
จะไดคืนตอนน้ีเราซื้ออยูที่ประมาณ 3.9 ถึง 4.0 ซึ่งมากกวาเฉล่ียของเดิมในตัวที่เรา report ที่เราขายไปเพ่ือที่จะ
บอกกับทางกรมวาเราดําเนินการแลว เราขายตัวที่ต่ํากวา 3.5 เพ่ือที่วาถาเมื่อถึงวันนี้ตอไปนี้กรรมการดําเนินการชุด
ถัดไป กรรมการลงทุนชุดถัดไปเวลาลงทุนเขาก็จะลงทุน 3.9 เพ่ิมขึ้นก็เพ่ือใหไดมีรายไดเขามาในพอรตเพ่ือรวมใน 
678 ลาน ใหมันกลายเปน 800 ลาน 1,000 ลาน ถาทานไมลงทุนถาลงทุนนอยทานจะไดอะไร เพราะฉะน้ันตัวเม็ด
เงินอันนี้ถือวาแชรกันระหวางสมาชิกเพราะเด๋ียวอีกไมกี่ชั่วโมงขางหนาผมก็ลงไปอยูกับทานเพราะผมไมไดเปน
กรรมการอีกแลวผมเปนสมาชิกธรรมดารวมกับทานผมตองฝากไวกับกรรมการชุดตอไป ถาทานมีกรอบการลงทุน
นอยทานจะไดรายไดอะไรมาปนผลกันมาจายเฉลี่ยคืน เมื่อกี้ผมก็บอกแลววาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพิจารณาการ
ลงทุนที่มีความเส่ียงปานกลางมีความรอบคอบในการลงทุน ผมถึงบอกขอบคุณทานสมาชิกที่อภิปรายสิ่งที่ดีๆ แตผม
ก็ยังไมคอยเห็นดวยกับการที่วาเราไปกรอบเอาไวตัวเลขเอาไวต่ําๆ ฉะนั้นผมคิดวาถาจะบอกวาการลงทุนเกินมันเปน
ความเสี่ยงผมก็ยอมรับวามันพลาดไปแตสิ่งที่กลับมาคือทานไดรายไดเพ่ิม ถาอาจารยบัญชาไมขอเงินลงทุนเพ่ิมไวเมื่อ
ปที่แลว 5,000 ลาน ผมบอกไดเลยตอนน้ี..ถาใครบอกวาผมลวงเกินอาจารยบัญชาผมก็ขอโทษทานดวย ปที่แลวทาน
ขอเฉพาะ segment ของ บลจ. 5,000 ลานที่เพ่ิมขึ้นเปน บลจ.ลวนๆ ลืมขอการลงทุนดานหุนกู ปที่แลวเวลาที่เรา
จะเอาเม็ดเงินไปซื้อหุนกูก็คือมันมีครบกําหนดใครมาเสนอซ้ือเพ่ิมเราก็มาซื้อนั่นละครับเราถึงได ดังนั้นจะเรียนท่ี
ประชุมแหงนี้เลยวาตัวเลข 272 ลานมันไดมาจาก 5,000 ลานที่ทานขยายไว และป 66 นี่ละแผน ผมขอเอาตรงท่ีมัน
อยูในวาระถัดไปเอามาขายตรงนี้บอกวาผมก็ตั้งไววามันก็ตองลงทุนเพ่ิมบางใน segment นี้เพราะวาบอกไดเลยวาใน
ป 66 ตัวเลขเมื่อกี้ท่ีบอกวา 5,000 กวาลานของสหกรณอ่ืนกูยืนยันจะลงเหลือผมไมแนใจวา 3,000 ลานจะเหลือหรือ
เปลา เพราะฉะนั้นถาทานมากรอบเอาไวผมบอกไดเลยก็นาเสียดาย ผมก็คิดแทนกรรมการที่ตองทําหนาที่ตอวาทาน
จะเอารายไดมาจากไหนถาทานไมลงทุน ผมก็ตองขอแยง defend แทนกรรมการและเจาหนาที่อีก 50 ทานที่เขาก็
ทํางานเพ่ือทาน เขาก็พยายามทํางานเต็มที่เวลาประชุมก็ดีเบตโตเถียงกันหนาดําคร่ําเครียดมีตอวากันนอกหอง
ประชุมหรืออะไรก็เพ่ือผลประโยชนของทาน และ 1.2 ผมคิดวาก็พอเหมาะพอสม เดิมเราตั้งไว 1.4 และก็บอกวา
โอเคเดิม 1.4 เราจะได 3.5 ตอนน้ันอยูที่ 3.5 ผมปดไปปดมารวมทั้งหมดผมเลยบอกวาลองลดดูตรงนั้นตรงนี้เราจึงได
เพ่ิมข้ึนเปน 3.7 เราก็พยายามทําเต็มที่และผมก็ defend กับฝงเจาหนาที่ดวยวาอยางนอยถา 1 เทาเดิมผมก็วามันก็
นาเกลียดเกินไป เราเพ่ิมขึ้นมา 72 ลานบาทบวกกับ 25 ลานที่ไมตองใชก็ประมาณ 100 ลานเลยนะครับไมนอย
ทีเดียว ดวยความเคารพคําอภิปรายผมขอละครับวากรุณาอยาตัดโบนัสตรงน้ีเลยนะครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แลวแตที่
ประชุมแหงน้ี ขอบคุณครับ  
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 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมธีรพล เมฆอธิคม ผมไมติดใจเรื่อง
โบนัสผมติดใจเรื่องคาตอบแทนตรงที่วาไมเยอะเทาไหรแตที่ผมติดใจก็คือทานประธานพูดซึ่งผมคอนขางหนาวนิดนึง 
ทานพูดถึงวาการไปซื้อพันธบัตรไมเสี่ยงอันนี้ตองระวังนิดนึงเพราะเม่ือกี้ผูสอบบัญชีเขาเตือนแลวเขาพูดแลววาเรา
อาจจะสูญเสียโอกาสเส่ียง คือเสี่ยงเร่ืองโอกาสในการลงทุน คราวนี้ทานพูดจริงวาพันธบัตรระยะยาวผูกพันแนนอน
และมีการันตีอาจจะเปนรัฐบาลไมเบี้ยวแน แตอยาลืมวาผลตอบแทนจากการลงทุนมันนอย ปจจุบันนี้มันนอยเมื่อ
เทียบกับดอกเบ้ียที่กําลังจะขึ้นเพราะฉะน้ันตอนนี้ถาได 2 โอเค ทานบอกวาเยอะแลว 
 ประธานฯ ขอโทษครับ เมื่อกี้ผมไมไดพูดวาผมจะซ้ือพันธบัตรเลยนะครับ 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อันนี้ที่บอกวาผูกพันพันธบัตรอยู
เยอะแยะที่ไมเสี่ยงอยางไรครับ และบอกวาถาเสี่ยงอยางที่อาจารยทานพูดวาจะมีก็คือไปซ้ือ บลจ.อะไรทั้งนั้น
ทั้งหลาย แตผมเห็นในนี้ ขอโทษหุนกู หุนกูนี่แนนอน เหมือนกันกับพันธบัตร ผมจะบอกวาเขาตายตัวแนนอนแตอายุ
ยาวกับสัญญา 10 ป 10 ปนี้ 2 บาท แตตอนน้ีถาสมมุติวาเกิดวิกฤตก็คือวาดอกเบ้ียจากเงินฝากของธนาคารขางนอก 
3 บาท สหกรณอาจจะตองให 2.20 บาท เพ่ือใหดีกวาธนาคาร แตตอนน้ีการผูกพันของเราเปนการผูกพันระยะยาวท่ี 
2 บาท แตตนทุนใหมมี 3 บาท อันนี้เปนปญหานะครับระยะยาวเปนปญหาการ matching ระหวาง liability กับ 
asset มันไมสอดคลองกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเพราะผูกพันระยะยาวท่ี Silicon Valley พังก็อันนี้ละครับ 
เพราะเราตองขายหุนกู ถาสมมุติวาเราเอาเงินฝากไปซื้อหุนกูพันธบัตรก็แลวแตเสร็จแลวดอกเบี้ยมันข้ึน ผูฝากเงินก็
ถอนเอาไปซื้อก็ไปฝากธนาคารที่อ่ืน เงินเราก็ไมมี 
 ประธานฯ เพ่ือความกระชับผมขออนุญาตอยางนี้ครับ ผมขอดึงตรงที่ผมวางแผนไวก็คือวาไม
วาที่ประชุมแหงนี้ผมขอ 40,000 จะขออนุมัติ x บาท ในวันที่ผูตรวจมาตรวจผมมีโจทยอีก 1 โจทยบอกวาจะตองมี
แผนใหชัดเจนวาจะลงใน segment ไหนบางเดี๋ยวตองแยกไปกอนนะครับ ไมเกี่ยวกับสมาชิกกู ไมเกี่ยวกับสหกรณกู 
อันนี้เปนการลงทุนตาม พรบ.มาตรา 62 ลวนๆ ผมขอติ่งไวสุดทายถาทานกรุณาจะโปรดดูผมขอไววานี่ผมขอเพ่ือ
กรรมการชุดถัดไปดําเนินการเพ่ือพวกเราก็คือวาขอโยกไดตามความเหมาะสม หมายความวาถาชวงไหนที่ตรงไหนดู
แลวมันไดรายไดที่ดีกวาเราก็จะลงตรงนั้น ผมเชื่อมั่นและผมฝากความหวังไวกับกรรมการชุดถัดไปเม่ือทานไดกรอบ 
x บาท ผมไมรูวาจะไดเทาไหรทานจะตองเอาตรงน้ีไปโยกใหดีที่สุด ถาคิดวาการลงทุนใน บลจ.ไดผลดีก็ลง บลจ .แต
ถาทานดูวาผมจะลง บลจ. ไวนอยหนอยเพราะเหมือนกับที่ทานอาจารยสุวดีพูดเมื่อกี้บอกวามันมีความเสี่ยงของมันก็
จริงครับมันมีความผันผวนทุกการลงทุนมีความผันผวนหมด แตถาเราคิดวาทุกอยางมีความเสี่ยงเราก็คงไมไดอะไรสัก
บาท เราก็ตองลงทุนบางจะเปน moderate หรือ high risk high gain ก็ตองแลวแตกรรมการ ก็ตองมีอนุความเสี่ยง
กับอนุลงทุนคอย Balance กันและเคาะโดยกรรมการดําเนินการอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งนี่แหละที่ทุกทานมาเพ่ือที่จะเลือก
ตัวแทนท่ีเหมาะสมที่สุดมาบริหารมาดูแลเงินของทานเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดความเสี่ยงต่ําสุด ผมขอยอนกลับมาท่ี
อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิวาจะอนุมัติไหม ก็มีเรื่องของโบนัสถาไมมีทานใดคัดคาน ผมก็ยังยืนยันผมไมไดสรุปเองนะครับ
บอกวาผมขอเถอะครับขอความกรุณาวา 1.2 นาจะเหมาะสมเพราะมันก็เพ่ิมขึ้นนิดหนอยสําหรับเม็ดเงินตอหัวก็ไมได
เพ่ิมขึ้นเทาไหรผมคิดวามันก็เหมาะสมดีแลว ถามากกวานี้ทุกคนก็ยินดีถามันข้ึนเปนจาก 678 เปน 800 ลานเปน
พันลานไดยิ่งดีกลับมาที่คุณอุดมยุคเฟองฟูเราก็อยากไดไมใชไมอยากได ผมกลับไปเปนสมาชิกธรรมดาผมก็อยากไดก็
ชวยๆ กันมาบริหารครับถาบริหารแลวไดผลดีเราก็ยกยองทาน ตอนนี้ตองถามวาตอนน้ีตัวที่จะเปนตัวเปลี่ยนแตมัน
ไมเปลี่ยนปนผลแนนอนอยูที่ 3.7 ตัวที่เปลี่ยนก็คือถาทานลดโบนัสมันก็จะลงไปท่ีเงินสํารองซ่ึงมันจะกลายเปนเงินที่
ไมสามารถเอามาใชไดอีก ผมเรียนตามนี้มีสมาชิกทานใดเพ่ือความแฟรนะครับทานใดเห็นดวยกับเมื่อกี้สมาชิกที่ขอ
รถเงินโบนัสจาก 1.2 เหลือ 1% มีผูสนับสนุนเยอะไหมถาสนับสนุนเยอะผมก็ตองเปดโหวตเพื่อที่จะถามเสียงสวน
ใหญแตถาไมมีทานใดสนับสนุนก็ไมตองนับก็คงตามที่ปรากฏอยูหนา 141 ถาไมมีทานใดจะขอลดโบนัสผมก็ขอ
สรุปวาที่ประชุมแหงนี้อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิตามที่เสนอในหนา 141 ขอบคุณมากครับ 
 ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 ตามท่ีประธาน 
นําเสนอ 
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 4.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2566 

 ประธานฯ ขออธิบายนะครับในชองแรกสุดซายมือสุดคือตัวหัวของบประมาณป 2565 และมี
จายจริงและคงเหลือและก็จะมีขอต้ังงบประมาณป 2566 ถาทานดูหนา 145 ขางลางสุดก็คือรวมทั้งสิ้น 183 ลาน 
ขอเพ่ิมประมาณ 17 ลานจริงๆ แลวมีบางอันเพ่ิมขึ้นบางอันลดลง หมวดที่ 1 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ เดิมป 65 

47 ลาน จายจริง 40 ลาน และขอตั้งงบประมาณลดลง 46 ลาน เกี่ยวกับคาใชจายอาคารสถานท่ีอุปกรณเพ่ิมจาก 
7.5 ลานเพ่ิมเปน 8.2 ลาน จะมีเรื่องของคาบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและระบบงานที่จะเพ่ิมขึ้นคอนขางเยอะ สวนคา
ซอมแซมบํารุงรักษาพาหนะจะลดลง เราเพ่ิงไดรถใหมมาและก็มีคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นก็เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย ในสวนของคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 88 ลาน กับ 89 ลาน ก็ใกลเคียงเดิม คาใชจายดําเนินการอ่ืนเบี้ย
ประชุมเราก็กําหนดลดลงนิดหนอยเดิมคือ 1.3 ลาน ตัวที่เพ่ิมข้ึนเยอะโปรดดู 4.25 คาใชจายในการดําเนินคดีเพ่ิมขึ้น
จาก 4.9 ลานเปน 7 ลานก็อาจจะเปนตัวที่นั่นหนอย คาใชจายจัดประชุมใหญเพ่ิมจาก 1 ลานเปน 5 ลาน เพราะวา
คาดวาอาจจะมีการจัดวิสามัญอาจจะ 1-2 ครั้งดวยซ้ําไป ตรงนี้ก็เพ่ิมขึ้นแตเราตองกําหนดเอาไวไมอยางนั้นพอ
ประชุมจริงไมมีจาย คาใชจายหยั่งเสียงเลือกตั้งจาก 1 ลานบาทเปน 2.5 ลาน เพราะวาเผื่อไวกรณีที่มีการเลือกต้ัง
ซอมมีการหย่ังเสียงซอมก็จะมีตัวเลขเหลานี้ที่จะเพ่ิมขึ้น นอกนั้นก็เบ็ดเตล็ดบางอันก็ลดลงดวยซ้ําไป คาฝกอบรมสง
กรรมการเขารวมสัมมนาลดลงจาก 1.5 ลานเหลือ 1 ลาน เปนตน เพราะปที่แลวใชแค 200,000 บาท เราก็ปรับ
ลดลงรวมแลวจะเพ่ิมจาก 28 ลานเปน 35 ลานบาท ในหมวดคาใชจายดําเนินการอ่ืนคาครุภัณฑสํานักงานเรียนแจง
วาเปนหมวดที่โยกไมไดตองมีการตั้งงบเอาไวก็ลดลงเล็กนอยจะมีหลายอันทานจะสังเกตวา 5.11-5.19 เราไดงบไป
แลวและเราใชไปแลว ดังนั้นจะเห็นวางบป 66 เราไมไดตั้งเลยแตเราจะมีหมวดรถตู 1 คันใสจําหนายไวแลว และก็มี
ระบบภาพและเคร่ืองเสียงหองประชุมจํานวน 3 ระบบ 1.5 ลานบาท เพราะฉะนั้นจะมีบางอันใชไปแลวและมีบางอัน
ที่เปน New Item มีเครื่องสแกนเนอร มีเครื่องพิมพเลเซอร มีระบบประตูอัตโนมัติซึ่งมันติดๆ ขัดๆ แลวก็ตองทําใหม
มันก็มีคาใชจายเพ่ิมขึ้น ดังนั้นงบก็จะสูสีเดิมลดลงเล็กนอยโดยเปล่ียน Item อันไหนท่ีใชไปแลว 5.11-5.19 เคยมีก็
ตัดไปและก็มีจายทั้งรถยนตทั้งบางสวนท่ีเพ่ิมขึ้นและคาใชจายสินทรัพยก็คือมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรจาก 
4 ลาน เราก็พัฒนาปนี้เพ่ิมเปน 5 ลานบาท และการปรับปรุงระบบเครือขายเน็ตเวิรค 1 ระบบจากเดิมไมมีก็เพ่ิมมา 
5 ลานบาท และคาซอฟตแวรจะไมมี เพราะฉะนั้นในสวนคาใชจายสินทรัพยจะเปนระบบปฏิบัติการตางๆ 
คอมพิวเตอรหมวดนี้จะเพ่ิมขึ้น 2 เทาเศษและสํารองก็คือขอเพ่ิมจาก 2 ลานเปน 5 ลานอันนี้ก็สัญญาวาถาไมจําเปน
จริงๆ ก็ไมตองใช ผมจะยกตัวอยางถาเปนพวกเงินทุนการศึกษาถาไมพอเราก็จะใชหมวดนี้หรือสวัสดิการไมพอเราก็
จะใชหมวดน้ี เพราะฉะนั้นสํารองเผื่อไวเราไมไดเอาไวใชอะไรมากมายรวมทั้งสิ้นก็เพ่ิมจาก 183 ลาน เปน 
200,670,000 บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมตองขออภัยที่ผมพูดประเด็นนี้กอน 
ที่นี้ผมก็อยากจะขอวาคราวหนาแยกเรื่องสวัสดิการเสียชีวิตแยกออกมาอีกไอเทมหนึ่งไดไหมครับ เพราะวามันจะเปน
ตัวเลขที่เยอะมาก 

 ประธานฯ หมายถงึ 3.9 ใชไหม  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ใชครับ 3.9 ครับ พูดถึง 3.9 กับ 3.10 

จากที่ดูมา 2 บรรทัดจากเดิม 80 ลานใชไปเพียง 72 ลาน แตปนี้จะขอมาเปน 83 ลาน ดวยเหตุนี้การทํางบจะตอง
ชี้แจงวาจริงๆ ปที่แลวในทางปฏิบัติก็คือมีการทําเรียกวา business planning ไวแลวประมาณการผมก็เลยมองวา
ตรงนี้ไมไดชี้แจงวาจะทําเพ่ิมไปทําไมขอเพ่ิมไปทําไม อันนี้ถาหากอันไหนมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมากหรือมีอะไรที่
จําเปนควรอธิบายเพ่ิม ตอนน้ีผมดู 9 + 10 ปที่แลว 80 ลานบาท จายจริง 72 ลานบาท แตมาขอใหม 83 ลานบาท 
จริงๆ มันแค 72 เพ่ิมมาอีก 10% 
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 ประธานฯ ก็คือวาจริงๆ เราตั้งไว 100 ลานเทาเดิม การคิดงบตรงนี้จะตองรวม 3.9 + 3.10 

และบวกกับตอนท่ีจัดสรรกําไรสุทธิปที่แลวเราใชไป 20 เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกจะเปน 20 + 60 + 20 

เปน 100 ใน 3.9 หลังสุดก็คือ 83 เมื่อกี้ตอนจัดสรรกําไรสุทธิผมขอหักไปแลว 17 ลาน รวมแลวก็คือ 100 ลานเทา
เดิมและก็จะเหลือเทาไหรประมาณ 6 ลาน ก็คือบวกลบเผื่อจะไดไมขาดแคลนเราไมไดเพ่ิมขึ้นและเราก็ไมไดลดลง 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 การทํางบประมาณเราตองประมาณการ
ความเปนจริงแตละ Item ไมใชเหมารวมและไปเกลี่ยกันใหมันครบ 1 ลานกลมๆ เพราะอาจารยพูดอยางนี้ทําใหผม
สงสัยอีก จริงๆ แลวเราตองประมาณการวาจะเกิดคาใชจายเทาไหรในปหนาจะมีเงินเฟอไหมจะมีรายการอะไรไหม
ถึงคราวหมดอายุตองตออายุไปเทาไหรตองเปนการเกิดข้ึนจริงเราตองประมาณการใหเหมือนจริงที่สุดเทาที่ทําไดและ
เราบวกลบ 10% หรือเราบวกลบ 2% เผื่อเอาไว ทางวิศวะอาจจะบอกวา Safety Factor อะไรก็แลวแตแตตรงนี้มัน
เปนวาปที่แลว 60 ก็ยังแยกไอเทมมาเลย 60 + 20 เปน 80 แตใชจริง 72 ซึ่งนอยกวาและอาจารยตั้งเต็มอาจารยมี
เหตุผลอะไรที่วามันจะเปนอยางนี้อีก อันนี้ผมคิดวาถาจริงๆ อาจารยจายไป 19 ลาน ขอเท็จจริงก็คือวาถาไมทํา
ประกันอาจจะจายแค 10 ลานเทานั้นเอง ผมขอเรียนถามอาจารยวาปที่ผานมาประกันภัยจายเพ่ือการประกันชีวิต
เทาไหรครับ เพราะอาจารยบอกวา 19 ลานไมคุมอาจารยเลยยกเลิก ผมขอเรียนถามวา 
 ประธานฯ ขอประทานโทษท่ีจําตัวเลขไมได แตไดพิจารณาดูแลวเราไดไมคุมเสีย ตัวเลขที่เรา
ไดรับจากบริษัท 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ถูกตองครับประเด็นนี้ทําใหเห็นวา 19 

ลานมันไมควรจะเปน 19 ลาน เพราะฉะนั้นถาบวกรวมกันระหวาง 3.9 กับ 3.10 มันจะนอยกวา 72 ลาน และ
อาจารยยังตั้งไวตั้ง 83 ลานมีเหตุผลอะไร ไมใชเหตุผลวาอยากจะกลมๆ 100 ลานผมรับไมไดนะครับ ทานใดรับไดก็
เชิญนะครับ 

 ประธานฯ อยางนี้ครับ 100 ลานเราเหลือ 6 ลาน 100 ลาน เราจายไปแลวเหลืออีก 6 ลาน  
เพราะฉะนั้นเมื่อก้ีมีตัวเลขสินไหมทดแทน 2 ป 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไมเอาครับ เอาท่ี 100 ลาน เอา 2 อันนี้ 
9 กับ 10  

 ประธานฯ เราจายเบี้ยประกันไป 19 ลานแตเราไดรับคืนมา 10 ลานบาท 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยดูตัวนี้ถาสมมุติวาเราไมเสียไป 
19 ลาน เราเสียจริงแค 10 ลานเ พราะฉะน้ัน 2 อันรวมกันแค 63 ลานบาท แตปนี้อาจารยจะขอ 2 อันรวมกัน 83 

ลานบาท อาจารยดูประเด็นนี้กอนอยาไปพูดถึงรอย 

 ประธานฯ 63 ลานอาจารยตองรวม 20 ลานที่เราหักไปแลวดวย 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 20 ลานหักอะไรครับ 

 ประธานฯ หักตรงหนาจัดสรรกําไรสุทธิ เทียบใหดู… 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อันนี้คืออาจารยตั้งไว 20 ลานและตั้งไว 
60 ลานเปนการต้ังของเม่ือปกอนหนานี้วาจะไปใชจายและอาจารยใชจายจริง 63 ลาน และแทนที่ 20 ลานอาจารย
จะเอาไปจายเสียชีวิตแตเอาไปซ้ือประกัน 19 ลาน แสดงวาตัวนี้เราใชไปจริง 72 ลาน แตถาเราไมซื้อประกันชีวิตเรา
จะจายแค 63 ลานบาทใชไหมครับ แตปใหมป 66 อาจารยขอตั้ง 83 ลานบาท มันเกินไปอาจารยเขาใจนะครับ 
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 ประธานฯ ผมคงตองอธิบายอาจารยนอกงานแตก็คือผมจะเรียนวาที่เราคุยกันในกรรมการ
ดําเนินการงบท่ีใชจายประมาณ 100 ลานบาทเทาเดิม ถาจะนั่นมาที่คงเหลือก็คือจะประมาณใชไป 93 ก็จะเหลือ
ประมาณ 7.5 ลาน 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ถาอาจารยจะเอา 100 ลานเทาเดิม
อาจารยไปเพ่ิมตรงอ่ืนสิครับอยามาเพ่ิมตรงนี้ เพราะอาจารยบอกวารอยลานเพ่ือกันอันอื่นแตอาจารยมากันตรงนี้ได
อยางไร ไมใชครับผิดหลักการ 
 ประธานฯ  คือ 20 ลาน จริงๆ 100 ลานหักไป 20 ลานที่เปนประกัน เราไมจายประกันเราก็
ยังคงท่ี 100 ลานเทาเดิม เราก็หักไป 17 ลานบาท ฉะนั้นตอนน้ีก็เหลือ 83 ลานบาท 

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 มี 2 เรื่อง เรื่องแรกเรื่องของงบประมาณ
ที่เก่ียวกับระบบคอมอันนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อปที่แลวผูตรวจสอบกิจการไดเขียนไววาให คือผูตรวจสอบกิจการเขาไม
มีอํานาจที่จะส่ังการแตทานไดเขียนไวในรายงานวาใหสหกรณไดมีการทดสอบการเจาะระบบ ซึ่งเรื่องนี้มันเปนเรื่อง
รวมสมัยมากขณะนี้ไมวาเร่ือง Call Center หรืออะไรก็ตามสมาชิกสวนใหญเราใช application ของสหกรณ 
เพราะฉะนั้นเพื่อความม่ันใจวาระบบความปลอดภัยของสหกรณมั่นคงพอจึงแนะนําใหมีการจางบริษัทมาทดสอบการ
เจาะระบบ ผมไมทราบวาในรอบปที่แลวทําหรือยังถายังไมทําในรอบปถัดไปควรจะทํา เพราะขณะน้ีมีสมาชิกหลาย
ทานมาคุยกับผมและก็เลิกใช App เพราะความกังวล อันนี้ก็เพียงเลาสูกันฟงแตสิ่งที่ควรปฏิบัติและมันคอนขางเปน
สากลเราควรทําครับ อันนี้เปนขอเสนอแนะเรื่องงบประมาณ สวนเรื่องท่ี 2 

 ประธานฯ เรื่องแรกรับไวครับ  

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 สวนเรื่องที่ 2 พูดกันแลวเขาใจยาก เรื่อง
ประกันชีวิตกอนที่จะหมดวาระผมไดใหความเห็นในท่ีประชุมกรรมการไววาปญหาของเราที่จะทําประกันมันเปน
ความปรารถนาดีของกรรมการที่เห็นวาเงินทุนสวัสดิการท่ีมาจายสวัสดิการสมาชิก 10 กวาสวัสดิการซึ่งเรื่องใหญคือ
การเสียชีวิต จึงมีความคิดวาควรจะทําประกันชีวิตเพ่ือลดภาระเงินทุนสวัสดิการเพราะรายไดที่เราไดมาจากกําไร
สุทธิมันลดลงทุกป คือถาไมเลายาวๆ มันจะเขาใจยากแตทางออกเรื่องการทําประกันชีวิตมันเคยทํามาแลวในอดีต 
ขออนุญาตเอยถึงยุคของทานอาจารยสวัสดิ์เคยทําแตขอเท็จจริงเรื่องการทําประกันชีวิตมันเปนการเสี่ยงคือเสี่ยงทาง
ไดและเสียมันขึ้นอยูกับอะไรครับ มันขึ้นอยูกับวาปนั้นสมาชิกเสียชีวิตมากหรือนอย ถาสมาชิกเสียชีวิตมากกวาที่เรา
คาดเราไดประโยชน เราควักกระเปาไปจายนอยบริษัทประกันจายแทน แตในปนี้มีคนถามผมเยอะเพราะนึกวาเลิกไป
แลวผมก็บอกทุกคนวาคงไมมีใครทําหรอกแตพอไดเลมนี้มาดูปรากฏวา..หมายถึงเลมเอกสารประกอบการประชุม 
ทุกคนมาถามวาไหนบอกวาเลิกแลวทําไมมีเบี้ยอะไรท้ังหลายเยอะแยะ ผมก็ดูบางไมดูบางแตสุดทายเมื่อวานนี้ผมเพ่ิง
ทําหนังสือไปถึงทานประธานขอทราบขอมูลและตองขอบคุณที่ตอบมาเร็วมาก เมื่อเชานี้รองผูจัดการก็ไดโทรถึงผม
และสงขอมูลเบื้องตนมาให เพราะขอมูลที่มันอยูในเอกสารคําถามท่ีทานอาจารยธีรพลไดดีเบตกับทานประธานเมื่อ
สักครูเพราะขอมูลที่อยูในเอกสารยิ่งอานยิ่งงงเพราะไมรูที่ไปท่ีมามันมีประเด็นซอนอยู แตผมคงไมขอพูดถึงตรงนั้น
แลวเพราะทานก็ยอมรับแลววามันไมคุมนี่ก็เปนประเด็นนะครับ ถาไมคุมจะทําทําไมครับแตก็โอเคก็รูวาไมคุมแลวก็
เลิก จริงๆ มันพูดลําบากครับอาจารยเพราะขอมูลที่ผมไดจากรองผูจัดการเมื่อเชานี้กรมธรรมมันมีอายุ 1 ปมันเริ่ม 1 

มิถุนายนถูกไหมครับ 1 มิถุนายนปที่แลวและ 1 ปก็จะครบ..คือยังไมถึงเวลา สิ้นพฤษภาคม เพราะฉะน้ันก็คงจะตอ 
จริงๆ ถาพูดตามหลักเมื่อยังไมครบกําหนดมันก็ตอบไมไดวาคุมหรือไมคุม วันนี้เราจายเบี้ยประกันไป 19 ลานถูกไหม
ครับตอหัวพันกวาบาทผมก็จําไมได เพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนเราซื้อหวยวันที่ 30 พฤษภาคม อาจจะรูวาหวยออก
อะไร สิ่งที่ทานประธานบอกวาไมเปนประโยชนอาจจะเปนประโยชนก็ไดถาเกิดวามันเกิดความเสียหายคือสมาชิก
เสียชีวิตเยอะ ซึ่งตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะย้ําไมใชประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดเลย ประเด็นที่ย้ําก็คือขณะนี้การทําประกัน
ชีวิตผิดกฎหมายหรือไม 
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 ประธานฯ ขอโทษใชเวลานาน คืออยางนี้ครับในที่ประชุมกรรมการดําเนินการเราคิดแบบนี้จะ
ผิดจะถูกตองขอประทานโทษดวย สินไหมทดแทนเต็มป 65 คือเริ่มจากมิถุนายน 65 จนถึง 31 ธันวาคม 66 เปนเงิน 
7.8 ลานบาทลองคูณ 2 แบบเต็มๆ เพราะตอนน้ีป 66 ยังไมเต็มยังไมถึงเดือนมิถุนายน เพราะฉะนั้นเราใชวิธีการ
ประมาณการวา 6 เดือนคูณ 2 คือ 15.6 ลาน แตเราจายเบ้ียประกันไป 19 ลาน เราขาดทุนไป 4 ลาน เราก็เลยนั่น
มา ขอประทานโทษพอดีเรายังมีอีกหลายงบผมขอตรงนี้ไดไหมครับเพราะเดี๋ยวเราตองไปอีก 

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ผมขอสรุปประเด็นทานประธาน คือ
รายละเอียดคงตองคุยกันพอสมควร จริงๆ แลวเรื่องนี้ประเด็นที่ผมบอกวาเรื่องที่นาหวงที่สุดก็คือวาการทําประกัน
ชีวิตผิดกฎหมายหรือไม เพราะอะไรครับ เพราะสมาชิกหม่ืนกวาคนไมมีใครรูเลยครับการทําประกันชีวิต ผูเอา
ประกันและผูรับผลประโยชนตองยินยอมหรือไมครับมันเปนประเด็นกฎหมายครับ ซึ่งอันนี้ผมเขาใจดีวาการกระทํา
มันเกิดจากความหวังดีเพ่ือจะลดปญหาเร่ืองคาใชจาย เพราะฉะน้ันผมขอใชเวลาแคนี้กอนเพราะถามันมีอะไรอีกผม
คิดวาคงไมจบเทานั้น 

 ประธานฯ คือจริงๆ แลวเปนเจตนาที่ไมไดทํากับตัวสมาชิกโดยตรงแตเหมือนประกันกับตัว
สหกรณเพ่ือสหกรณจะเอาไว subsidy เวลาคาใชจายเดิมเราคาดวาถาสมาชิกเสียชีวิตเยอะเราลงเทานี้คุม แตถา
สมาชิกเสียชีวิตนอยเราไมคุม ผมยอมไมคุมดีกวา  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 คือสงสัยอยางนี้ครับถาดูใน
หนังสือมันใชไปแค 72 ลาน  

 ประธานฯ อยาลืมที่ลบไปอีก 20 ลานดวย 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ก็ที่อาจารยสงสัยวาที่ทานใช 
100 ลานมีเอกสารประกอบใหมวาใชอะไรไปถึง 100 ลาน ในหนา 65 มันจะมีเขียนไววาใชไป 100 ลานมันรวมทุก
หมวดทั้งหลายหมดเลย และก็เรื่องประกันก็เชนเดียวกันมันจะไปจบมิถุนายนหนาซึ่งเขาจายมา 10 ลานมันยังไมครบ 
ผมเชื่อบริษัทประกันไมอยากทํากับเราหรอกครับเพราะเรามีสมาชิกที่เสียชีวิตมาก 

 ประธานฯ ขอเรียนอยางนี้ครับ ป 63 งบตรงนี้ไมมีเลยครับใชวิธีตัดออกจากกําไรสุทธิเต็มๆ 
เลยแตถาตัดจากกําไรสุทธิเต็มๆ ดังนั้นในป 65 จึงมีการตัดมาตัวเลข 60 ลาน 20 ลาน เปนการโยกงบเพราะ
ไมอยางนั้นถาตัดเปนทุนสวัสดิการสมาชิกเต็มรอยลาน ป 64 ที่ผานมาทานจะไดเงินปนผลนอยมาก อันนี้ผมพยายาม
จะอธิบายเต็มที่แลว 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยทําใหผมหนาวอีกแลว อาจารย
ใหขอมูลผมไมครบ อาจารยบอกวาจายประกันชีวิตเขาจายเคลมเรามา 10 ลาน ในขณะที่กรมธรรมยังไมสิ้นสุด
สัญญามันยังมีอีก 6 เดือน 

 ประธานฯ ก็เม่ือกี้ผมอธิบายแลววาเราใชวิธีประมาณการวาถามันเทากันซึ่งเราก็ไมรูจะเทากัน
จริงหรือเปลา ถาจากมิถุนายน 6 เดือนหลังป 65 มัน 7.8 ลานคูณ 2 ก็คือ 15.6 ลาน แตเราจายกรมธรรม 19 ลาน 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ใชครับที่ผมหนาวก็เพราะวา…อันนี้ทําไม
ไมมีรายละเอียดในนี้วาทําประกันเริ่มเม่ือไหรอะไรอยางนี้ ปญหาก็คือในทางปฏิบัติเหลืออีก 6 เดือน ไมใช 50:50 ทํา
ใหผมสงสัยวาถาอยางนั้นเราทําประกันไมดี เหรอเหมือนกับที่คุณวิเชียรพูดเมื่อกี้นี้ ประกันชีวิตอาจจะดีกวาก็ได
เพราะเรามีเสี่ยงไมรูเรื่องขอมูลใหมาแบบนี้ใชประกอบการตัดสินใจไมได ตองบอกวา 1 ปเราจายเทาไหรและ 6 

เดือนเราไดเคลมเทาไหร ทราบไหมครับทางประกันเขาจะประมาณอีก 7 เดือนเผื่อมีการแจงชา 1 เดือนหรือ 2 เดือน 
เขาจะมีการประมาณการ เพราะฉะนั้นคูณ 2 และบวกอีก 1  
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 ประธานฯ คืออยางนี้ครับเนื่องจากในน้ีมันมี 100 ลานสวัสดิการสมาชิก และเม่ือถึงใกลๆ จะ
มิถุนายน 66 ผมคิดวากรรมการดําเนินการชุดนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาวาเม่ือยอดดูแลวเหมือนกับที่กรรมการ
ดําเนินการ ณ มกราคม 66 ไดพิจารณา ผมพิจารณาแลวดูแลววาไมคุมก็เลยบอกตัดไปแตเราก็ไมไดตัดไปเพราะวา
มันก็ตองยอนกลับไปอยูในที่สหกรณจายอยูดี อยางไรคาใชจายรวมท่ีสมาชิกจะไดรับคงเดิมเพียงแตวาจะเอาเงินจาก
กอนไหนมาจายแคนั้นเอง 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมไดขาวจากสมาชิกวาทําประกันไดแค 
300,000 บาทใชไหมครับ และเราจายเองอีก 300,000 บาทใชไหมครับ ขอมูลนี้สําคัญมากนะ มันประกอบกัน 

 ประธานฯ เวลาเราจายจริงผมไมทราบสมาชิกไดขอมูลจากไหนเพราะเวลาเราจายเราตองจาย
จากตัวเลขท่ีเห็นอยูในหนา 144 ที่เราจายจริงในมกราคมถึงธันวาคม 65 คือ 19 ลาน แต 19 ลานหมายความวา ชวง 
66 ถาไมมีสมาชิกมาสมัครเพ่ิมและเขาขายจะตองจายกรมธรรมเราก็ไมตองจายเพ่ิม คือสมาชิกจะเพ่ิมนิดหนอยแต
ไมมากนัก 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อันนั้นไมใชประเด็นเราพูดถึงทุนประกัน
คือสมาชิกคนหน่ึงเสียชีวิต 600,000 บาท แตเราไปทําประกัน 300,000 บาท หมายความวาเราตองจายเองอีก 
300,000 บาทใชไหมครับ 

 ประธานฯ ใชครับ  

  นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ถาใชอยางนี้เพราะฉะน้ันอันนี้เปนขอมูล
ที่อันตรายยังไมทราบวาจะสรุปอยางไร ผมคิดวาอันนี้ขอมูลไมละเอียดครับ ขอบคุณครับ คุณวิเชียรชวยดูดวยนะ
ครับ 

 ประธานฯ คืออยางนี้ครับถาสนใจรายละเอียดปถัดๆ ไปก็จะทําใหครับ มันเปนการ estimate 

ถาทานมาเปนมาอยูในตําแหนงตรงนี้กรรมการทั้ง 15 ทาน ทานก็ตองตัดสินใจเพ่ือที่วาจะใชเงิน 100 ลานเพ่ือจะทํา
อะไรบาง ขอเชิญสมาชิกครับ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มี
ประเด็นของงบประมาณที่จะชวยใหที่ประชุมแหงนี้ชวยพิจารณาใน 1.15 หนา 143 คาตอบแทนพิเศษสําหรับ
เจาหนาที่เกษียณอายุกอนกําหนด โดยปกติแลวสหกรณควรจะตองมีแผนงาน เชน ใครอยากจะเกษียณอายุก็ตองยื่น
เรื่องกอนเพ่ือจะแจง ปที่แลวตั้งไว 350,000 บาท ใช 0 บาท ปนี้ขอตั้งใหมที่ 400,000 บาท ซึ่งตรงนี้ถามวามีขอมูล
ประกอบไหม ประเด็น ถัดมาขอ 2.4 สหกรณในปที่แลวมีการซ้ือเครื่องคอมใหมทั้งหมดเลย 83 เครื่อง แตมีการพูด
ถึงคาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร และระบบงานในปที่แลว 5.3 ลานบาท มีการใชจายจริงไป 5.1 ลานบาท ปนี้ขอต้ังอีก 
6 ลาน ซึ่งก็ไมเขาใจเหตุและผลวาเราต้ังตรงน้ีมาเพ่ือดูแลอะไร ขอ 4.11 คาใชจายประชุมสัมมนาเพ่ือการใหสินเชื่อ
แกสหกรณอ่ืน ปที่แลวต้ังไว 1 ลาน ปใหมตั้ง 2 ลานเลยท้ังๆ ที่อาจารยก็เพ่ิงบอกผมเองวาสหกรณอ่ืนที่เคยกูกับ
สหกรณออมทรัพยจุฬาถอนเงินออกไปเกือบหมดแลว ผมก็ถามวาโครงการนี้มันควรจะต องจัดอีกไหมหรือควรจะ
ยกเลิกและลดคาใชจายใหกับสหกรณไปเพราะปจจุบันนี้อาจารยก็เห็นชัดเจนอยูแลววาสหกรณอ่ืนจะกูเรามันดูที่
ดอกเบ้ียอยางเดียวมันไมดูหรอกวาเราจะสัมมนาไหม จริงอยูเมื่อ 10 ปที่แลวเรื่องนี้อาจจะจําเปนเพราะถาเราไมจัด
สัมมนาคนก็ไมรูจักเราแตวันนี้ผมวาสถานการณมันเปลี่ยนไปหมดแลวเหตุการณนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแลวตรงน้ีเรายังจัด
อยูและเปนคาใชจายใหกับสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อยู ประเด็นถัดมาขอ 4.22 คาใชจายในการจัดประชุมใหญปนี้
ตั้งไว 1 ลาน อาจารยใชไป 450,000 บาท ปหนาอาจารยตั้ง 5 ลาน อาจารยจะจัดประชุมใหญอะไรครับถึงตองต้ัง 5 

ลานบาท ในหมวดท่ีผมขออนุญาตใหพิจารณาทั้งหมดเลยคือหมวดที่ 6 อาจารยตั้งโครงการพัฒนาคอมพิวเตอรของ
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สหกรณ 4 ลาน อาจารยใชไป 200,000 บาทเอง และของปใหมอาจารยตั้ง 5 ลานบาท อาจารยจะพัฒนาอะไรอีกละ
ครับ มีอะไรไหมท่ีบอกวา issue บอกวาโอเคหลังบานคอมพิวเตอรหลังบานเราจะปรับปรุงใหมซอฟตแวรหลังบานจะ
ปรับปรุงใหมหรือเราจะตองทํา application ใหมหรือจะตองทําอะไรใหมที่งบประมาณเดิมเคยตั้งไว 4 ลาน แต
อาจารยใชไปแค 200,000 บาท ปนี้จะตั้ง 5 ลาน โครงการปรับปรุงเครือขาย Network 1 ระบบหมายถึง Server ที่
มีอยูปจจุบันอาจารยจะซ้ือใหมทั้งหมดเลยไหม เพราะวาคอมพิวเตอรบุคคลอาจารยก็เพ่ิงซื้อใหมไปปที่แลว ปนี้ก็เลย
จะขอปรับ Network ทั้งหมดเลยโดยจะตองใชเงิน 5 ลานบาท คา Software Adobe Acrobat Pro 8 license ผม
ถามวาตอนท่ีผมอยูแค 2 license ผมยังทะเลาะกับเจาหนาที่แทบตายเลยวาซื้อทําไม 2 license ตอนน้ีขอ 8 

license ทั้งๆ ที่คอมพิวเตอรที่ติดตั้งตัวนี้ผมบอกวาทําเปนคอมพิวเตอรตารางไดไหม ใครจะทํา PDF file ที่ให
สมาชิกกรอกขอมูลไดเลยออนไลนก็มาใชในคอมพิวเตอรตัวนี้ก็ปรากฏวาปนี้ขอซื้อมา 8 license ซึ่งเหตุผลมันคือ
อะไร ตัวซอฟตแวรจับภาพหนาจอผมเองยังใชฟงกชันพิเศษเลยตรงนี้ตองขอซ้ือ 20 license คา software 

ระบบปฏิบัติการ Windows 2 license ทําไมซ้ือแค 2 ทั้งๆ ที่คอมพิวเตอร ในปกลายน้ีซื้อ 83 เครื่องและ
คอมพิวเตอรเพ่ิงซื้อ คําถามก็คือตองซื้อเพ่ิมอีก 2 license ไปเพ่ือ คา Software LOCKFILE ของระบบเครือขาย 1 

ระบบ ผมเขาใจวามันมีอยูแลวนะยังจะตองไปซื้อเพ่ิมอีก 600,000 บาท คือพวกน้ี issue พวกนี้ทั้งหมดมันกลายเปน
ประเด็นคําถามไปหมดเลยวาทําไมเราตองเสียเงิน 10 ลานกวาบาทเพ่ือหมวดท่ี 6 หมวดเดียวและท่ีสําคัญที่สุดหมวด
เงินสํารอง อาจารยสํารองในปที่แลว 2 ลาน อาจารยตั้งขอสํารองใหมปนี้ 5 ลาน และก็มีอะไรก็ไมรูซุกกันเต็มไปหมด
เลยซึ่งถาอาจารยจะซุกอยางนี้อาจารยตัดขางบนทั้งหมดที่ผมพูดมาท้ังหมดและอาจารยก็วางไว 5 ลานตรงนี้ 
อยากจะทําก็คอยเอา 5 ลานนี้มาทํา อาจารยจะประหยัดงบลงไปคราวๆ ที่ผมคิดคือประมาณเกือบ 30 ลาน ขอบคุณ
ครับ  

 ประธานฯ ผมตอบไมรูจะถูกใจไหม 1.15 ก็คือเราตั้งไวเพราะถาปนี้เงินเดือนเขาเพ่ิมขึ้นก็
อาจจะมีการตอบแทนพิเศษมันก็จะตามปที่ทํางานและเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน ไมมีก็ดี แตถาเราไมตั้งไวไมมีก็ตองโยกงบ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 อาจารยเขียนวาคาตอบแทน
พิเศษสําหรับเจาหนาที่ที่เกษียณอายุกอนกําหนด ถาสมมุติมีเจาหนาที่ขอแจงกับสหกรณแลววาเขาจะขอเกษียณ
กอนกําหนดและอาจารยตองใชเงินสมมุติ 350,000 บาท ผมไมขัดเลยนะครับเพียงแตวาอาจารยตั้งปกลาย 350,000 

แตไมมีคนออก อาจารยบอกวาปที่แลวไมออกปนี้ตั้ง 400,000 ปหนาไมออกตั้ง 450,000 เทากับวาอาจารยทํางาน
ไมมีการวางแผนสิครับ คือถาจะต้ังใชงบมันตองมีแผน เพราะมีคนแจงไวแลววาจะลาออกเขาไดเงินชดเชยอาจารยตั้ง
ผมเห็นดวยแตอาจารยตั้งในลักษณะเผ่ือไวมีคนออกผมวามันประหลาดนะ 

 ประธานฯ คืออยางนี้ครับบางคร้ังโครงการเราไมมีทางทราบเลยวาจะมีหรือเปลา แตถาเราไม
ตั้งงบไวกรรมการชุดนั้นก็จะไมสามารถตั้งได 
 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 คือผมไมไดขัดนะครับวา
อาจารยจะต้ังหรือไมตั้งแตที่อาจารยตั้งงบสํารองไวตั้ง 5 ลานแลว คือสํารอง 5 ลานอาจารยจะใชอะไรมันก็คือถัว
เฉล่ียถูกไหม 

 ประธานฯ ถูกตองครับ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 ประเด็นถัดมาก็คือการทํางาน
ที่ไมมีการวางแผนลวงหนาอยางนี้ผมวาไมควรจะอยูในระบบสหกรณดวยซ้ําไป คือเจาหนาที่สมมุติปวยไปตรวจเปน
มะเร็งอยากลาออกจากงานเพ่ือพักผอน ผมไมไดขัดนะครับมันเปนเหตุที่เรียกวาไมสามารถวางแผนลวงหนาได 
 ประธานฯ อาจารยจะอภิปรายวาถาตัด 1.15 และใหใชอยูใน 5 ลานใชไหมครับ 
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 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112  ใชครับ ในความหมายที่ผม
หมายถึงถามีแผนอาจารยตั้งได 

 ประธานฯ ทานอ่ืนสนับสนุนไหมครับถาจะใหตัดออก โอเคอยางนั้นตัดออกนะครับ 1.15  

ตัดออกครับเพราะฉะน้ัน ใชใน 5 ลานนะครับสํารองนะครับ โนตไวดวยนะครับที่เราถูกตัดออกก็จะใชในงบตรงนี้ 
ถัดไปอาจารยอภิปราย 2.4 ใชไหมครับ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 ใชครับ 2.4 เดิมมีการใชงบไป 
5 ลานกวาบาทซึ่งก็ไมทราบวาอาจารยใชงบ 5 ลานกวาบาทในการดูแลรักษาคอมพิวเตอรงานนี้อยางไร และในงบ
ใหมที่อาจารยขอต้ัง 6 ลานท้ังๆ ที่อาจารยเพ่ิงซื้อคอมพิวเตอร.. 
 ประธานฯ รบกวนอาจารยลองดูหนา 149 ขอ 2.4 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 อาจารยจะเห็นวามันเปนคา 
software อยูในนี้ซุกเต็มไปหมดเลยแตอาจารยแยกหมวดอีก คือซอฟตแวรที่เราใชอยูขางบนนี้ทั้งหมดผมวาเราใช
อยู เพราะฉะนั้นตรงหมวดนี้ที่อาจารยตั้งอยูมันอาจจะตองตัดรายการ เชน รายการ Adobe ที่พูดถึงเม่ือกี้ ผมก็ไมรู
นะครับลองพิจารณาดูก็แลวกันครับ ไมเปนไรครับอันนี้มันเปนเรื่องของระบบซอฟตแวร Ok จะคงไวก็ไดเพราะเปน
สิ่งที่ตองใช สวนรายการอ่ืนอาจารยชวยพิจารณาใหผมนิดนึงก็แลวกันครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ขออนุญาตครับทานประธานเราก็ฟงมา
หลายทาน 

 ประธานฯ ผมขออนุญาตตอบคืออันนี้เปนคําตอบท่ีผมจําไดวาตอนท่ีตั้งงบ 4.11 คือจะเห็นวา
ตอนน้ีสหกรณอ่ืนกูตอนน้ีเขาลดลง ในคณะกรรมการก็เลยอภิปรายวาถาอยางนั้นเราอาจจะตองมี roadshow หรือ
วาอะไรผมไมไดใชงบทั้งหมดแตวาอาจจะจําเปนจะตองใชงบมากข้ึนที่จะทํา และเราก็พยายามท่ีจะทํา เพ่ือที่จะใหได 
restore จากที่ตอนน้ีจาก 7,000 ลานลงไปเหลือ 5,000 ลาน และเราจะ restore ใหไดขึ้นมาใหมจะเปน 6,000-

7,000 ลานก็ยังดี แตตอนน้ีผมเรียนนิดนึงจากการท่ีตั้งแต 1 มกราคมที่เราขึ้นดอกเบ้ียไปเปน 3.7 กับ 3.9 ตอนน้ี 3 

เดือนท่ีผานมาก็ไมมีสหกรณอ่ืนมากูเราเลยลองเปรียบเทียบดู แตตอนน้ีที่กําลังอ้ันอยูก็เรียนวาสหกรณอ่ืนกําลังทยอย
ขึ้นดอกเบ้ียมาแตผมก็ฝากไวกับกรรมการชุดปจจุบันชุดตอไปวาอาจจะตองพิจารณาลดดอกเบี้ยลงไมอยางนั้น 2 

ลานท่ีเราจายไปออก roadshow จะไมประสบผลสําเร็จก็จายเงินฟรี เราอาจจะตองพิจารณาเพ่ือใหลด 3.7 กับ 3.9 

ลง อันนี้ผมอยูในกรรมการที่อยูในชุดที่พิจารณาข้ึนดอกเบ้ียเพราะวาตอนน้ันเราเห็นวาดอกที่เราตองจายตนทุนเรา
คอยๆ เพ่ิมข้ึนเราก็เลยขึ้นไปรอ 3.7 กับ 3.9 ปรากฏวาเริ่มใช 1 มกราคมก็โอเคสหกรณอ่ืนที่เขากูเราอยูเขาตองจาย
เพ่ิมขึ้น แตเราก็ตองเส่ียงวาเขาก็อาจจะไปหาเงินตนที่ดอกต่ํากวามาตรงน้ี แลวแตนะครับ 4.11 ถาทานจะขอลด
เหลือ 1 ลานบาทเทาเดิมผมวาก็โอเคนะครับ 

 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ทานประธานดวยความเคารพวันนี้ที่
เราจะถามก็มีหลายขออยู ผมอยากใหอาจารยบอกวาเมื่อเงินปนี้ตั้งไวเทานี้ อยางที่อาจารยพูดเมื่อกี้วาทําไมตองต้ัง 
80 กวาลาน ตั้งไวเพราะอะไร เพ่ืออะไร จบ ทานประธานก็ตอบจบเห็นไหมครับอธิบายทําไมไมไดสอนในหองนะครับ
ผม ทุกทานปญญาชนท้ังสิ้นและเชิญมาเปนเกียรติ อยากใหทานประธานตอบตั้งไวเพราะ 1 2 3 จบ เห็นดวยไหม
ครับ ไมเห็นดวยเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบไหนบอกมา จบ สั้นไหมครับ 

 ประธานฯ เอาสวัสดิการก็คือวาที่ตั้งไว 100 ลานบาท เพราะเราใชประมาณ 90 กวาลานอยู
แลวเราก็เลยตั้ง 100 ลาน แตที่เราตั้ง 83 ลานเพราะวาเราหักไปแลว 17 ลาน จากท่ีเมื่อกี้เราหักไปแลว 17 ลาน 
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 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ครับก็เทานั้นละครับอาจารย เราก็
อัจฉริยะบางก็อธิบายในตัวก็สอนไดแตไมตองพูดอะไรที่ยาว  
 ประธานฯ ผมอธิบายเปนครั้งที่ 3 แลวครับ 

 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 Ok นะครับผมอยากจะถามตอแตผม
ขออนุญาตเพราะอาจารยรออยูใหเกียรติทานอาจารยคณะผมนั่นละ อาจารยเชิญเลยครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ขอบคุณครับคือผมเพ่ิงมารูอีกทีวามีการ
ประกันชีวิตไมไดเต็มสิทธิที่สมาชิกไดรับ สมาชิกบางคนได 600,000 บาท แตทําแค 300,000 เพราะฉะน้ันสหกรณ
ตองจายเองอีก 300,000 ตรงนี้ item ตองทําแยกเพ่ือใหเห็นชัดอันนี้ประเด็นที่ 1 เพราะฉะน้ันอันนี้มันไมชัดเจนไม
ทราบวาทําไปทําไมคลุมๆ อยางนี้อยางไรก็ตามผมมีประเด็นหนึ่งเพราะไหนๆ ก็ขึ้นมาพูดแลว ก็คือ 4.22 เขาใจวามี
ตัวเลขพิมพผิดหรือเปลาซึ่งไมนาผิดถาผิดแสดงวามีการตรวจสอบไมดี ตั้งงบไว 1 ลานจายจริงไป 400,000 กวา แต
จริงๆ จาย 600,000 หรือเปลาไมทราบถาดูจากในหนานั้นในหนาที่รายละเอียด 155 600,000 โอเคไมเปนไร ทําไม
ไมเปน 600,000 ทําไมเปน 400,000 กวานี่ก็ประเด็นหนึ่ง ประเด็นถัดไปก็คือปนี้มาของบ 5 ลาน  

 ประธานฯ สมาชิกทุกทานนับจากหนา 145 เปนตัวเลขท่ีของงบหนา 146-160 เปนตัวเลข
ประกอบการของบ ผมยกตัวอยาง 4.22 ในครั้งที่ผานๆ มาเรามีโควิด เรามีออนไลน เราเลยตั้งงบนอย เราไมมีจับ
รางวัล แตตอนน้ีเราอยากใหสมาชิกมาเยอะๆ เพราะฉะนั้นคําอธิบายของเงินรางวัลแกสมาชิกมันก็เลยเพ่ิมจาก 1 

ลานเปน 4.5 ลาน และขอตั้งงบประมาณเผื่อไว คาใชจายในการจัดประชุมวิสามัญ 3 ครั้ง คือ 600,000 บาท ครั้งละ
ประมาณ 200,000 และก็มีเงินรางวัลสมาชิก 3 ลาน ถาทานใดสงสัยไดโปรดดูจาก 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 เพราะฉะนั้นจายจริงไมใช 3 ลานเหรอ
ครับ ทําไมเปน 450,000 บาท ในคอลัมนที่ 2 ขอ 4.22 หนา 144  

 ประธานฯ ก็คือขอเผื่อไวเผื่อมี error ครับ 4.5 ลานและก็ตั้งไว 5 ลาน 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ที่ตั้งขอไว 1 ลานถูกตองไหมครับ 

 ประธานฯ ปที่แลวเราขอ 1 ลานจริงๆ ครับและเราจายจริง 450,000  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038  ตั้งจริงใชไหมครับ  

 ประธานฯ ตั้งไว 1 ลาน จายจริง 450,000  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 แตจายจริงมัน 4.5 ลานนะอาจารย 
 ประธานฯ 450,000 ครับ 4.5 ลานนี่คือตัวเลขที่ขอสําหรับปนี้ ดูหนา 155 ประมาณการวา
ประมาณ 450,000 แตขอต้ังงบไว 5 ลาน เผื่อมี error และเราจายเกินครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยกําลังบอกวาในสวนนี้.. 
 ประธานฯ จะเห็นวาตัวเลขสวนใหญจะอยูที่เงินรางวัลกับคาพาหนะ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 มีการจายเพิ่มใชไหมครับ 

 ประธานฯ ถูกตองครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยจะตองบอกดวยวาอันนี้เปนการ
ขอเพ่ิมอาจารยไมอธิบายผมไมทราบอาจารยตองอธิบายดวยวามันผิดปกติตองบอกนะวาอันนี้เปนการจายขอจาย
เพ่ิมและไปแยงกับอันเกา มันเห็นชัดเลยวาอันเกาอยู 1 ลานและมาเปดอยางนี้อาจารยไมไดประมาณการ อันนี้ก็เห็น
วาตองอธิบาย อาจารยอธิบายไปแลวในนี้เพียงแตวาจายอะไรไมไดบอกวาปที่แลวไมไดจายผมก็เลยงง 
 ประธานฯ ครับขอประทานโทษดวยครับ   



54    เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566

47 
 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 แลวก็เม่ือกี้อาจารยแฟรงคพูดไปแลว 
 ประธานฯ ตกลงคาใชจายประชุมใหญและเมื่อกี้ผมโนตเอาไวอันนี้ฝากกรรมการก็แลวกันเมื่อ
กี้คุณวิเชียรอภิปรายเรื่องการทดสอบการเจาะระบบเรายังไมมีการต้ังงบไวถามีก็คงตองใชตัว 5 ลานบาท  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ขอโทษนะครับขอนิดเดียววาเรื่องจาย
เรื่องรางวัลผมเกรงวาจะมีประเด็นตอไป ก็คือวาอันนี้มันเปนสิ่งที่ยังไมเคยทําและอันนี้ทําขอใหที่ประชุมใหญจะตองมี
ระเบียบมารองรับไหมครับ ตองมีการเตรียมตุกตารองรับ 

 ประธานฯ นาจะเคยทํามาในอดีตแตยกเลิก 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 มิไดครับอาจารยตองทําเปนเรื่องเปน
ราวอันตอไป ก็คืออาจารยจะขอในนี้เปนเฉพาะปนี้หรือจะผูกพันทุกปใหมันเคลียรครับ อาจารยจะไมอยูแลวอาจารย
ตองทําใหชัดเจน 

 ประธานฯ มิไดครับอันนี้ขอสําหรับคาใชจายในการประชุมใหญซึ่งอันนี้จะตองจายสําหรับครั้ง
นี้คืออันนี้ วันนี้เราจะมีการจายรางวัลและคาเดินทางคาพาหนะสําหรับการประชุมวันนี้ซึ่งเราไดแจงกับสมาชิกไป
เรียบรอยแลว 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ประเด็นก็คือเขียนระเบียบไหมครับ
อาจารยมีการเขียนอะไรท่ีเปนลายลักษณอักษรเปนมติเปนระเบียบออกมาวาใครเข าขายเปนเกณฑอะไรบางและ
อาจารยจะตองระบุวาอันนี้มันเปนงบผูกพันก็ตองทําทุกปไหม ลักปดลักเปด 

 ประธานฯ ไมครับ สําหรับปนี้ครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อันนี้ไมถูกนะ อาจารยตองทําใหดีๆวา
เปนปนี้ตองบอกสมาชิกบอกทําไมตองทําปนี้เพราะอาจารยจะเปนประธานปสุดทายแลวเหรอครับอาจารยถึงทํา 
ไมไดครับตองมีเหตุผล 

 ประธานฯ งบนี้สําหรับป 2566 ดังนั้นสําหรับการประชุมใหญปนี้ก็คือวันนี้ 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยยังไมไดขอ ทําไดอยางไรครับ 
อาจารยจะมาขอในน้ี อาจารยคิดกอนไมได 
 ประธานฯ ขอวันนี้แลวก็จายวันนี้ 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไมไดครับอาจารย อาจารยทําอยางน้ีงบ
ปหนามา 
 ประธานฯ ที่ประชุมแหงนี้ไมอนุมัติก็ไมตองจายครับแคนั้นเองครับ แคนั้นเองครับถาตัดทิ้งก็ไม
จายแคนั้นเองก็ตัดงบตัวเองครับไมจายก็ไดนะครับ แตเรา propose อาจารยอาจจะ ผมขอสารภาพผมเองก็ไมเคย
ประชุมแตถาวันนี้ไมอนุมัติ 3.5 ลานตรงนี้ตัดตัวไหนตรงนั้นก็ไมมีจายครับ อันนี้ผมเรียนตามตรงกรรมการ propose 

เพ่ือที่วาจะใหสมาชิกมาคือเชิญชวนใหมากันเยอะที่สุดเพราะเราตองการใหมารวมประชุมและมีคาพาหนะและก็ตอง
เรียนตามตรงสิ่งนี้มันเปนธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 แตมันยกเลิกไปแลวอาจารยทําแบบนี้
มันก็บีบผมตองยอมนะ ผมถูกคนอ่ืนเยอะกวา  to be fair นะอาจารย ผมไมไดวาอะไรวาไมไดแตวิธีการที่อาจารย
ทํา 
 ประธานฯ OK สําหรับตัว 5 ลานมีทานใดจะเสนอตัดไหมครับ 

 สมาชิก ไมเสนอครับ 
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 ประธานฯ ไมเสนอนะครับอยางน้ันขอผานนะครับ ถาเชนนั้นจาก 200,670,000 เทาที่ผมดู
แลวก็จะขอตัดงบ 1.15 ตัดออกไปและสวนอื่นก็ยังคงไวและเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกไปขออนุมัติตามนี้นะครับ มีทานใด
คัดคานไหมครับก็ลดไป 400,000 บาท ก็จะเปน 200,270,000 บาท สวนเรื่องของงบตางๆ ที่เมื่อกี้อาจารยแฟรงค
อภิปรายเดี๋ยวใหอนุไอทีก็ตรวจสอบการใชจายงบตอไป ก็ขออนุมัตินะครับ ก็ผานนะครับ  

  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2566 โดยตัด
งบประมาณ 1.15  
 4.4 การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด เพื่อใหเปนไปตาม 

  พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

  กรอบเวลาที่กฎหมายกําหนด และแกไขขอบังคับขอ 20 อัตราเงินคาหุนรายเดือน 

 ประธานฯ เสนอการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.สหกรณ 
2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมและตองดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและแกไขขอบังคับขอที่ 
10 อัตราเงินเขาหุนรายเดือนจะเห็นวามี 2 สวนมีคําวา และ คือวาเรื่องอัตราคาหุนรายเดือนกรรมการเมื่อ 14 ป
กอนมีมติเอาไวแตยังไมเคยมาขอ  amendment จากที่ประชุมใหญก็เลยตองมาขอแกกันวันนี้ เรียนอยางนี้นะครับ
กระบวนการในการแกไขขอบังคับมีการต้ังอนุกรรมการแกไขขอบังคับและตัวแทนของกรมก็มารวมดวย 4 ครั้งก็
แกไขไปและก็มีการเรียบเรียง บังเอิญวาตอนที่เขากรรมการดําเนินการคราวกอนก็มีการแกไขและมีการตัดทอน
บางสวนออกไปดังนั้นในการประชุมวิสามัญ 29 พฤศจิกายนปที่แลวจึงมีขอความที่เรียกวาตกหลนจากกฎกระทรวง
ไปเยอะพอสมควร ซึ่งก็ไดรับการทักทวงจากสมาชิกและก็มีไมครบองคประชุม ดังนั้นการแกไขขอบังคับในครั้งนั้นก็
เลยไมสําเร็จ ตอนน้ีขอบังคับที่ขอแกไขและตรงท่ีขีดเสนใตตางๆ ไดแกไขตามกฎกระทรวงท่ีเพ่ิมเติมเรียบรอยแลว 
ไมทราบวาแตละหนาทานมีขอไหนท่ีจะทักทวงไหมครับ หวังวาสมาชิกจะไดอานเรียบรอยนะครับ เชิญครับ 

 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ขออนุญาตกราบดวยความเคารพทาน
ประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมจะถามไมถึง 4 นาทีหรอก คืออยางนี้ครับเมื่อทานแกไขขออนุญาตทุก
ทานเปดไปท่ีหนา 183 ที่ทานอาจารยพูดตั้งแตแรกที่ทานบอกวาขอยายไปอยูวาระแตก็ไมอนุญาตก็ไมเปนไรครับถึง
วาระพอดี คืออยางนี้ครับใหทานเปดดูหนา 183 บอกวาขอบังคับนั่นก็คือขอบังคับเดิมขออนุญาตดูขอ 12 หนา 183 

ทานบอกวาการใหออกจากสหกรณสมาชิกอาจถูกใหพนจากสมาชิกสหกรณเพราะเหตุใดมีขอดังนี้ ขอ 1 ไมลงรายชื่อ
ในทะเบียนหรือไมชําระคาธรรมเนียมครั้งแรกหรือแรกเขา โอเคไมวา ขอ 2 ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึง 3 งวดตอ
กัน อันนี้ก็โอเคครับเราทํามาปฏิบัติอยูแลว และขอ 3 นี่ละครับ ขอ 3 ขอเดิมบอกวา “นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย
ที่ใหกูนั้น” นี่ก็คือเทาเดิม แตทางสหกรณแกวาฟงนะครับ ขอ 3 “นําเงินกูไปใชผิดความหมายที่ใหกูนั้น” เหมือนเดิม 
ฉะนั้นขออนุญาตเพ่ิมเติมใหเขาใจวาถาเพ่ิมเติมก็คือวาขอ 3 “นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหกูนั้น” คือเติมวา 
“ตองผิดกฎหมาย” เชน ยืมเงินไปซื้อยาเสพติด 2.ยืมเงินไปซื้อรถจักรยาน สมมุติวายืมไป 100,000 บาท ผมซื้อ
จักรยานสมัยนี้ก็เปนแสนแลวแตละคัน แตถาทานไมบอกวาผิดกฎหมายตรงนี้สามารถจะใหสหกรณออกไดเพราะมัน
คลุมเครือ ฉะนั้นทานประธานตอบเลยนะครับวาถาเปนผมเพ่ิมเติมก็คือวาขอ 3 “นําเงินกูไปใชผิดความหมายที่ใหกู
นั้นคือผิดกฎหมาย” อยากจะใหตรงนี้เพิ่มเติมครับอยางอ่ืนไมมี 

 ประธานฯ คือถาสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะเสนอท่ีจะแกไขแตผมขออธิบายใหที่ประชุมใหญไดรับ
ทราบโปรดสังเกตนะครับทั้ง 7 ขอมันก็เหมือนขอ 12 เดิมแตเปลี่ยนเปนขอ 41 ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเปนขอ 41(1)  ตาม
ขอ 7 ก็เลยเปล่ียนเปนขอ 35 แทนและขอ 2 และขอ 4 เนื่องจากนิยามคําวา “คณะกรรมการ” ไดเขียนไวขางบน
แลว ดังนั้นจึงตัดคําวา “ดําเนินการ” ออก คณะกรรมการน้ีหมายถึงคณะกรรมการดําเนินการ ตัวที่ตางท่ีสุดคือขอ 7 

เดี๋ยวผมจะพูดทีหลัง สําหรับขอ 3 มันเปนขอความเดิม ถาทานเสนอก็ตองขอผูสนับสนุนถาไมมีผูสนับสนุนญัตติก็ตก
ไป 
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 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ดิฉันคิดวาชื่อของวาระส่ิงที่
ปรากฏในส่ิงที่สงมาใหเราดูมันเกินจากชื่อของวาระไป ชื่อวาระบอกวาการแกขอบังคับเพ่ือใหสอดคลองหรืออะไรนี่
ไมไดถือมา เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติมและกฎกระทรวง แตถาทานประธานลองพลิก
ดูมันจะมีขอเหตุผลไมไดเปนเพราะวาแกไขตามกฎกระทรวง อยางเชนขอ 12 เพ่ือปรับขอความและรูปแบบตาม
ความเหมาะสมอันนี้แปลวาไมไดเกี่ยวกับกฎกระทรวงไมไดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแตประการใดขอแบบน้ีมีเยอะ
มาก แตขอ 12 มีความผิดปกติอยูดวยคือดิฉันไปเขารวมประชุมตอนวิสามัญเมื่อเดือนพฤศจิกายนเพ่ือแก ขอบังคับ 
ดิฉันเอามาเปรียบเทียบดูเพราะวาอานแลวสงสัยทําไมตอนนั้นเราไมนึกสะดุดขอนี้เลย ปรากฏวาเดือนพฤศจิกายน
ขอนี้ไมมีนะคะขอ 12 ตรงชองกลางแกไขไมมี ถาอยางไรลองเปดดู เพราะฉะนั้นขณะนี้ดิฉันมีความคิดวาเพ่ือ
ประหยัดเวลาเราควรจะดูเฉพาะส่ิงที่แกตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง
ไปกอนสวนพวกนี้คําวา เหตุผล ก็ผิดแลวคะ เพ่ือปรับถอยคําและรูปแบบอันนี้มันมุงที่ภาษาโดยเฉพาะแตขอ 12 เปน
ตัวอยางวาเนื้อหาขอ 7 ผิดไปเลยจะมีขอที่แกที่ใชเหตุผลวาปรับถอยคําและรูปแบบเยอะอยูพอสมควรและเขาใจวา
ตางกับที่เสนอในวิสามัญ เพราะฉะนั้นมันตางไดอยางไรคะ มันมีการเพ่ิมเติมกันแกพวกนี้มาไดอยางไรตองขอ
คําอธิบายคะ ขอบคุณคะ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158  อาจารยจะใหผมพูดตอไหมถึงจะ
อธิบายพรอมกันดีไหมหรืออยางไรครับ 
 ประธานฯ เชิญครับ    
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ขออนุญาตครับหนาเดิมขอ 7 ที่
อาจารยบอกวาจะอธิบายทานประธานจะพูดขออนุญาตดวยความเคารพวาที่จริงแลวแมวา กกต.จะจัดการเลือกต้ัง
พวกเราเปนประธาน รองประธานหรือคณะกรรมการบริหารสหกรณ เพราะวาทุกคนมีอํานาจหนาที่เพราะเงินทุก
บาททุกสตางคอยูกับสมาชิกทั้งสิ้น แตทานทั้งหลายเปนผูบริหารแทนเราถามวาเม่ือมีการเลือกตั้งแตละครั้งใช
งบประมาณเปนหลักลานนะครับ แตที่แลวมาขออนุญาตดวยความเคารพกระผมก็ลงเลือกตั้งแตเหตุผลที่ผมไมพูด
เดี๋ยวหาวาณัฐวุฒิคงจะทําชักใบใหเรือเสีย แตผมรูอยูมันตองมีปญหาแน เชน การเลือกตั้งที่แลวมาขออนุญาต ดวย
ความเคารพผมเคารพทุกทานที่อยูจุฬาฯ ที่นี่ผมถึงไมอยากจะพูด แตเปนไปตามที่ผมคิดไมมีผิด ก็ กกต.เราเลือกทาน
ไปบริหารแทนเรา ถามวาใครจะมาลงเลือกตั้งเปนประธาน รองประธานหรือคณะกรรมการบริหารสหกรณออม
ทรัพยเราตองโปรงใสชัดเจนแตรูวามีคดีอยูถึงแมจะฟองรอง ผมไมออกชื่อครับ ตรงนี้อยากใหบุคคลท่ีจะเปน กกต. 
คราวหนา ผมไมไดวาทานประธานนะ 
 ประธานฯ จะแกไขขอไหนครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ขอ 7 ครับทาน มันก็เปนเงินเหมือนกัน 
 ประธานฯ หนาเทาไหรครับ  
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158  ขอที่ 7 หนา 183 อยากใหเปนคติ
เตือนใจเราเพราะมันใชเงินทั้งสิ้น กกต.เปนผูบริหารเงินใชหรือไม ทานสามารถหยิบยกออกมามีการเลือกตั้งไดและ
อาจจะเปนหลักลานหรือ 2 ลาน ทานมีสิทธิ์เพราะเราเลือกทานเปนผูบริหารเฉพาะท่ีเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกของเรา 
 ประธานฯ ผมตามไมทันครับขอประทานโทษครับจะขอแกขอไหนตรงไหนครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158  อยากใหแกวาถาเปนไปไดผมขอ
อนุญาตพูดนะ กกต. คราวหนาถามีการเลือกตั้ง ใครก็ตามที่เปน กกต.อยากใหพิจารณาหนอยวาจะใชเงิน
งบประมาณเราแตละครั้ง 
 ประธานฯ กกต.ตรงไหน ผมหาไมเจอ 

 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ฟงไหมครับถาไมฟงผมจะหยุดพูด ผม
ชัดเจนที่สุดแลวนะพูดเสียงดังดวย ok ฟงไหมครับทานประธานผมจะพูดตอ มันก็ 4.4 หนา 183 ขอ 7 
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 ประธานฯ คือพอดีเมื่อกี้ผมงงเพราะไมเห็นมีคําวา กกต.อยู  
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ผมจะพูดอยางไรดี นี่คือขอบังคับใช
ไหมบังคับไดทุกอยางเพราะเราบริหารการเงินอยูก็เทานั้นเองใชไหมครับถูกตองไหมครับ เพราะฉะนั้นผมเสนอวาถา 
กกต.คราวหนาจะพิจารณา… 
 ประธานฯ ไมใชครับ เอาอยางนี้สมาชิกกรุณาดูขอความเน่ืองจากวาเมื่อกี้ทานอาจารยสุวดี
อภิปรายเร่ืองของวาจะเอาเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ พรบ.และกฎกระทรวง ผมขอชี้แจงอันที่ 1 รบกวนดูหนา 162 
หมวดทั่วไป อันนี้เพ่ือความกระชับเพราะวามันมีคําวา “คณะกรรมการดําเนินการ” อยูหลายแหงจึงมีคํานิยามวา ”
คณะกรรมการ” หมายความวา “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” 
ดังนั้นในขออ่ืนที่บอกวาปรับขอความตามความเหมาะสมจะเห็นวาจํานวนมากเราเคยใชคําวา  “การดําเนินการ” 
ทั้งหมด เราจะตัดคําวา “ดําเนินการ” ทิ้ง อันดับแรกผมก็ตองขอประทานโทษที่มีความสับสนคืออันนี้มันเกิดจากการ
ที่มันมีการแกไขหลายรอบก็เอาอยางนี้ครับผมขอ skip ตรงที่ปรับใชถอยคํารูปแบบตามความเหมาะสมทิ้งไปกอนนะ
ครับดูตามท่ีเกี่ยวกับแกไขตาม พรบ.สหกรณ ขอ 1 เหตุผลบอกวาตาม พรบ.สหกรณ 2542 มาตรา 43 ขอบังคับ
สหกรณอยางนอยตองมีรายการดังนี้ 1.ชื่อสหกรณตองมีคําวาจํากัดอยูทายชื่อ 2.มีประเภทของสหกรณ (4) มีที่ตั้ง
สํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา ดังนั้นโปรดดูที่ขีดเสนใตอันที่ 1 Chulalongkorn University Saving 
Cooperative Limited มีประเภทสหกรณออมทรัพย ที่ตั้งสํานักงานมีอยูแลวไมมีการแกไขแตมีการเขียนวาสหกรณ
อาจยายท่ีตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณกรม
สงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบและปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวน
ราชการสหกรณและที่สํานักงานเขตทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันและใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย มีตราของสหกรณ ตราสหกรณมีรูปลักษณะนี้ อันนี้เปนอันเดิมจึงไมมี
การขีดเสนใต สวนที่ขอแกไขก็คือตรงที่ขีดเสนใตขออนุมัตินะครับผมจะไลไปตามนี้เลย คืออยางนี้ครับถาอยางนั้นเรา
ตองรับรองการแกไขหมวดทั่วไป คือหมวดทั่วไปเดิมไมมีและเพ่ือปรับใชถาทาน approve หนา 162 เปนการ 
approve คือเปนอารัมภบท ถา 152 แกไขแลว แตตอไปตรงไหนในฉบับนี้ถามีคณะกรรมการดําเนินการก็ตัดคําวา 
“คณะกรรมการดําเนินการ” ทิ้ง ใหใชคําวา “คณะกรรมการ” เฉยๆ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 พอดีไดพิมพมาก็ตัดเลยสิครับ
เดี๋ยวทานจะลืม 
 ประธานฯ อยางนั้นผมขอมตินะครับหนา 162 ตอ 163 ในชวงอารัมภบทหมวดทั่วไปซึ่งเดิมไม
มี ผมขออนุมัติวาที่อยูในนี้เปนหมวดทั่วไปขอ approve และในหนา 163 ขอ 1 ก็แกไขโดยมีขีดเสนใตตามนี้ แตตรง
จุดที่ขีดเสนใตสหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการและตัดคําวา  “ดําเนินการ” ทิ้งเพราะถา 
approve หมวดทั่วไปแลวตรงนี้ก็ไมตองมีคําวา “ดําเนินการ” อีกใชไหมครับเมื่อกี้ท่ีทักทวง ไมมีคําวา “ดําเนินการ” 
อีก 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ทานประธานใหโอกาสถามสักนิด ผม
วาทานประธานก็อธิบายไปอีก 
 ประธานฯ ขอไลทีละขออยาขามขอนะครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 คืออยางนี้ครับที่ผมพูดหมายถึงวา
งบประมาณแตละครั้ง ผมขออนุญาตที่พูดนี้ในฐานะเปนสมาชิกคนหน่ึงทานใหเกียรติมาประชุม สมาชิกมีความ
คิดเห็นที่ถูกตองเขายอมจะเสนอทานประธานได 
 ประธานฯ แตขอใหอยูในวาระนะครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ถามวาวาระนี้ 4.4 ทานไปเอาวาระอื่น
มาพูดไดอยางไรเม่ือกี้ถาผมจะยอนกลับ คือผมพูดวาระท่ีนี่มันไมใชวาระท่ีทานยอนกลับไปหา 
 ประธานฯ ประทานโทษครับผมกําลังอยูในวาระผมคิดวาผมอยูในวาระนะครับ  
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 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ทานก็เอาไปอางเปดหนานั้นอีกสิมันคน
ละวาระ ถาผมพูดอาจารยไมรูวาระอีกผมก็ซวยอีก  
 ประธานฯ นี่ครับอยูในวาระ 4.4 ขอโทษนะครับ.. 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ตอนน้ีวาระ 4.4 ขอบังคับไมใชหรือ
ครับ 
 ประธานฯ ตอนน้ีผมก็กําลังอยูในขอบังคับอยูครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ทานโยงไปเปดหนาอ่ืนอีก ทานบอกวา
ตองมีสถานที่ตั้งมันคนละเรื่อง 
 ประธานฯ ไมใชครับ โปรดดูหนา 163 ที่อยูในวาระเลยครับหนา 162 เขียนระเบียบวาระที่ 
4.4 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 4.4 ทานประธานตรงนี้ทานมีขอบังคับ
ใชไหมครับผมถึงขอบังคับ ถาเปนไปไดเม่ือมีการเลือกตั้งในฐานะสมาชิกก็จะเสนอแนะไดสวนจะทํา ไมทํา สุดแลวแต
ทานเพราะทานประธานก็ไมใช กกต. 
 ประธานฯ ผมไมรับคําอภิปรายนี้ครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 แปลวาก็ไมรับผม อัตตาธิปไตยเห็นตน
เปนใหญสิ 
 ประธานฯ ไมใชครับ ขอโทษครับผมกําลังดําเนินการประชุมอยูตอนนี้อยูในวาระ 4.4 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ผมก็พูด 4.4 
 ประธานฯ แตคุณอภิปรายอะไรก็ไมรูเรื่อง 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 โอโห 
 ประธานฯ เอาอยางนี้ผมวินิจฉัยครับนี่ผมกําลังตามทีละขอเลยครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ทานจะวาไมรูเรื่องหรอครับ ผมก็ครุ
ศาสตรบัณฑิต โทเกษตรศาสตร 
 ประธานฯ ขอโทษนะครับมันไมเกี่ยวกันนะ  
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 ไมตองอาง ผมเปนอนุกรรมการสภา
ผูแทนราษฎรดวย 
 ประธานฯ ผมเปนประธานในที่ประชุมมีหนาที่ในการวินิจฉัยครับ.. 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 เอาแบบไหนละ ฉะนั้นอยามาพูดแบบ
นั้นทานประธาน ผมเคารพทานประธาน เมื่อมีสมาชิกพูดทานก็วินิจฉัยออกหมดเลย 
 ประธานฯ ไมตองเคารพผมหรอกครับ คุณตองเคารพท่ีประชุมใหญครับ 
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตัวสมาชิก 251158 แตทานก็บังคับหลายคนท่ีทานวาอยาง
นี้มันใช ผมวามันอัตตาธิปไตย  
 ประธานฯ ผมขอตัดไมใหอภิปรายครับ ขอเชิญสมาชิกทานถัดไปครับ  
 นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจําตวัสมาชิก 251158 เชิญเลยครับ  
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ทานประธานครับผมขออนุญาตผม
ทาวความเม่ือประชุมคร้ังที่แลว แลวก็ไมไดแกไขขอบังคับใหเปนไปตาม พรบ.เพราะที่ผานมาเมื่อคราวท่ีแลวผมเปน
คนเร่ิมตนที่จะพูดวาการท่ีจะมาแกไขก็คือแกไขใหตามกฎหมายเฉพาะท่ีเรายังไมไดมีการปรับปรุงและทานก็ไดเติม
อะไรมา ผมก็บอกวาอันนี้ไม สุดทายทานก็รับไปวาจะไปดูซิวาจะไปสงอันที่ไมใชใหมา เปนการเปด open ใหคน 
comment มา และปรากฏวากลับมาเปนแบบนี้มันยิ่งเยอะขึ้นไปอีก ผมคิดวามันควรกลับไปที่เดิมและมีทานสมาชิก
ที่ผมมองดูแลวก็เห็นประโยชนเปนคนสนับสนุนสหกรณก็คืออาจารยสุวดีทานเสนอแลววาอันอ่ืนไมเอา เอาเฉพาะ
ขอบังคับท่ีเรงดวนอันนั้นทํากอนและทําทีหลัง 
 ประธานฯ นี่ผมกําลังไลอยูตามดูดานหลังเปนหลักครับ  
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 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ขอไหนที่มีอยูในนั้นก็เอามาเลย อันนี้
อาจารยไปทําอะไรไมทราบประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 คืออาจารยตองบอกวาเอาตามท่ีทานอาจารยเสนอกอนมิ
เชนนั้นแลวมันยุงไปหมด 
 ประธานฯ นี่ละครับผมกําลังดําเนินการอยู  
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ตกลงยึดตามนั้นใชไหมครับ 
 ประธานฯ ถูกตองครับ 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ขออื่นไมเอานะครับ 
 ประธานฯ แตวาเนื่องจากวา โปรดดูหนา 162 เปนหมวดทั่วไปเพ่ือใหเกิดความกระชับผมเลย
เห็นสมควรวาคําวาขอบังคับหรืออะไรอยางน้ีและก็มีคําวาตามมติที่ประชุมใหญอะไรอยางนี้เพ่ือที่จะยกเลิก 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อันนี้ไมใชเรื่องดวนเลยครับ ที่บอกวา
ทางกรมเขาส่ังมาเราเลย 
 ประธานฯ เขาจะมีขอความนี้วาใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีกอนขอบังคับฉบับนี้ที่ใชบังคับ
นับแตขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใชและในขอบังคับนี้ ดังนั้นตรงนี้เปนหมวดท่ัวไปที่พึงมีและจากตรงน้ีเปนตนไปผมก็
ดําเนินการตามที่ทานอาจารยสุวดีอภิปราย 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมขออนุญาตเรียนถามทานอาจารยสุว
ดีไดไหมดวยความเคารพ ขอไหนท่ีไมใชตัดทิ้งไปกอนและพิจารณาขอนั้นดีกวา ขอบคุณครับ  
 ประธานฯ เดี๋ยวผมขอใหอาจารยสุวดีตอบครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ตอบในภาพรวมไดไหมผมอธิบายนิดนึงกอน 
คือเทาที่ผมดูขอบังคับ เทาที่ผมดูสังเกตการณแกขอบังคับมีผิดอีกเยอะแตที่ดูคราวๆ ผมยกตัวอยางเดี๋ยวจะมีอีก
ระลอกวันนี้นาจะใชเวลานานแนควรจะยกไปอยูในวิสามัญดีกวามันเสียเวลา ผมดู 1 ขอกอน ผมดูหลายขอแต
ยกตัวอยางขอ 12 การใหออกจากสหกรณ มาดู (5) การคางงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึง 2 เดือน
นี่ของเกามาปรับอีกตัวนี้ไมไดปรับก็เหมือนเดิม แตขอนี้มันมีสมาชิกท่ีเดือดรอนไดรับผลกระทบทานตองดูใหทั่วถึง เชน 
ผูเกษียณอายุราชการสมัยกอนพวกผมให 3 งวด ใครไมสงงวด ใครไมสงเงินตนและดอก 
 ประธานฯ เดี๋ยวนะคุณจะเอาที่บอกวาตัวสุดทายผมขอเอาตามท่ีของกฎกระทรวงกอน
เพราะวาอันนี้มันเปนวาระหลักสวนอันนั้นเปนวาระเติมนะครับ ขออนุญาตอาจารยสุวดีตอบ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ไมใชครับอยางที่ผมเรียนใหทราบมันเยอะ
แกวันนี้ไมไดหรอกมันเยอะจริงๆ 
 ประธานฯ ขอนั้นผมตองใสแนมันตอง amendment คราวนี้ครับ ขอเชิญอาจารยสุวดีตอบ
ครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ขอนี้ผมเรียนอาจารยทราบกอนวาตองไปแก
นะเรื่องการชําระงวดหนี้ 
 ประธานฯ แนนอนครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 2 งวดทานตองไปแกแตผมแนะนําให 3 งวด
เพราะมันมีผลกระทบกับผูเกษียณ 
 ประธานฯ ขอความกรุณาคุณอุดมครับ ขอเชิญอาจารยสุวดีครับ 
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ขอบคุณคะ ดิฉันก็คิดจะเรียนถาม
ทานผูแทน กสส.ผอ.วิวาหพร เรื่องท่ีแกตามกฎกระทรวง พรบ.เราตองมี Deadline เมื่อไหร คือดิฉันคอนขางจะเห็น
ดวยวาถึงแมวาคราวนี้เมื่อดูเฉพาะตามน้ีก็จะเสียเวลามากเราจําเปนจะตองมีวาระเลือกตั้งไหมคะ คราวนี้ตองมีใช
ไหมคะเพราะถาเราเลื่อนขอบังคับทั้งหมดรวมท้ังของที่แกตาม พรบ.กฎกระทรวงไปไวเปนประชุมวิสามัญจะยังทัน
การไหมคะ 
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 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
ทานประธานนะคะ ในเรื่องขอบังคับก็คือทางตัวเจาหนาที่ตัวดิฉันเองไดมาเขารวมประชุมกับคณะกรรมการมาทํากัน
ทั้งหมด 4 วันกวาจะไดขอบังคับทั้งฉบับ คืออันนี้เปนรูปแบบท่ีเทียบใหสมาชิกเห็นแคนั้นว าไดแกขอไหนและแก
อยางไร จริงๆ แลวเดี๋ยวเวลาทําเสนอนายทะเบียนไมไดทําเปน 3 ชองอยางนี้นะคะเขาทําเปนเลมขอบังคับที่เราใช
อยูนี้เลย ทางเจาหนาที่เอง ตัวดิฉันเองและนองๆ มาชวยคณะกรรมการชุดนี้เพราะเห็นวาที่นี่มีขอบังคับที่ใชตั้งแตป 
43 หนาตาเปนอยางนี้ตั้งแตป 43 ซึ่งตั้งแตป 43 มาตอนน้ีเราแกไปแลว 11 ฉบับ ปรากฏวาเปนภาระของท้ัง
กรรมการและเจาหนาที่มากในการท่ีจะใชอางอิงขอบังคับทานตองดูถึง 11 ฉบับและปรากฏวาในขอบังคับ 
ยกตัวอยางในขอบังคับของเรามีการกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแตปรากฏวาตองใหอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณเห็นชอบ ทานเอาภาระไปใหเขาไมวาแตปรากฏวากฎหมายไมไดบอกเลยวาทานตองขอความเห็นชอบน่ันคือ
ทานกาวขามกฎหมายไปแลวตรงนี้ เวลาทานจะมีมติกําหนดระเบียบกันเมื่อไหรก็ตามก็เจาหนาที่คนนี้ก็จะไดรับ
โทรศัพทจากเจาหนาที่หรือกรรมการ “พ่ีๆ รีบทําใหผมภายใน 1 วัน” ก็จะเปนอยางนี้ เราก็เลยมองวาก็คือให
กรรมการแกทั้งฉบับดีกวาเพราะวา พรบ.มี 2 ฉบับ กฎกระทรวงต้ังแต 43 มาอีกเปน 10 ระเบียบนายทะเบียนอีก
เยอะเลยและขอที่ยกตัวอยางเมื่อกี้ดิฉันก็เลยเห็นวาถาอยางนั้นเรายอมคณะกรรมการชุดที่แลวและก็พวกเรายอมท่ี
จะมาชวยคณะกรรมการเพ่ือทําขอบังคับใหเปลี่ยนใชทั้งฉบับและเหลือใชฉบับเดียว ก็ขอวาถาท่ีถามวาตรงพรบ.หรือ
กฎกระทรวงใหแกภายในเมื่อไหร ซึ่งหลายอันที่ พรบ.ฉบับ 53 ฉบับ 62 แก อยางเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยพวกนี้เขา
ใหแกตั้งแตเมื่อ พรบ.ออกนะคะแตเรายังไมไดทําเพราะเราเอาเขาก็ไมเคยผาน แตถามวาจริงๆ การปฏิบัติเราตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายไหม เราตองปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลวพอไมมีรายละเอียดในขอบังคับเราก็จะถกกันและก็ไมมี
ที่สิ้นสุด เราก็เลยเห็นวาทั้งหมดอยากใหทานเปลี่ยนใชทั้งฉบับแตในสาระก็คืออยางที่ทานประธานเรียนวามีการพิมพ
กันหลายครั้งมากกวาจะออกมาท้ังเลม เพียงแตวาสาระไหนอยากใหทานดูก็คือถากฎหมายกําหนดอยางไรทานก็ตอง
แก กฎกระทรวงกําหนดอยางไรทานก็ตองแก แตการพิมพภาษาบางทีมันไมสอดคลองมีการเติมบางขาดบางอันนี้มัน
อยูในอํานาจของกรรมการกับเจาหนาที่ถาที่ประชุมใหญมีมติแลวทั้งสองฝายตองประสานกันเพ่ือทํารูปเลมออกมาให
ถูกตองทั้งหมด 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขออนุญาตครับคือคําถามถาม
วาวันนี้ถาไมประชุมเรื่องนี้จะประชุมใหรอบคอบมันทันกฎหมายกับท่ีออกไหมครับ  
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  คะดิฉัน
กําลังจะตอบให 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ไมตองยื้อไปถึงตรงโนนสิครับ 
ตอบวาได ไมได เพราะวาระอ่ืนยังมีอีก  
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 เลยลืมเลย 
ก็เลยมองแลววาอยากใหทานเปลี่ยนใช ทีนี้ถามวาทําไมจะตองแกทันทีไหมอยางที่บอกเมื่อกี้วาอยางไรกฎหมาย
กําหนดใหทานใชทานก็ตองกําหนดไวแลวอยางไรทานก็ตองใชตามกฎหมาย แตมันเปนความไมชัดเจนถาไมอยูใน
ขอบังคับของทาน ยกตัวอยางเชนในหนาท่ีของที่ประชุมใหญวันนี้ทานใชตั้งหลายขอตามกฏกระทรวงไปแลว แตไมมี
ในขอบังคับ ทานใชอํานาจกรรมการไปตั้งหลายขอแลวที่กฎกระทรวงเขียน แตทานก็ไมมีในขอบังคับของทาน ก็ยัง
มองวาอยากใหทานกําหนดเสียใหเสร็จและก็เปนภาระของกรรมการชุดตอไปที่จะตองรวมกับเจาหนาท่ีเพ่ือทํา
ขอบังคับออกมาใหเสร็จไมอยางนั้นมันก็จะยาวไปเร่ือยๆ เพราะเราหลายรอบแลว 2-3 ปตั้งแตกอนโควิดเราก็ยังไม
เคยไดเปลี่ยนใชเสียที ทําก็ลมทุกครั้งเพราะเรียกประชุมก็ลมทุกครั้ง ขอวาอะไรท่ีกฎกระทรวงเ ขียน กฎหมายเขียน
หรือตัวดิฉันเองไปชวยดูให สวนในเร่ืองเพ่ือความสะดวกและความชัดเจนของขอบังคับซึ่งที่อาจารยบอกซ่ึงไมมีใน
กฎหมายอันนี้มันอยูในขอบังคับเดิมสวนใหญของเราอยูแลว วิธีการทําขอวาในรายละเอียดของแตละขอ ขอไหนทาน
ลองดูกันนิดนึงวาถาทานไมอยากใหมีและกฎหมายไมไดบังคับบอกวาตองมีในขอบังคับทานก็อภิปรายและก็เอาออก
ได 
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 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ดิฉันคิดวาขอที่เขียนวาเปล่ียน
ภาษาและรูปแบบเทาที่ดิฉันลองสุมดู 2-3 ขอมันไมใชเปนการปรับภาษาอยางเดียวบางครั้งมันเพ่ิมเนื้อหาอะไรขึ้นมา
ดวย ซึ่งสมาชิกก็จะแบงเปน 2 ฝายถกเถียงกันมันก็จะเสียเวลามาก แตฟงจาก ผอ.วิวาหพรพูดแปลวาอยากจะใหเรง
อยางนอยที่สุดตาม พรบ.และกฎกระทรวง ซึ่งในวันนี้เลยดิฉันคิดวาเราอาจจะตองไปเร็วหนอยโดยความไววางใจวา
ขณะที่แกตาม พรบ.และกฎกระทรวง ผอ.วิวาหพรอยูดวยตลอด เพราะอยางนั้นชวยกรุณาไปเร็วหนอยคะเพราะเรา
ยังมีวาระอ่ืนอีกเยอะและ ผอ.วิวาหพรรับปากแลวเมื่อกี้วาเดี๋ยวเราผานแลวทานจะดูใหอีกทีหนึ่ง ขอบคณุคะ 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ขออนุญาตทานประธานและผูแทน
ของกรมสงเสริมและสมาชิกทุกทาน ในหัวขอ 4.4 เรื่องการแกไขขอบังคับ ซึ่งถาถามกันเอาจริงๆ ตรงๆ เลยก็คือ 
อาจารยประเสริฐ สมบูรณสกุล ทานบอกวาถามันมีเวลาเม่ือกี้กรมสงเสริมยังไมไดตอบ ถามีเวลาครั้งหนาเลื่อนไดไหม
คือเอาตามตรงนะครับเอกสารฉบับนี้สมาชิกสวนใหญเพ่ิงเห็นวันนี้ อันนี้คือไมไดโทษทางเจาหนาที่สหกรณหรือ
กรรมการสหกรณ บางคร้ังการสงขอความสงเอกสารอะไรตางๆ มันยังไมถึงสมาชิกโดยตรงคือจริงๆ บางทีมันตอง
เขาใจบริบทของสมาชิกดวยนะครับ ถาเลื่อนไดก็เลื่อนไปกอนใหสมาชิกไดศึกษาจริงๆ อีกทีหนึ่งเพราะเอาจริงๆ  กฏ
ระเบียบถาจะแกไขตามขอบังคับของ พรบ.ใหมของกรมสงเสริมและของนายทะเบียนที่ออกมาที่ผานมามันมีขอ
รายละเอียดที่ละเอียดออนมันไมใชมีขอเฉพาะท่ีผมจะพูดตอไปนี้อันนี้ยังไมเขาถึงขอที่ผมจะพูดนะครับ เพราะฉะนั้น
เปดหนา 199 ขอ 42 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงของสหกรณหาม.. อันนี้ผมติดใจตรงท่ี “หาม” “หามมิให
บุคคลท่ีมีลักษณะตอไปนี้หรือทําหนาที่กรรมการ” คือในสถานการณตอนน้ีมันยังไมนิ่งเลยครับคณะกรรมการ
สหกรณระเบียบขอบังคับตางๆ ของเราก็ยังไมทํา ผมยังไมรูวาขอบังคับวันนี้สมมุตินะครับถาขอนี้ผานไปและมติ
กรรมการท่ีจะออกในขอบังคับเลือกตั้งกรรมการในวาระตอไป 4.7.4.8 อะไรท่ีจะถึงจะมีผลเลยหรือเปลา 
เพราะฉะนั้นหลังจาก 199 มันจะขามไปท่ีหนา 200 ขอ (5) คนที่ไมมีคุณสมบัติเคยถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพน
ออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการตามมาตรา 89/3 วรรค 2 คืออะไรครับ คือกรรมการผูจัดการสหกรณฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงในที่นี้ก็คือจะอางถึงมาตรา 8 19(2) คือใหสหกรณแกไขขอบกพรอง 
นั่นหมายความวาคําวา (5) กับ (6)  มันคลายๆ กันลองยอนกลับไปดูหนา 198 อันนี้คือขอบังคับเดิมท่ีหาม คือเคยถูก
ใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สิ้นสุด เมื่อกี้สักพักกอนหนานั้นผมขออนุญาตเอยถึงอาจารยทาน
หนึ่งเคยพูดถึงวาระเบียบขอบังคับและคําสั่งตางๆ วินิจฉัยใหถึงที่สิ้นสุดพนจากตําแหนงตามมาตรา 22(4) แหง
พระราชบัญญัติ ผมจะถามวาถาวงเล็บเขาอางถึง 89/3  ก็คือตามกฎกระทรวงลําดับชั้นก็คือกฎกระทรวงเปนขอๆ 
แตถา พรบ.นี้คือมาตรา เพราะฉะนั้น พรบ.มันก็จะอยูระดับชั้นก็จะอยูเหนือกฎกระทรวง เพราะฉะน้ันขอแกไข
ขอบังคับนี้กําลังไปทับซอนกับกฎกระทรวงอยูและสรุปคือ.. 
 ประธานฯ 89/3 นี่เปน พรบ.ไมใชกฎกระทรวงผมขอทวงนิดนึง 89/3 เปน พรบ.ไมใช
กฎกระทรวง 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 โอเคครับ ถาอยางนี้ถามันมีอยูชัดเจน
แลวก็คือกําลังจะบอกวาขอบังคับอันเดิมมีขอ 1 2 3 4 คําสั่งชัดเจนอยูแลวใหกรรมการแกไขขอบกพรองใหระงับการ
ปฏิบัติงานเปนบางคนหรือเปนบางคณะ ถาเกิดกรณีอยางนี้อันนี้คือสวนตัวผมในสถานการณที่สหกรณตอนนี้ยังไมนิ่ง 
และก็แกไขขอบังคับตรงนี้คือเขียนอยางที่กรมสงเสริมบอกเม่ือกี้วาตองเอาไปเขียนใหมเพ่ือใหมันเปนบรรทัดเดียว
เปนขอๆ สละสลวย เพราะฉะนั้นขอความท่ีเขียนที่อยูแตละชองตรงนี้มีความรูสึกวามันไมเปนธรรมสําหรับสมาชิก
บางคนท่ีเขาจะเสียผลประโยชนตรงนี้ไมวาจะเปนนาย 1 นาย 2 นาย 3 เพราะฉะน้ันสรุปเลยนะครับวาถาจะแกไข
ขอขอบังคับขอนี้ยังไมนิ่งและยังไมละเอียดและก็ออนไหวเกินไป เพราะมันจะเกิดกรณีพิพาทสําหรับสมาชิกหมายถึง
ในที่ประชุมได 
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 ประธานฯ เรียนที่ประชุมกับผูแทนกรมคือผมตองสารภาพวานี่คือเปนความผิดของผมเองคือ
ผมมาเปนกรรมการแกไขครั้งสุดทาย ตอนท่ีผมสั่งวาเอาตามที่กระทรวงแกผมก็ไมนึกวาจะมีติดอะไรอยางนี้มันมี  
2-3 ชุดก็เลยมีปญหา ผมคอนขางเห็นดวยกับอาจารยสุวดีที่บอกวาดูแลวถาแกวันนี้ใชเวลาและอาจจะมีหลุดรั่วอะไร
มากมาย เฉพาะไมนับหนา 235 ผมขอเลื่อนการแกไขตาม พรบ. ในการประชุมวิสามัญครั้งถัดไปดีกวาเพราะดูแลว
นาจะมีอุปสรรค คือหลักการน้ีหมวดท่ัวไปเม่ือกี้คุณวิวาหพรแจงแลววาเปนการขอเปลี่ยนทั้งฉบับและก็เติมสวนที่
เปนของ พรบ.ไป แตในสวนที่บอกวาแกไขเม่ือกี้ผมเช็คดูแลวก็เปนอยางที่อาจารยสุวดีวาจริง มันไมไดแกตามความ
เหมาะสมอยางเดียวมันมีการแกขอความอะไรตรงนี้ ถาพิจารณาในวันนี้สงสัยจะยุงแนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เฉพาะ
อันนี้ผมขอเลื่อนดีกวาผมดูแลวนาจะไมเหมาะสมตองขอประทานโทษผูแทนกรมดวยที่อุตสาหชวยเรามากมาย คุณ
อุดมเม่ือกี้อภิปรายหมายถึงหนา 235 หรือเปลา  

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ใชครับ   
 ประธานฯ อันนี้ผมเรียนถามที่ประชุมครับคือหนา 235 เช็คแลวมีมติกรรมการดําเนินการ

ตามท่ีหนา 236 วรรค 3 มีมติมานานแลวแตยังไมเคยแกไขขอบังคับเลย เช็คแลวรูสึกจะเปนที่การเสนอ ผมก็เห็น
ดวยวาจะขอแกไข ผมถามท่ีประชุมวาจะแกไขคร้ังนี้เลยหรือจะรอวิสามัญครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 รอวิสามัญดีกวาครับ  
 สมาชิก แกเลย  
 ประธานฯ แกเลยนะครับ ถาจะแกตามหนา 235 กับ 236 ก็คือเพ่ิมเติมขอ 20 (1) ซึ่งมีมติไว

นานแลว ผมจะอานอีกครั้งหนึ่ง วรรค 1 และวรรค 2 เหมือนเดิม และวรรค 3 บอกวาขอ 20(1) สมาชิกผูรับบําเหน็จ
ซึ่งเปนผูที่ไมมีเงินไดรายเดือนใหสมาชิกที่ไมมีเงินไดรายเดือนสงคาหุนรายเดือนไดไมนอยกวา 10 หุนหรือ 100 บาท
และสูงสุดไมเกิน 2,000 หุนหรือ 20,000 บาท อันนี้เปนขอความที่โคดมาจากมติที่ประชุมกรรมการดําเนินการเมื่อ 
14 ปที่แลว ไมทราบท่ีประชุมจะอนุมัติใหแกไขไหมครับ มีทานใดคัดคานไหมครับเชิญครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมไมใชอยากจะพูดมากแตผมไดรับการ
รองเรียนมาจากอาจารยที่คณะผมเยอะมากวาธีรพลเปนแบบนี้ทําไมตองสงดวยทั้งที่เปนคนเกษียณแลว และกลัววา
การบริหารงานของสหกรณท่ีมีขาวคราวมาไมคอยสบายใจก็พยายามจะลาออกจากการเปนสมาชิก ผมก็บอกอยาเพ่ิง
ลาออก แลวก็ แตตองสงอยางนี้ก็มีแตเงินเขาไปมันเปนความเสี่ยงอยางที่บอกบุริมสิทธิสุดทายเลย เปนไปไดไหมครับ
ถาจะเอาอันนี้ผมขอเพ่ิมสมาชิกที่มีเงินบํานาญดวยเชนผม ผมก็ไดบํานาญนอยมากจะไมเฉพาะสมาชิกที่ไดรับ
บําเหน็จ แฟรสําหรับสมาชิกบํานาญไหม หรือมัดมือชกไดอยางไรก็ตองทําไดอยางนั้นก็ไมใชวิธีที่สมาชิกตองการ ใน
สวนหนึ่งผมคิดวาสมาชิกทานอ่ืนเหมือนกันเพราะเกษียณแลวตองการรายไดไปใชในชีวิตประจําวัน ผมขออนุญาต
เพ่ิมเติมบําเหน็จบํานาญไดไหมครับและแบบเดียวกัน ขอบคุณครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 อาจารยผมขอเพ่ิมเติมดวยครับเทาที่ผม
มองเห็นอีกขอหนึ่งที่เมื่อกี้ฝากขอมูลไวก็คือหนา 183 

 ประธานฯ 183 ขอเลื่อนแลวครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 โอเคขอบคุณครับ ที่บอกวา 2 งวดแตผม

เสนอ 3 งวดนะครับ  
 ประธานฯ ผมขออนุญาตตอบอยางน้ีนะครับ ผมไมไดอยู ในกรรมการชุดนั้นแตอยางนี้ครับ

จริงๆ แลวดูดีๆ นะบําเหน็จและมีคําตอนะครับ ซึ่งเปนผูที่ไมมีเงินไดรายเดือนตาม Concept แลวผูที่มีเงินไดราย
เดือนแมจะนอยแตจะเติมเปนบํานาญก็ได แตสงเงินเขารายเดือนไมนอยกวา 10 หุนหรือ 100 บาท อยางนี้ถาเติม
บําเหน็จ..ผูรับบํานาญหรือสมาชิกผูรับบํานาญอาจสงเงินคาหุนรายเดือนไดไมนอยกวา 10 หุน คือมันไมสามารถ..
เพราะวาถาเอาคําวาบําเหน็จบํานาญมันไมสามารถมาตอคําวาซึ่งเปนผูที่ไมมีเงินไดรายเดือนเพราะบํานาญมันมีเงิน
ไดรายเดือน อาจจะตองเอาคาํวาบํานาญไว อยางเชนสมาชิกผูรับบํานาญหรือสมาชิกผูรับบําเหน็จซึ่งเปนผูไมมีเงินได
รายเดือนอยางนี้พอไหวไหมครับ 
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 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยเขียนเพ่ิมอีกขอหนึ่งก็ไดครับ  

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เรื่องนี้เขามีบําเหน็จรายเดือนนะครับ
อาจารย อาจารยตองเพ่ิมในเรื่องนี้ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 แตก็ขอใหสงแบบเดียวกัน 

 ประธานฯ คือเนื่องจากวาคําวาสงเงินเขารายเดือนไมนอยกวา อันนี้มันจะเปนคําซ้ํากัน ปกติ
เราจะไมแยกขอ ผมขอเสนอวาอันนี้เพื่อใหสอดคลองกับที่อาจารยอภิปรายผมจะขอใชคําวา สมาชิกผูรับบํานาญหรือ
สมาชิกผูรับบําเหน็จซึ่งเปนผูไมมีเงินไดรายเดือน อยางนี้บํานาญทุกคนไดนอยไดมากก็จะจาย 100 บาทเปนขั้นต่ํา 
ผมขออยางนี้ไดไหมครับสมาชิกเห็นดวยไหมครับ ที่ประชุมเห็นดวยไหมครับ เพราะอันนี้ก็คือ amendment ใหม 
วรรค 3 ก็คือสิ่งที่ปฏิบัติมา 14 ปแตไมเคยมี วันนี้ทานอาจารยธีรพลเสนอวาขอบํานาญดวยไดไหม ถาอยางนั้นถาที่
ประชุมใหญเห็นดวยผมก็เติม บํานาญ ใหและเดี๋ยวขอนี้ก็จะอยูในการประชุมวิสามัญคือแกใหมยกฉบับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมขออีกขอเมื่อกี้ยังไมอยากขามไปเดี๋ยวครั้ง
หนาอาจจะลืมขอนี้เพราะมันเปนเรื่องละเอียดออน หนา 183 

 ประธานฯ ไมเอาๆ 183 ไมเอาแลว คืออยางนี้กอนหนา 235 ผมขอยกยอดไปคราวหนาเลยแต
วาถาจะมีอะไรมาคุยกับกรรมการชุดใหม ผมขอเถอะจะไดไมเสียเวลา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เอาไวแกคราวหนาใชไหมครับ 

 ประธานฯ แกคราวหนาครับ ชวยจดไวดวยจะขอแกอะไรชวยจดไวดวย คืออยางนี้คุณอุดมจด
แลวมาเสนอกับกรรมการเอาไววาขอแกตรงนี้มันจะไดอยูในกรรมการแกไข เพราะถาลักษณะน้ีแสดงวาจะตองมีการ
จัดกรรมการอนุกรรมการแกไขชุดใหมโดยกรรมการชุดตอไป 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 คือการตั้งอนุทุกทีที่ตั้งขอบังคับไมสําเร็จ
เพราะเราตองเอากรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยตรงดีกวา อนุกรรมการบางคนเขาไมรูเรื่องนี้หรอกบางที
ที่ผิดพลาดมา ผมเนนตรงนี้นะ 
 ประธานฯ เปนขอเสนอที่ดีครับ ชวงอภิปราย 2-3 ครั้งแลวคุณอุดมชวยจดทําบันทึกถึง 
คุณศิริศักดิ์ก็ไดเพราะอยูตอแนๆ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มีรองอยูคนหนึ่งกับเลขาอยูคนหนึ่งก็จดตรง
นี้ 
 ประธานฯ ได จดบันทึกมาเลย ประทานโทษดวยผมไมอยู 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เลขากับรองอยู นั่งทํางานดวย  

 ประธานฯ เชิญอภิปรายครับ  

 นายณรงค  ชอนาม เลขประจําตัวสมาชิก 231659 ขอบคุณครับประธาน ผมณรงค ชองาม 
231659  เห็นเลื่อนวาระเร่ืองแกไขขอบังคับดีครับเพราะผมสนใจหัวขอนี้มากก็ไปศึกษามาพบวามีจุดละเอียดอ อน
หลายเรื่องแตละขอไม comply กัน มันแยง แลวบางเรื่องก็เปนเรื่องใหม แตกอนอื่นผมอยากเสนอวาที่ทานประธาน
เปดโอกาสใหคุณอุดมเสนอแนะ ผมอยากเสนอวาใหสมาชิกที่สนใจเรื่องพวกนี้เสนอแนะดวยครับสงตรงไปเลยจะ
แกไขอะไรเพราะมิฉะนั้นขอบกพรองหรือขอที่ไมสอดคลองกันมันก็จะตองมาอภิปรายกันในนี้อีกเยอะเลยเพราะทุก
คนก็อยากจะเห็นขอบังคับที่สมบูรณ กรณีตัวอยางผมยกตัวอยาง 
 ประธานฯ ขอความกรุณาไวทีหลัง 
 นายณรงค  ชอนาม เลขประจําตัวสมาชิก 231659 ไมๆ เพราะเปนเรื่องใหญ.. 
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 ประธานฯ มิไดครับคืออยางไรเราก็ไมพิจารณากันวันนี้อยูแลว แตอยางนี้ครับอันที่ 1 วันนี้เรา
ตองพยายามใหไดคณะกรรมการชุดใหม 2.คณะกรรมการชุดนี้จะตองตั้งคณะอนุแกไข 3.ประธานทานใหมแถลงและ
วันนี้เปดโอกาสใหทุกทานชวยกรุณาอานขอบังคับอันนี้ใหม เพราะอันนี้มันเหมือนธรรมนูญของเรา ถาทานใดรวมทั้ง
อาจารยดวยที่สนใจจะอภิปรายขอใดสงเขามาเปน input ใหกับคณะอนุแกไขไดทํางานตอไปจะขอบคุณมาก แตผม
ขอเถอะครับอยาเพิ่งอภิปรายในวันนี้ 
 นายณรงค  ชอนาม เลขประจําตัวสมาชิก 231659 แกคําวาผูประสานงานหนวยก็ไมปรากฏ
อยูในขอบังคับแตอยูๆ ก็ปรากฏขึ้นมา 
 ประธานฯ ไหนๆ เราก็มีตรงนี้แลวทุกทานไดอานดูถาตรงไหนจะขอแกไขก็สงมาจะไดปรับให
ถูกตองและเราจะแยกสวนที่วาปรับตามกฎกระทรวงและปรับตามความประสงคอีกครั้งหนึ่ง ผมตองขอกราบขอ 
ประทานโทษดวยความที่ผมอาจจะมีเวลานอยก็เลยไมดูรายละเอียด ผมสั่งบอกวาใหเอาตามที่ตกลงกับคุณวิวาหพร
ไวก็ปรากฏวามีอะไรติดออกมาอีกเยอะแยะเลย คือตกลงไวกอนที่ผมจะมารับงานเปนปฏิบัติหนาที่แทนประธานแลว
ก็มาเปนอนุแกไขดวยผมก็เลยไมเห็นอันนั้น ผมตองขอประทานโทษดวยสั่งงายไปหนอย สั่งหยาบไปหนอยผมตองขอ
ประทานโทษดวยจริงๆ ขอความกรุณานะครับ แตผมอยากไดความเห็นของทานจริงๆ และของสมาชิกทุกทานดวย
ครับ ขอบคุณมากครับ ตกลง 236 อนุมัตินะครับ ขออนุญาตอานอีกครั้งหน่ึง วรรค 3 ใหตัดคําวาขอ 20/1 ไปเปน
วรรค 3 เขียนดังนี้ “สมาชิกผูรับบํานาญหรือสมาชิกผูรับบําเหน็จซึ่งเปนผูที่ไมมีเงินไดรายเดือน” ใหตัดคําวา 
“สมาชิกที่ไมมีเงินไดรายเดือน” เขียนคําวา “อาจสงเงินคาหุนงวดรายเดือนไดไมนอยกวา” อันนี้ใชขอความเดิม ขอ
ตัดคําวามันซ้ําซึ่งเปน “ผูที่ไมมีเงินไดรายเดือน” และตัดคําวา “สมาชิกที่ไมมีเงินไดรายเดือน” ตัดออกนะครับ และ
ใชคําวา “อาจสงเงิน” ก็คือเลือกได “อาจ” ถาหากทานเลือกมาก็มาแจงกับสหกรณวาเขาจะขอสงเงินรายเดือน
เดือนละ 100 บาท เอาอยางนี้ผมคิดวาผูมีเงินไดรายเดือนหรือบํานาญนอยๆ อยางที่ทานอาจารยอภิปราย  
ก็ขอจายเดือนละ 100 บาทอันนี้ตอไป ที่ผมอานโอเคไหมครับถาอยางไรขอเสียงยกมือสนับส นุนหนอยครับ  
ใหกําลังใจประธานหนอย ขอบคุณครับ  
 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 ผมคิดวาที่เขียนไวปรับตรงนี้นิดและจะ
ไดอยางที่ทานตองการก็คือวา 2 บรรทัดแรก บรรทัดที่ 2 เรื่องการสงคาหุนรายเดือนของสมาชิกผูรับบําเหน็จซึ่งเปน
ผูที่ไมมีเงินไดรายเดือนยังคงไวหมดและแทรกลงไปคําหนึ่งวา “และสมาชิกผูรับบํานาญ” และใหตัดคําวา “ให
สมาชิกไมมีเงินไดรายเดือน” ทิ้งออกไป เพราะฉะน้ันก็จะไดขอความวา “และสมาชิกผูรับบํานาญสามารถสงเงินคา
หุนรายเดือนไดไมนอยกวา” ก็จะไดและครอบคลุมถูกตองหมดแลวครับ ขอบคุณครับ 
 ประธานฯ ก็คือสลับจากที่ผมเสนอและเปล่ียนคําวา  “อาจ” เปนคําวา “สามารถ” ก็
ขอขอบคุณอาจารยมาก เอาตามน้ีนะครับขอบคุณมากครับ คุณอุดมเห็นดวยนะ  รบกวนอภิปรายหลายคร้ัง 
เจาหนาที่ชวยจดดวยนะครับ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ของผมไมใชหัวขอนี้เปนหัวขอ
เม่ือกี้นี้ เรายังไมใหสัตยาบันที่กําลังจะขอขอ 20 เมื่อกี้ เรากําลังจะขอวาที่ประชุมใหสัตยาบันวาที่เราทํามา ทาน
ประธานยังไมไดถามท่ีประชุมเดี๋ยวลงไปปฏิบัติเดี๋ยวทานจะโดนนะครับ อาจารยกลับไปขอเมื่อกี้นิดนึงขอใหที่ประชุม
ใหสัตยาบันนะครับที่เราทํามา 
 ประธานฯ ขอบคุณมากครับก็คือวานอกเหนือจากแกไขขอบังคับเนื่องจากวามีการทําตามมติ
มานานแลวก็ขอที่ประชุมแหงนี้ลงสัตยาบันเพ่ือที่จะมีผลยอนหลังสําหรับสมาชิกผูรับบําเหน็จก็คือตามขอความน้ี 
บํานาญไมเกี่ยวนะครับ ก็ใหถือวาไดกระทําถูกตองไมคัดคานนะครับ ขอบคุณมากครับ ระเบียบวาระที่ 4.6…เมื่อกี้
พูดแทนกรมทักทวงจะถามเองไหมครับ ผมก็ไมเขาใจเหมือนกัน สัตยาบัน  
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ไมเขาใจวา
มติแกไขขอบังคับ 
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 ประธานฯ คือมติแกไขขอบังคับมีแกไขครับ มันมีสําหรับการที่เขาทําตามมติแตโดยไมไดแกไข
ขอบังคับมา 13-14 ปแลว สัตยาบันเพื่อที่จะยอนหลัง approve วา… 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  ไมมี
ยอนหลัง  
 ประธานฯ เมื่อกี้ทานใดเสนอนะครับ อาจารยประเสริฐหรือเปลาครับ ยอนหลังไมไดนะ แตเรา
ก็ไมทักทวงนะที่ทําผานมาไมตองลงสัตยาบันนะครับก็คือแกไขขอบังคับไปเพ่ิมเติม ok ครับ 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อันนี้เปนการกระทําการโดยผิดนะครับ
คือตัวเองไมมีอํานาจทําแลวไปทํา สหกรณเสียหาย นี่สหกรณทําอยางไรครับ ฟองเรียกรองยอนหลังนะครับ อยางนี้
ไมไดครับจะถือวาคุณละเวนการปฏิบัติ ตองทําครับ ไมมีใครโดนลงโทษก็ทําก็ปลอยไปอยางน้ีเรื่อยๆ ถึงเวลามาขอ
สัตยาบันและบอกได ไมไดก็ไมเปนไร ไมแฟรครับ ไมถูกครับ เรายังวานักการเมืองเลยวา.. 
 ประธานฯ ผมเขาใจท่ีทานอาจารยอภิปราย 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ขอใหบันทึกเอาไวและไปดําเนินการนะ
ครับสําหรับกรรมการ 
 ประธานฯ อาจารยทักทวงครับบันทึกไวครับ คืออยางนี้ครับผมเองแมจะไมไดอยูในชุดนั้นผมก็
ยังเห็นดวยวาถาเกิดอะไรที่เหมือนกับบรรเทาใหกับสมาชิกผูเดือดรอน เมื่อกี้อาจารยถึงขนาดวาบํานาญก็ยังอยากขอ
ดวยเลย 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 นาจะหาวิธีอ่ืนชวยสมาชิกนะครับ แต
กรรมการผิดตองโดนลงโทษ ผมก็กําลังจะเสนอตอไปดวยวาใหนับเปนสวนผลงานเพ่ือจะจายโบนัส อันนี้ขอใหลงใน
นั้นดวยไมอยางนั้นไมมีการวัดประสิทธิภาพของผูบริหาร 
 ประธานฯ คือพอดีผมไมไดอยูดวยกรรมการชุดตอไป 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 กรรมการชุดตอไปและทุกๆ ป ทุกๆ ชุด
ถึงมันจะสะสมมาไมไดก็ตองรับผิดไป 

 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 ก็ดีแลวที่อาจารยธีรพลไดติงไว พวกผม
ตกใจผมบอกวาสิ่งที่เราทํานั้นเรามีอํานาจหรือไม คือคําวาใหสัตยาบันนั้นหมายถึงวาไมไดมีอํานาจที่จะทําตรงนั้นแต
ใหขอตกลงวาเมื่อมีอํานาจที่จะทําแลวจะทําเชนนั้น ที่เขาใหสัตยาบันกันที่นี้ผมกังวลวาที่เราทําทั้งหลายตรงน้ีเรา มี
อํานาจไหม ถามีก็โอเค ถาไมมีก็ขออยาทํา เพราะฉะน้ันตรงนี้และเดี๋ยวมันจะเทาความไปถึงวาระตอไปที่ผมบอกวา
ผมมี 3 เรื่องท่ีเขามาตรงนี้ดวยความเปนหวงไมอยากใหเกิดปญหาตามมา ขอบคุณครับ  

 ประธานฯ ดวยความเคารพคืออยางนี้ครับที่ประชุมแหงนี้ และก็คณะกรรมการเม่ือ 14 ปที่
แลวและตลอดมาอันนี้จากหัวใจผมเลยครับ ผมเขาใจวาคณะกรรมการ 14 ปที่แลวอาจจะทําอะไรท่ีไมมีอํานาจและ
กอใหเกิดความเสียหายก็คือวาสหกรณไมไดรับเงินคาหุนรายเดือนเต็มตามจํานวนท่ีพึงจะเปน แตสมาชิก ที่ไมมี
รายไดถาเขาจะตองจายคาหุนเต็มจํานวนมันก็เปนปญหายิ่งถาเราตองใหกรรมการชุดตอไปตองมาเอาโทษมาเอาผิด
ยอนหลังกับกรรมการชุดเดิมผมวามันก็ดุรายไปหนอยโหดรายไปหนอย คือถาผมจะเปนกรรมการชุดตอไปผมจะตอง
ทําเร่ืองนี้ผมก็ไมอยากทําครับผมสารภาพเลย เพราะวากรรมการท่ีลงมติไปก็ไมไดมีเจตนาทุจริตไม ไดมีอะไรท่ี
อยากจะใหเสียหายแตอยากจะเก้ือกูลหรือชวยเหลือกับสมาชิกที่เขามีรายไดนอย ถาทุกทานอานดวยใจเปนธรรมคือ
มีรายไดนอยผมก็ไมแนใจหรอกครับผมไมใชนักกฎหมายหรืออะไรวาจะทําไดหรือไมได แตผมก็คิดวาสารภาพนะครับ
ผมก็อยากใหทําไดและผมก็ไมอยากเอาโทษกับกรรมการที่ลงมติไปขอเชิญอภิปรายครบั 
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 นายปฐมพงศ  บรรพบุรุษ  เลขประจําตัวสมาชิก 263528  ผมเปนคนเสนอในท่ีประชุม
กรรมการดําเนินการในวันนั้น 19 สิงหาคม 2552 เนื่องจากสมาชิกที่เกษียณไปแลวและรับบําเหน็จไปแลวไมมี
เงินเดือน เมื่อไมมีเงินเดือนและเราจะใหเขาสง 4 % อยางไรครับ 4% ของ 0 บาท คือไมมีเงินเดือน 0 บาทและทาน
จะเอา 4% ของ 0 บาทก็คือ 0 บาท ดังนั้นสมาชิกคนนั้นก็ไมมีสิทธิ์ที่จะสงอยูแลวถาใหเขาสง 100 บาทเขาก็มีเงิน
เพ่ิมขึ้นมาเดือนละ 100 บาท แตบังเอิญมีคนรวยในสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เยอะทานอยากสงมากกวา 20,000 

บาท 30,000 บาท เราก็จํากัดท่ี 20,000 และคนท่ีไมมีเราก็ขอใหสง 100 บาท ถาไมอยางนั้นก็คือวาคนที่รับบําเหน็จ
ก็ไมตองสงเพราะไมมีรายไดแตละเดือน 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมขออนุญาตตรงนี้เพ่ิมเติมเพ่ือใหสมาชิก
ไดรับทราบเรื่องของการสงหุน ผมวาสําหรับผูเกษียณที่บําเหน็จบํานาญอะไรก็ตามมันมีอยางนี้จําไดขอหน่ึงตอนท่ีผม
ยังไมไดเปนกรรมการเลยนะ คนท่ีมีอายุสมาชิก 33 ป 4 เดือนหรือ 400 เดือนกอนยังไมรับเงินศพหรือสวัสดิการ
อะไรก็ตามท่ีสงหุนที่เขาไมมี จริงๆ ถาใครเปนสมาชิก 33 ป 4 เดือนเขาไมตองสงก็ไดไมวาจะอยูในฐานะบําเหน็จ
หรือพนักงาน สมัยกอนมันเปนอยางนี้นะเพ่ือเกื้อกูลในหลักการของการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหลักการของ
สหกรณมันเปนอยางนั้นจริงๆ แตเดี๋ยวนี้ผมไมทราบวามันเปลี่ยนมาเปนแบบนี้แลวและมีผลกระทบอะไรก็เลยหาทาง
แกไขกันเอง ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ถามทางผูแทนกรมเม่ือกี้ผมก็เปดใจแลวนะ คําถามของสมาชิกอภิปรายวา
กรรมการดําเนินการโดยท่ีไมมีอํานาจหรือผิดขอบังคับแตมีความผิด และมีทางไหมที่ประชุมใหญแหงนี้จะคิดวาไม
เปนโทษเพราะเห็นวากรรมการชุดนั้นเมื่อกี้เราแสดงตัวไปแลววาเห็นแกสมาชิก ผมไมแนใจวาเมื่อกี้ที่บอกวาตอง
กําหนดโทษท่ีประชุมใหญแหงนี้มีอํานาจไหมที่จะยกโทษเหมือนกับที่เราเดี๋ยวจะตองมีบอกวาใหเรื่องยกหนี้ให หนี้
สงสัยจะสูญและก็ปดหนี้ไป สิ่งนี้ที่ประชุมแหงนี้ทําไดไหมครับผมไมทราบจริงๆ แตผมอยากใหทําไดจริงๆ นะคือมันก็
เปนมติเพ่ือที่จะชวยเหลือจริงๆ ถาผมยอนหลังไปไดผมอยูกรรมการรวมกับคุณปฐมพงษผมก็คงทําครับผมเห็นดวย
ทันทีสารภาพเลยแมตอนนั้นผมจะไมอยู มันทําไดไหมครับคือเมื่อกี้ที่อภิปรายบอกวากรรมการชุดตอๆ ไปตองเอาผิด
กรรมการชุดที่มีมติอยางนั้นและชุดอ่ืนๆ ที่ยอมให เก็บเงินนอยสงหุนนอยเปนไปไดไหมครับที่ประชุมแหงนี้ ถาที่
ประชุมแหงนี้มีมติบอกวาใหที่ผานมาไมมีความผิด ผมไมรูจะเรียกอะไรสัตยาบันหรืออะไรมันทําไดไหมครับมันเปน
อํานาจที่ประชุมใหญไหมครับ 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 จริงๆ แลว
เรื่องหุนในขอบังคับของเรากําหนดเร่ืองการถือหุนไวตั้งแตขอ 20 ขอ 23 ถาดูไมผิดในขอบังคับซึ่งในรายละเอียดใน
การท่ีสมาชิกจะสงคาหุนเทาไหรไมวาจะหุนรายเดือน หุนแรกเขาหรือหุนที่ถือเปนครั้งคราว หุนจะมีอยู 3 อยางซึ่ง
เปนหนาที่ของคณะกรรมการท่ีสามารถไปกําหนดเปนระเบียบไดไมจําเปนตองมากําหนดอัตราการถือหุนในขอบังคับ
เลย เปนอํานาจของกรรมการไปออกระเบียบและระเบียบไปกําหนดใหเหมาะกับแตละปของเราไดเลย ซึ่งในชวงแต
ละเวลาถาหุนที่เหมาะสมมันจะตางกัน ซึ่งถาสมมุติวาในชวง 3 ปที่แลวที่เกิดโควิดบางสหกรณเขาแกระเบียบถึงข้ัน
ใหสมาชิกทุกคนหยุดสงคาหุนไดเพ่ือชวยเหลือสมาชิก คือของเราอยางที่หนูบอกวาของเราหลายอยางที่เรากําหนดไว
ในขอบังคับเราผูกมัดตัวเองจนทําใหไมสะดวกในการที่จะปฏิบัติของกรรมการแตละชุดอันนี้จบไปนะคะ และถาเกิด
วาเราทําขอบังคับใหมทําใหมันสะดวกใหมันเหมาะกับหนาตาเราของจุฬาฯ ใหเหมาะกับคนของจุฬาฯ ถามวาเม่ือกี้
ยังมองวาการที่มาเสนอแกขอนี้เดี๋ยวอยางไรเราก็ตองแกอยูแลวยังมองวาก็ไมจําเปนที่จะตองแกเดี๋ยวเราไปปรับไป
ปรุงใหมันดูดีแลวก็ไปแกครั้งเดียว ตอนน้ีเราทําอยางไรก็ทําอยางนั้นไปกอนดีไหมแตจะบอกวามีการเสนอเม่ือป 52 

แตกรรมการไมรูเอาไปไวตรงไหนตรงนี้ไมอยากออกความเห็นเลยก็ไมรูวาเหตุผลของกรรมการแตละชุดตั้งแต 52 ถึง 
65 ตั้ง 10 ปถูกไหมคะ 13 ปก็ไมรูวามันไปอยูตรงไหนแตจะใหเจาหนาที่ตัดสินวามันผิดเหรอมันคงไมใชผิด แตถาม
วาทําไมถึงไมเอาเขาท่ีประชุมเราก็ไมรูเหตุผลของกรรมการแตละชุด 
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 ประธานฯ อาจจะลืมครับ 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ก็ไมแนใจวา
ตรงนั้นดวยเหตุอะไรซึ่งมองวาถาขณะนี้ทานเห็นวาอะไรท่ีอยากทําใหเหมาะกับเราอยากใหใสไวในขอบังคับและไป
ออกเปนระเบียบก็จบแลวคะ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เห็นดวยครับ ขอเพ่ิมเติมนิดนึงอยางที่คุณ
วิวาหพรพูดก็ถูกตอง แตผมนึกออกเพ่ือเปนเกร็ดความรูสมัยกอนมีการระดมหุน 10 ลาน 20 ลานหรืออะไรก็ไดแต
ปจจุบันเขาจํากัดหุน 2 ลานเพราะตัวนี้เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ เรียนใหทราบนิดนึงเพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติม 
ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ถาเชนนั้นที่เราลงมติไปเมื่อกี้ยกเลิกไปกอนนะครับขอแกพรอมกันครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 คุณวิวาหพรครับอยางนี้ไดไหมครับเรา
ลงมติวาใหแกไขแตเปนแกไขในรวมไดไหมครับแตมีมติไปแลววาตองเปนแบบนี้ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ไดคะ 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไดใชไหมครับเมื่อกี้นี้ลงมติไปแลว เรา
บอกวาลงมติเพ่ิมเติมคือใหไปแกไขขอบังคับของเราอีกทีหนึ่ง 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 คะเมื่อกี้
ประธานบอกวาก็คือที่ลงมติไปแลวก็เปนอันยกเลิกและเด๋ียวไปทําพรอมกันทีเดียว 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไมขอยกเลิกครับ คือมีมติใหทําอยางนี้
และใหนําไปบรรจุในการแกไข 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ไปพรอมกัน 
คะ 
 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 เพ่ือความหนักแนนก็บอกวาเปนมติของ
ที่ประชุม ผมเห็นดวยแตจะไมสามารถที่จะไปยอนหลัง เราทําไปขางหนาที่จะไปออกขอบังคับใหมและทําเปนรูปเลม
และเดินหนา ไมไปยอนหลังเพราะยอนหลังผมกลัวครับ ขอบคุณครับ  

  ที่ประชุมมีมติ ขอเลื่อนวาระการประชุม 

 4.5 พิจารณากําหนดระยะเวลาการปรับลดดอกเบี้ยสําหรับสมาชิกที่ถึงแกกรรม 

 ตามท่ี สมาชิกไดกูเงินไปจากสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และตอมา
สมาชิกผูกูไดถึงแกกรรม โดยมีหนี้สินคางชําระกับสหกรณ ซึ่งเปนภาระแกผูค้ําประกันและบุคคลที่ตองรับผิดชําระ
หนี้แทนผูกู เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนหรือชวยเหลือผูค้ําประกันหรือบุคคลท่ีตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู ที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับลดอัตราดอกเบี้ย  
เงินใหกูแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมเปนอัตรารอยละ 0.01 ตอป นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรมจนถึงวันชําระหนี้ โดยสหกรณ
ไดออกประกาศฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรม ดังนี้ 
 1.  ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรม อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.01 ตอป 
 2. ใหมีผลบังคับใชสําหรับผูกูท่ีถึงแกกรรมต้ังแตวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เปนตนไป  



68    เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566

61 
 

 เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และเปนธรรมกับสมาชิกทุกคน ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 จึงมีมติอนุมัติกําหนดระยะเวลาการปรับลดดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกที่ถึง
แกกรรมในอัตรารอยละ 0.01 ตอป และใหมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 12 เดือน นับแตวันท่ีสหกรณทราบและ
บันทึกขอมูลการถึงแกกรรมลงในระบบขอมูลสมาชิกเปนตนไป  
  ทั้งนี้ สําหรับสมาชิกผูถึงแกกรรมและสหกรณไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเปนรอยละ 0.01 ตอป 
กอนวันประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ที่ประชุมใหญฯ มีมติอนุมัติกําหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.01 ตอ
ป ตอไปเปนเวลา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 มีมติอนุมัติ   
 ประธานฯ นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดระยะเวลาการปรับลดดอกเบ้ียสําหรับสมาชิก
ที่ถึงแกกรรม ตามท่ีสมาชิกไดกูเงินไปจากสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และตอมาสมาชิกผูกูไดถึงแกกรรมโดยมีหนี้สิน
คางชําระกับสหกรณซึ่งเปนภาระแกผูค้ําประกันและบุคคลที่ตองรับชําระหนี้แทนผูกู เพ่ือเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนหรือชวยเหลือผูค้ําประกันหรือบุคคลท่ีตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อ
วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมเปนอัตรารอยละ 
0.01 ตอปนับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรมจนถึงวันชําระหนี้ โดยสหกรณไดออกประกาศฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 

กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมดังนี้ 1. ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมก็คือผูรับ
ผลประโยชนตองจายแทนอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.01 ตอป 2. ใหมีผลบังคับใชสําหรับผูกูที่ถึงแกกรรมตั้งแตวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป ขอความตอไปนี้ก็เปนความเห็นของกรรมการเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเปนธรรม
กับสมาชิกทุกคนจึงเห็นควรกําหนดระยะเวลาการปรับลดดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมในอัตรารอยละ 
0.01 ตอป ใหมีผลใชบังคับเปนเวลา 12 เดือนนับแตวันที่สหกรณทราบและบันทึกขอมูลกันถึงแกกรรมลงในระบบ
บัญชีขอมูลสมาชิกเปนตนไป ทั้งนี้สําหรับสมาชิกผูถึงแกกรรมและสหกรณไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเปนรอยละ 0.01 

ตอปกอนวันประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เห็นควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยอัตรารอยละ 0.01 ตอปตอไปเปนเวลา 
12 เดือนนับแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 มีมติอนุมัติจึงเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา ขอ
อนุญาตอธิบายคือวามีผูเสนอเขามาบอกวาเดิมป 57 เปน 0.01 ตอปและก็ไมมีกําหนดก็เลยคิดวาไมเปนธรรมก็เลย
บอกวาแตก็ให 0.01 ตอปไป 12 เดือนก็แลวกันเพ่ือใหปรับตัวอะไรอยางนี้ก็เลยเปนที่มาของญัตตินี้ ขอเชิญอภิปราย
ครับ  

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
หมายเลขสมาชิก 353112 ในวาระที่ 4.5 พูดถึงเรื่องการกําหนดดอกเบี้ยผมไมไดคัดคานครับทานประธานคือผม
กําลังคุยกับทานประธาน ตรงวาระนี้ผมไมไดคัดคาน แตกําลังคิดถึงเรื่องหนึ่งที่ในนี้ไมไดเขียนถึงเลยก็คือสวัสดิการ
สงเคราะหศพคือถาขอนี้จะข้ึนผมขออนุญาตใหมีเงื่อนไขวาเมื่อหักชําระหนี้จากสวัสดิการสงเคราะหศพแลวถายังมี
เงินเหลือก็ใหคิดที่อัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 0.01 ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะเปนประเด็นใหพิพาทอีกวาผมขอจายดอกเบี้ย 
0.01 1 ปกอนและคอยไปหักสวัสดิการสงเคราะหศพ ทานประธานพอเขาใจออกไหมครับ  

 ประธานฯ ขอสารภาพตามไมทัน สมองประธานเร่ิมบวม 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 คือในประเด็นนี้ผมขออนุญาต
นิดนึงครับมันมีเรื่องของสวัสดิการสงเคราะหศพอยู 600,000.-บาท ซึ่งตรงนั้นโดยปกติเราตั้งสวัสดิการตรงนี้ขึ้นเพ่ือ
ใชในการนี้โดยเฉพาะแตในหลายกรณีแมแตสวัสดิการสงเคราะหศพก็ยังไมเพียงพอตอการชําระหนี้จึงมีหนี้ตกคาง 
หนี้ตกคางนี่ละครับคอยเอามาคิดดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ผมวาจะเปนประโยชนตอสหกรณดวย ก็เลยจะตั้งเปน
ประเด็นขอเพ่ิมเติมเรื่องของการเอาสวัสดิการสงเคราะหศพมาคิดกอนจึงจะคอยมาคิดดอกเบี้ยที่รอยละ 0.01 

ขอบคุณครับ 
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 ประธานฯ อันนี้เปนขอบังคับหรืออะไรน่ี 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 เปนระเบียบก็ไดครับ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 อันนี้เปนสวัสดิการครับที่มี
ระเบียบ 

 ประธานฯ ผมเห็นดวย ที่ประชุมใหญเห็นดวยไหม เห็นดวยกับขอเสนอของอาจารยแฟรงค
ไหมครับคือพอมีผูรับผลประโยชนของสมาชิกที่ถึงแกกรรมก็รับเงินสงเคราะหศพไปไมเกิน 600,000.-บาท มัน
แลวแตอายุสมาชิกใหเอาไปหักจากหน้ีที่มีอยูกอนและคอยเอามาคิดรอยละ 0.01 ก็ถาอนุมัติตามน้ี…ที่ประชุมอนุมัติ
ไหมครับเห็นชอบไหม มีผูใดคัดคานไหม ถาไมมีผูใดคัดคานเดี๋ยวเปนหนาที่ของคณะกรรมการชุดตอไปออกระเบียบ
ใหเปนไปตามนี้ ขอบคุณมากครับ 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
นิดนึงคะตรงวาระ 4.5 พอดีเมื่อกี้ไมไดออกความเห็นเพราะวาปกติของที่นี่ไดใชมติที่ประชุมใหญในการลดดอกเบี้ย
ใหกับสมาชิกที่ถึงแกกรรมมาโดยตลอด คือถาเปนไปไดเดี๋ยวในขอบังคับที่ทานจะนําไปแกไขในที่ประชุมใหญวิสามัญ
แตจะมีการคุยกันในท่ีประชุมกรรมการอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะเพ่ือดูในรายละเอียดทุกขอที่จะมีการนําเสนอกันใหม ซึ่ง
หนึ่งในน้ันตอนท่ีคุยในท่ีประชุมกรรมการตัวหนูเองก็เคยเสนอวาที่นี่ใชมติที่ประชุมใหญในการลดดอกเบี้ยใหกับ
สมาชิกผูถึงแกกรรมอยูแลวซึ่งสหกรณอ่ืนเขาใส ไวในขอบังคับเลยคะนั่นคือไมตองมาขอแตละปแตละครั้งใสไวใน
ขอบังคับเลยวาใหคณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะลดหรืองดดอกเบี้ยใหกับสมาชิกผูกูหรือผูค้ําที่ถึงแกกรรม ทานเลือก
เอาเลยจะใหผูกูหรือผูค้ําไดเลยคะอยูในขอบังคับและไปออกระเบียบวาดวยเงินกูก็จบแล วก็จะเปนอํานาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณา 
  ประธานฯ ขอบคุณคุณวิวาหพรมากครับ  
  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกําหนดระยะเวลาการปรับลดอัตราดอกเบ้ียสําหรับสมาชิกท่ีถึงแกกรรม  ใหมี
ผลใชบังคับเปนเวลา 12 เดือน นับแตวันที่สหกรณทราบและบันทึกขอมูลการถึงแกกรรมลงในระบบขอมูลสมาชิกเปนตน
ไป ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 มีมติอนุมัติ 
 4.6 พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ 

 ตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 กําหนดใหสหกรณขนาดใหญ ตองกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมาย  
เชิงกลยุทธ ในภาพรวมของสหกรณเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ นั้น 

 คณะกรรมการดําเนินการ ไดมีการกําหนดแผนกลยุทธของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด เพ่ือเปนกรอบในการบริหารงานในชวง ป พ.ศ. 2565 - 2570 ดังนี้ 
วิสัยทัศน “เปนสหกรณชั้นนําดานนวัตกรรมที่ทันสมัย กาวเขาสูอนาคตใหม ในยุค SMART  

 COOP” 

พันธกิจ พันธกิจที่  1 WELFARE  งานสวัสดิการ 
 พันธกิจที่  2 REDUCE การลดรายจาย 
 พันธกิจที่  3 INCOME เพ่ิมรายได 
 พันธกิจที่  4 SERVICE  งานบริการ 
 พันธกิจที่  5 TRANSPARENCY ความโปรงใส   
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เปาหมาย (1) สมาชิกมีเงินออมเพ่ืออนาคตท่ีมั่นคง และมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 
 (2) นําเทคโนโลยีมาใช เพื่อลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงาน  
 (3) เพ่ิมรายไดจากการลงทุน และจากการติดตามหน้ีที่คางชําระ 
 (4) พัฒนาการใหบริการสมาชิกใหทันสมัย ทันเวลา และเขาถึงงาย 

 (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีความโปรงใส ตามหลักสหกรณสีขาว 
ผลการดําเนินงานตามแผนฯ ในป 2565  

กลยุทธ ตัวชี้วัด/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.) W = WEIFARE  :  งานสวัสดิการ 
1.1  สงเสริมสมาชิกออมเงินในรูปแบบตาง ๆ  

  -  โครงการเงินฝากปลอดภาษ ี

  

 

1.1.1  จํานวนสมาชิกเขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 5 

 

 

 

1.1.1 สมาชิกเขารวมโครงการเงินฝาก
ปลอดภาษี ไมเปนไปตามเปาหมาย 

  ป 2565 =  จํานวน 555 ราย 
  ป 2566 =  จํานวน 541 ราย 

1.1.2  จํานวนสมาชิกเขารวมโครงการ
ออมเงินกับสหกรณไมนอยกวา 
200 คน/โครงการ 

1.1.2  - ไมไดจัดทําโครงการฯ - 

1.2  ปรับเง่ือนไขการกูใหสอดคลองกับ
สภาวะการตลาดเงินกูดานที่อยูอาศัย 

  - โครงการบานหลังแรกดอกเบ้ียถูก 

 

1.2.1  จํานวนสมาชิกรายใหมที่มาใช
บริการ กูเงินเพื่อซื้อบานหลังแรก
จํานวนไมนอยกวา 20 ราย 

1.2.1  สมาชิกเขารวมโครงการฯ              
จํานวน  25 ราย  

2.) R = Reduce  :  การลดรายจาย 

2.1 นําเทคโนโลยีมาใชในการทดแทน
กระดาษ  

 - โครงการ Less Paper 

 

 

2.1.1 การลดคาใชจาย หมวด 4
คาใชจายในการดําเนินงาน ไม
นอยกวารอยละ 5 

 

2.1.1 สหกรณฯ นํา Tablet มาใชแทน
เอกสารประกอบการประชุม          
เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
และพัฒนาผูบริหารและเจาหนาที่
ใหมีความพรอมในเร่ืองการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

3.) I = Income  :  เพ่ิมรายได  
3.1 เพิ่มการลงทุน และมีการกํากับตดิตาม 

ผลการดําเนินงานอยางใกลชดิ 

 - การลงทุนใน บลจ. ท่ีมผีลตอบแทนสูง 

 

3.1.1 สหกรณมรีายไดจากการลงทุน
สูงขึ้น รอยละ 50 และอตัรา
ผลตอบแทน จากการลงทุน
เพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 25 

 

3.1.1 สหกรณมรีายไดจากการลงทุน
สูงขึ้นรอยละ 38.82 และอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง
รอยละ 0.23 เนื่องจากมีคําสั่ง 
นายทะเบียนสหกรณ ระงับการ
ลงทุน 

3.2 มีการเจรจา/ประนอมหนี ้ 3.2.1 มีการติดตามหนี้คางชําระของ
สมาชิกใหได อยางนอย 7            
ลานบาท และของสหกรณอื่น 
อยางนอย 200 ลานบาท 

3.2.1 มีการติดตามหนี้คางชําระของ
สมาชิกได  7.6 ลานบาท 

 สหกรณอืน่ 2.0 ลานบาท 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

4.) S = Service  : งานบริการ 
4.1  พัฒนาระบบการใหบริการผาน  

Mobile Application 

 
4.1.1  จํานวนสมาชิกท่ีใชบริการผาน

ระบบออนไลน (Mobile 

Application)  จํานวนเพ่ิมขึ้น  
ไมนอยกวา รอยละ 5 

 

 

4.1.1 จํานวนสมาชิกท่ีใชบริการผาน
ระบบ Mobile Application  

 ป 2564  จํานวน   3,613 ราย   
 ป 2565  จํานวน   5,225 ราย 

 เพิ่มขึ้น  1,612 ราย   
  คิดเปนรอยละ 44.61  

4.2  มีการประชาสัมพันธการใหบริการผาน
ระบบออนไลน 

 

5.) T = Transparency : ความโปรงใส 

5.1  นําแนวทางการประเมินสหกรณสขีาว
ดวยธรรมาภิบาล มาประยุกตใช 

 - เขารับการประเมินสหกรณสีขาวดวย
ธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ 

 

5.1.1 ผานการประเมินตามหลักเกณฑ
สหกรณสีขาวของกรมสงเสริม
สหกรณ 

 

5.1.1 ปจจุบัน กรมสงเสริมสหกรณฯ        
ไมมีการประเมินโครงการสหกรณ 
สีขาวแลว โดยใหสหกรณฯ 
ประเมินตนเอง  

 (ปรับปรุงแผนกลยุทธฯ) 
 

  ประธาน จึงเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณา 
 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ 
 4.7 พิจารณากําหนดนโยบาย และแผนการลงทุน ประจําป 2566 
  ดวยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ไดมีผลบังคับใชในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 กําหนดใหสหกรณขนาดใหญแตงตั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และสหกรณที่มีสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละย่ีสิบของทุนเรือนหุนและทุนสํารองหรือ
เงินลงทุนมากกวาหนึ่งพันลานบาทใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน 

       สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ซึ่งมี
อํานาจและหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจําปใหสอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัตินโยบายและแผนการลงทุน
ประจําป 2566 ดังนี้  

1. นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝากเงิน   
- สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีนโยบายฝากเงินเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 
 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงิน 

แกสหกรณ  
เพ่ือเปนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน สหกรณอ่ืน หมายถึง สหกรณออมทรัพยในสวนราชการ และ

กําหนดระยะเวลาการฝากเงินสูงสุดไมเกิน 18 เดือน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
2. นโยบายและแผนเกี่ยวกับการใหสหกรณออมทรัพยอ่ืนกูยืม  

- กําหนดวงเงินใหกูสําหรับแตละสหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณออม
ทรัพยจุฬาฯ ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด  ในสวนสหกรณผูขอกู จํานวนหนี้เงินกู และเงินรับฝากของสหกรณรวมกันจะตองไม
เกินวงเงินกูยืมและค้ําประกันประจําปที่สหกรณผูขอกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
กํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญที่มีสินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานขึ้นไป 

- แผนการใหสหกรณออมทรัพยอื่นกูยืม  ในป 2566 มีเปาหมายเพ่ือรักษาฐานลูกหนี้เดิมและเพ่ิมลูกคาใหม
ตามความตองการของสหกรณออมทรัพยอ่ืน และพิจารณาตามสภาวการณของตลาดเงินกูยืมระหวางสหกรณ ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด 
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3. นโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 
       - กําหนดนโยบายการลงทุนใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพยที่บริหารกองทุนสวน

บุคคลท่ีตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยตองนําเงินไปฝาก
หรือลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 โดยอาจเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือ
บริษัทหลักทรัพยเดิมที่มีผลการดําเนินงานที่ดี หรืออาจจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพยใหม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ เวลานั้น 

4. นโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62  
    กําหนดนโยบายการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
พ.ศ. 2563 

         รายละเอียด 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
    พ.ศ. 2542 มาตรา 62 

        ป 2566 
      จํานวนเงิน 
         (บาท) 

     สัดสวน 
    การลงทุน 
       (%) 

 ผลตอบแทน 
      (%) 

       แนวทางการลงทุน 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล 
หรือรัฐวิสาหกิจ 

                         ประมูลโดยตรงและหรือโดยออม 
ผานสถาบันการเงินที่ไดรับ 
การแตงตั้งโดยธนาคารแหง 
ประเทศไทย มอบหมายให 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
("บลจ.") บริหารการลงทุนและ 
หรือสหกรณเปนผูลงทุนภายใต
พระราชบัญญัติสหกรณ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 62 

              รวม 13,000,000,000.00         32.500          5.000  

(4) ซื้อหุนของธนาคาร 
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความ 
ชวยเหลือแกสหกรณ 

           ธนาคารนั้นกําหนดวัตถุประสงค 
ใหความชวยเหลือทางการเงิน 
แกสหกรณ 

              รวม        5,000,000.00           0.013          9.230  

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ 
หรือสหกรณอ่ืน 

   เมื่อเปนสมาชิกของชุมนุม 
สหกรณนั้น 

              รวม     545,000,000.00           1.362          5.490  

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบ 
ธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก  
หรือสงเสริมความเจริญแก 
กิจการของสหกรณโดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
สหกรณ 

   สถาบันประกอบธุรกิจนั้นกําหนด
วัตถุประสงคไวชัดเจน โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
และนายทะเบียนสหกรณใหความ
เห็นชอบและมอบหมายใหบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน 
(“บลจ.”) บริหารการลงทุน 

              รวม   5,000,000,000.00         12.500          5.000  
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         รายละเอียด 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
    พ.ศ. 2542 มาตรา 62 

        ป 2566 

      จํานวนเงิน 

        (บาท) 

    สัดสวน 

   การลงทุน 

      (%) 

 ผลตอบแทน 

      (%) 
         แนวทางการลงทุน 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน 

ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา 
การสหกรณแหงชาติกําหนด  
ประกาศคณะกรรมการพัฒนา 
สหกรณแหงชาติ เรื่อง  
ขอกําหนดการฝากหรือลงทุน 

อยางอ่ืนของสหกรณ  
พ.ศ. 2563     
     ขอ 3 (6) หุนกูที่ไดรับการ 
จัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต 
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท 

จัดอันดับความนาเชื่อถือที่ 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพย  
และตลาดหลักทรัพย     
     พันธบัตรรัฐบาล     
     หุนกู บมจ.การบินไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,738,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

     500,000,000.00 

   2,152,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

        46.845 

 

 

 

 

 

 

          1.250 

          5.380 

  

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(Credit Rating) A- ขึ้นไป และการ 
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยแตละ 

บริษัทตองไมเกินรอยละ 10 ของ 
วงเงินที่สหกรณนําไปลงทุน  
ณ วันสิ้นปบัญชี 
 

*หุนกู บมจ.การบินไทย ไดรับ 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ "D" 

              รวม 21,390,000,000.00          4.000  

    ขอ 3 (7) หนวยลงทุนของ 
กองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้ง 
ขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะ 

รัฐมนตรีและอยูในความดูแล 

ของคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย     

   ตามมติคณะรัฐมนตรีและอยูในการ 
กํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และไมเกินทุนสํารองของสหกรณ 
ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะ 

กรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

           (EGATIF)       60,000,000.00          0.150         0.800  

          รวมท้ังสิ้น 40,000,000,000.00       100.000   
 

หมายเหตุ สามารถปรับการลงทุนในแตละประเภทได โดยอยูในกรอบการลงทุนที่ไดรับอนุมัติ 
   ประธานฯ ขอมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาอนุมัตินโยบาย และแผนการ
ลงทุน ประจําป 2566  
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   ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และมีสมาชิกเสนอกําหนดวงเงินลงทุน ดังนี้  
1.) วงเงินลงทุนไมเกิน 35,000 ลานบาท  
2.) วงเงินลงทุนไมเกิน 30,000 ลานบาท 

   ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมตามท่ีสมาชิกเสนอดังนี้ 
1.) วงเงินลงทุนไมเกิน 35,000 ลานบาท มีสมาชิกลงมติจํานวน 159 คะแนน 

2.) วงเงินลงทุนไมเกิน 30,000 ลานบาท มีสมาชิกลงมติจํานวน 101 คะแนน 

   ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเงินลงทุนของสหกรณจํานวนเงิน 35,000 ลานบาท ดวยคะแนนเสียง 
159 คะแนน  
 4.8 พิจารณาอนุมัติในหลักการเร่ืองการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
    พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได 
ดังนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนของสหกรณ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

    ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน
ของสหกรณ พ.ศ. 2563   

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลัง
หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบัน
คุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 
2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-  ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(6) หุนกูที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-  ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยูใน  

การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. 2542 

ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผานการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

  เพ่ือใหการบริหารการลงทุนของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด (สอ.จฬ.) 
เปนไปดวยความสะดวกคลองตัว มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงขอเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
2564 พิจารณาอนุมัติในหลักการ เรื่อง การฝากหรือการลงทุนของ สอ.จฬ. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ . 2542  
มาตรา 62 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

  ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติการฝากหรือการลงทุน
ของสหกรณ 
  ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันทอนุมัติในหลักการ เรื่อง การฝากหรือการลงทุนของสกรณตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอ
กําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 

 4.9 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุนสามัญธนาคารพาณิชย 
   พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 62 และที่แกไขเพ่ิมเติม เงินของสหกรณนั้น 
สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังนี้ 
 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

 (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 (3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 (4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 (5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

 (6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ
สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 (7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

  เพ่ือใหการลงทุนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีขอบเขตการลงทุนที่กวางขวางขึ้นโดย 

1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัย ตีความแลววา “ธนาคาร” ตามมาตรา 62 (4) จะตอง
กําหนดในตราสารจัดตั้งของธนาคารวามีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ  และกรมสงเสริมสหกรณได
กําหนดแนวทางปฏิบัติวา ตราสารจัดตั้งธนาคารมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ สหกรณสามารถ
นําเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 (4) ได 

2. กรณีตราสารจัดตั้งธนาคารไมไดกําหนดวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณไว เพ่ือ
กอใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการสหกรณ ใหขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตาม
มาตรา 62 (6) โดยพิจารณาจาก 
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- ความสะดวก หมายถึง ทําใหกิจการของสหกรณเกิดความสะดวก อาทิ หักเงินคาหุนหรือหักเงิน
เพ่ือชําระหนี้จากเงินเดือนพนักงานสงใหสหกรณ  

- ความเจริญ หมายถึง ทําใหกิจการของสหกรณเกิดความเจริญ อาทิ เงินกูดอกเบี้ยต่ําหรือเงินให
เปลาแกสหกรณเพ่ือใชเปนทุนในการดําเนินงานของสหกรณ หรือสรางเครือขายการตลาดทําใหสหกรณสามารถ
จําหนายผลผลิตไดในราคาและปริมาณที่ตองการ 
  และขอกําหนดของนายทะเบียนกําหนดใหสหกรณที่ประสงคลงทุนซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอัน
ทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณจะตองพิจารณาถึง 

1. สภาพคลองของสหกรณ คือ หากสหกรณมีความจําเปนใชเงินสดในการดําเนินธุรกิจจะตองสามารถขาย
หุนดังกลาวไดเพ่ือนําเงินสดมาใชในการดําเนินธุรกิจไดตอไป 

2. ความม่ันคงของสถาบันที่ประกอบธุรกิจดังกลาว จะตองมีการดําเนินงานท่ีมั่นคง เพ่ือสหกรณจะ 
ไดรับคืนเงินทุน ไมกระทบถึงฐานะการเงินและการดําเนินงานของสหกรณ 

3. ผลตอบแทนของหุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซื้อหุนดังกลาวจะตองมากกวาตนทุนทาง
การเงินเฉลี่ยของสหกรณเพ่ือใหสหกรณมีรายไดจากการลงทุนที่คุมคา 
  คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติให
สหกรณฯ สามารถลงทุนในหุนสามัญธนาคารพาณิชย เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการลงทุนในหุนสามัญที่ไมใชหุนสามัญ
ของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                      KTB 
2. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                 SCB 

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                      BBL 

4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)                    KBANK 

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)           ttb 

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)               BAY 

  หากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 อนุมัติใหลงทุนในหุนสามัญธนาคารพาณิชยได สหกรณจะ
ไดนําเสนอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาตอไป 

  ประธาน จึงขอมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุนสามัญ
ธนาคารพาณิชย 
  ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณสามารถลงทุนในหุนสามัญธนาคารพาณิชย และให
นําเสนอนายทะเบียนสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 4.10 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2566 

   ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอ 29 ไดกําหนดใหที่
ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมได มีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอบังคับ  ขอ 29  
   “วงเงินกูยืม  ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ  ไวตามท่ีจําเปนและสมควร
แกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
   ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง” 
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   ในป 2565 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญใหกําหนดวงเงินกูยืม และ
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ภายในวงเงินไมเกิน 17,200,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยลานบาทถวน)  
   ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม
หรือการคํ้าประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 ขอ 7.2.2 (1) ประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไม
เกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ 
   ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2565 สหกรณฯ  มีทุน เรือนหุนและทุนสํ ารองรวมกันจํ านวน 
17,721,489,303.14 บาท 

   สําหรับป 2566 คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืม ซึ่งสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ อาจกูยืมไดในวงเงิน 17,500,000,000.- (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยลานบาทถวน)  
   ทั้งนี้ เพ่ือความรอบคอบในการดําเนินกิจการใหสามารถรองรับการขยายขอบเขตของการใหความ
ชวยเหลือสมาชิกใหกวางขวาง และเพ่ือใหการบริหารงานมีสภาพคลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยการใชวงเงินกูยืมนี้จะขออนุมัติ
คณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง 
   จึงขอเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เพ่ือพิจารณา 
   ประธานขอมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 
2566 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2566 ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาจกูยืมไดใน
วงเงิน  17,500,000,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยลานบาทถวน)  
 4.11 กําหนดเงินเฉลี่ยคืนที่ผูกพันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

 ประธานฯ เสนอการกําหนดเงินเฉลี่ยคืนที่ผูกพันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู สืบเนื่องจากท่ีประชุม
ใหญสามัญประจําป 2564 มีมติอนุมัติใหยกเลิกเงินเฉลี่ยคืนที่ผูกพันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยคณะกรรมการจะ
ดําเนินการเปนผูกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูสําหรับสมาชิกตามประเภทของหลักประกัน สําหรับเงินกูหรือปจจัยอ่ืน
เริ่มใชตั้งแต 1 มกราคม 2566 เปนตนมา ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่ 1362 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2565 มีมติเห็นชอบกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูใหมเปนรอยละ 5 ตอปและอัตราเงินเฉลี่ยคืนใหพิจารณาจากการ
จัดสรรผลกําไรสุทธิโดยที่ประชุมใหญ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 1370 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2566 ไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของสมาชิกจํานวนหนึ่งซึ่งรองเรียนมาเพ่ือใหสมาชิกไดมีทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเองจึงมีมติใหกําหนดอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมเติมดังนี้ แบบท่ี 1 ก็คืออัตราดอกเบี้ยใหกูรอยละ 5 อัตราเฉลี่ยคืนใหที่
ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเหมือนวันนี้ กับแบบท่ี 2 ก็คืออัตราดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 3 อัตราเฉลี่ยคืน 5.0 ทั้ง 
2 รูปแบบสมาชิกสามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งก็ได ทั้งนี้อัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฉลี่ยคืนจะระบุไวในสัญญา
เงินกูของสมาชิก ขอเชิญอภิปรายครับ อนุมัติไหมครับ 

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 สังกัดสถาบันภาษา คือเร่ืองนี้เหมือนเรา
กลับเขาไปสูที่เดิมอีกแลวสิ่งหน่ึงที่ในหลักการเงินเฉลี่ยคืนมันเปนสิ่งที่จะตองเปนมติของที่ประชุมใหญ การท่ีเราไป
สัญญาใหลวงหนามันไมชอบดวยประการท้ังปวง แตทีนี้เขาใจวาปญหาก็คือวาเราตองการใหสมาชิกไดรับดอกเบ้ียที่
ถูกลงจากการที่เราขึ้นดอกเบี้ยเปน 5% เพราะฉะน้ันเพ่ือใหสมาชิกไดประโยชนและกรรมการคิดวาบริหารไดทําไม
เราไมลดหรือเฉลี่ยคืนตั้งแตตนเลยครับคือ 3% ถากรรมการตองการใหสมาชิกไดประโยชนและบอกวาเฉลี่ยคืน 5% 

มันก็คือจายจริงคือ 2.85 ถูกไหมครับ 

 ประธานฯ ถูกครับ 
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 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 เพราะฉะน้ันก็ใหกู 2.85 เลยครับไมใชให
กู 3 และไปคืนทีหลัง อันนี้เปนประโยชนแกสมาชิกตรงๆ เลยครับถาจะทํานะครับ แตการท่ีเราเอาเงินเฉลี่ยคืนซึ่งมัน
จะตองมาพูดกันทีหลังคือตองรูผลกําไรกอนและตองใหที่ประชุมใหญอนุมัติกอนจึงจะจายได การท่ีเราไปสัญญา
ลวงหนามันอธิบายไมได เราหลุดจากตรงนั้นมาแลวและเราจะกลับไปอีกผมไมเห็นดวยครับ แตเห็นวาถาเราจะชวย
สมาชิกเราไมตองมีเฉล่ียคืนใหกูไปท่ี 2.85 เลยครับอันนั้นเปนนโยบายหนึ่ง 
 ประธานฯ นาสนใจแตลองเช็คกอน   

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ผมวามันประหลาดที่เราไปเก็บมาแลว
และเอาไปคืนทีหลังก็ไมตองเก็บสิครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ เขาบอกวาจะตองจายดอกตามน้ันดวยถึงจะไดเงินเฉลี่ยคืนและดอก 2.5 เฉลี่ย 2.5 

เชิญครับ  

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112  ขออนุญาตครับผมเคยน่ัง
บริหารสหกรณอยูสิ่งหน่ึงที่พบอยูเสมอก็คือวาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินเฉลี่ยคืนลวงหนามันจะสงผลทําให
เวลาที่จะคิดเงินเฉลี่ยคืนจะต่ํากวาถาจําตัวเลขไมผิด 48.5% ไมได เพราะถาต่ํากวามันจะลงไปเจอดอกเบ้ียที่เฉลี่ยคืน
ที่ 5% ของเงินกูรอยละ 3 นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมถึงตองยกเลิก อยางที่พ่ีวิเชียรบอกถาจะมีอัตราดอกเบ้ียพิเศษเพ่ือ
จะเหมือนกับชวยเหลือสมาชิกท่ีตองการเงินกูก็ใหกําหนดดอกเบ้ียโดยไมตองมีเฉลี่ยคืนเลย มันอยูที่เราทั้งหมดมันอยู
ที่กรรมการดําเนินการกรรมการดําเนินการสามารถจะปรับไดหมดไมตองมาขออนุมัติครั บเพ่ือใหตรงนี้มันเปน
ระเบียบของกรรมการดําเนินการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเลย 

 ประธานฯ แตผมคิดวาควรจะผานที่ประชุมใหญเหมือนกันแตถาเราเห็นดวย 2.85 ไมตอง
เฉลี่ยคืน ถาทําไดผมก็เห็นดวย อยางนั้นก็ทํา 2 อันนี้แตแกจากดอกเบี้ยเปน 2.8 และก็ไมมีอัตราเฉลี่ยคืนโอเคไหม ที่
ประชุมเห็นดวยไหม 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมขอเสนอแนะ ผมอุดมนะครับ ก็คือการ
ปรับดอกเบ้ียเงินกูของสมาชิกผมมองวา 5 บาทควรยกเลิกแตจะ 3 บาทหรือ 2.8 ก็ตามแต ผมมีความสงสัยวาถา
ปรับแลวในระบบกลไกสหกรณในระบบของสหกรณมันไมใชธนาคาร ซึ่งถาไมติดเฉลี่ยคืนมันจะผิดขอบังคับไหมตรง
นี้ตองถามกรมกอน ถาไมติดเฉล่ียคืนไดไหมคือไมมีเฉลี่ยคืนมันเปนไปไดไหม ผิดขอบังคับ..เพราะความแตกตางใน
ระบบเราไมเหมือนเอกชนอยางธนาคาร อันนี้ขอใหกรมชี้แจงนิดนึงครับ 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 สําหรับเงินกู
ที่คณะกรรมการกําหนด สมมุติวามีโครงการหนึ่งเพ่ือจะชวยเหลือสมาชิกอะไรก็ตามและกําหนดระเบียบวาถาสมาชิก
กูเงินและกําหนดอัตราดอกเบี้ยเทาไหร ซึ่งก็สามารถเขียนไดเลยวาไมมีเงินเฉลี่ยคืนเพราะเน่ืองจากเราลดให ณ วันที่
เขาไดรับไปแลว ไดรับเงินกูแลวและที่เขาชําระใหแตละเดือนเขาไดรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกกวาคนอ่ืนอยูแลวก็
สามารถกําหนดไดวาไมมีเงินเฉลี่ยคืน 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ตองเปนโครงการพิเศษเหรอครับ 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 คะ แตตัว
สมาชิกกับวิธีปฏิบัติของสหกรณตองแจงเขาลวงหนาใหเขายอมรับลวงหนาวาที่เขามายื่นกูตามสัญญาอันนี้เขาไมได
รับเงินเฉลี่ยคืนและไมใชมาถึงสิ้นปพอสหกรณมีกําไรคุณจะไปเอาเหมือนคนอ่ืนไมไดเพราะคุณยอมรับตั้งแตแรก 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ขอบคุณครับ 
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 ประธานฯ ผมสรุปอยางนี้ไดไหมครับวาจะตองใชคําวา จากที่ประชุมใหญ ก็เปนมีโครงการ
ดอกเบ้ียต่ําพิเศษกําหนดที่ 2.85 และไมมีเงินเฉลี่ยคืนถูกตองไหมครับ และก็เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญดวย 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ถาผมเสนอวา 3 บาทแลวเฉลี่ยคืน คืน 10 

จะไดไหมครับ 

 ประธานฯ มันเหลือเทาไหร 2.7 เหรอ ก็คือก็ตองเปน 2.7 เพราะเมื่อกี้บอกแลวเมื่อกี้คุณ
วิเชียรอภิปรายบอกวาการกําหนดเฉลี่ยคืนไวลวงหนาอันนี้ไมถูกหลัก 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ครับผม ขอบคุณครับ   

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 เรื่องเงินเฉลี่ยคืนตองทําความเขาใจกอน
วามันคืออะไร เงินเฉลี่ยคืนมันเกิดจากในอดีตเราไมไดใชคอมพิวเตอรเวลาที่เราคํานวณการบริหารอะไรท้ังหลายเราก็
ตองเก็บดอกเบ้ียจากสมาชิกมากอน ซึ่ง ณ วันนั้นเราไมรูหรอกจะกําไรมากกําไรนอยแตก็ตองไมใหขาดทุน แต
สหกรณมันไมเหมือนธนาคารที่มีเจาของเปนคนใดคนหน่ึงเพราะฉะน้ันเมื่อเก็บมาแลวมันมีเหลือเยอะเราจาย
สวัสดิการ เราปนผลอะไรไปหมดแลวมันยังมีเหลือเราก็คืนเจาของมันจึงเปนเฉลี่ยคืน แต ณ วันนี้เราสามารถคํานวณ
ไดวาตนทุนเราเทาไหร เราควรคิดดอกเบ้ียเทาไหร และการคิดดอกเบ้ียมันควรคลองตัวถาไมมีความจําเปนตองให
อํานาจกรรมการเปนคนกําหนดวาวันนี้จะตองขึ้นดอกเบี้ย วันนี้จะตองลงดอกเบี้ย โดยไมตองมาขอที่ประชุมใหญมัน
เปนอํานาจกรรมการ แตเรื่องเงินเฉลี่ยคืนมันเปนอํานาจของที่ประชุมใหญมันคนละเรื่องกันครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ถา
ใหถูกผมถือวาเงินเฉลี่ยคืนมันไมควรจะตองมี ธนาคารก็ไมมีเห็นไหม ไมมีความจําเปน วันนี้เราคิดวาเราตองการให
ประโยชนกับสมาชิกเราก็ลดลงครับไมใชไปเก็บแลวมาคืนทีหลัง การลดตั้งแตตนมันเปนคุณแกสมาชิกเพราะสมาชิก
สามารถไปคํานวณเงินกูไดสูงขึ้นดวยซํ้า การไมมีเฉลี่ยคืนเปนคุณแตการมีเฉลี่ยคืนเปนภาระ ไมเปนคุณทั้งสหกรณ
และสมาชิกลองคิดดีๆ ครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ แตผมคิดวาถาจะ fix ผมวา fix ไปเลย อยาใหเปนอํานาจของกรรมการเดี๋ยวเกิด
อยากจะโปรสมาชิกอะไรขึ้นมาก็ไปตั้งดอกเบ้ียต่ําๆ ขึ้นมามันก็มีความเสียหายเหมือนกัน ความเห็นสวนตัวนะ เชิญ
ครับ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 อาจารยตองอยาลืมนะครับวา
ดอกเบี้ยธนาคารกําลังขึ้น สิ่งที่อาจารย fix วันนี้ถาดอกเบ้ียธนาคารมันเกิน 2.85 ขึ้นมาอาจารยจะตองขอเรียกที่
ประชุมใหญเพ่ือจะดําเนินการปรับดอกเบี้ยอีก ในขณะเดียวกันถาเปล่ียนเร่ืองการกําหนดดอกเบี้ยเปนเรื่องของ
กรรมการดําเนินการตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง สวนเงินเฉลี่ยคืนก็เปนมติของท่ีประชุมใหญ  
 ประธานฯ เงินกูธนาคารตอนนี้เกิน 2.8 อยูแลวไมใชเหรอ คือผมคิดวาที่เราใหดอกคอนขางต่ํา
อยางเฉลี่ยคืน 2.5 ก็เปนเรื่องสหกรณชวยเหลือสมาชิกอยูแลวไมใชเหรอครับอยางไรมันก็ต่ํากวา แตถาแบงคลดดอก
สิอันนี้เราตองมาเปลี่ยนดอกไมใชแขงนะแตเพ่ือชวยเหลือสมาชิกไมอยางนั้นสมาชิกก็ไปกูแบงคเพราะวามันแซงแลว
ผมก็เลยกําหนดใหต่ํา ตกลงเอา 2.85 ดีไหม อยางนั้นก็แกเปนแบบท่ี 2 เปน 2.85 และอัตราเฉลี่ยคืนก็ไมมีเฉลี่ยคืน 
แบบที่ 2 เชิญอภิปรายครับ 

 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 คือถากําหนดจากที่ประชุมตรงนี้อัตรา
ดอกเบ้ียมันมีการขยับและเราจะเขยื้อนไมไดเลยนะ 

 ประธานฯ ก็ไปอีก 1 ปครับ แตผมวามันไมขยับแบบนี้ครับ อาจารยเสนอวาอยางไรครับจะให
กรรมการดําเนินการ vary ไดเหรอครับ 
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 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 ใช  
 ประธานฯ ผมวามันมีท้ังขอดีขอเสียนะครับ 

 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 ใชๆ แตวาเพื่อความคลองตัวเขาทําได 
 ประธานฯ ที่ประชุมวาอยางไรครับมีใครเห็นตางจากอาจารย 
 นายจํารูญ  ณ ระนอง เลขประจําตัวสมาชิก 142740 ขยับไมไดนะถาหากไปจากท่ีประชุม
แลวขยับไมไดนะ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ มีใครเสนออันอ่ืนไหม ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนด fix rate เอาเองได แต
ตอนต้ังตนก็คือ 2.85 คือต่ําสุดหรือสูงสุดหรือ vary ไดหมด เอาอยางไร หรือสูงสุด 2.85 และถาเห็นสมควรจะต่ําลง
ก็ใหกรรมการไปพิจารณาหรือจะเอา 2.85 ต่ําสุด 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 อาจารยครับวันนี้เราตอง
กลับมาคิดวาหลักการของสหกรณคืออะไร คําถามคือชวยสมาชิก ในขณะที่เมื่อกี้อาจารยพูดถึงเรื่องรายไดคือเงินกู
สมาชิกถือเปนรายไดหนึ่งของสหกรณ เพราะฉะนั้นอาจารยจะลดดอกเบี้ยในขณะที่ธนาคารกําลังสวนกระแสเร่ื อง
ของการข้ึนอัตราดอกเบี้ยอยูซึ่งมนัจะเกิดการไหลของเงิน อาจารยจะเจออะไรที่คาดไมถึงเลยและตอนนั้นอาจารยจะ
บอกวาจะหยุดเลือดอาจารยจะไมมีทางหยุดทันเลย คือจะทําอะไรผมคิดอยางเดียวสหกรณตองยืนได 
 ประธานฯ อาจารยเสนอวาอยางไรครับ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 คือผมกําลังบอกวาทั้งคูเลยทั้ง
อัตราดอกเบ้ียที่มีการจัดสรรกําไรสุทธิเรื่องการเฉลี่ยคืนกับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูขั้นต่ําใหเปนอํานาจของกรรมการ
เลยและไปคิดกันเอา ไปปรับกันเอา สมมุติเพดานของดอกเบ้ียธนาคารเพ่ิม อีก 3 เดือนอาจารยจะปรับดอกเบ้ียก็
ปรับไดไมตองเรียกประชุมวิสามัญ แตถาอาจารย fix อยางนี้อาจารยตองเรียกประชุมวิสามัญทุกครั้งเพ่ือขอปรับ
อัตราดอกเบ้ีย 

 ประธานฯ ไมๆ เอาเบ้ืองตนวาไมเกิน 2.85 หรือต่ําสุด 2.85 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112  คือ ณ ตอนน้ีผมไมอยากจะ 
fix อะไรท้ังสิ้นมันอยูที่ตนทุนของการบริหารสหกรณ 
 ประธานฯ แตไมมีเงินเฉลี่ยคืน 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 ใช จะเปน rate ไมมีเงินเฉล่ีย
คืนกับ rate ที่มีเงินเฉลี่ยคืนเทานั้นครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ โอเค  

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เพ่ิมเติมนิดนึงครับ สิ่งที่ทุกคนอภิปรายผม
เพ่ิมเติมก็คือวาระบบสหกรณมันมีความแตกตางจากระบบราชการ แตกตางจากรัฐวิสาหกิจและแตกตางจากเอกชน
อยางธนาคาร เพราะฉะนั้นสหกรณเราไมมุงหวังกําไรสูงสุดแตธนาคารมุงหวังกําไรสูงสุด ตรงนี้ครับผมใหคําแนะนํา
อยางนั้นครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ตกลงผมจะเขียนวาอยางไรดี คือแบบท่ี 1 คงไวเหมือนเดิมเพราะมันเปนหลักการ
สหกรณ แบบท่ี 2 จะใหผมเขียนวาอยางไรดี จะสรุปมติที่ประชุมวาอยางไรผมกําลังงง แบบท่ี 2 ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับเงินกูสามัญแบบไมมีเงินเฉลี่ยคืน เอาอยางนี้นะครับผมเขียนอยางนี้เลย
นะมติที่ประชุมเห็นดวยกับผมนะครับ แบบท่ี 2 ใหอํานาจคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอัตราดอกเบ้ีย และถา
ลดลงคนท่ีเดิมกูสูงอยูจะทําอยางไรละ ก็ใหทําสัญญาใหมนะ โอเคอยางนั้นก็เ ขียนอยางนี้ก็คือ ใหอํานาจ
คณะกรรมการดําเนินการสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูสามัญแบบไมมีเงินเฉลี่ยคืน โอเคนะผมเขียนอยางนี้ มี
ใครจะชวยผมเกลาไหมเชิญครับ  
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 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 เราตองคิดถึงตนทุนดวยคะ
เพราะฉะนั้นควรจะมีคําวาคิดถึงตนทุนดวย ตนทุนคืออะไร อยางเชนเงินกูมันตองมากกวาดอกเบ้ียเงินฝากถูกไหมคะ 
เงินฝากอะไรดิฉันไมแนใจหรือมากกวาเงินที่เรากูจากธนาคาร ตนทุน  

 ประธานฯ เติมวา ทั้งนี้การกําหนดอัตราดังกลาวตองคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน ณ ขณะนั้น
ดวย ดีไหมครับ  

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 คือที่อาจารยเขียนไปผมคิดวากูมันมี 3 

ประเภท กูพิเศษ กูสามัญ กูฉุกเฉิน เพราะฉะน้ันผมอยากให 3 ตัวกูนี้ไปในทางเดียวกันคือตัวเดียวจะ 2.85 ก็ 2.85 

เทากันหมด 

 ประธานฯ แตวาเฉพาะที่ไมมีเงินเฉลี่ยคืน 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ใชทั้งหมด 

 ประธานฯ โอเคครับ ผมรับทุกความเห็นครับขอบคุณครับ 

 นายพุฒ  ศรีโสภาภรณ เลขประจําตัวสมาชิก 251798 ประเด็นนี้มันจะมีกรณีของสมาชิกที่
เคยกูที่ 3% อยูและเราตองพิจารณาใหเขาไหมวาจะเปนอยางไร 
 ประธานฯ ตอนน้ีไมมีแลวไมใชเหรอ  

 นายพุฒ  ศรีโสภาภรณ เลขประจําตัวสมาชิก 251798 มีหลงเหลือไหมครับ ผมเชื่อวาตองไปดู
วามันมีสวนหนึ่งที่เขายังเปนอยูที่ 3 หรือเปลา ของเดิมนะของเดิมแลวคุณจะทําเขาอยางไร 
 ประธานฯ ก็เม่ือก้ีอาจารยแฟรงคบอกวาถาเราได 2.8 เขาก็ยุติและก็มาทําสัญญาใหม 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ที่บอกวาถาสมาชิกทานที่เขากูไปกอน 
สมมุติ 3 บาทถามีการเปล่ียนแปลงไปสัญญาเกาเขายังอยูที่ 3 บาท ทานจะเรียกเขามาทําสัญญาใหมเหรอถาเขาไม
ประสงคจะกู อันนี้เปนการบานไวนะครับ เขาใจไหมครับ คือหมายถึงถาเขากู ไวกอนเสีย 3 บาท และตกลงทานจะ
ปรับเปน 5 บาทหรือเปนอยางอ่ืน ยกตัวอยางก็ไดอยางผมกู 3 บาท และบอกวาถา 2.85 มาและบอกวาใหปรับผม
อัตโนมัติ 2.85 และผมไมไดเฉล่ียคืน ผมอยู 3 ดีกวาเพราะผมไดเฉล่ียคืน อันนี้คือกลายเปนวามัดมือชกไปแลว อัน
นั้นตองคิดดใูหดีนะครับขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ถาทานใดเปนประเภทเกา…แตเรามีมติไปแลววาไมมีเงินเฉลี่ยคืนใชไหม เราก็ตอง
ยกเลิกและก็มาปรับใชสัญญาใหมที่ถูกตอง 
 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 ขออนุญาตทานประธานชี้แจง
อยางนี้คือโดยปกติแลวเมื่อกําหนดดอกเบี้ย ณ วันทําสัญญากูเราจะใชดอกเบี้ยตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด สมมุติกูไว 3 ดอกเบ้ียสมมุติกรรมการลดลงมาเหลือ 2.85 

 ประธานฯ ไมๆ 3 แตมีเฉลี่ยคืน 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112 ไม คือเดิมไง ถา 3 จะมีเฉลี่ย
คืนก็ให 3 เฉลี่ยคืนไปกอนจนกวาทําสัญญากูใหมจึงเปนไปตามระเบียบใหม สมมุติเคยกู 2.85 อยูๆ กรรมการขยับมา
เปน 3 ผมก็ตองไมรีไฟแนนซถูกไหมไมกูใหมเพ่ือจะกินดอกเบี้ย 2.85 ไว แตถามีการลดดอกเบ้ียเมื่อไหรแนนอนผมกู
ใหมเลยเพื่อมากินดอกเบ้ียใหม 
 ประธานฯ แตก็ไมมีเฉลี่ยคืน 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112  ไมมีเฉลี่ยคืนยอมอยูแลว 
เพราะวาเงินวันนี้แทบจะไมเหลือใชอยูแลว 
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 ประธานฯ ผมสารภาพนิดนึงนะพวกนี้มันตองไปทําโปรแกรมเด๋ียวดีโคซี่ก็ตองไปเขียนอีกเด๋ียว
ก็ตองดูวาอยางไรนะครับ แตเขาใจตกลงเขียนตามที่ผมสรุปเมื่อกี้นะครับตัดคําวา สามัญ ทิ้งเปนเงินกูและไมมีการ
เฉลี่ยคืน ทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินการจะตองพิจารณาตนทุนทางการเงิน ณ ขณะนั้นดวย เชิญครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เมื่อกี้ลืมนึกไปวากู 5 บาท พอถึงสิ้นปเรา
ตองจัดสรรเฉลี่ยคืนใหเขาถูกไหม 

 ประธานฯ ใชครับเหมือนเดิมครับ ก็บรรทัดที่ 1 เหมือนเดิม บรรทัดที่ 2 ก็คือวาสําหรับอัตรา
ดอกเบ้ียก็ใหอํานาจคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและอัตราเงินเฉลี่ยคืนไมมีเงินเฉลี่ยคืน 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 อาจารยครับมันจะมี 3 Choice นะ
ครับ ตอนนี้ถามตินี้เกิดข้ึน Choice ที่ 1 คือ 5 บาท และปนผลเฉลี่ยคืนไปพิจารณาในกําไรสุทธิ และ 2.ที่บอกวา 
2.85 และก็อยูที่ดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะไปจัดสรรในขณะที่ผลประกอบการในสถานการณนั้นๆ และ 3. 3% 

กอนหนานี้เขายังไดปนผลเฉลี่ยคืนเพราะสัญญาใหมยังไมเกิดตามท่ีทานอาจารย 
 ประธานฯ อยางนี้ครับตัวเลขทั้งหมดนี้สําหรับผูที่จะทําสัญญาใหมเทานั้น คนที่สัญญาเกาและ
ยินดีจะไมยกเลิกก็วากันไปเราไมเปลี่ยนแปลงอะไรเขาหรืออาจจะระบุก็ไดวาตัวมติวันนี้มีผลบังคับใชสําหรับไป
ขางหนาเปนผูที่จะทําสัญญาตอไปขางหนา 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ครับเปนหวง 3% เขาไมกู อยางผมอีก 
3-4 ปผมก็ไมกูครับ ผมก็จะอยูอยางนี้จนเกษียณผมก็จะได 3 บาทตลอดไป 

 ประธานฯ ตามสะดวกครับ เดี๋ยวดอกนอยอยามากูแลวกันแซวเลนๆ ขอบคุณครับ  
  ที่ประชุมมีมติ มอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ จัดทําโครงการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
โดยไมมีเฉลี่ยคืน และตองคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน 

 4.12 ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 

 ประธานฯ เสนอนําเสนอการขออนุมัติตัดหนี้สูญทั้งหมด 34 ราย โดยมีรายละเอียดในหนา 
252-271 รวมมูลหนี้ที่ขอตัดจากหนี้สูญลูกหนี้ 34 รายก็คือ 10 ลานบาท สหกรณโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเก่ียวกับการตัดหน้ีสูญลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ครบกําหนดอายุความ 10 ปแลว เห็นวาสหกรณได
ดําเนินการติดตามลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลวแตไมสามารถติดตามชําระหน้ีได ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 1370 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2566 จึงมีมติใหเสนอขออนุมัติตัดหน้ีสูญ ลูกหนี้ตอที่
ประชุมใหญตอไป ดังนั้นสหกรณจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญลูกหน้ีตามคําพิพากษาท่ี
คางชําระมากกวา 10 ปขึ้นไป จํานวน 34 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 10,379,093.45 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ประชุม
อนุมัติไหมครับ 10 ลาน ขอเชิญอภิปรายครับ 

 นายพุฒ  ศรีโสภาภรณ เลขประจําตัวสมาชิก 251798 เรียนทานประธานครับ สําหรับกรณี
เชนนี้อันนี้เราจะสังเกตวามันเปนหนี้สูญจริงๆ ตามหากันแลวก็ไมไดถูกไหมครับเราเรียกวาหนี้สูญ ผมก็อยากจะฝาก
ทางกรมดวยวาใหพิจารณาวากรณีที่เราทําหนี้สูญที่เกิดปญหาเปนพันๆ ลานอันนั้นมันไมไดสูญจริงวันหนึ่งมันอาจจะ
กลับมา ทีนี้การลงทุนมันเปนเหตุเปนผลตอเน่ืองกันนะครับ การลงทุนเงินลงทุนเปนของปนั้นๆ แตสมาชิกเวลาทาน
ทํากอนจะจัดสรรกําไรทานก็มาตัดหน้ีสูญไปซ่ึงสมาชิกก็ไดรับผลกระทบโดยถวนหนา แตผานมา 10 ป ปที่ 10 

สมาชิกทานนั้นเกิดเสียชีวิตและปที่ 11 ไดเงินพันลานกลับคืนมา ถามวาสมาชิกที่เสียชีวิตไปไมไดอะไรทั้งสิ้น ตรงนี้
ผมอยากจะใหพิจารณาต้ัง definition ของหนี้สูญใหชัดเจนในการทําบัญชีวามันคืออะไรกันแน เพราะกรณีเชนที่ผม
วากรณีหลังมันไมใชหนี้สูญจริงๆ มันไดกลับมา เพราะฉะน้ันทานจะมีทางออกอยางไรวาทําอยางไรสมาชิกที่เขา
ลงทุนไป 10 ปและพอเงินตัวนั้นกลับมาเขาไมไดอะไรเลยเพราะเขาเสียชีวิตไปแลว ฝากไวตรงนี้ครับ 
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 ประธานฯ มันก็ยากครับ 

 นายวีระพันธ  รังสีวิจิตรประภา เลขประจําตัวสมาชิก 353112  ขออนุญาตตั้งขอสังเกต 
นิดนึงครับทานประธาน คือในสวนของยอดหนี้ที่เสนอขอตัดหน้ีสูญมีทั้งหมด 34 ราย ผมลองนั่งตั้งคํานวณดูเรื่องของ
ราคาทรัพยที่เราขายทอดตลาดตามคําพิพากษา ถาทานประธานจะใหทางเจาหนาที่คือผมจะหมายถึงวาถาทาน
ประธานจะลองใหเจาหนาที่ลองคํานวณใหดูก็ไดวาทรัพยที่เราขายทอดตลาดแลวเทียบตอมูลหนี้ที่สมาชิกไดกูไปจาก
สหกรณมันมีประเด็นนาสนใจ ผมพบวามีสมาชิกบางรายทรัพยที่เราขายไดเอาที่ต่ําที่สุดก็แลวกันที่เปนจุดสังเกตก็คือ 
12% มูลคาทรัพยที่ขายทอดตลาดมีแค 12.88% จากวงเงินที่สมาชิกทานนั้นไดรับไปจากสหกรณ ซึ่งคําถามก็คือ
ทําไมทรัพยที่เอามาเปนหลักประกันในการค้ําประกันเงินกูมันถึงดอยคาและเราก็ไปใหมูลคาทรัพยสูงมากอันนี้เปน
ขอสังเกตท่ีนาสนใจทีเดียววาเหตุใดสมาชิกทานนั้นจึงไดรับอภิสิทธิ์ในการไดรับวงเงินกูสูงเกินกวาราคาประเมินของ
ทรัพยไปจนกระท่ังเรียกกันงายๆ วามันไมมีเหตุผลมันตองหาที่มาที่ไปไหมครับวามันเกิดอะไรขึ้น หรืออยางกรณีมี
สมาชิกบางรายผมขออนุญาตนะครับก็คือเปนหนี้เสียโดยที่ไมมีทรัพยค้ําประกันเพราะวาเปนการค้ําประกันในวงหมู
ผูรวมงานดวยกันและเวลาจะหนีก็หนีพรอมกันหมดเลยไมมีใครรับผิดชอบ อันนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่งวาและสหกรณจะ
มีมาตรการในการแกไขและปองกันไมใหเกิดเหตุลักษณะนี้อนาคตอยางไร ก็เปนประเด็นที่ตั้งเปนขอสังเกตครับ
ขอบคุณครับ  

 ประธานฯ ขอบคุณครับก็เปนประเด็นขอสังเกตในอนุกรรมการความเส่ียงเชนเดียวกัน เชิญ
ครับ  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมดูจากอันนี้รูสึกเปนหนี้เสียที่เกิน 10 

ป นับถึงปจจุบันก็ 20 ปก็มี 21 ปหรือ 19 ปก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นดูจากอันนี้สรุปเฉพาะที่เรายกมา 10 ลาน ถา
หาก 20 ปผูจัดการทํารายงานวามีสมาชิกที่กูและขาดกู 1 ปกี่ราย 2 ปกี่ราย 3 ปกี่ราย 4 ปกี่ราย อันนี้เปนสิ่งท่ีเรา
ตองดูแลผมมองวาอันนี้อาจจะเยอะ ผมไมทราบวาเปนอยางไร ทั้งหมดเทาไหร ทานประธานทราบไหมครับขอ
อนุญาตเรียนถามตอนนี้ที่ default ทราบไหมครับ  

 ประธานฯ หมายความวาอยางไรครับ คําวา default 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ไมมีขอมูลนะครับ คือผมประมาณการ
อยางนี้ปละ 10 ลาน ถา 20 ปก็อาจจะเยอะคืออันนี้เฉลี่ยของเกาดูจากอันนี้ยิ่งปทายๆ จะมีหนี้เยอะขึ้น ผมก็เลย
มองดูวาและกรรมการทําอะไรคนที่ดูแลรับผิดชอบมีไหมปลอยให default เปนแบบนี้ ผมก็เลยคิดวาถาเปนไปได
หาทางหนอยไหมครับวาถายังมีผลงานแบบนี้ไมสามารถทําอยางนี้ไมควรจะไดรับโบนัสเยอะขนาดน้ันตองเปนไปตาม
เปอรเซ็นตที่ประสบความสําเร็จ มิฉะนั้นก็ปลอยอยางนี้ไปและก็ไมอินังขังขอบ มันก็ไมได อันนี้ถือวาการบริหารอันนี้
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรและยังจะรับเงินตางๆ โบนัสนี่ไมควร 
 ประธานฯ อยาเพ่ิงมาตัดชุดนี้เลยนะครับโปรดดูนะครับ ผมยกตัวอยางรายท่ี 11 สัญญาป 44 

และคดีป 45 และหมดอายุบังคับคดีเมื่อป 55 เพราะฉะนั้นตอนนี้มันป 66 มาขอตัดหนี้สูญเปนเพราะวาเราจะขอตัด
ปนี้นั่นก็คือวานี่มันสะสมมาเปน 10 กวาปแลว 10 ปนี้ไมใชเฉพาะปนี้ปเดียว ไมใชวาครบคดีเมื่อป 65 และเรามาขอ
ตัดหนี้สูญป 66 อันนี้คือการสะสมเปนเวลา 10 กวาปที่ผมดูอายุความที่นอยที่สุดรูสึกจะเปนป 55 
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 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 อาจารยเขาใจตรงกับผมนะแตผม
อยากจะเรียนถามอาจารยวาที่ไมถึง 10 ปมีอีกเยอะไหม 9 ป 10 ป 11 ปและที่ไมอยูในนี้จะมีอีกหรือเปลา เพราะ
ตรงนี้จะเห็นวานี่มันเลยเถิดมาแลวมันก็ไมมีอะไรมันทําอะไรไมไดมันก็ตองอยางนี้ มีวิธีการอะไรไหมถาเปนบริษัทอ่ืน 

 ประธานฯ ผมไมสามารถตอบวันนี้ไดแตเปนโจทยที่นาสนใจมาก เรียนวาทานประธานอนุ
ความเส่ียงอาจารยคณิตไดตรวจสอบเรื่องทํานองน้ีและเรงรัดใหเจาหนาที่ดําเนินการ ผมคิดวาอันนี้ก็เปนสวนหนึ่ง
ของการตรวจสอบและตอนนี้คณะกรรมการดําเนินการทุกเดือนจะมีการจัดชั้นของลูกหนี้อยูสม่ําเสมอ เราก็จะเรงรัด
ตอนน้ีก็มีคณะกรรมการเรงรัด เราเรียกอนุเรงรัดเพื่อที่จะติดตามเรื่องนี้อยู 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมเขาใจครับอาจารย ผมไมไดมีปญหา
เพียงแตวา 
 ประธานฯ ผมวาถาจะตอบไดก็อาจจะเปนที่ผมบอกวา… 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 เพียงแตวาเราจะตองมีการรวบรวม 

 ประธานฯ ถูกตองครับเห็นดวยอยางยิ่ง 
 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 รวบรวมขอมูลนี้และเสนอมาวาเปน
อยางไรและก็มีหนี้คางอยูไหม เพราะถาหนี้สูญทางบัญชีจะเปนสินทรัพยของสหกรณอยูมันยังไมไดทําจําหนายไปเปน
หนี้สูญมันไมสะทอนสถานะการเงินแคนั้นเอง 
 ประธานฯ คือมันจะ 5 ลาน 10 ลานหรือเทาไหรก็ตามมันก็เปนความเสียหายของสมาชิก
ทั้งสิ้นผมเขาใจนะครับ ตองชมทานอนุความเสี่ยงที่ตอนนี้ก็ไดเช็คตรงนี้ตรวจสอบตรงนี้และเรงรัดใหฝายนิติการ
ดําเนินการ ผมขอฝากกรรมการที่ดําเนินการตอบอกวาคงไมตองรอใหครบ 1 ป ถามีอะไรท่ีตรวจสอบเจอก็คงจะ
ชี้แจงมาใน 2-3 เดือน 

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมคิดวากรรมการท่ีเปนกรรมการอยู
ปจจุบันปหนาตองแสดงรายละเอียด.. 
 ประธานฯ ผมอยากเสนอใหชี้แจงกอน  

 นายธีรพล  เมฆอธิคม เลขประจําตัวสมาชิก 223038 ผมจะเสนอใหโบนัสตามประสิทธิภาพ
หรือผลงานท่ีทําได แตวาอันนี้ไมมีเจตนาอ่ืนเพียงแตเปนเจตนาเพ่ือจะบอกวาทํางานใหรัดกุมเพ่ือประโยชนของ
สมาชิกมากข้ึน ขอบคุณครับ 

 ประธานฯ ขอบคุณมากเลย เห็นดวยกับคําอภิปรายครับ สรุปอนุมัตินะครับ 10 ลาน เพราะ
ผมวามันก็สะสมไมต่ํากวา 12 ปเทาที่ผมดูตั้งแต 54-55 อนุมัตินะครับ ขอบคุณมากครับ 

  ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันทอนุมัติ ตัดหนี้สูญ สมาชิกจํานวน 34 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 
10,379,093.45 บาท 

 4.13 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2566 

  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2566 นั้น 

   บัดนี้ มีผูเสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2566 รวม 2 ราย เพ่ือเสนอที่ประชุม
ใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
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   ผูเสนอบริการสอบบัญชี  จํานวน 2 ราย ไดแก 

1. บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดย นายพงศคณิต  คุณัมพรานนท ผูสอบบัญชีเลขที่ 3444 

2. บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด  โดย นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีเลขที่ 10136 

  ประธานไดแจงใหสมาชิกทราบวาบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด ไดทําหนังสือลงวันที่ 2 

มีนาคม 2566 ขอยกเลิกเสนอบริการบัญชี และประธานขอมติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2565 คัดเลือกบริษัท เอ็น.
เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2566 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทคัดเลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและ

กฎหมาย จํากัด  โดย นายสิรวิชญ  ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 10136  เปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ประจําป 2566 โดยกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 

จํานวน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถวน) ตอป 

 4.14 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2566 

  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญ

สามัญ ประจําป 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2566 นั้น 

  บัดนี้ มีผูเสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม 2 ราย เพ่ือนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2565 พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้ 
  ผูเสนอบริการตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 ราย ไดแก 

  1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

  2. บริษัท ทีเค แอคเคา แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 

  ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันทคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จํากัด เปน 

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ประจําป 2566 โดยกําหนดคาตอบแทน เปน
เงินจํานวน 350,000.-บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) ตอป และเลือก บริษัท ทีเค แอคเคา แอนด แอสโซซิเอส 

จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง  

  4.15 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย 

 ประจําป 2566 

 ประธานฯ กลาววาในระเบียบวาระที่ 4.15 การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและรับทราบผล
การเลือกต้ังผูประสานงานประจําหนวยประจําป 2566 เปนอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวยสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ประจําป 2566  

จึงขอเชิญคุณธํารงคข้ึนบนเวทีเพ่ือแจงผลการหยั่งเสียงและการเลือกต้ัง ขอเชิญครับ  
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 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้ งกรรมการดําเนินการฯ และเลือกต้ัง  
ผูประสานงานประจําหนวยฯ ประจําป 2566 สวัสดีทานสมาชิกทุกทานในระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่องการพิจารณาผล
การหย่ังเสียงเลือกตั้งและเลือกตั้งผูประสานงาน ผมนายธํารงค มะลิออง ประธานกรรมการหยั่งเสียงกรรมการ
ดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําป 2566 ขออนุญาตแนะนําทีมงานที่รวมอยูบนเวที ไดแก ศ.พญ.ดวงพร  
วีระวัฒกานนท กรรมการและท่ีปรึกษา, ผศ.ดร.วิเชียร หรรษานิมิตกุล กรรมการและท่ีปรึกษา, คุณธัญรัศม คงลี เปน
เลขานุการ และผมนายธํารงค มะลิออง เปนประธาน จากมติที่ประชุมประจําป 2564 เลือกตั้งผมเปนประธาน
ดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวยสหกรณออมทรัพยประจําป 
2566 กระผมและทีมงานไดดําเนินการจัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งและเลือกตั้งใหเปนไปดวยความถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยบริสุทธิ์และยุติธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของดวยความต้ังใจและเสียสละ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมขององคกรและของสมาชิก แตเนื่องดวยในปที่ผานมามันมีการเปล่ียนกฎระเบียบขอบังคับ
รวมทั้งมีคําสั่งจากนายทะเบียน ในปที่ผานมาเรามีการหยั่งเสียงเลือกตั้งจํานวน 8 ตําแหนง คือมีตําแหนงประธาน
กรรมการ 1 ตําแหนง รองประธานกรรมการ 1 ตําแหนง เลขานุการ 1 ตําแหนง กรรมการเขตที่ 1 กรรมการเขตท่ี 3 

กรรมการเขตที่ 4 กรรมการเขตที่ 5 และกรรมการเขตท่ี 9 ทั้งหมดรวม 8 ตําแหนง ขออนุญาตใหขึ้นจอผูที่ไดรับการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดจํานวน 8 ทาน 8 ตําแหนง แตดวยปที่ผานมาอยากเรียนใหที่ประชุมทราบวา 
ทางคณะกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงไดรับคําสั่งแลวก็ไดรับเอกสารจากสหกรณออมทรัพยเรื่องที่นายทะเบียนสง
มาถึงสหกรณออมทรัพยเรื่องแกไขขอบกพรอง ในเอกสารน้ันก็จะมีการดําเนินการสั่งใหมีการยุติแลวกใ็หกรรมการพน
ตําแหนงจํานวน 5 ทาน เพราะฉะนั้นพอมีคําสั่งนายทะเบียนมามันก็จะเกี่ยวของกับกรรมการหย่ังเสียงเพราะเราได
ดําเนินการในการหย่ังเสียงไปตลอดระยะเวลาท่ีผานมาในการหยั่งเสียงก็จะมีคําสั่งเอกสารของนายทะเบียนสงมาถึงท่ี
กกต. ตลอดเวลาแลวก็จะมีผูรองคานเรื่องการดําเนินการของ กกต. วาเมื่อมีคําสั่งนายทะเบียนใหกรรมการยุติและพน
จากการดํารงตําแหนงมันก็จะตองเก่ียวของกับการดําเนินการของคณะกรรมการเลือกตั้ง เพราะฉะน้ันวันนี้ก็เลย
จะตองนํามาเสนอท่ีประชุมวาการไดมาซ่ึงผูที่ไดรับคะแนนหย่ังเสียงสูงสุดทั้ง 8 ตําแหนง แตมีคําสั่งนายทะเบียนให
ทานยุติซึ่งก็จะเก่ียวของกับการขาดคุณสมบัติ การขาดคุณสมบัตินี้ไมไดขาดคุณสมบัตินะครับยังไมไดขาดเลย ณ ขณะ
การหย่ังเสียงเพราะวาชวงระยะเวลาของการแกไขขอบกพรอง น้ันตามท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งมามันมีขอแมวาทาน
จะตองดําเนินการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน ซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการอุทธรณคําสั่งจนสิ้นสุดในระยะที่มีการ  
หยั่งเสียง เราถือวาทานยังมีคุณสมบัติในการรับสมัครและหยั่งเสียงเลือกตั้ง แตเมื่อเวลาผานมาลาสุดคือคําสั่งอุทธรณ
ไดสิ้นสุดลงนั่นหมายความวาก็จะมีผูที่ขาดคุณสมบัติ 
 นายเอกนรินทร พวงโต เลขประจําตัวสมาชิก 471648 ขอกรรมการลงมติเลยครับอยาชี้นํา 
แคนั้นจบครับ 

 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คืออันนี้ไมใชการชี้นํา 
 นายเอกนรินทร พวงโต เลขประจําตัวสมาชิก 471648 เอาแคงายๆ ครับ เอาท่ีมติในที่ประชุม
เลยครับ อยาชี้นําแคนั้นจบครับ เพราะสมาชิกวินิจฉัยดวยตัวเองครับ เอาแคนั้นงายๆ ครับ  
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 ประธานฯ ขอประทานโทษครับเพ่ือความเปนธรรมกับทานประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ 
อันนี้ทานไมไดชี้นํานะครับ ทานแจงขอเท็จจริงขอที่ถูกตองตามคําสั่งของกรม โปรดใหความเคารพดวยครับ  ไมได
ชี้นํานะครับเดี๋ยวถาชี้แจงเสร็จแลวเดี๋ยวที่ประชุมจะมีความเห็นอยางไรเดี๋ยวดําเนินการกันตอ ขอเชิญทานประธาน
หยั่งเสียงฯ ตอครับ 

 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566  เพราะฉะนั้นในความเห็นของ
คณะกรรมการอํานวยการหย่ังเสียงเลือกต้ังเราถึงไดประกาศลงไปในเอกสาร ทานตองดูเอกสารนะครับดูเอกสาร
ประกอบหนา 285 เพราะวามันจะมีขอวินิจฉัยเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของผูสมัครหยั่งเสียงเลือกตั้ง  
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 นายทะเบียนนะครับ อันนี้ 
นายทะเบียนสงมา นายทะเบียนมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครองอันนี้คือถูกตองตามระเบียบทุกอยาง ถาทานมี
ปญหาอะไรก็เดี๋ยวตองใหทางกรมชี้แจงดวยเพราะวาเราไดคําสั่งมาถูกตองตามระเบียบทุกอยาง ขอเชิญครับ    

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 กําลังจะบอกวาสมาชิกในที่ประชุม
สมัยเมื่อปที่แลวไดเลือกตั้งทานเปนประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง กกต.ทานตองวินิจฉัยและตัดสินใจใน
ระเบียบท่ีทานวางไวตั้งแตตอนแรกแลวตอนนี้อยาเพ่ิงเอานายทะเบียนเขามากอนครับ ตอนน้ีทานตองรูบทบาทของ
ทานกอนวารับสมัครเลือกต้ัง ทานรับสมัครแลวอันนี้ผมยังไมเอยถึงกฎกระทรวงท่ีทานบอกวา 9(7) หมายความวา
อะไร หมายความวาตองขาดชําระหน้ีใชไหมครับ ถารายละเอียดการชําระหนี้ของสหกรณถามวา 4 ตําแหนงตรงนี้
เขาขาดชําระหนี้จริงหรือเปลา ผมยังไมเห็นเลยนะวามีใบทวงหน้ีจากสหกรณการเปนหนี้ของสหกรณนี้คือหนี้สามัญ  
หนี้กูพิเศษหรือจะหนี้กูฉุกเฉินนั่นคือหนี้จากสหกรณ และผมกําลังดูวา 9(7) บอกวาเปนหนี้ขาดและมันหนี้ตรงไหนละ
ครับ ยังไมมีใบแจงเตือนจากสหกรณมาเลยวาเปนหนี้ และอยาลืมนะครับวาทานกําลังจะเสนอมติแบบไหนก็ไมรูนะ
แตผมขอบอกไวกอนวาในระเบียบขอบังคับที่ทานเขียนไวทานลอมาจาก 9(7)  เพราะฉะนั้นทานรูอยูแกใจแลววาผิด
เหรอแลวทําไมทานรับสมัครเขามาเปนกรรมการเลือกตั้งละตอนวินิจฉัยครั้งแรก พอมาตอนนี้พอเขาได ผมไม
เกี่ยวของกับใครจะได ไมได พอเขาไดปุบ 
 ประธานฯ ขออนุญาตนะครับประโยคเม่ือกี้นี้ทานประธานหย่ังเสียงจะตอบหรือจะให
รักษาการประธานตอบครับ ทานประธานเลือกตั้งจะตอบเองหรืออยางไร เดี๋ยวนะครับผมกําลั งยืนยันวาไมใชการ
ชี้นํานะครับ ไมมีการชี้นําอะไรท้ังสิ้นแตเปนไปตามขอเท็จจริง ทานประธานจะตอบเองหรืออยางไรครับ 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ตอนน้ียังไมเปนคําถามผมเพียงแควา
ผมเปนหวง กกต.อยูครับตอนนี้ เพราะผมจําไดวากกต. ทานนี้ผมก็เปนคนเสนอชื่อเปน กกต.เมื่อปที่แลว แลวทีนี้ 
 ประธานฯ คือการเสนอชื่อมันหมดสิ้นไปแลวครับตอนนี้ทานไดรับการเลือกตั้งดํารงตําแหนง
แลว เอาอยางนี้เพื่อความชัดเจนผมขออนุญาตเพ่ือความเปนธรรมเราไดหารือกันมาหลายสวนแลว.. 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ขออนุญาตทานประธานที่ประชุม
ตอนน้ี 
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 ประธานฯ ตอนน้ีประธานที่ประชุมขอชี้แจงตอคําอภิปราย เมื่อกี้ที่ทานบอกวาไมมีหนังสือ
เรียกหนี้หรือวาเปนหนี้เงินกู อันนี้ผมขอชี้แจงวา 1.ทุกทานคงทราบดีวาบัดนี้ในคดีแพงเกี่ยวกับสหกรณเคหสถานนพ
เการวมใจมีคําพิพากษาของศาลช้ันตนแลว ดังนั้นจึงมีการบังคับคดีตอนน้ีอยูในชั้นอุทธรณแตในชั้นอุทธรณนี้ยังไมมี
การขอบรรเทาการบังคับคดี ดังนั้นสหกรณจุฬาฯ จึงมีหนังสือเรียกแจงไปท่ีผูที่ไดรับคําพิพากษาใหชําระเงินกับที่กรม
บังคับคดีอันนั้นเปนตามกฎหมาย ถาเกิดทานที่โดนคําพิพากษาในชั้นอุทธรณขอบรรเทาการบังคับคดีและศาล
อุทธรณมีคําพิพากษาใหบรรเทาการบังคับคดีอยางนั้นสหกรณจุฬาฯ ไมมีสิทธิ์ไปเรียกเก็บเงินไปเรียกใหมาจายเงิน 
จายใหกรมบังคับคดีไมไดจายใหสหกรณจุฬาฯ นะครับถาคดียังไมถึงสิ้นสุด การจายเงินใหจายไปพักไวที่กรมบั งคับ
คดี ถาอยางนั้นสหกรณซึ่งเปนโจทกไมสามารถจะไปเรียกเงินโดยตรงกับผูที่ถูกคําพิพากษาได จึงบอกวาตรงนี้เมื่อไม
มีการชําระหนี้อันนี้เรียกวาหนี้แตไมใชหนี้เงินกูอยางที่ทานอภิปราย 1 2 3 ประเภทน้ันไมเกี่ยว อันนี้เปนหนี้ละเมิด
ซึ่งมีคําพิพากษาแลว เมื่อกี้ที่คุณถามทานประธานวาวันที่รับสมัครรับสมัครไปทําไม ก็ตองเรียนวา ณ วันรับสมัครทั้ง 
4 ทานในหนา 285 ยังมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ การขาดคุณสมบัตินั้นเกิดขึ้นคือที่แนๆ วันที่หยั่งเสียงทาง
ไปรษณียหยั่งเสียงลวงหนาวันนั้นก็ยังไมขาด คําวินิจฉัยอุทธรณของนายทะเบียนมาหลังการหย่ังเสียงครั้งแรกแต
กอนหย่ังเสียงวันจริง ทางผมก็หารือวาอยางไรทานประธาน กกต.ก็ไปหารือกับทางกรม เพราะฉะน้ันยืนยันวาวันที่
รับสมัครยังไมขาดคุณสมบัติแตเมื่อคําอุทธรณเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแลวตอนนี้เกิดการขาดคุณสมบัติกอน  เราก็ยังไมตัด
สิทธิ์ทันทีก็คือใหหยั่งเสียงใหเสร็จสิ้นกอนจึงมีการประกาศการหยั่งเสียงวาทั้ง 4 ทานเปนผูชนะการหยั่งเสียงเลือกต้ัง 
อยางไรก็ตามไดโปรดอานหนา 285 โดยละเอียดกอนแลวคอยอภิปรายครับ ขอบคุณครับ  

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ขอบคุณครับ ผมจะบอกวาระเบียบ
ของสหกรณคือหนี้ของสหกรณคือหนี้สามัญ หนี้พิเศษและหน้ีกูฉุกเฉิน อันนี้คือหนี้และการท่ีจะขาดชําระหนี้ไดกอน
หนานี้ก็ยังโตเถียงกันอยูวาถาขาดชําระหนี้มีระเบียบอยูแลวใชไหมครับทานประธาน ผมไมแนใจวาทานประธานไดดู
รายละเอียดหรือเปลาวาขาดสงกี่งวด ไมชําระกี่งวด ถึงคุณจะทวงหน้ีถึงจะขาดหนี้แลวจะพิจารณาบทลงโทษ ทีนี้
ประธานตองฟงผมกอนเพราะผมพูดเมื่อก้ีประธานไมใหผมพูด 

 ประธานฯ ไมใชครบั ทานกําลังอภิปรายผิดประเด็นไมใชหนี้เงินกู ผมบอกแลวไงคุณฟงผม.. 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ก็เงินกูก็คือหนี้ไงครับ   

 ประธานฯ คือเปนการอภิปรายคุณก็ตองเขาใจวางานนี้ไมใชหนี้เงินกูครับ เพราะฉะนั้นคุณเลิก 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ก็ไมเก่ียวกับสหกรณไงเพราะสหกรณมี
ประเภทเงินกูแค 3-4 ประเภทแคนั้นเอง 
 ประธานฯ เกี่ยวสิครับ เพราะสหกรณเปนผูเรียก เดี๋ยวผมจะใหผูแทนกรมอธิบายเพราะวา
คําสั่งนี้ออกมาจากกรม แตวากรมเปนนายทะเบียนไมไดใชอํานาจตาม 22(4) แตใหทางสหกรณแกไขขอบกพรองให
แจงตอผูไดรับคําสั่งจํานวน 5 ทานที่กําลังเปนกรรมการอยูในตําแหนง 4 ทานและกรรมการอีก 1 ทานใหยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ จึงมีการยุติการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผานมา เพราะฉะน้ันผมขอความกรุณาไม
อภิปรายยอนหลังวาอันนี้เปนหนี้เงินกูตอนนี้เปนหนี้ละเมิดที่เกิดจากคําพิพากษาศาลชั้นตนที่ยังไมไดมีการบรรเทา
การบังคับคดี เมื่อไมมีการบรรเทาการบังคับคดีสหกรณจุฬาฯ ก็ตองทําหนาที่ในการท่ีจะเรียกเก็บเงินอันนั้นและพอ
ไมจายภายใน 30 วันจึงเกิดเปนหนี้ขึ้นแตไมใชหนี้เงินกู 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 เอาอยางนี้ครับทานประธานเดี๋ยววาระ
นี้เดี๋ยวจะเปนการเสียเวลากับสมาชิก เดี๋ยวผมจะใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาดําเนินการตอไปและเสร็จอยางไร
หรือไมติด ขัดของประกันใดเด๋ียวคงมีสมาชิกคนท่ีเขาเห็นตางหรือเห็นดวยเขาคงจะอภิปรายตอนะครับ เพราะ
ประธานฯ ผมวาใหเวลาทาน กกต.ดีกวา ขอบคุณครับ  
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 ประธานฯ ขอเชิญประธาน กกต.ตอ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คืออยางนี้ครับเอาความเปนจริง
กอน คือความเปนจริงก็คือผมไดรับการหยั่งเสียงเลือกต้ังมาเปนประธานดําเนินการหยั่งเสียง ในขั้นตอนของการหย่ัง
เสียงเม่ือผมไดรับตําแหนงประธานหยั่งเสียง ผมไดทําประกาศ ประกาศน้ันก็คือแจงใหสมาชิกทุกทานไดทราบวา
คณะกรรมการดําเนินการอํานวยการจะตองทําการหยั่งเสียง เมื่อเราทําประกาศและดําเนินการตามขั้นตอนของ 
กกต.ในการรับสมัคร ทุกขั้นตอนจะมี timeline อยูคือ timeline เราจะสงใหสมาชิกทุกทานอยูแลววาเราจะตอง
ดําเนินการตาม timeline ที่เรากําหนดไวก็คือมีการรับสมัคร มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย เลือกตั้งลวงหนาแล วก็
เลือกต้ังในวันจริง แตในระหวางที่เราดําเนินการในการหย่ังเสียงอยางที่เราทราบกันวามันมีคําสั่งในทะเบียนเรื่องให
สหกรณแกไขขอบกพรอง ในการแกไขขอบกพรองมันมีใหคณะกรรมการดําเนินการหยุดปฏิบัติงานจํานวน 5 ทาน
แลวในกรรมการจํานวน 5 ทาน มี 3 ทานที่จะตองมาสมัคร พอเกิดเหตุการณนี้ เราก็ไดปรึกษาทางกรมท้ัง
คณะกรรมการอํานวยการที่ดําเนินการอยูเราก็มีมติจากท่ีประชุมอํานวยการวาในจดหมายที่กรมใหดําเนินการสั่งหยุด
ปฏิบัติหนาที่ เขาใหผูที่ไดรับความเสียหายหรือผูที่โดนรองหยุดปฏิบัติหนาที่ทําการอุทธรณทานสามารถอุทธรณได 
นั่นจึงเปนที่มาวาทําไมกรรมการดําเนินการกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งถึงไดดําเนินการในขั้นตอไป เพราะ
ทานอุทธรณของทานยังไมเสร็จสิ้น การอุทธรณของทานมี 2 อยาง อุทธรณโดยหนวยงานก็คือสหกรณโดยทาน
รักษาการประธานสหกรณทําจดหมายรองคานไปยังนายทะเบียนวาไมมีอํานาจในการปลด 5 ทาน อีกทางหน่ึงก็คือ
กรรมการ 5 คนทําเรื่องอุทธรณไปที่คณะกรรมการอุทธรณของกระทรวงของกรม เพราะฉะนั้นการอุทธรณครั้งนี้
ดําเนินการโดย 2 ทาง ระหวางที่คําสั่งอุทธรณยังไมถึงที่สิ้นสุดเราก็ดําเนินการตามขั้นตอนของ กกต.โดยมีการ
เลือกต้ังจนถึงวันที่ 16 ณ ขณะนั้นทานยังมีคุณสมบัติตามประกาศของ กกต.เพราะคําสั่งอุทธรณยังไมสิ้นสุด แต ณ 
ขณะนี้เม่ือวันที่ 28 มกราคม ไดมีคําสั่งทั้ง 2 คําสั่งเสร็จสิ้นเรียบรอยแลววาคําอุทธรณของทานไมเปนผล หมายความ
วาสิ่งที่นายทะเบียนออกคําสั่งมาชอบดวยกฎหมายมีอํานาจทางปกครองถูกตอง เพราะฉะน้ันสิ่งนี้เปนสิ่งที่ยืนยันวา
ทานไดขาดคุณสมบัติในการรับเลือกต้ัง ณ ขณะที่ทานหยั่งเสียงเลือกตั้งเสร็จและมีประกาศของ กกต.ในวันที่ 19 
ธันวาคมวาทานเปนผูไดรับคะแนนหย่ังเสียงสูงสุด แตอันนั้น กกต. ประกาศอยางไมเปนทางการ การประกาศอยาง
ไมเปนทางการเพื่อจะรอคําสั่งของการอุทธรณของทานทั้ง 2 หนวยงานนั้นใหเปนท่ีสิ้นสุดจึงมาถึง ณ ขณะนี้เราถึงได
ประกาศลงไปในเอกสารการประชุมในวันนี้วาตามคําสั่งนายทะเบียนทานไดขาดคุณสมบัติในการท่ีจะเปนกรรมการ
ดําเนินการ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองอยูกับที่ประชุมใหญวาทานจะทําอยางไรกันตอไป เพราะกรรมการหย่ังเสียงได
ดําเนินการหยั่งเสียงไปเรียบรอยแลวใน period ของการหยั่งเสียงทุกอยางเหมือนเดิม แตหลังจากหยั่งเสียงจนมาถึง 
ณ ขณะนี้ในวันประชุมใหญวันนี้คําสั่งนายทะเบียนมีผลแลวทางปกครองทานจะวาอยางไร อันนี้ก็แลวแตสมาชิกทาน
จะตองรวมกันพิจารณา 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 สังกัดคณะครุศาสตร ผมมีขอบังคับ 
ขอที่ 12(2)  ระเบียบขอบังคับของสหกรณบอกวาผูใดไมชําระหน้ีสหกรณติดตอกัน 3 งวดหรือสงรวม 6 งวดผูนั้น
ตองออกจากการเปนสมาชิก แตขอถามเจาหนาที่สหกรณหนอยครับเคยทวงถามพวกผมหรือเปลาวาผมตองใชเงิน
ตนเทาไหร ดอกเบ้ียเทาไหร ตอนน้ีผานมาแลว 15 เดือน ผม 21 คนไมเห็นโดนไลออกสักคนเลยมันถูกตองหรือเปลา
ครับ ตอไปขอที่ 2 อยากถามคุณวิวาหพรวามีคําสั่งที่ระบุชื่อของกระผมใหยุติบทบาทของกรรมการหรือเปลาครับ ถา
มีผมขอดูหนอยครับ แสดงเลยครับถามีวามีชื่อผมหรือเปลาครับ แลวอยูดีๆคุณมาบอกวาผมขาดคุณสมบัติแลวมา
บอกวา มีไหมครับขอดูหนอยครับ ชื่อผม ถามีผมจะเดินไปเอาเลยครับ อยาโมเมผมมาก ผมเพ่ิงเขามาเลนผมไมได
เปนกรรมการปที่แลวผมยังอยูบานอยูเลย และผมมาสมัครใหมอยูดีๆ ชื่อผมข้ึนเฉย เอาใหมันตรงๆ หนอยนะครับถา
เกิดผมมาเลนกรรมการโอเคผมพักไป 1 ปผมไมไดมาเลนเลย อยูดีๆ ผมมาเลน อยูดีๆมาหาวาผมอยางนั้นอยางนี้
ตลอดเวลา ถาเกิดพูดจริงๆ เลยนะถาคดีทุกคดีถาผมโกงแมแตบาทเดียวขอใหครอบครัวผมฉิบหายวายวอดเลย แต
ถาผมไมโกงใหคนท่ีดาผมใหชิบหายวายวอดเลยเอาไหมแบบนี้ เออ แมแตบาทเดียวถาผมไมทุจริตในคดีตางๆ ขอแชง
มันเลย  
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 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ในคําสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณสั่งมาเมื่อ 9 พฤศจิกายน 65 สั่งมาท่ีสหกรณ ถาเกิดทานจะดูคําสั่งที่มาที่สหกรณวามีกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 9(7) ของกฎกระทรวง ขออนุญาตกอนเมื่อกี้ที่ทานพูดกันวากรรมการทั้ง 5 คนที่
คณะกรรมการมีหนังสือแจงใหหยุดปฏิบัติหนาที่แลวพนจากตําแหนงเขาไมไดเปนหนี้ของเงินกู เมื่อกี้ประธานพูดแลว
แลวประธานหย่ังเสียงก็ไดแจงทานแลววากรรมการทั้ง 5 ทานไมไดผิดสัญญาในเรื่องของการใหเงินกูถึงไมมีที่บอกวา
ทานบอกวาทําไมไมมีหนังสือ ทวงจากสหกรณเพราะทานไมไดผิดสัญญาเงินกูไงคะถึงไมไดมีหนังสือติดตามหนี้ แต
คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่สั่งมาที่สหกรณเพราะวาทานผิดกฎกระทรวงในขอ 9(7) ทานลองเปดกฎกระทรวง
วาขอ 9(7) กฎกระทรวงถามวาอยางไร วันนี้ในฐานะเจาหนาที่ในหนังสือของนายทะเบียนสหกรณบอกแลววาขอ 
9(7) เปนหน้ีทุกประเภทไมไดบอกวาเปนหนี้เงินกู หนี้ตามคําพิพากษาก็คือหนี้ตัวหนึ่งซึ่งตรงนี้เปนขอวินิจฉัยของนาย
ทะเบียนสหกรณวาทานมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 9(7) ฉะนั้นในเรื่องของเม่ือกี้ที่ทานประธานบอกแลววา 
ทานไมมีการทุเลาอยางนั้นแสดงวาชวงนั้นหนังสือของนายทะเบียนสหกรณถามมาแลวกอนที่จะออกคําสั่งถามวา
สมาชิกทั้ง 21 คนที่มีคําพิพากษาของศาลในคดีของนพเกาฯ ไดมีการอุทธรณหรือมีการทุเลาคําอุทธรณไหม ปรากฏ
ทางสหกรณตอบไปแลววาไมมี อยางนั้นนายทะเบียนถึงไดสั่งมาที่สหกรณเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนเม่ือกี้ที่บอก ให
สหกรณดําเนินการตามกฎกระทรวงภายใน 7 วัน คณะกรรมการถาจําไมผิดทางสหกรณไดรับหนังสือประมาณวันที่ 
30 กันยายน ที่จําไดที่ประธานแจงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดคําสั่งของนายทะเบียนวันที่ 30 กันยายน แลวเม่ือกี้ที่
แจงวันท่ี 3 ที่มีมติคณะกรรมการใชไหมคะ ใหสหกรณ ที่ทานอานเมื่อกี้ใหกรรมการทั้ง 5 ทานหยุดปฏิบัติหนาที่และ
พนจากตําแหนงทันที อันนั้นคือคําสั่งของนายทะเบียนอันนี้ที่เขาพูดกันเมื่อกี้ทั้งทานประธานในท่ีประชุมวันนี้แล วก็
ประธานหยั่งเสียงเขาแจงทานแลวแตทานอาจจะฟงไมชัด ก็คือขอยืนยันวานายทะเบียนสั่งมาท่ีสหกรณ ถาทานจะดู
ทานสามารถดูไดที่สหกรณไดวานายทะเบียนสั่งมามีชื่อทานไหม ตองมีชื่อทานอยูแลวเพราะเขาตรวจสอบคุณสมบัติ
แลววามีรายชื่อทั้ง 5 ทานจะอานใหฟงก็ไดนะคะ 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 อานเลยครับ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ในหนังสือ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เปนหนังสือดวนที่สุดที่ทางนายทะเบียนสหกรณไดสั่งมาก็คือบอกวาเนื่องจากวาไดมีหนังสือ
รายงานผลการปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนของคําสั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 65 ซึ่งสหกรณไดแจงวาปจจุบันยังไมได
ดําเนินการแจงใหกรรมการจํานวน 5 รายไดแก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย  2.นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย  
3.นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล 4. นายณรงค เพชรสุก และ 5.นายสําลี เหลาชัย พนจากตําแหนงจนกวาจะมีผล
การพิจารณาอุทธรณของคําสั่งนายทะเบียนดังกลาว อันนั้นคือคําสั่งที่มาจากนายทะเบียนซึ่งตรงนี้ทางนายทะเบียน
ไดแจงใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรองใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันไดรับ
หนังสือและใหรายงานผลการดําเนินการใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 5 วันนับแตวันสิ้นสุดกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว อันนี้คือคําสั่งของนายทะเบียนที่ใหสหกรณดําเนินการและทั้งนี้หากสหกรณจะประสงคอุทธรณหรือโตแยง
คําสั่งก็มีสิทธิ์ใหดําเนินการโตแยงคําสั่งตอนายทะเบียนสหกรณไดภายใน 15 วัน อันนี้ก็คือเปนคําสั่งทางปกครองที่
ประธานแจงใหทานแลวหลังจากนั้นอยางท่ีบอกมาในวันที่ 30 เขารับหนังสือวันที่ 3 ตุลาคม สหกรณไดมีการประชุม
กรรมการแลวถึงไดมีคณะกรรมการในที่ประชุมวันนั้นรับทราบแลวก็ใหกรรมการหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจาก
ตําแหนง อันนั้นทานก็ตองไปดูคําสั่งที่เขาแจงไปท่ีทานแตละทานวาเขาใหพนจากคําสั่งแล วก็ใหหยุดปฏิบัติหนาที่
นับตั้งแตเมื่อไหร อันนั้นทางเจาหนาที่เองก็ไมมีหนังสือทานคงไดรับหนังสือแลวละเพราะทานถึงไดอุทธรณกันเปน
รายบุคคลไปที่นายทะเบียนสหกรณแลวสหกรณเองก็ไดอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณเชนเดียวกัน แลวก็
อุทธรณไปที่คณะกรรมการพัฒนาขออุทธรณดวยซึ่งอุทธรณไป 2 แหง หลังจากนั้นคําอุทธรณทางนายทะเบียนก็ 
ไมยกอุทธรณแลวก็คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็แจงมาวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมมีหนาที่และไมมี
อํานาจที่จะพิจารณาคําสั่งของนายทะเบียนนอกจากนายทะเบียนคนเดียวซึ่งนายทะเบียนก็ไมทุเลาแล วก็ไมยก
อุทธรณให  
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 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขออนุญาตท่ีอาจารยชาญวิทย
ถามวาคําสั่งนายทะเบียนที่มีชื่อนายชาญวิทยอยูดวยมีไหม ตรงนี้ที่เขาถามเมื่อกี้นี้ของนายชาญวิทย อุปยโส มีไหม 
คณะกรรมการหยั่งเสียงยังเอามาวาเขาผิดคุณสมบัติดวย 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 เมื่อกี้ท่ีอาน 

ใหฟงก็คือนายทะเบียนส่ังมาใหสหกรณแกไขขอบกพรองใหเปนไปตามกฎกระทรวงวามีกรรมการของสหกรณแหงนี้
มี 5 ทานที่มีคุณสมบัติตามขอ 9(7) เปนขอหามคะ ขอ 9(7) ก็คือเปนกรรมการที่เปนหรือทําหนาที่ของสหกรณโดย
ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา 2 ปบัญชีกอนวันที่ไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการหรือขณะดํารงตําแหนงนั้น อันนี้คือกฎกระทรวงขอ 9(7)   

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 กฎกระทรวงนี้ออกมาทีหลังที่
เกิดเหตุ มันยอนไปคุมครองดวยใชหรือไมซึ่งการออกกฎหมายมันตองเดินหนา ขอถามทานผูแทนกรม 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  ขอนี้ก็คือ
นายทะเบียนวินิจฉัยมาแลววาทั้ง 5 ทาน 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ก็อางไปโนนเลย ตอนน้ีทาน
วินิจฉัยไมไดถูกตองไหม 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ตัวหนูไมใช
นายทะเบียนอยูแลวคะ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 แตทําตัวเหมือน  

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  เมื่อ 
นายทะเบียนมีคําสั่ง อาวก็บอกใหหนูตอบและบอกวาหนูทําตัวเหมือนไดอยางไรคะ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ก็ทําเหมือนเลย ตอบไปๆ ผม
ถึงถามไงวา 
 ประธานฯ สมาชิกครับกรุณาใหเกียรติผูแทนกรมดวยครับ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ครับขออนุญาต ผมถึงถามไงวา
กฎกระทรวงออกมาเดินหนาหรือยอนหลังไปเอาผิดคนกอน ซึ่งเมื่อ 2 ปที่แลวป 64 วินิจฉัยมาวาไมผิดและเม่ือศาล
ตัดสินมาสินทรัพยที่เรียกรองยังไมคุม ทานก็อุทธรณพวกผมก็อุทธรณแตขณะที่กําลังยื่นอุทธรณนั้นเปนชวงโควิด 
และปาเทพผมเสียไปคนก็ตองเอาภรรยาขึ้นมาไปเปนลูกหนี้รวม ผมถึงถามวากฎกระทรวงท่ีออกมามันไปเอาผิดป
กอนน้ันใชหรือไม ทานอยาตอบนะวานายทะเบียนวินิจฉัย 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ถาอยางนั้น
หนูคงไมตองตอบเนอะ เพราะทานวินิจฉัยเองแลว ก็คงไมตองตอบ 

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ผมถามวามันยอนไปเอาผิดป 
64 63 61 ใชไหม 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ก็คือถามา
ถกกันตอนนี้ก็ไมจบ หนูมองวาถาเมื่อทานไดรับคําสั่งแลวทานก็ดําเนินการแลวทานขอการทุเลาก็ไมไดรับทุเลา การ
ขออุทธรณก็ไมไดรับการอุทธรณ ก็มีอยางเดียวคะเพราะคําสั่งนายทะเบียนอันนี้เปนคําสั่งทางปกครองมีอยูทางเดียว
ก็คือทานฟองศาลปกครอง 
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 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คือขออนุญาตทานผูแทนกรมคือ
กรณีการทักทวงเรื่องคุณสมบัติมันไมใชเกิดขึ้นปนี้ ปนี้เปนอีกครั้งหนึ่งที่มีการรอง ปที่แลวก็มีผูรองมีผูรองไปวา
กรรมการท่ีสมัครปที่แลวขาดคุณสมบัติแตนายทะเบียนพิจารณามาแลวและมีหนังสือกลับมาวาทานไมไดขาด
คุณสมบัติ ผมนี่แหละไปถามกรมวาทําไมเม่ือปที่แลวทานออกหนังสือโดยระบุวาผูสมัครไมไดขาดคุณสมบัติแตมาปนี้
ที่มีการดําเนินการเร่ืองใหนายทะเบียนออกคําสั่ง เนื่องจากมีผูไปรองวาทานผิดขอ 9(7) ปที่แลวเขาไมไดรอง 9(7) 

แตปนี้มีผูรองอันนี้นาจะเปนที่เขาใจกันวากรณีที่มีความผิด ถามันไมมีคนรองนายทะเบียนก็ไมไดออกคําสั่ง แตเมื่อมี
คนรองไปเร่ืองนี้ระบุชัดวาผูสมัครขาดคุณสมบัติ 9(7) นายทะเบียนก็ตองไปดําเนินการตามคํารองและพิจารณาตาม
อํานาจของนายทะเบียน ซ่ึงนายทะเบียนก็ออกคําสั่งมาแลววาทานผิด 9(7) เนื่องจากมีคําสั่งศาลชั้นตนวาทาน
จะตองชําระและปนี้มีการบังคับคดี เมื่อมีการบังคับคดีนายทะเบียนจึงออกคําสั่งนี้ตรงไปที่ 9(7) ของกฎกระทรวงอัน
นี้ก็คือเปนที่มาวาทําไมนายทะเบียนออกคําสั่งใหทานตองขาดคุณสมบัติ คือถาไมมีคนรองมันก็ไมเกิดตรงนี้ครับอันนี้
แจงใหทานทราบ เพราะมีคนรองนายทะเบียนก็ตองทําหนาที่ถาไมทําหนาที่ทานก็มีความผิดดวย อันนี้ก็ขอชี้แจง 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 คุณวิวาหพรครับเมื่อกี้อานมา 5 คนไม
มีชื่อผม ชวยดูชื่อผมหนอยครับ ผมก็ยังของใจอยู 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  ก็ในคําสั่ง
นายทะเบียนที่อานเม่ือกี้ไมมีชื่อทาน 

 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ไมมีชื่อผมแลวทําไมผมผิดดวยครับ 

 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 อาวหนูจะ
ทราบไดอยางไร  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 อยางนั้นผมตอบ 

 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ใสชื่อผมแบบนี้เสียชื่อนะครับ  

 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ ป 2566 จริงๆ ผมไปถามใหทานดวย ผมไป
คัดคานหลายเรื่องที่ทางกรมพิจารณา เรื่องหน่ึงที่กรมบอกวาในเมื่อทานรูวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทานยังดําเนินการ
ตอไดอยางไร อันนี้มีคําถามมาถึงผม 2.มีหนังสือรองเรียนจากสมาชิกวาใหผมตรวจสอบเรื่อง 9(7) ซึ่งมันก็ไมใชหนาที่
ของ กกต.มันตองรอคําสั่งของนายทะเบียน กกต.ไมไดมีอํานาจถึงขนาดนั้น ผมไมไดทํา เขาก็ยังถามผมวาในเมื่อผมรู
วาทานขาดคุณสมบัติ 9(7)  ทําไมยังดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งตอ แตสิ่งที่ผมไดรับจากทานประธานรักษาการก็คือ
การแจงผลทุกอยางแจงไปที่ กกต.แตในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกวาทายจดหมายบอกวาทั้งนี้ผูที่ไดรับความเสียหาย
มีสิทธิ์ในการอุทธรณ เพราะฉะนั้นผมก็บอกวาในเมื่อการอุทธรณยังไมสิ้นสุด กกต.ก็ทําอะไรไมไดเพราะทานยังมีสิทธิ์
เต็มที่จนกวาคําอุทธรณจะส้ินสุด อันนี้ผมไปถามมาแลวและผมก็ถามวาทําไม 5 คนไมมีชื่ออาจารยชาญวิทย เขาก็
บอกวาที่สั่ง 5 คนเพราะวา 5 คนน้ันมีตําแหนงและมีหนาที่อยูในสหกรณ เพราะฉะนั้นเขาส่ังตามที่มีหนาที่ สวน
อาจารยชาญวิทยเปนผูสมัครโดยมีคําสั่งทางศาลเดียวกันอันนี้คือคดีเดียวกันตอเนื่องกัน อันนี้คือขอชี้แจงนะครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมวาวาระนี้เปนวาระหยั่งเสียงเลือกตั้ง  
คุณหมอเชิญลงจากเวทีไดไหมครับ เพราะวาเปนตามวาระคณะกรรมการเปนคณะกรรมการเหมือนกันเทากันไม
เปนไร เชิญทานลงกอนครับเดี๋ยวจะคุยกับคณะกรรมการหยั่งเสียง เชิญ 

 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ไมไดนะครับ ทานพูดอยางนั้นไมถูก
นะครับ ทุกปที่ผานมาเราก็ดําเนินการอยางนี้ทานไมไดลงจากเวที เพราะเวลาเราจะขอมติประธาน กกต.ขอมติไมได
นะครับตองเปนประธานขอมตินะครับ 
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 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ขออนุญาตครับผมอุดม โชคศิริ ขออนุญาต
ประธานหย่ังเสียง ทานรูไหมวาทานไดรับมติจากที่ประชุมใหญซึ่งถือเปนกฎหมายลําดับที่ 1 คือ พรบ.กฎหมายที่
ควบคุมสหกรณ ลําดับที่ 2 คําแนะนําของกรม นายทะเบียนหรือกรมตรวจ ลําดับที่ 3 เปนขอบังคับ ลําดับที่ 4 เปน
ระเบียบ ลําดับที่ 5 เปนมติที่ประชุมซึ่งเจาของกิจการที่นั่งกับผมอยูนี้เขาเปนเจาของกิจการเขาเลือกทานเขามาเพ่ือ
ตองการหากรรมการท่ีดีที่สุดเขามาบริหารงาน 40,000 ลานบาทของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ซึ่งเปน ranking 

อันดับ 6 ระดับประเทศใน 1,300 กวาแหงในประเภทออมทรัพย เพราะฉะน้ันทานไดดาบอาญาสิทธิ์ในนามของ
คณะกรรมการทานมีศักดิ์ศรีเทากัน เพราะฉะน้ันวาระนี้เปนวาระในรายงานการประชุมเปนวาระของทาน ขอเชิญ
หมอตุลยครับ เราจะไดถกกันเรื่องวาระนี้ 
 ประธานฯ ฟงผมกอนอยางไรก็ตามผมเปนประธานในที่ประชุม ผมจะแจงวาวันนี้ในชวงเวลาน้ี
ประธาน กกต. มีหนาที่ที่จะแจงแตผูที่ดําเนินการการเลือกตั้งก็ยังตองเปนผม ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งไมมีหนาที่ใน
การจัดการเลือกต้ังในวันนี้ตองทําความเขาใจกอนนะครับ ประธานหย่ังเสียงเลือกตั้งที่ทานเลือกตั้งเมื่อปที่แลวมี
หนาที่ในการหยั่งเสียงเลือกต้ัง การดําเนินการทุกอยางในที่ประชุมวันนี้ผมเปนผูดําเนินการเปนประธานในที่ประชุม 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมวาทานเขาใจผิดแลวละ 
 ประธานฯ คือขอใหมีเหตุผลกันหนอยนะครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ไมใช ผมพูดถึงตามระเบียบวาระ ไมอยางนั้น
ผมจะเขาเรื่องเลยนะถาทานไมลงก็ไมเปนไร ผมพูดดวยในหลักการของสหกรณผมเขาเรื่องเลยนะ พ่ีธํารงคครับพ่ีเปน
ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งที่เม่ือก้ีผมพูดมาวา.. 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ผมเขาใจทุกอยางเพราะผมเปน 
กกต.มา.. 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 คือมติที่ประชุมมอบใหทานเปนประธานหยั่ง
เสียงหรือ กกต.ถาเปรียบเทียบทานมีอํานาจลําดับรับผิดชอบเร่ืองการหย่ังเสียงเพ่ือสรรหากรรมการท่ีดีที่สุด 1.

กําหนดการ 22 ขอตามระบบของกิจกรรมของทานออกมา เชน เปดรับสมัครไปจนถึงตรวจคุณสมบัติตั้งแตเดือน
สิงหาคมหรืออะไรก็ตาม 65  มาจนถึงข้ันตอนสุดทาย 1 2 3 4 5 ทานทําไดหมดมันเปนไปตามกลไกสหกรณ ซึ่งตาม
กลไกสหกรณมันจะตองเดินแบบนั้น เรียนสมาชิกครับวันนี้ผมพูดเลยวาวันนี้ทานตองแยกแลววาระหวาง.. 
 ประธานฯ คุณอุดมครับการหยั่งเสียงเลือกตั้งจบสิ้นหรือยังครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มันยังไมจบแตบทบาทของเขากําลังจะจบ ที่
ผมกําลังจะพูดทานฟงผมกอนทานตองฟงผมใหเขาใจกอนทานอยาเพ่ิงแยง เวลาทานพูดผมยังไมแยงทานเลย ฟงผม
ใหจบกอนผมกําลังดําเนินการใหเขามีประสบการณ ทานมีความใจกลาในการเปนประธานหยั่งเสียงที่ผมเลือกเขาไป
แลวผมผิดหวังไหม เดี๋ยวคอยดูวาสมาชิกจะผิดหวังอยางไร ทานอยาเพ่ิงแยงผม เพราะฉะน้ันวาระนี้ผมขอพูดกอน 
ตอเลยนะ เพาะวายังไมใหพูดผมพูดกอน เมื่อเขาเลือกทานขึ้นมาทํางานทานก็ทําตามรูปแบบของกิจกรรม เชน รับ
สมัคร ผาน ตรวจคุณสมบัติ ผานเรียบรอย ผูสมัครหาเสียงหรืออะไรก็ตามข้ันตอนมาหมดทุกอยางเหลือขั้นตอนเดียว
คือตรวจทานคุณสมบัติอะไรผานทุกอยางไดรับคะแนนเสียงสูงสุด ไมมีใครทักทวง 1 สิทธิ์ 1 เสียงของสมาชิกไดมา
ดวยความยุติธรรม ตรงนี้เดี๋ยวคอยถามวาเขาทําอยางไร ใชกฎกติกาอะไรก็ตามสงไมสุดทายคือเม่ือไดคะแนนสูงสุด 
ไมสุดทายของทานทําตามกลไกของสหกรณที่ผมพูดสงใหมติที่ประชุมเจาของกิจการพิจารณาเทานั้น เขาจะรับรอง
หรือไมรับรองทานก็หมดอํานาจหนาที่แลวทานไมผิดดวย ตรงนี้ที่ผมจะเรียนใหทานทราบแตทานกลับมาวินิจฉัยตรง
นี้เพ่ืออะไรหรือวาทานผมตั้งขอสังเกตวาแมกระท่ังทานหรือใครก็ตามตกเปนเคร่ืองมือของกลุมบุคคลใดก็ตาม ผม
บอกใหนี่คือความเสียหายของสหกรณจุฬาฯ เปนมาหลายปตลอด 10 ปมา ผมบอกเสียหายเยอะแมกระท่ังสินทรัพย
เราลดลง ผมบอกใหทานตองสงรายงานตัวนี้วันนี้เ พ่ือโหวตรับรองหรือไมรับรองแลวทานหมดหนาที่ของทาน นี่คือ
คําถามของผม 
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 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566  ขออนุญาตเมื่อทานพูดถึง
กระบวนการสหกรณ นายทะเบียนไมอยูในกระบวนการสหกรณ นายทะเบียนไมมีอํานาจ คําสั่งทางปกครองไมมี
อํานาจ ถาอยางนั้นเราทําอยางไร เราไมเคารพคําสั่งนายทะเบียน เราไมเคารพคําสั่งทางปกครองแล วเราจะ 
ทําอยางไร ทานคิดวานายทะเบียนมีอํานาจในการสั่งการไหม คําสั่งทางปกครองมีอํานาจไหมผมถามทานแคนี้กอน 
เอาคําถามน้ีกอนในเม่ือผมถามทาน ทานถามผม ผมก็ถามทาน 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมตอบเลยวามี แตยังไมถึงข้ันตอนของเขา 
ผมบอกแลววาเมื่อก้ีนี้กลไกสหกรณหนาที่ของทานทําตามกลไกสหกรณ คดีตองแยกแยะวาคนที่มีคดีตองไปตกลงกัน
ที่ศาล ณ วันนี้ ศาลจะตัดสินอยางไรเดี๋ยวเขาไปสูคดีกันเอง แต ณ วันนี้ทานตองทําตามที่วาหมดหนาที่ของทานก็คือ
ทานสงชื่อผูที่ไดใหมติที่ประชุมตัดสินวาเขาจะไดบริหารงาน รับรองหรือไมรับรอง หนาที่ทานมีแคนี้ผมกําลังจะเรียน
ใหทานทราบวานี่คือทานเดินตามกลไกสหกรณ แตคดีนี้มันไมใชกลไกสหกรณแลว 
 ประธานฯ คุณอุดมครับคุณจบการอภิปรายแลวหนาที่ผมจะตองดําเนินการแลว 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ขอใหเขาลงจากเวที หมดวาระนี้แลวใชไหมครับ  

 ประธานฯ ผมวินิจฉัยแลว ผมถามประธาน กกต.บอกบัดนี้การหยั่งเสียงเลือกตั้งเสร็จสิ้นหรือยังครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มันจะเสร็จสิ้นเมื่อประธานหยั่งเสียงเซ็น
รับรองหรือไมรับรองวาบุคคลที่สมาชิกจะโหวตแลววาคนที่ไดมาคนนี้ไดหรือไมไดมันอยูที่มติที่ประชุมเมื่อกี้ผมพูด
แลววามันเปนกฎหมาย 

 ประธานฯ คุณอานเอกสารประกอบการประชุมหรือยัง 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 อานแลวครับ  

 ประธานฯ คุณอาน 285 ขอวินิจฉัยของคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ก็ผมบอกแลววาผมอานแลวคําวินิจฉัยของ
ประธานหย่ังเสียงมาทีหลังกอนท่ีเขาจะดําเนินการ คือกลไกสหกรณยังไงคุณเขาใจกลไกสหกรณไหมวารับสมัคร
เรียบรอย ตรวจคุณสมบัติเขาผานแลวและทีนี้หนังสือของคุณมาประมาณวันที่ 6 ตุลาคม แสดงวาเขากําลังจะสิ้นสุด
การหาเสียงซึ่งไมสุดทายเขาจะตองสงตัวนั้นแตมาวินิจฉัยตัวนี้กอน หนังสือคุณมาบอกใหเขาหยุดปฏิบัติหนาท่ีวันที่ 6 

ตุลาคมนะ 
 ประธานฯ นี่ไงตอนน้ีถึงเวลาที่ผมจะตองทําหนาที่แลว บัดนี้ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งไดแจง
ผลแลววาอาจารยบัญชาชนะการหย่ังเสียงในประธานกรรมการ อาจารยชาญวิทยชนะการหย่ังเสียงในตําแหนงรอง
ประธานกรรมการ นายณรงค เพชรสุก ชนะการหย่ังเสียงในตําแหนงเลขานุการ และนายสําลี เหลาชัย ชนะใน
ตําแหนงกรรมการเขต 5 ตอนน้ีถึงขั้นตอนที่วาผมในฐานะประธานในที่ประชุมผมจะตองเสนอช่ือ อันนี้ผมจะตอง 
protect บอกวา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานไมใชคนเสนอชื่อครับตองประธานหยั่ง
เสียงเปนคนเสนอชื่อ 

 ประธานฯ แตตอนน้ีการเสนอชื่อผมในฐานะประธานที่ประชุม ผมไมสามารถที่จะเสนอผูชนะ
การหยั่งเสียงเลือกต้ังใหกับที่ประชุมเพ่ือเลือกไดเพราะขาดคุณสมบัติ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานไมมีสิทธิ์ครับ ประธานหยั่งเสียงมีสิทธิ์
ครับ 
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 ประธานฯ สวนของอาจารยชาญวิทย อุปยโส ซับซอนเดี๋ยวจะถามอาจารยทีละขั้นทีละตอน
เพ่ือจะไดเกิดความชัดเจน บัดนี้ภารกิจของทานประธาน กกต.และคณะดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นลง
แลวคือไดแจงตอทานแลววาใครชนะการหย่ังเสียงเลือกตั้ง แตตอนน้ีการเลือกตั้งตอนน้ีอยูในที่ประชุมใหญการ
เลือกต้ังเปนหนาที่ของที่ประชุมใหญ หนาที่ของที่ประชุมใหญคนที่เปนประธานในที่ประชุมหนาที่คือผมปฏิบัติหนาที่
แทน ผมไมสามารถที่จะเสนอชื่อโดยเฉพาะเอาที่ชัดเจนก็คือทานที่ 1 ทานที่ 3 และทานที่ 4 ซึ่งขาดคุณสมบัติอยูมี
การตรวจสอบชัดเจน สวนของทานอาจารยชาญวิทยผมจะสอบถามทีละข้ันตอน   

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขออนุญาตครับคือน่ีหนังสือ
เลือกต้ังประกาศโดยคณะกรรมการและเขียนวาหนาที่และขอ 6 เขียนชัดเจนผมเกรงวาทานนําเสนอแบบน้ี ผมถึง
ถามทานวาผานกรรมการดําเนินการใชไหมวาระนี้ 5 คนนี้ ทานบอกวาทานเห็นจริงๆ แลวมารายการสุดทาย ทีนี้
เกรงวาก็เปนคนรูจักกันท้ังนั้น คุณธํารงค อาจารยวิเชียร คุณหมอก็รูจักกันแตเกรงวาอยางนี้ครับทานเขียนไวอํานาจ
หนาที่เบ็ดเสร็จเลยวามีอยู 7 ขอ จากการประกาศขอที่ 5 วินิจฉัยขอขัดแยงทานก็เขียนไวหมดแลว การประทวงอะไร
ทั้งหลายก็มีการประทวงที่ทานประชุมวันที่ 26 ธันวาคม ผมเลยไมแนใจวาที่นายทะเบียนทํามามันเกินวันเวลาที่ทาน
พิจารณาหรือไม ผมเกรงวาทานนําเสนอเหมือนจะผิดพลาดในเรื่องของทานเขียนหนาที่ของทานไววาขอที่ 6 

หลังจากสถิติควบคุมเรียบรอยแลว ขอ 5 วินิจฉัยทั้งหมดแลวอยูในวันเวลาแลว แตขอที่ 6 นํารายชื่อสมาชิกผูไดรับ
คะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการสูงสุดเสนอตอที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามขอบังคับแคนั้นคือหนาที่ของกรรมการ
หยั่งเสียง การถอดถอนเปนหนาที่ของนายทะเบียนเขา ถาวันนี้ 5 คนนั้นจะผิดก็เปนหนาที่ของนายทะเบียน คนไป
ฟองรองท่ีกรมก็ไปอีกแมกระทั่งสมาชิกที่ลาออกแลวยังไปที่กรมน้ีเลย 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ถูกตอง 
  นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 เดินไปเปนกลุมกัน ลาออกไป
แลวตรวจดวยสิวาเขาไมไดเปนสมาชิกไปรองเรียนเรื่องอยู ผมถึงบอกวาเอาชีวิตแลกกันไหม ดูขอที่ 6 ครับ กรรมการ
หยั่งเสียงครับถาทานนําเสนอวาคนที่ไดคะแนนสูงสุดจบหนาที่ของทานแลวที่ประชุมจะพิจารณาไปก็วาไปทานจบแค
นั้นแลว แตเผอิญทานมาเขียนแบบนี้ มันเปนขอมูลที่ประจักษขอเท็จจริง อันนี้ไมใชหนาที่ของกรรมการหยั่งเสียง ผม
นําเสนออยางนี้ครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 คืออยางนี้ครับขออนุญาตผมแนะนําอยางนี้ 
วันนี้ทานตองโหวตไมสุดทายและสงใหที่ประชุมตัดสินเรื่องของสมาชิก ผมกําลังเรียนวาตองแยกแยะกลไกสหกรณ
คือการเลือกต้ังคราวน้ีถาเขาโหวตไดหรือโหวตไมไดประธานหยั่งเสียงมีหนาที่เซ็นและไมผิดกลไกสหกรณไมผิด
กฎหมายเพราะทานไดรับมอบหมายจากมติที่ประชุมมาแลว แตถา ท้ัง 4 คน ทั้ง 5 คนไดรับมติวารับรองทานเขา
ปฏิบัติหนาที่ สวนเรื่องศาลหรือคดีใหทานไปจัดการของทานเอง อันนี้คือสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย ณ วันนี้  ขอบคุณ
ครับ  

 ประธานฯ อยางนี้นะครับผมไดชี้แจงแลววาการขาดคุณสมบัติมันเกิดข้ึนหลังจากการรับสมัคร
และหยั่งเสียง แตวา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ตอนน้ีทานไมมีหนาที่ 
 ประธานฯ กอนที่จะเลือกตั้ง การเลือกตั้งทําในท่ีประชุมใหญ ในที่ประชุมใหญประธาน กกต.
หรือประธานปฏิบัติหนาที่แทนประธานสหกรณ ผมถามคุณอุดมวาใครเปนประธานในที่ประชุม ประธาน กกต.หรือ
ผมครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานเปนประธานดําเนินการในที่ประชุมแต
เมื่อก้ีทานบอกวาจะเลือกท่ีประชุมนั่นคือความคิดของกรมของเจาหนาที่กรมที่คิด แตทานคิดไปวา.. 
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 ประธานฯ เดี๋ยวๆ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานฟงผมกอนผมกําลังอธิบายทานวาตอง
เลือกต้ังในท่ีประชุม ผมมีความคิดอยางนี้ครับในฐานะท่ีผมก็ผานการเลือกตั้งมาของ ชสอ.หรืออะไรก็ตาม สหกรณมี
วัฒนธรรมองคกรของเขาท่ีเขาจะทําอยางไรก็ไดแตกฎหมายบอกวาตองหากรรมการมาใหได 15 คนเทานั้น ทานเห็น
ไหมครับ ม.เกษตร กับ ม.เชียงใหม เขามีประธานดําเนินการไมตองเลือกอธิการเปนโดยตําแหนงนี่ก็คือรูปแบบของ
เขา แตของเรา… 

 ประธานฯ เดี๋ยวนะครับเอาขอบังคับสหกรณจุฬาฯ ครับ การเลือกตั้งทําท่ีไหนครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ที่ประชุมครับ 

 ประธานฯ ที่ประชุมใหญ ก็นี่ไงครับที่ประชุมใหญ  
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เราเลือกตั้งขางนอกแตมติตองรับรองใน 
ที่ประชุม  

 ประธานฯ ผมถามวาวันนี้ผูดําเนินการการประชุมคือประธานในที่ประชุมใชไหม ประธานใน 
ที่ประชุมจะตองเปนผูเสนอชื่อผูที่จะใหสมาชิกลงคะแนน ผมกําลังจะถาม.. 
 นายอุดม  โชคศิร ิเลขประจําตัวสมาชิก 384591 เมื่อกี้ผมบอกวามติที่ประชุมถือเปนกฎหมาย
สมาชิกทุกคนเปนเจาของ ในเม่ือเขาเลือกตั้งในเมื่อเขามีมติใหคุณธํารงคเปน กกต.หรือเปนประธานหยั่งเสียงมานั่น
คือคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกตั้งและผูประสานงานเทียบเทาคณะกรรมการ ถาเปนอนุผมจะไมเถียงทาน ทานตอง
เขาใจตรงน้ีดวย 

 ประธานฯ ที่ประชุมครับผมถามท่ีประชุมในขอบังคับการเลือกตั้งไมไดเกิดนอกหองประชุมนะ
ครับเกิดในท่ีประชุมใหญเทานั้นถูกตองไหมครับ  

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ถูก พูดตอ 

 ประธานฯ เพราะฉะนั้นเมื่อผมและที่ประชุมรับทราบชื่อผูที่ชนะ การหย่ังเสียงจํานวน 8 ทาน
ผมในฐานะประธานที่ประชุมมีหนาที่เสนอชื่อแต 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ไมใชๆ ประธานหยั่งเสียงเปน
คนนําเสนอ 

 ประธานฯ ทุกคนไดยินแลววาใครชนะการหย่ังเสียงแตคนที่จะนําเสนอเขาสูการเลือกตั้งคือ
ประธานในที่ประชุมคราวน้ี ผมจะถามวาถาประธานในที่ประชุมนําเสนอชื่อผูที่ขาดคุณสมบัติใหกับที่ประชุมใหญ
ลงคะแนนมันผิดหรือไม 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ไมใชหนาที่ที่ทานมาพิจารณา
ใครผิด นายทะเบียนเปนคน 

 ประธานฯ ไมใชนายทะเบียนเขาวินิจฉัยแลวและเขาแจงผมมาแลว 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ก็ตอนน้ี กกต.นําผูที่คะแนน
สูงสุด 

 ประธานฯ ตอนน้ีประธานรูอยูเต็มอกแลววาผูที่ชนะการหย่ังเสียงขาดคุณสมบัติ คุณลองเปน
ผมมาเปนประธานแลวคุณจะเสนอช่ือคนท่ีขาดคุณสมบัติใหเลือกเหรอ  

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ลงมาสิ ลงมา  
 ประธานฯ ไมตองลงครับ  
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 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ถึงไมไดมีอํานาจลงมาสิมา  
 ประธานฯ ไมใชผมถามคุณวาถาคุณเปนประธานคุณเสนอชื่อคนที่ขาดคุณสมบัติใหเลือกคุณ
ทําผิดหรือไม 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ผมทําตามประกาศของ กกต.
วานําเสนอผูที่คะแนนสูงสุดใหที่ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ ตอนน้ีคุณทําตาม กกต.หรือเปลาเอกสารในที่ประชุมนี่ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ก็ตอนน้ีถามวาทําไมมีขอมูล
อยางน้ีมาละครับ 5 คนที่มันผิดคุณสมบัติและถามวาศาลตัดสินเสร็จสิ้นหรือยัง และทานไปอุทธรณไหมทานก็
อุทธรณ 
 ประธานฯ อุทธรณแลวขอบรรเทาการทุเลาคดี 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ผมถามกอนวาทานอุทธรณวา
เรียกสินทรัพยผมไมพอใชหรือไม ผมจายแค 6 ลานบาทแตคุณฟองไป 600 กวาลาน ถามไหมถามตัวเองวาตอนน้ัน
ทานทําอะไร 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มันมีนัยยะครับสมาชิก วาระนี้มันมีนัยยะ 
งบ 1 ลานบาทที่ กกต.เอาไปคุณทํางานแคนี้เหรอ 1 ลานบาท  

 ประธานฯ ไมเก่ียวกันครับคุณอุดมประเด็นนี้ไมเก่ียวครับ ทานทําหนาที่ครบถวนแลวครับ 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ขออนุญาตครับทานประธาน ขอ 20 

การวินิจฉัยการเลือกตั้งผมจะอานเลยนะ กรณีมีความจําเปนในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ
หยั่งเสียงเลือกต้ังและเลือกต้ังผูประสานงานในคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและถือ
วินิจฉัยเปนที่สิ้นสุด ตอนนี้ผมยังไมเห็น กกต.พูดอะไรเลยครับเงียบเลย 

 ประธานฯ ใครบอกครับ กกต.เขาพูดแลวและอยูในเอกสารดวยแตคุณไมฟงจนประธานตอง
มา intervention  

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 คือตอนนี้ กกต.ยังทําไมเสร็จเลย เขา
ยังไมไดเสนอรายชื่อคนท่ีเลือกตั้งเลย 

 ประธานฯ คุณพูดเองนะเด๋ียวผมจะใหประธานพูดอีกครั้งหน่ึงและถาประธาน กกต.พูดเสร็จ
แลวคุณไมเคารพเขาผมตองวินิจฉัย 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 เดี๋ยวครับทานประธานทานอยาชี้หนา
สิครับ ทานอยาลุแกอํานาจนะครับ 

 ประธานฯ ไมผมไมไดลุแกอํานาจ จริงๆ แลวประธาน กกต.ไดอานขอวินิจฉัยขอ 285 แลว แต
ทานทักทวง เมื่อกี้ทานพูดเองบอกวาขอวินิจฉัยของประธาน กกต.เปนที่ชี้ขาด 

 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ตอไปผมจะถามวาวาระนี้ กกต.จะทํา
อยางไร ตอนน้ียังไมถึงทานประธานดําเนินการที่จะมาวินิจฉัยแทน กกต.ให กกต.เขาดําเนินการไปกอน เดี๋ยวถึงเวลา
ทานผมจะบอกวาโอเคนะครับ 

 ประธานฯ ผมจะบอกใหวาที่ผมตองมา intervention เพราะเม่ือกี้นี้ที่ประชุมแสดงทาทีไม
ยอมรับฟงผมก็เลยงงตกลงจะเอาอยางไรกันแน 
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 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ตอนน้ีนิ่งแลวครับทานประธานก็ตอง
นิ่งครับ เดี๋ยวให กกต.เขาเดินตอครับ 
 ประธานฯ ผมขออนุญาตทานประธาน กกต.ไดชวยโปรดอธิบายหนา 285 อีกครั้งหนึ่งครับ 
ขอบคุณครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 คุณธํารงคครับในฐานะทานประธานหยั่ง
เสียงทานยังไมหมดหนาที่ ทานตองโหวตรับรองหรือไมรับรองกอนและทานถึงจะหมดหนาที่ 1 ลานบาทที่สมาชิกมี
มติเงินของเขาจางทานมาทํางานตรงนี้ครับ วันนี้ตองเปนแบบนี้ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คืออยางนี้เอาแบบชัดๆ นะครับ 
กกต.ดําเนินการทุกขั้นตอนตามที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จสิ้นกระบวนการหย่ังเสียงเลือกตั้งแลวไดรายชื่อผูที่ไดรับ
คะแนนสูงสุด 8 ทาน เมื่อไดรับ 8 ทาน เมื่อมีคําสั่งนายทะเบียนวาทานขาดคุณสมบัติตามกฎกระทรวง 9(7) อันนี้
คําสั่งนายทะเบียนเปนคําสั่งทางปกครองซึ่งทานขาดคุณสมบัติ อันนี้ชัดเจนนะครับทานขาดคุณสมบัติเพราะฉะนั้น
จริงๆ กกต.อยากจะพูดตรงๆ วา ณ ขณะนี้เราเลือกมา 8 ทาน 4 ทานที่ไมมีปญหาเราควรจะใหที่ประชุมรับรองหรือ
เลือกต้ัง 4 ทานกอน แตกรรมการที่ไดรับคะแนนสูงสุดแตทานขาดคุณสมบัติทานไปตอไมได ผมถึงถามทานวาคําสั่ง
นายทะเบียนเปนคําสั่งทางปกครองและมีอํานาจไหม นี่ผมถึงถามทานถาไมมีอํานาจทานประธานรักษาการจะตอง
เปนประธานรักษาการทําไม คนที่ข้ึนมานั่งบนเวทีนี้ขึ้นมาโดยคําสั่งนายทะเบียนทั้งสิ้นถูกตองไหมครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตวัสมาชิก 384591 ไมถูกครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ถาคําสั่งนายทะเบียนไมถูกตอง
จะตองแตงตั้งรักษาการประธาน เลขา รองประธานเพื่ออะไรครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มันยังไมจบไง มันจะถูกไดอยางไรวันนี้มันยัง
ไมจบ วันนี้ถาไมโหวตทั้งหมดถามีการเลือกตั้งใหมทานจะตองหาเงิน 1 ลานบาทมาใหไดโทษฐานที่ทานทํางานไม
สําเร็จ 1 ลานบาทนะ 
 ประธานฯ ประธาน กกต.ไมจําเปนครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 คําสั่งที่ถึงที่สุดคือศาลนะครับ ผมฟองศาล
ปกครองไว เพราะฉะนั้นคุณจะตองรอรับคําสั่งศาล ไมใชวาคําวินิจฉัยของกรมสงเสริมหรือนายทะเบียนถึงที่สุด ผม
วาไมถูกตอง 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คืออยางนี้นะครับ.. 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ตัวทานก็มีหนาที่รายงานในที่ประชุม
พิจารณานะครับวาจะดําเนินการอยางไรตอ ไมใชทานมาตัดสิทธิ์อะไรตอนน้ี หนาที่ที่จะตัดสิทธิ์เปนหนาที่ของนาย
ทะเบียนจะสั่งมาในภายหลังก็วาประเด็นนั้นไปจะไดมีการตอสูเปนลายลักษณอักษร ขอบคุณครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 วันนี้ทานตองสง 8 ตําแหนงนี้ใหสมาชิก
โหวตสวนเขาจะได ไมได ทานหมดหนาที่ ถาเขาไมไดก็ไมเปนไรเขาก็ยอมรับความจริง วันนี้ตองโหวตที่สมาชิกอยูที่
ประชุมวันนี้เขาเลือกมาดวยความบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นอยามีนัยยะ ทานโหวตเลยตําแหนงนี้รับรองหรือไมรับรอง เรา
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เราพอใจและเรายินยอมดวย 
 ประธานฯ ผมถามครับใครนะที่พูดบอกวาคําวินิจฉัยของประธาน กกต.และคณะกรรมการ
ดําเนินการหยั่งเสียงเปนที่สุด 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ผมพูดเองครับ แตตอนน้ี… 
 ประธานฯ นี่ไงพวกคุณประธานเขาวินิจฉัยแลวพวกคุณยังไมยอมรับเลย 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 วินิจฉัยคืออะไรครับ บอกเลยครับขอ 
1 คืออะไร ขอ 2 คืออะไรเปนขอๆ 
 ประธานฯ กรุณาอานหนา 285 ครับ    
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 อยาครับ ผมถามทานประธาน กกต.  
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 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คือที่วินิจฉัยไปผมก็บอกทานแลววา
เมื่อหย่ังเสียงเลือกตั้งมาท้ัง 8 ตําแหนง มี 4 ตําแหนงที่มาโดยถูกตอง แต 4 ตําแหนงมีคําสั่งนายทะเบียนวาทานขาด
คุณสมบัติและทานจะใหทําอยางไรในเม่ือทานขาดคุณสมบัติ… 
 นายลับแล  ณ บางชาง เลขประจําตัวสมาชิก 380390 ไมๆ ทานตั้งประเด็นเลยวาทานจะทํา
อยางไร 4 ตําแหนงที่ทานบอกวาขาดคุณสมบัติ ทานจะใหสมาชิกทําอะไรกับคนที่คุณสมบัติครบจะใหทําอะไร อันนี้
คือหนาท่ีของทานหรือจะใหมติทั้ง 8 คนใหสมาชิกรับรองน่ันก็เรื่องของทาน คือทานบอกวาจะทําอยางไรเมื่อกรมฯ
ตอบมาอยางนี้ทานจะมาถามสมาชิกตอทําไมละครับ ทานมีหนาที่วินิจฉัยเสร็จเรียบรอยแลวทานก็มาเสนอเลยเด๋ียว
สมาชิกเขาจะตอบเอง 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 โอเค อยางนั้นผมขออนุญาต 
ที่ประชุมเสนอผูที่มีคุณสมบัติครบถวนจํานวน 4 ตําแหนงกอนนะครับ เดี๋ยว 4 ตําแหนงที่มีปญหาเด๋ียวเรามาวากัน
วาเราจะหาทางออกกับ 4 ตําแหนงนั้นอยางไร เพราะฉะน้ันผมขออนุญาตเสนอ 4 ตําแหนงที่ไมมีปญหา อันนี้คือคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ที่ณรงคบอกวาใชสิทธิ์ที่ยังฟอง
ศาลปกครองยังไมเสร็จส้ินจะเอาตรงนี้ตัดสินไดอยางไร 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คืออยางนี้อาจารยคําสั่งอุทธรณทั้ง 
2 ที่ที่ทานอุทธรณ ทั้ง 2 ที่ที่ทานอุทธรณไปไมเปนผล นายทะเบียนยืนยัน 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ไมใช รองศาลปกครอง 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 เขาใจผมเขาใจคําที่ทานวารอง 
ศาลปกครองทานตองรอคําสั่งศาลปกครองและทานมั่นใจไหมวามันเปนบวกหรือมันเปนลบ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 เราก็เลือกตั้งไป 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ก็ถูก ถึงเวลาน้ันก็ตองแกไขตาม
คําสั่งศาลปกครองไมใชตอนน้ี แตตอนน้ีมันเปนวันประชุม 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 หนาที่ของทานคือนําเสนอผูมี
คะแนนสูงสุด 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ถูก ก็วันนี้ผมมีหนาที่นําเสนอนี่ไง
นําเสนอเพ่ือความถูกตองของวันนี้แตวันขางหนาศาลปกครองทานวาอยางไรอันนั้นไปวากัน เพราะผมก็ไปถามนาย
ทะเบียนวาถาสมมุติ.. 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ทานก็เสนอ 8 คนเสนอไปเลย
คนที่คะแนนสูงสุด ทานไมมีสิทธิ์ไปวินิจฉัยแลวนี่ก็ไมไดทักทวง เมื่อกี้หมอตุลย.. 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 เมื่อกี้ทานเพ่ิงพูดเองวา
คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งมีอํานาจในการวินิจฉัย และทานมาบอกตอนนี้วาผมไมมีอํานาจอีกแลว 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ไมใช สรุปทานเขียนไวกรณีมี
การเลือกตั้งที่ผิดขอบังคับท่ีทานเขียนประกาศไว ถาผิดทานวินิจฉัย  
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานตรวจคุณสมบัติเขาผานแลวนะ ทานจะ
ไมโหวตตําแหนงเหรอ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 เกิดเรื่องเลือกตั้งในจุฬาฯ เรา
ทานตองวินิจฉัย   
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 อันนี้เปนจดหมาย.. 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 มันมาทีหลัง ทานตรวจคุณสมบัติเขาผาน
แลว ถาทานตรวจคุณสมบัติแตแรกเขาไมผานเขาก็ไมลงเลือกตั้ง  
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 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คุณไมไดฟงเหรอวา period ของ
การหย่ังเสียงทานไมไดขาดคุณสมบัติเพราะคําอุทธรณยังไมเปนที่สิ้นสุด เพราะฉะน้ัน ณ ขณะน้ันทานยังไมไดขาด
คุณสมบัติ ผมก็ประกาศอยางไมเปนทางการไว 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 หนังสือรองเรียนจากไหนครับ  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คําสั่งนายทะเบียนมาวาทาน
อุทธรณไมเปนผลทานเลยตองเปนผูขาดคุณสมบัติ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ไมใช ผมถามวาหนังสือ
รองเรียนมาวันไหน หนังสือรองเรียนตรงนั้นใครรองเรียนขาดคุณสมบัติ หนังสือของใครครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพฯ 
อันนี้เปนขอหารือและก็มีการแจงวามติกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับการเลือกตั้งสหกรณกรรมการดําเนินการ
สหกรณ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 แตทานเขียนในเอกสารของ
ทานอยางนี้มันมัดทานตองทําตามนี้ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 อาจารยอธิรัตนครับผมขอเวลานิดนึง วันนี้
ถาทานไมโหวตเราจะเรียกเงินคืนจากทาน 1 ลานบาท ถือวาทานทํางานไมสําเร็จที่ใหไป 1 ลานบาท ยังไมจบ
ขั้นตอน ทานตองชดใช 1 ลานบาทเงินของสมาชิก 
 ประธานฯ คุณอุดมครับขอเรียกรองของคุณที่จะมาเรียกเงินจากประธาน กกต.ผมวาไมถูกตอง 
ตอนน้ีคุณกําลังปฏิเสธส่ิงที่คุณพูดเองบอกวาขอวินิจฉัยของกรรมการ กกต.เปนที่สิ้นสุด 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมไมไดปฏิเสธแตผมกําลังจะบอกวา กกต. 
ที่ไดรับมอบหมายท่ีประชุมถือเปนกฎหมาย เขาไมเดินตามกลไกสหกรณ โครงสรางสหกรณสรางมาโดย พรบ. รับทุก
อยาง.. 
 ประธานฯ อันนี้ผมไมรับครับ ทานดําเนินการตามกลไกสหกรณโดยเครงครัด กอนที่จะมาพูด
กับทานในวันนี้เขาไดหารือกับกรมดวยเพราะเร่ืองนี้ไมเคยปรากฏมากอน 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมยังมีขอสังเกตของกรมเด๋ียวพูดกันทีหลัง
เดี๋ยวกรมกับผมมาคยุกันทีหลัง แตตอนน้ีผมตองการตามข้ันตอนของกลไกสหกรณซึ่งเขาจะตองโหวตสงมติที่ประชุม
เรียบรอยทานก็ไมผิด แตทานตองสงโหวตวันนี้ใหที่ประชุมตัดสินไดไมไดเขายอมรับไดหมดวันนี้ครับ ตองโหวต 8 
ตําแหนงนี่คือข้ันตอนของกลไกสหกรณทานตองโหวต 8 ตําแหนงและใครมีคดีอะไรคุณก็ไปจัดการกันเองตรงนั้นเปน
หนาที่ของเขา 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 อยางนี้ครับทานเขียนเอกสาร
การประกาศเลือกตั้งทานเขียนไววาสมาชิกผูลงสมัครหรือผูรับสมัครประสงคจะทักทวงตองมีผูรับรอง 50 คน วางเงิน
ประกัน 50,000 บาท ถามวาตอนท่ีประทวงใครประทวงทานมา ทักทวงผลการหยั่งเสียง ผมถึงถามทานประธานหยั่ง
เสียงวาใครเปนผูทักทวงทาน ทานเขียนอยูในนี้ฉะนั้นเกรงวาทานจะทําเกินหนาที่และทานจะผิดที่ทานเขียนเองวาขอ 
6 นํารายชื่อผูนั้นเสนอ จบ 
 ประธานฯ ขออนุญาตรายงานท่ีประชุมวันนี้ไมมีใครประทวงนะครับ ไมมีใครประทวงใชไหม
ครับประธาน กกต. 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ไมมีใครประทวง  
 ประธานฯ ไมมีใครประทวงผมจะเลาใหฟงวาคนที่ตองทําหนาที่นี่คือผม 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 วาระนี้ไมใชครับ 
 ประธานฯ พอผมรับหนังสือจากกรมแจงวามีใครบางที่ขาดคุณสมบัติผมก็เลยตองสงหนังสือนี้
ไปที่ประธาน กกต.ใหประธาน กกต. รับทราบ เพราะฉะน้ันที่เมื่อกี้บอกวา 50,000 บาทหรืออะไรไมมีใครประทวง 
ไมมีผูประทวง  ไมใชครับ ประทวงตอ กกต.ไมมีใครประทวงกับ กกต.ถาคุณจะประทวงคุณเชิญมายืนที่ไมคครับและ
พูดมา 
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 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 กกต.ก็ไมตองเลยครับ ไมตอง
นําผลที่เขาทักทวงสิครับ เอาแคนําเสนอตรงนี้ก็จบหนาที่สวยเลย 
 ประธานฯ ไมใชการทักทวงครับอาจารยครับมันไมใชผลทักทวงครับมันผลจากคําส่ังนาย
ทะเบียน 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 แตทานไมไดเขียนไวในนี้ทานก็
นําเสนอชื่อไป 8 คนใหกับหมอตุลยไป ขออนุญาตท่ีเอยชื่อหมอตุลย หลังจากน้ันหมอตุลยนําเสนอไมนําเสนอก็เปน
หนาที่ของหมอตุลย ทานก็จบหนาที่สมบูรณแลว 
 ประธานฯ เมื่อกี้ผมก็พยายามทําอยางนั้นอยู คุณอภิปรายถูกตองแลวครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานกําลังอธิบายวาทานมีอํานาจในการ
จัดการประชุมแตนั่นคือวัฒนธรรมองคกรของแตละแหง แตขณะน้ีเราจาง 1 ลานบาทมติที่ประชุมมีหนาที่ กกต.คือ
คณะกรรมการ เพราะฉะนั้นใหเขาทําหนาท่ีใหเสร็จและสงไมไปหาทานตรงนี้ผมไมปฏิเสธ แตขณะนี้มันเปนวาระของ
เขาเดี๋ยวจากนี้ไปก็เปนวาระของทานตอ แตที่อ่ืนผมเขาใจวาเลือกตั้งในที่ประชุมเสร็จสรรพเลยและทานก็ดําเนินการ
อยางเดียวคือประกาศแคนั้นเอง แตตอนน้ีมันเปนบทบาทของเขา ฟงผมดวยเพราะขณะท่ีผมพูดอยูทานรูไหมวา
ตอนน้ีปญหาสหกรณขัดแยงกันอยางนี้ผมอายท่ัวประเทศแลวตอนนี้ เขาฟงเราอยูทานรูไหมครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ถูก มันนาอายครับ  
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ในเม่ือเรามีประธาน กกต. ที่ออนและไมมี
ประสบการณอยางนี้ ไมเดินตามกลไกสหกรณผมอายครับ ผมอายเขา ที่อยูนี่คือเจาของกิจการที่เขาเลือกมา  
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566  จริงๆ มันนาอายเพราะทานมี
ความผิดแลวทานยังไมยอมรับความผิด ผมไปพูดกับกรมก็บอกวา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ก็ทานตรวจคุณสมบัติเขาผานแลวแตหนังสือ
กรมทีหลัง เดือนตุลาคมโนน  
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คดีนี้เปนคดีแรกของประวัติศาสตร
สหกรณและสหกรณจุฬาเปนที่แรก 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 อยางนี้เขาบอกวามีนัยยะไหม  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ที่โดนคําสั่งนี้ทานเขาใจไหม  
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมเปรียบเทียบกับประธาน กกต. คนเกา
คุณโกศลปที่แลวก็โดนแบบนี้ แตคุณโกศลเดินตามกลไกสหกรณบอกวาผมจะเอาแบบนี้สงเสร็จเรียบรอย ผมขอเชิญ
คุณโกศลครับมาอธิบายปที่แลวโดนแบบไหน ประธาน กกต.แลวทําไมเขาทําเรียบรอยละ 
 ประธานฯ ที่ประชุมครับผมขออานหนา 285 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมอานแลวแตผมไมสนตรงนั้น  
 ประธานฯ เดี๋ยวอานใหฟงอีกครั้งหนึ่ง  
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมสังสัยวา กกต.ประธานหย่ังเสียงไมทํา
ตามหนาที่กลไกสหกรณใหมันเสร็จสรรพ 
 ประธานฯ ก็นี่ไงครับเขาวินิจฉัยแลวบอกวาซึ่งที่ประชุมใหญไมอาจเลือกตั้งบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตองหามตามกฎกระทรวงดังกลาวเปนกรรมการดําเนินการไดดังมีรายชื่อผูสมัครและตําแหนงที่สมัครเขารับการ  
หย่ังเสียงเลือกต้ังเปนกรรมการดังนี้ 1 2 3 4 แตทานไมยอมรับฟงทานจะดันทุรังใหประธาน กกต.หรือแมแตผม
เสนอชื่อคนท่ีไดรับการวินิจฉัยวาไมอาจเลือกตั้งบุคคลท่ีลักษณะตองหาม คนที่ ไมทําตามกลไกสหกรณคือคุณ
ตางหาก ที่ประชุมใหญแหงนี้จะตองเลือกตั้งผูที่ไมขาดคุณสมบัติถาคุณเลือกตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติสงไปก็ไมได
ประธานอยูดี 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ก็มันเปนเรื่องของเขาคุณอยาไปพูดถึง
อนาคต 
 ประธานฯ ไมไดครับ   
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 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 แตเขาตรวจคุณสมบัติเขาผานแลว หนังสือ
มาทีหลัง 
 ประธานฯ คุณครับถาเกิดเราเลือกตั้งคนท่ีขาดคุณสมบัติ ตัวคุณเองแหละที่กําลังทําลาย
สหกรณ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมไมเคยครับ  
 ประธานฯ สหกรณนี่นะตองเลือกคนท่ีไมขาดคุณสมบัติถูกตองไหมครับ เพราะฉะน้ันสิ่งแรกที่
ประธาน กกต.หรือตัวผมเองจะตองทําคือไมเสนอชื่อผูที่ขาดคุณสมบัติกับที่ประชุมใหญ แตขณะนี้มี 4 ทานที่ชนะ
การหยั่งเสียงและไมขาดคุณสมบัติ 4 ทานนั้นจะขาดโอกาสและเขาก็จะบอกวาเราทําหนาที่ไมครบถวน ดังนั้นขณะน้ี
ผมขอใหประธาน กกต.เสนอชื่อผูที่ประธาน กกต.คณะกรรมการดําเนินการหยั่ งเสียงพิจารณาแลววาชนะการหยั่ง
เสียงและก็ไมขาดคุณสมบัติใหกับที่ประชุมใหญพิจารณา อยางนอยเราได 4 คนแนนอนครับ ขอเชิญประธาน กกต. 
ครับ  
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ขออนุญาตครับผมณรงคนะครับวันที่ 18 
นี้จะมีศาลตัดสินคดีออกมาและถาศาลตัดสินออกมาเปนบวกผมถามวาพวกทานจะมีอะไรเยียวยา 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 มีครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 กรมเองจะมีอะไรเยียวยา 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ของทานวันที่เทาไหรครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 18 เมษายน  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ผมจะบอกทานวากรณีที่ทานรอคําสั่ง
ศาลวันนี้ทานขาดคุณสมบัติตามคําสั่งนายทะเบียน เพราะฉะน้ันทานบอกวาทานรอวันที่ 18 จริงๆ ผมก็ทราบเร่ืองนี้วา
ทานรออยู แต ณ วันนี้ผมจะตองเสนอคนท่ีมีคุณสมบัติครบกอน ทานยังเสนอไมไดทานรอวันที่ 18 เพราะวา.. 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ขออนุญาตโดยหลักการผมยังไมได 
ขาดคุณสมบัตินะครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 วันที่ 18 ถาผลทางศาลเปนคุณกับ
ทาน ทานสามารถกลับมาไดเลยไมตองมีการหยั่งเสียงใหม แตถาทานมาไมไดเราตองมีการหย่ังเสียงใหมคือการ
เลือกต้ังซอม ทานเขาใจนะ เพราะวาวันที่ 18 กรรมการหย่ังเสียงที่จะรับไมตอในที่ประชุมแหงนี้ตองไปดําเนินการ
หยั่งเสียงเลือกต้ังซอมตามคําสั่งนายทะเบียน 6 ตําแหนง เพราะฉะนั้นวันที่ 18 ถาศาลตัดสินเปนคุณกับทานทั้ง 6 
ตําแหนงทานก็กลับมาไดเลยโดยใหสหกรณเปดวิสามัญรับรองทานทั้ง 6 ตําแหนง เขาใจนะครับเขาใจตรงกันนะครับ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 4 ตําแหนงไมใช 6   
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 6 ครับ เพราะหยั่งเสียง 4 ทานอีก 2  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ผมไมไดหยั่งเสียงกับเขาก็ตอง
รับรองสิ  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 เขาใจ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ผมไมตองรับรอง ของผม 2 
ตําแหนง 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 เขาใจ แตถา 4 ตําแหนงไมสามารถ
กลับมาไดก็ตองเลือกตั้ง 4 + 2 ครับทาน ก็คือทานยังอยูในคําสั่งนายทะเบียนอยู ทานจะเรียก 4 + 2 หรือเรียก 5 + 
1 ก็ได 5 คือมีคําสั่งนายทะเบียน อีก 1 ทานคือขาดคุณสมบัติ ถาวันที่ 18 ศาลตัดสินเปนคุณตอทาน ทานกลับมาได
เลยเพราะยังไมมีการหยั่งเสียงใหม แตถาวันที่ 18 ไมเปนคุณกับทาน ทานก็ขาดคุณสมบัติตามคําสั่งนายทะเบียนอัน
นี้ชัดเจนก็ตองมีการเลือกตั้งซอม 6 ตําแหนง อันนี้แจงใหทานทราบเลย เพราะจริงๆ แลวคําสั่งเรื่องเลือกตั้งซอม 2 + 
4 มันมาถึงประธาน กกต.แตผมก็ไดคุยกับผูที่เกี่ยวของผมก็ยังเสนอไปวาการจะมีการเลือกตั้งซอมตองมีปจจัยอยาง
นอย 3 อยางคือ 1.ตองมีการผานกรรมการดําเนินการ 2.คําสั่งนายทะเบียนสิ้นสุด และ 3.ตองมีงบประมาณถึงจะมี
การเลือกต้ังซอม เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงนําเสนอที่ประชุมตามที่เปนเหตุและผล จริงๆ มันมีหนังสือมาทุกขั้นตอนครับ
แตเราก็ไมไดเอามาทําใหทุกอยางมันวุนวายเพียงแตวาเราเอาหลักการใหญๆ.. 
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 ประธานฯ ทานประธาน กกต.ครับคืออยางนี้ครับตอนน้ีใน 8 ตําแหนงที่ชนะการหยั่งเสียงมี 4 
ตําแหนงที่ไมขาดคุณสมบัติแนๆ ดังนั้นเราจะถกเถียงอะไรกันตออยางนอยตอนน้ีผมเสนอวาจําเปนจะตองเสนอชื่อผู
ที่ไมขาดคุณสมบัติแนๆ ขอเชิญประธาน กกต.เสนอชื่อผูที่ไดรับการหยั่งเสียง 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 2566 อันนี้นาจะถูกตองนะครับคือทุกอยาง
จะชัดเจนหมดครับเราทําตามกฎเสนอ 4 คนกอนที่ไมมีปญหานะครับสวน 4 ทานรอวาทานบอกวาทานอยากรอวันที่ 
18 ก็ตามน้ันวาคําสั่งศาลจะเปนคุณหรือเปนโทษตอทานโอเคไหมครับ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ตรงรองประธานมีคําสั่งอะไร
ของอาจารยชาญวิทย ของอาจารยบัญชาโอเคคุณสมบัติ 
 ประธานฯ ผมขอ 4 ทานที่ไมขาดคุณสมบัติแนๆ กอนเชิญครับ เชิญประธาน กกต.ครับ 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 เดี๋ยวครับคําสั่งผมพนหนาที่ 
อาจารยชาญวิทยไมมีชื่อตองเสนอเขาเขาไปกอนสิครบั 
 ประธานฯ อยางนั้นผมถามอาจารยชาญวิทยครับผมขออนุญาตถามอาจารยครับ อาจารยอยู
ในผูที่ถูกฟองรองในคดีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ ไหมครับ 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ขอโทษนะครับไปถามเด็กเถอะครับไม
ตองมาถามผมหรอกครับ 
 ประธานฯ ไมใชครับ ผมจะไดดําเนินการ step ถัดไปครับ ถาอยางนั้นผมขามไปเลย 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ทําเปนถาม ถามไปเร่ือยๆ 
 ประธานฯ อาจารยไดรับหนังสือจากสหกรณใหชําระเงินกับกรมบังคับคดีภายใน 30 วันตาม
คําพิพากษาไหมครับไดรับไหมครับ 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ไมเคยมีอะไรสักอยางเลยครับ 
 ประธานฯ อาจารยไมเคยไดรับนะครับ 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ไมเคยไดรับเลยครับเพราะผมเขามา
เลือกต้ังก็ไมมีวาอะไรเลย ไมเคยมีคําสั่งวาผมอยูใน 6 คน 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 คําสั่งนายทะเบียนใหตรวจสอบนะครับ ไม
มีคําสั่งนะครับทานประธานอยาม่ัว  
 นายสมชาย แกนพุฒ  เลขประจําตัวสมาชิก 300040 ครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสหกรณไมใช
เรื่องการเมือง ไมเก่ียวเมื่อก้ีม่ัวไปหนอย ทานประธานครับเขาวาระไปเลย 
 ประธานฯ เดี๋ยวผมจะถามทานอาจารยชาญวิทยตอ ขอเชิญ 4 ทานที่ชนะการหยั่งเสียง  
 นายสมชาย แกนพุฒ  เลขประจําตัวสมาชิก 300040 อาวมั่วนี่  
 ประธานฯ ขอโทษนะครับอยารบกวนการประชุมครับ 
 นายสมชาย แกนพุฒ  เลขประจําตัวสมาชิก 300040 ขออนุญาตแลวนี่ ไมไดรบกวนครับ 
 ประธานฯ ตอนน้ีกําลังอยูในวาระที่จะใหประธาน กกต.เสนอชื่อผูที่ชนะการหย่ังเสียงแตไม
ขาดคุณสมบัติ ขอเชิญ 4 ทานแรกครับ 
 นายสมชาย แกนพุฒ  เลขประจําตัวสมาชิก 300040  ครับผมขอโทษครับ สวัสดีครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ขออนุญาตครับคณะกรรมการเขตที่ 
1 ผูที่ไดคะแนนสูงสุดทานอาจารยสุวัฒน กลิ่นเกษร ได 1,248 คะแนน ขออนุญาตใหที่ประชุมรับรองเลือกตั้งนะครับ 
 นาย สมชาย แกนพุฒ  เลขประจําตัวสมาชิก 300040 รับรองครับ  
 ประธานฯ ไมมีผูใดคัดคานนะครับ ขอประกาศใหอาจารยสุวัฒน กลิ่นเกษร เปนกรรมการเขต
ที่ 1 ครับ ขอแสดงความยินดีดวยครบั ขอเชิญทานตอไปครับ  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 กรรมการเขตที่ 3 ไดแกคุณฉกาจ 
อินทรคีรี ได 2,757 คะแนน 
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 ประธานฯ รับรองนะครับ ขอประกาศเลือกตั้งใหคุณฉกาจ อินทรคีรี เปนกรรมการเขตที่ 3 
ครับ ขอแสดงความยินดีดวยครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 กรรมการเขตที่ 4 ทาน รศ.ดร.คณิต 
วัฒนวิเชียร ได 2,710 คะแนน  
 ประธานฯ ขอมติเลือกตั้ง รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร เปนกรรมการเขตที่ 4 ยกมือดวยครับ 
เลือกอาจารยคณิตนะครับ ที่ประชุมเลือกตั้ง รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร เปนกรรมการเขตที่ 4 ขอแสดงความยินดีดวย
ครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 กรรมการเขตที่ 9 ไดแก นายสมโภช 
จั่นจํารัส ไดคะแนน 1,553 คะแนน 
 ประธานฯ ที่ประชุมโปรดยกมือเลือกตั้งคุณสมโภช จั่นจํารัส เปนกรรมการเขตที่ 9 ขอเชิญ 
ยกมือครับ ไมมีผูใดคัดคานนะครับ ที่ประชุมขอประกาศใหคุณสมโภช จั่นจํารัส เปนผูชนะการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เขตท่ี 9 ขอแสดงความยินดีดวยครับ ขอเชิญประธาน กกต.แจงผลไดเลยครับไมตองลงคะแนนแลว 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 แจงผลการเลือกตั้งผูประสานงาน
ประจําหนวยประจําป 2566  

หนวยที่ 1 นางอวัตถา เทพหยด  
หนวยที่ 2  นางรําไพร ทองคํา  
หนวยท่ี 3  นายสยาม ทองแสง 
หนวยที่ 4  นางพิริยาภรณ คํามอนมาย 
หนวยที่ 5  นายประดิษฐ พลพิลา 
หนวยที่ 6  นายเลิศ พานไธสง 

นางสาวอรสา เหนี่ยงแจม   
หนวยที่ 7 นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สําเร็จ  

นายเฉลียง ศรีสุพรรณ  
หนวยที่ 8  นางสาวสุวรรณี ขนขจี 
หนวยที่ 9  นายธนากร นอยคําสิน  
หนวยที่ 10  นายสุพจน ศรีเมือง 
หนวยท่ี 11  นายชัยนันท พรมนิ่ม 
หนวยที่ 12  นางจินดา กระแสรลม 
หนวยท่ี 13  นายอัคเดช เกษเจริญ 
หนวยที่ 14  นายพิษณุ อํามลา 
หนวยท่ี 15  นางกษิรา วรวัฒนะปริญญา  
หนวยท่ี 16  นายจารึก ภิภักกิจ 
หนวยท่ี 17  นางสาวศิวรัตน ทองคลาย  
หนวยที่ 18  นายบรรจง มะลิวัลย  
หนวยท่ี 19    นายเจษฏา กิตะโกศล  
หนวยท่ี 20  นางสมฤทัย ไตรสาคร  
หนวยที่ 21  นายสมนึก บุพลับ 
หนวยที่ 22  นายกิมไล ธัญญเจริญ 
หนวยที่ 23  นายอุดม พอดี 
หนวยท่ี 24  นายศักดา ดีมูล  

ขอใหที่ประชุมรับทราบนะครับ  
 ที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ประจําป 2566 
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 ประธานฯ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 26 ทานที่ไดรับการเลือกตั้งเปนผูประสานงานประจํา
หนวยประจําป 2566 ดวยครับ ขอแสดงความยินดีดวยครับ กลับมาที่ 4 ตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงสําคัญ ขออนุญาต
ทาวความถึงขอบังคับขอที่ 42 ของสหกรณจุฬาฯ ที่คุณอุดมบอกวากระบวนการสหกรณคณะกรรมการดําเนินการ
จะตองมี 15 ทานจะตองมีตําแหนงประธาน รองประธาน 2 ตําแหนง และเลขานุการและมีเหรัญญิก ใน 15 ตําแหนง
ตอนน้ีถาที่ประชุม เอาอยางนี้พูดกันแฟรๆ และเราก็ทันกันโตๆ กันแลว ทานมีความประสงคที่จะเลือกคณะกรรมการ
การเลือกต้ังโดย กกต.ประกาศแลววาวินิจฉัยบอกวา 4 ทานนี้ขาดคุณสมบัติ ถาทานเลือกวันนี้ตามที่ทานประสงค
และสงไปรับรองก็ขาดคุณสมบัติอยูดี อยางไรสหกรณแหงนี้ก็ขาดประธานและที่แนๆ ก็คือขาดอีก 2 ตําแหนง ทานที่
ยุติการปฏิบัติหนาที่ไปแลว 2 ตําแหนง รองประธานกับกรรมการอีกหนึ่งทานก็ไมได เพราะฉะน้ันสหกรณแหงนี้ก็จะ
มีกรรมการนอยกวาวันนี้อีก วันนี้มีกรรมการ 10 ทาน พรุงนี้จะมีกรรมการ 9 ทาน จริงๆ แลวผมคิดวาประธาน กกต.
หรือผมก็ตามถาเปนผูดําเนินการการเลือกตั้งและเสนอชื่อผูที่ขาดคุณสมบัติ การท่ีเมื่อกี้กลาวอางถึงบอกวาร อศาล
ปกครองตอนน้ีโดยหลักการถา authority บอกวาคุณขาดคุณสมบัติก็ตองขาดคุณสมบัติจนกวาคําสั่งศาลปกครองจะ
ออก ตอนน้ีผมขอท่ีประชุมไดโปรดพิจารณาวาจะดําเนินการอยางนี้และรอเดือนเมษายนและเราคอยนัดประชุมหรือ
กรรมการดําเนินการวันนี้ทานตองต้ังอีก 1 ทานก็คือประธานกรรมการหย่ังเสียงทานใหมจะเปนทานเดิมหรือทาน
ใหมอันนี้ก็ตองเลือก 4.16 และถาวันนั้นคําพิพากษาออกมาอยางไรประธานหย่ังเสียงก็ตองดําเนินการการเลือกต้ังอีก
ครั้งหน่ึง ซึ่งในวาระท่ีจัดงบประมาณทางกรรมการดําเนินการวันนี้ไดขอและทานอนุมัติมาเรียบรอยแลวมี
งบประมาณเผื่อไวสําหรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งซอมเรียบรอยแลว ผมกลาพูดวาทั้งประธาน กกต.และผมไมสามารถ
ที่จะเสนอชื่อทั้ง 4 ทานใหลงเลือกตั้งไดอยางแนนอน ตอใหทานพยายามอยางไรก็ตามถึงชนะวันนี้เดี๋ยวไปถึงสงไปให
กรมพิจารณาเขาก็บอกวาขาดคุณสมบัติอยูดีอันนี้พูดกันแบบแฟรๆ อยางไรเราก็ไดแค 9 ตําแหนง ผมถามท่ีประชุม
แหงนี้วาเห็นดวยกับสิ่งที่ผมพูดหรือไม ขอเชิญอภิปรายครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เมื่อกี้ไดไป 4 ตําแหนงก็เปน 9 ใชไหมครับ
เขาทํางานไดมันเกินกึ่งหนึ่ง ให 9 คนไปจัดการกันเองวาการจัดการของเขาทําไดเหมือนที่ทานตอนนี้มีรักษาการทาน
ยังทําไดเขาก็ตองมีความสามารถทําได อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิดแตสิ่งที่ผมบอกวาอยางไร 4 คนนั้นก็ไมไดปฏิบัติ
หนาที่อันนั้นอนาคตใหเขาไปตอสูกันเอง แต ณ ชั่วโมงนี้ผมวากลไกสหกรณตองยอมรับของเขากอนมันเปนอยางนั้น 

 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตใหทานกาง 
พ.ร.บ.กฎกระทรวงท่ีวาตองแสดงหรือตรวจสอบคุณสมบัติอะไร ผมขอใหกรมสงเสริมหรือใหประธานเอา
กฎกระทรวงมาดูวามีขอไหนของ พ.ร.บ.หรือกฎกระทรวงขอไหนที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติลองเปดดูสิครับมีไหม
ครับ อยางเคสของอาจารยชาญวิทยยิ่งไมมีคําสั่งเลยและไมเสนอเขาในที่ประชุมถูกตองไหมครับ ขอใหโชวใหดูหนอย
ครับกฎกระทรวง พ.ร.บ.และกฎกระทรวงมีไหมขอไหนท่ีระบุวาใหตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติเปน
หนาที่ของสหกรณออมทรัพย ทานอยาทําประมาทเลินเลอแบบนี้ ทานทําอะไรแบบลักไก 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ไมใชเรื่องนี้ ไมใชเรื่องที่ กกต.มา
ดําเนินการ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 แลวมันใชหนาที่ของทาน หนาที่ของทาน
แครายงาน ทานไมใชวินิจฉัย วินิจฉัยสิ่งที่ถูกตองสิใชอํานาจวินิจฉัยที่ถูกตอง ใชอํานาจวินัจฉัยสิ่งที่ถูกตอง 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ก็คําสั่งนายทะเบียนทานมาวาทาน
ขาดคุณสมบัต ิ

 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 อยูไหนละคําสั่งนายทะเบียนของอาจารย
ชาญวิทยมีคําสั่งที่ไหนละครับขอใหตรวจสอบขอมูล ยังไมมีคําสั่งเลย ลองเปดสิ พรบ.ขอไหนใหตรวจสอบคุณสมบัติ
ละครับ หนาที่ทานเสนอใหที่ประชุมใหญรับรอง กรมจะส่ังอยางไรก็เรื่องของกรมมา 
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 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
ทานประธานจะอาน พ.ร.บ.ใหฟงนะคะวามีคุณสมบัติอะไรบางและจะตรงกับขอบังคับของสหกรณเพราะวาอยางที่
บอกเมื่อกี้สหกรณเราเปนสหกรณขนาดใหญคุณสมบัติอันแรกของคณะกรรมการเน่ืองจากวาเราเปนสหกรณขนาด
ใหญ นั่นคือตองมีคุณวุฒิดานการเงินการบัญชีการจัดการและเศรษฐศาสตรอยางนอย 3 คน และมาตรา 52 บอกวา
หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการก็คือ ถาเปนกรรมการแลวในขณะทําหนาที่ก็ตองไม
มีคุณสมบัติดังนี้ และกอนท่ีจะเขามาเปนกรรมการก็ตองไมมีคุณสมบัติดังนี้ ขอ 1 เคยไดรับโทษจําคุกใหพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ มาตรา 52(2) เคยถูก 
ไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ (3) เคยถูกใหพน
จากตําแหนงกรรมการดําเนินการหรือคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียน (4) 
เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่และตอไปก็คือเคยถูก  
นายทะเบียนส่ังใหพนจากกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรค 2 อีกวงเล็บหนึ่งเปนกรรมการดําเนินการ
หรือผูจัดการท่ีสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค 2 วงเล็บถัดไปก็คือเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด วงเล็บตอมาจะอยูในกฎกระทรวงขอ 9 (1) คือเคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย
หรือสํานักงาน กลต.ซึ่งถูกสั่งถอดถอนเปนกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจจัดการ วงเล็บถัดมาก็คือมีหรือเคยมีสวน
รวมในการประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจกรรมใดๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกง
ประชาชน (3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย (4) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืนเวนแตชุมนุมสหกรณ 
(5) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการไมถึง 1 ป (6) ผิดนัดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียกับ
ขอมูลเครดิตบูโรภายใน 90 วัน (7) ผิดนัดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในขอที่มีปญหา ขอโทษนะคะ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ที่ทานอานมาท้ังหมดเคสของอาจารย 
ชาญวิทยเขาขอไหน ผมไมเห็นมีสักขอเลยครับ ยังไมใชคําสั่งนายทะเบียนนะครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ผมขอดูหนอยไดไหมครับคําสั่งนายทะเบียน 
ขอดูหนอยครับ  
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 อีกนิดนึงคะ
ที่ทานบอกเมื่อกี้วาที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติเพราะวาขอ 10 เขาบอกวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการและผูที่
ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการของสหกรณขนาดใหญตองจัดทําเปนหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณและ
รับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 ก็คือที่อานใหฟง ถาในกรณีที่เปนบุคคลท่ีรับเลือกตั้งแลวของ
สหกรณขนาดใหญถาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเปนกรรมการ 1.ตองแจงการขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามใหกรรมการทราบและหยุดปฏิบัติหนาที่ทันที 2.ตองมีหนังสือแจงเหตุการณเลิกจางทันทีอันนี้คือ
กรณีของผูจัดการ ที่ทานบอกวามีคําสั่งตรงไหน ใครมีหนาที่อะไรและมีคุณสมบัติอยางไร อันนี้ก็คือมาตรา 52 กับ
กฎกระทรวง 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 เคสนี้ไมเขาขายสักประเด็นเลย 
 ประธานฯ เรียนถามคุณวิวาหพรผมวาคืออยางนี้ เนื่องจากทานอ่ืนๆ ออกจากตําแหนงเพราะ
มีคําสั่งโดยตรงใหออกมันก็คอนขางชัดเจน 3 ทาน พอฟงแลวตอนนี้ผมไมแนใจในข้ันตอนนะครับบอกวาสําหรับ
เฉพาะกรณีอาจารยชาญวิทยมันมีคําสั่งตอนไหนตรงไหน เพราะวาตอนท่ีผมตรวจสอบใหนิติกรตรวจสอบเรา
ตรวจสอบเฉพาะคนท่ีกําลังเปนกรรมการ คราวนี้เฉพาะกรณีของอาจารยชาญวิทยผมไมแนใจจริงๆ วามันมีคําสั่งอัน
ไหนท่ีชัดเจน 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ทานจะตัดสินเขาจะวินิจฉัยเขาแตทาน 
ไมมีหลักฐานไง   
 ประธานฯ พูดถึงตรงน้ีผมก็สนใจเหมือนกันเพราะวามันไมมีในคําสั่งนั้น แตถาพูดถึง
องคประกอบมันก็มีที่ผมพยายามถามเม่ือกี้ แตถาพูดถึงคําสั่งมีไหม 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ผมวาเคสนี้เสนอในที่ประชุมใหญไปเลย
นะครับใหปฏิบัติหนาที่ ขอให กกต.เสนอในที่ประชุม 
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 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 สวัสดีนะคะเผอิญดิฉันชวงนี้เปน 
สว.วางงาน เพราะอยางนั้นก็ใชวิธีลับสมองดวยการดูอะไรแปลกๆ ใหมๆ ที่มันเกิดข้ึนมา เพราะอยางนั้นทานจะเห็น
วาดิฉันจะสนใจเรื่องกรอบการลงทุนวาอะไรอยางท่ีเมื่อกี้อภิปรายไปแลว เรื่องกฎกระทรวงดิฉันก็สนใจเพราะดิฉัน
วางงานก็นั่งอานไป กอนอ่ืนดิฉันคิดวาการท่ีสมาชิกไมเขาใจประเด็นดิฉันเห็นใจมากๆ เลยเพราะสหกรณไมเคยใช
คําพูดงายๆ อธิบายเร่ืองแบบน้ีออกมา คําสั่งนายทะเบียนถาไมวางจริงๆ อยางดิฉันอานไมรูเรื่องหรอกคะ
เพราะฉะนั้นจริงๆ มันตองใชวิธียอยและใหสมาชิกทราบนะคะมันจะไมเกิดเหตุการณอยางวันนี้ ดิฉันจะพูดวา..ตอง
ขอประทานโทษท่ีเอยนามทานอาจารยชาญวิทยทานไมไดถูกคําสั่งใหพนตําแหนงก็จริงแตถาหากเราอาน
กฎกระทรวงใหชัดเจนการไดรับเลือกตั้งเขามาจะตองไมมีลักษณะตองหามขอนี้ดวย เพราะฉะน้ันอาจารยชาญวิทย
ไมไดถูกคําสั่งใหพนตําแหนงเพราะไมไดเปนกรรมการอยูแตอาจารยชาญวิทยกําลังจะเขามารับเลือกตั้งในท่ีประชุม
ใหญ ถาเราเลือกตั้งอาจารยชาญวิทยเขาไปวันรุงข้ึนอาจารยชาญวิทยจะตองไปรับรองตัวเองวาไมมีคุณสมบัติ
ตองหามตามกฎกระทรวงขอ 9(7) อาจารยชาญวิทยเมื่ออานดูและเขาใจแลวอาจารยชาญวิทยก็จะไมกลารับรอง
ตัวเองเพราะอยางน้ันอาจารยชาญวิทยไมกลารับรองตัวเองหรือถาอาจารยชาญวิทยเผลอรับรองตัวเองไป
กฎกระทรวงขอ 11 ก็จะใหคณะกรรมการชี้วาอาจารยชาญวิทยขาดคุณสมบัติขอ 9(7) อาจารยชาญวิทยตองออก
จากตําแหนงอยูดี คําสั่งการกําหนดใหคณะกรรมการก็ตองทําหนังสือใหอาจารยชาญวิทยพนตําแหนงอยูดีเพราะ
กฎกระทรวงขอนี้ลักษณะตองหาม หามท้ังผูที่ดํารงตําแหนงอยูและหามทั้งผูที่จะไดรับเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนง 
เพราะฉะน้ันจะมีขอ 9 และขอ 10 ขอ 11 ที่ทุกคนตองดู ที่จริงสหกรณมีหนาที่ที่จะตองอธิบายใหมันงายและให
สมาชิกเขาใจดวยเพราะนี่เปนเรื่องใหม ทานลองเรียนถามผูแทนจากกรมดูผูแทนจากกรมก็ตองใชเวลานานมากที่จะ
เขาใจขอนี้และมีคําสั่งมา ฝายกฎหมายของกรมวินิจฉัยเรื่องนี้มานานแลวแตพ้ืนที่ 1 ตองทําความเขาใจและพ้ืนที่ 1 
จึงมีคําสั่งมา เพราะฉะนั้นมันเปนเรื่องใหมสําหรับเราทุกคนแตเนื่องจากวามันเปนกฎกระทรวงมันเปนกฎหมาย
ออกมาเราทุกคนที่เปนสมาชิกสหกรณก็มีหนาที่ตองทําความเขาใจชาหรือเร็วอยูที่ใครวางหรือไมวาง อยางดิฉันวาง
ดิฉันก็เร็วหนอย ขอบคุณคะ สวนเรื่องศาลปกครองก็เหมือนกัน เมื่อเราฟองศาลปกครองคนที่ฟองศาลปกครองที่จริง
แลวเน่ืองจากวามันหมดเร่ืองกํากับดูแลกันแลว เมื่อคุณยายไปศาลปกครองส่ิงที่คุณจะตองทําก็คือวาคุณตองขอให
ศาลปกครองทุเลาคําสั่งทางปกครองของกรมสงเสริม ถาศาลปกครองเห็นวาควรทุเลาศาลปกครองก็จะบอกมาวาให
ทุเลาใหทุกอยางเปนตามปกติกอนคุณก็สามารถท่ีจะเขามาเปนกรรมการได แตเขาใจวาดิฉันไมทราบนะคะเรื่องนี้แต
ดิฉันสันนิษฐานวาไมมีการขอทุเลาคําสั่งศาลปกครองหรือขอประทานโทษนะคะขอทุเลาไปแลวแตศาลไมรับทุเลามัน
มี 2 อยาง ดิฉันขอชี้แจง 2 ประเด็นนี้คะ ขอบคุณคะ 
 ประธานฯ เรียนถามอาจารยชาญวิทยอาจารยฟงคําอภิปรายของสมาชิกอาจารยสุวดีแลว คือ
ผมสารภาพนะครับปจจุบันนี้ยังไมมีคําสั่งใดๆ ที่มีชื่ออาจารยอยูอันนี้ผมฟงแลวผมก็พยายามคิดไลดูในคําสั่งใดๆ ที่ผม
ไดรับไมมีรายชื่อของอาจารยอยูเด็ดขาดอันนี้ผมยืนยัน ผมไมเคยสงชื่ออาจารยไปให กกต.ไมมีรายชื่ออันนี้ผมยืนยัน
นั่งยันไดเลยเพราะตอนสงไมมีชื่ออาจารยแนนอน แตวาขั้นตอนนี้มันอยูที่วาที่ประชุมแหงนี้ถาเสนอชื่อไปใน 4 ทานที่
มีอาจารยอยูทานเดียวที่อาจจะไดรับการเสนอชื่อไดเหมือนที่สมาชิกหลายทานไดเรียกรอง แตเมื่อเสร็จแลวอาจารย
เคยเปนกรรมการแลวเพราะฉะนั้นอาจารยนาจะจําไดวาอาจารยจะตองเซ็นรับรองตนเองเพ่ือที่จะสงไปท่ีกรม ทาน
รับรองตัวเองสงไปแลวเขาตีกลับมาอาจารยก็อาจจะเปนกรรมการไดไมกี่วัน 

 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ก็ไมเปนไร แมแตตําแหนงของผม 3 คนไป
ดู พ.ร.บ.ไปดูกฎกระทรวงท่ีวาเขามอบอํานาจใหกรมพิจารณาขอไหนยังไมมีเลย กรุณาเปดใหสมาชิกดูวา พ .ร.บ. 
ขอไหนที่ใหอํานาจกรมพิจารณา กฎกระทรวงที่ออกมาใหมดูสิครับมีไหมครับ ทานรอบคอบหนอยสิจะตัดสินคน 

 ประธานฯ ผมวานาจะเขาขายอันนี้ผมใหสิทธิ์อาจารยชาญวิทยนะครับแตพรุงนี้ ผมก็ลูกผูชาย
พอถาอาจารย Say Yes บอกวาใหเสนอชื่อผมจะเสนอชื่อ แตพรุงนี้อาจารยตองรับรองตนเอง แตอีก 3 ทานผม 
ไมกลาเสนอช่ือเด็ดขาด เพราะท้ัง 3 ทาน 
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 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 อํานาจใหกรมพิจารณามีขอไหนอานใหผม
ดูหนอยครับ เปดใหผมดูหนอย  
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คือเราไดถามเมื่อมีปญหาก็ตอง
ปรึกษาคนท่ีออกคําสั่งทางปกครองเราก็ไปถามทานทั้งทีมกฎหมายเราก็ไปทีมกฎหมายทานก็มาเราก็นั่งดูวามันมี
ปญหาแบบน้ีๆ จริงๆ การดําเนินการของ กกต.ปที่ผานมาหลายปประธาน กกต.ก็ไปปรึกษากรมทุกครั้งที่มีปญหา
ไมใชครั้งนี้นะครับ ไมใชครั้งนี้ที่ กกต.ไปปรึกษากรมที่ผานมาก็มีการปรึกษาและก็มีขอคําถามมีทีมนักกฎหมายของ
กรมและทีมกฎหมายของเราไปถามในขอกฎหมายเราถึงไดมาดําเนินการตอเพ่ือใหมันถูกตองตามที่มีคําสั่งมา จริงๆ 
ในมือผมก็ยังมทีี่.. 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ผมถึงบอกวาเอา พ .ร.บ.แลวเอา
กฎกระทรวงมาเปดใหสมาชิกดูสิครับ มาใหผมดูหนอยวามันมีขอไหนที่ใหกรมสามารถพิจารณาไดครับขอไหน 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คือ คําสั่งมา นายทะเบียนสั่งมาแลว
และมันเปนคําสั่งทางปกครองทานก็ยังจะมาบอกวาเอาคําสั่งนั้นคําสั่งนี้ มีคําสั่งนายทะเบียนมันเปนคําสั่งทาง
ปกครองอยูแลว 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ก็ตองดูกฎหมายไงครับ ลําดับชั้นของ
กฎหมายมาจากไหนละใชไหมครับ ลําดับขั้นของกฎหมายก็คือ พ.ร.บ.เปนใหญ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 คืออยางนี้ถาทานคิดวาคําสั่งนาย
ทะเบียนไมถูกตองไมมีอํานาจทานก็ตองกลับมาทํางานไดเพราะมี 2 ทานที่มีคําสั่งนายทะเบียนอยูและไมสามารถ
กลับมาทํางานไดอันนี้คือขอเท็จจริง 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ผมถึงเสนอใหทานเสนอท่ีประชุมพิจารณา
นะครับ ขอบคุณครับ  
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 ขออนุญาตคะคําสั่งนายทะเบียนท่ี
ใหกรรมการพนตําแหนงไมมีนะคะ อันนี้ดิฉันก็ถือวาเปนขอบกพรองของสหกรณที่ไมไดเผยแพรคําสั่งอันนี้ แต ดิฉัน
วางงานอยางที่วาดิฉันก็ไปอานตามขาวอิสราหรืออะไรและก็คอยๆ ทําความเขาใจ นายทะเบียนไมไดสั่งใหกรรมการ
พนตําแหนงนะคะ นายทะเบียนส่ังใหคณะกรรมการแกไขขอบกพรองเพราะนายทะเบียนถือวาคณะกรรมการไมได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงขอ 11 กฎกระทรวงขอ 10 ถาทานจะกรุณาดูในเอกสารประกอบการประชุมก็มีกฎกระทรวง
ขอ 10 บอกวาใหกรรมการผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการหรือกรรมการรับรองตัวเอง กฎกระทรวงขอ 11 บอกวาให
คณะกรรมการพิจารณาจากส่ิงที่กรรมการเสนอมาแลววาตัวเองไมขาดคุณสมบัติดูอีกที หากขาดคุณสมบัติก็ใหทํา
หนังสือแจงใหกรรมการที่ขาดคุณสมบัติหยุดปฏิบัติหนาที่ทันที นั่นคือตอนแรกเขาใจวาจากท่ีดิฉันอานจากขาวอิสรา
เขาใจวาตอนแรกนายทะเบียนสั่งแควา…อยากจะเขาใจไหมคะดิฉันกําลังทําหนาที่แทนกรรมการสหกรณที่ไมได
อธิบายใหสมาชิกนะคะ ดิฉันวางดิฉันบอกแลวดิฉันวาง… 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ไมครับ เราขอดูคําสั่งนายทะเบียนที่เขาอาง
ไดอยางไรตองดูกอนครับ เชิญอาจารยสุวดีตอครับ 
 นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา เลขประจําตัวสมาชิก 220231 นายทะเบียนไมไดสั่ง แตเมื่อ
กรรมการตอบจดหมายนายทะเบียนไป นายทะเบียนแคทําหนังสือมาถามสหกรณถามกรรมการสหกรณวาใหบอกวา
มีกรรมการทานใดขาดคุณสมบัติมีลักษณะตองหามที่จะปฏิบัติหนาที่บาง ครั้งแรกสหกรณตอบไปวาไมมี เมื่อตอบวา
ไมมีขณะที่นายทะเบียนเขารูอยูแลววามี เขาเลยมีคําสั่งออกมาใหคณะกรรมการสหกรณแกไขขอบกพรองโดยดูใหดีสิ
วามีกรรมการคนไหนขาดคณุสมบัติบางเขาก็อธิบายมาวาขาดคุณสมบัติตามขอ 9(7) เปนอยางไร เมื่อคณะกรรมการ
อานแลวคณะกรรมการจึงถึงบางออวาเออจริงเปนอยางน้ันก็เลยชี้วากรรมการขาดคุณสมบัติและมีหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษรใหกรรมการหยุดปฏิบัติหนาท่ี เพราะอยางนั้นถาจะขอดูคําสั่งนายทะเบียนสั่งใหกรรมการพนตําแหนง
ดิฉันรับรองไดวาไมมีแตเขาสั่งใหคณะกรรมการแกไขขอบกพรอง  โดยการระบุวาตามกฎกระทรวงขอ 11 โดยการ
ระบุวากรรมการขาดคุณสมบัติแลวทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงกรรมการทานนั้น ขอบคุณคะ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ถูกตองครับ   
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 ประธานฯ ขออนุญาตอานนะครับ พ .ร.บ.สหกรณมาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจะทําการหรืองดเวนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของ
สหกรณหรือสมาชิกหรือสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให ปฏิบัติการ
ตอไปนี้ เพราะฉะน้ันขอนี้ เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณที่ เมื่อกี้มีทานถามวาที่สามารถสั่งการ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ (1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและ
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด (2) ใหกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุให
เกิดขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก (3) กรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติ
หนาที่เปนการชั่วคราวหรือเพ่ือแกไขขอบกพรองนั้นใหเสร็จตามวิธีการและระยะเวลาที่สหกรณกําหนด (4) ให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับการนั้นพนจากตําแหนง
กรรมการ เมื่อกี้ที่ทานอาจารยสุวดีระบุวาถาไปทวงถามไมมีหนังสือจากนายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการสหกรณ
จุฬาฯ ทานใดพนจากตําแหนงอันนี้ เปนคําพูดที่ถูกตอง หนังสือที่สหกรณจุฬาฯ ไดรับเปนหนังสือ ( 1) ให
คณะกรรมการท่ีขาดคุณสมบัติพนจากตําแหนงคือมีหนังสือแจงใหพนจากตําแหนงและใหแจงผลการแกไข
ขอบกพรองกลับไปที่นายทะเบียนสหกรณ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ทานใดทวงถามวาเอา พ.ร.บ.หรือกฎกระทรวงมา อันนี้
ผมขออนุญาตอานนะครับเพราะวานั่นคือหนังสือที่ผมไดรับจริงๆ ที่กรรมการสหกรณไดรับคือ 22(1) ผมสารภาพเลย
วันนั้นผมอานหนังสือและเขาไมไดเขียนวา 22(1) ดวย เขาเขียนแตวาใหแกไขขอบกพรอง ไมเขียน 22(1) แต
เนื้อความบอกใหพนจากตําแหนง ผมก็บอกวานี่ 22(4) และนี่คือเหตุผลที่วันนั้นผมเปนคนเสนอเองวาถาอยางนั้นให
อุทธรณไปที่นายทะเบียนสหกรณและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เพราะผมก็ยังเขาใจวาเปน 22(4) แตใน
หนังสือวันนั้นไมมีแมกระทั่งคําวา 22(1) 22(4)  แตเนื้อความมันเขา 22(1) เพราะฉะน้ันถาถามวานายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจหนาที่อะไร ขอโทษนะครับมีเต็มๆ สั่งทั้งคณะยุติก็ไดแตตองมีเหตุผล เพราะถาการสั่งนั้นไมมีเหตุผล
สหกรณสามารถฟอง 157 ฟองคําสั่งศาลปกครองไดเลยครับ เชิญอภิปรายครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 เมื่อกี้ท่ีฟงมาประธานหยั่งเสียงพูดตลอดเวลา
วาเปนคําสั่งตัวนี้ก็เหมือนทานแถ ทานไมรูและทานมาพูดกับสมาชิกจนจะกลับหมดแลวซึ่งเขาตั้งความหวังจะได
กรรมการที่ดีมาบริหารสหกรณและคําพิพากษามันเปนคําพิพากษาประมาทเลินเลอใหชดใชเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น
อยากดูคําสั่งนายทะเบียนอยางที่อาจารยสุวดีพูด นี่คือความเสียหายของเราอยางนั้นเราจะขอมติ 
 ประธานฯ ตอนน้ี 00.20 แลว  
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ผมขอความกรุณาเสนอใหสมาชิกพิจารณา
นะครับเพราะไมอยางนั้นผมจะขอความเห็นชอบของมติที่ประชุมฟอง 157 กรมเลยวามันไมใชคําสั่ง คุณอางวาเปน
คําสั่งมันไมใชคําสั่ง ถาทานไมเสนอในที่ประชุมใหสมาชิกพิจารณาผมก็จะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหฟอง 157 
กรมเลย 
 ประธานฯ ผมหมายความวาถาคําสั่งไมมีเหตุผลรองรับ เพราะฉะนั้นผมจะบอกวา.. 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ก็ท่ีผมถามคือมันไมใชคําสั่งไงครับทาน  
 ประธานฯ ไมมีนายทะเบียนทานไหนหรอกครับที่ทําโดยไมมีกฎหมายรองรับ ตรงกันขามผม
บอกไดเลยนายทะเบียนก็คืออธิบดีกรมสงเสริมทานก็ตองกลัววาทานจะโดนฟอง เพราะฉะนั้นเวลาทานจะทําอะไรจึง
ตองมีการตรวจสอบตามกฎหมาย พวกเราเองยังบนเลยทําอะไรลาชาเพราะนี่ละครับตองรอคือคํารับรองหรือคํา
วินิจฉัยทางกฎหมายจากนิติการกอน เพราะทานอธิบดีทานไมกลาทําหรอก 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ถาเปนหนังสือแกไขขอบกพรองทานก็ตอง
เสนอในที่ประชุม ถาทานไมเสนอผมจะขอฟอง 157 กรม 
 ประธานฯ เมื่อกี้ผมเรียนถามอาจารยชาญวิทยทานเดียวครับ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ไมๆ เมื่อกี้ทานประธาน กกตแถลงวามีคําสั่ง
นายทะเบียนทานเอาขอมูลเท็จมาแจงแกสมาชิกเพ่ือสรางความหวัง ตอนน้ีผมอยากใหทานขอโทษสมาชิกกอนดีกวา 
ขอโทษสมาชิกกอน 
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 ประธานฯ เพ่ือความแฟรนะคนท่ีแจงประธาน กกต. คือผมครับ ผมแจงประธาน กกต. วาบัดนี้
มีคําสั่งใหสหกรณแจงตอกรรมการ 5 ทานใหยุติการปฏิบัติหนาที่อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ไมใช ถามผมเมื่อกี้สิครับทานอยาแถสิครับ 
ผมถามวาเขาพูดคําวา คําสั่งนายทะเบียน แตมันไมมีเพราะฉะนั้น สมาชิกไดขอมูลอาจจะเปนเท็จเขาไมเขาใจ เพราะ
ทานผิด นี่มันที่ประชุมทานตองขอโทษสมาชิกเขาแคนี้ครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ทานฟงไมครบ ผมบอกวามีคําสั่ง
นายทะเบียนเรื่องแกไขขอบกพรองและในขอความน้ีมันมีวาใหกรรมการยุติและพนจากตําแหนง 5 ทาน ทานไมได
ฟง ผมไมไดบอกวาคําสั่งนายทะเบียน ผมบอกวาคําสั่งนายทะเบียน ผมก็ยังบอกวาทานประธานรักษาการสงคําส่ังมา
ใหผม คือคําสั่งนายทะเบียนทําไมจะไมใชคําสั่งนายทะเบียน ผมก็พูดถูกคําสั่งนายทะเบียน เพราะทานสงใหผมเปน
คําสั่งนายทะเบียนเรื่องแกไขขอบกพรองและผมก็อธิบายตอไปวามันมีเอกสารที่เขียนในขอ… 
 ประธานฯ ทานประธาน กกต. ผมขออนุญาตอธิบายเสริมสั้นๆวา.. 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ไม ที่หัวหนังสือเปนคําสั่งนายทะเบียนหรือ
เปลา 
 ประธานฯ คือคําส่ังนายทะเบียนมี แตอยางที่อาจารยสุวดีอภิปรายถูกตองแลวครับไมเคยมี
คําสั่ง โดยตรงใหกรรมการพนจากตําแหนง ขอความกรุณาเถอะครับคือบางคร้ังพอเราฟงขาดตกบกพรองนิดเดียวมัน
ก็จะเขาใจไปอีกประเด็นหนึ่ง คําสั่งมีแนนอนแตเปนคําสั่งใหแกไขขอบกพรองและก็บอกวาใหคณะกรรมการ เขาใช
คําวา คณะกรรมการ ใหแจงตอ 5 ทานนี้ใหยุติการปฏิบัติหนาที่ ผมเปนคนเลือกวันเองบอกวาเดี๋ยววันที่ 3 เรารีบไป
แกชื่อแลววันที่ 6 เพ่ือที่วา 3 วันนี้ 3 ทานจะไดเซ็นหนังสือตอและพอวันที่ 6 แจงออกและทําหนาที่ตอใหแนบสนิท 
ตอนน้ีอาจารยชาญวิทยมารออภิปรายแลวครับ ขอเชิญอาจารยชาญวิทย 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ขอโทษนะครับผมก็ทํางานสหกรณมา 
10 ปถึงจะมีคดีแตผมก็มองวาผมบริสุทธิ์ 100% รับรองถาใครวาผมมีเอ่ียวอะไรถามีหลักฐานมาไดเลยครับ ผมกลา
สาบานตัวเองวาผมบริสุทธิ์ผมถึงกลารับตําแหนง ถาเกิดวานายทะเบียนจะฟองผมวาผมผิดก็ยอมครับ 
 ประธานฯ มิไดครับ ผมถามอาจารยวาคือตอนนี้ผมยอมรับคือผมเปนคนตรงไปตรงมามาก ผม
เช็คเม่ือกี้ผมนั่งคิดตลอดเลยคําถามที่เมื่อกี้ทานใดอภิปรายถามบอกวามีชื่ออาจารยชาญวิทยอยูในคําสั่งใดๆ หรือไม 
คําสั่งเดียวท่ีมีคือคําพิพากษา แตเมื่อกี้ผมถามอาจารยบอกวาอาจารยไดรับหนังสือแจงใหมาชําระเงิน 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 หนังสืออะไรไมเคยไดรับเลยครับ 
 ประธานฯ เพราะฉะนั้นอาจารยคงเขาใจตรงกันวาคําสั่งเดียวที่ไดคือคําพิพากษาซึ่งยังไมสิ้นสุด
และตอนนี้อาจารยอุทธรณ แตมีอยางเดียวก็คือยังไมมีการบรรเทาการบังคับคดี ผมถามอาจารยแฟรๆ เลยอันนี้ทาน
ประธาน กกต.ถาทานอาจารยยอมรับที่จะใหที่ประชุมเสนอชื่ออาจารย ผมจะเห็นดวยที่ประธาน กกต.จะเสนอชื่อ
อาจารยแตพรุงนี้อาจารยจะตองดําเนินการตามระเบียบ เพราะวาพรุงนี้เจาหนาที่จะตองเอาหนังสือใหอาจารยเซ็น
เพ่ือที่จะสงกรม 
 นายชาญวิทย  อุปยโส เลขประจําตัวสมาชิก 291774 ไดครับ  
 ประธานฯ OK แฟรอยูแลวครับ อาจารยจะเสนอชื่ออาจารยชาญวิทยไหมครับ ผมขออนุญาต 
3 ทานเพราะมีคําสั่งโดยตรง มีชื่อ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ขอโทษนะครับไมใชคําสั่งนะครับใหแกไข
ขอบกพรอง 
 ประธานฯ เปนคําสั่งเหมือนกันครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 คุณเปดใหเขาดูสิวาอันไหนที่เปนคําสั่ง 
 ประธานฯ นี่ครับผมจําไดหมดละครับ เปนคําสั่งครับใหแกไขขอบกพรอง 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 โชวใหดูหนอยไดไหมครับถาบอกวาเปน
คําสั่งใหแกไขขอบกพรอง เปนคําสั่งจากกรมตรงไหนและอํานาจกรมก็ไมมี พ.ร.บ.ไมไดบอกวาใหอํานาจ 
 ประธานฯ ผมอาน พ.ร.บ.มาตรา 22 ใหฟงเมื่อกี้ 22(1)  
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 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 รบกวนอาจารยโชวในสไลดใหเขาดูที่วา
เปนคําสั่งตรงไหน 
 ประธานฯ ขอเชิญคุณวิวาหพรครับ แตตอนน้ีคําสั่งนายทะเบียนสหกรณอยูในมือนะครับ  
ขอเชิญผูแทนกรมครับ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  คําสั่ง 
นายทะเบียนที่สั่งมาไมไดใชมาตรา 22 นะคะ ใชมาตรา 89/3 ก็คือเม่ือกี้อานใหฟงหมดแลวนะ เพราะวาคําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณก็คือคําส่ังใหสหกรณแกไขขอบกพรอง ขอบกพรองตรงนี้คือขอบกพรองในกรณีที่สหกรณ มี
กรรมการท่ีทําหนาที่และเปนกรรมการอยูในขณะที่เขามีคุณสมบัติขอ 9(7) ก็คือนายทะเบียนสั่งใหสหกรณแกไข
ขอบกพรองเพราะมีกรรมการที่มีคุณสมบัติตามขอ 9(7) ไมไดใชมาตรา 22 ถาสหกรณไมทําตามก็คือสหกรณที่นี่ไม
ทําตามก็ไดมีคําสั่งของนายทะเบียนสั่งมาวาใหคุณแกไขขอบกพรองโดยตองสั่งไปยังตัวบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 
9(7)  
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 แลวสุดทายสหกรณเคยมีคําสั่งและมี
หนังสืออะไรมาถึงผมไหม เพราะผมเปนหนี้ละเมิดผมชดใชคาเสียหาย ผมไมเห็นมีอะไรที่ผมจะตองชําระหนี้เทาไหร 
มี Notice มาสักใบไหมครับ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  ถามวา
สหกรณพอหลังจากมีมติวันที่ 3 และมีหนังสือแจงไปยังกรรมการทั้ง 5 ทานไหมคะวาใหหยุดปฏิบัติหนาที่และพน
จากตําแหนงมีไหมคะ  
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ชวยโชวใหดูหนอยครับ เพราะฉะนั้นเรื่อง
นี้ตองรับพิจารณาผม คุณบอกวามีคําสั่ง  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ขออนุญาตครั้งแรกไมมีหรอก
ครับที่ใหหยุดปฏิบัติหนาที่ แตผมสงสัยวาหนังสือกรมวันที่ 9 กับวันที่ 11 มาเร็วมากเลยคือเวลาเรื่องอ่ืนๆ พิจารณา
ชาๆ แตพอใหพวกผมหยุดปฏิบัติหนาที่วันที่ 9 วันที่ 11 คําสั่งนายทะเบียนไมมีหรอกครับสั่งใหหยุด เขาจะใชมือ
คณะกรรมการใหแกไขขอบกพรองเหมือนท่ีทานอาจารยวา อยางนั้นหนังสือที่สงถึงกรรมการที่ตองหยุดปฏิบัติหนาที่
คือผูจัดการครับใชมติของกรรมการดําเนินการวานายทะเบียนแจงมาวาใหแกไขขอบกพรอง ใหกรรมการเรียก
ประชุมและดําเนินการดังนี้ วันที่ 8 ธันวาคมแจงใหผมพนจากตําแหนง วันนั้นผมสุภาพบุรุษ วันที่ 3 ตุลาคมเราก็
หยุดปฏิบัติหนาที่เลยวาเราเปนสุภาพบุรุษมีลักษณะใหแกไขขอบกพรอง อยางนั้นจึงมีมติใหหมอตุลยเปนประธานที่
ปฏิบัติหนาที่แทนใชไหมจนกระทั่งมีเหตุการณหนึ่งขอเอยชื่อนะทาน หมอตุลยกับทานอาจารยปาริชาติก็มีคดีที่มี
ลักษณะผิดละเมิดเหมือนกัน มติยังบอกวา 2 ทานนี้ก็ปฏิบัติหนาที่ไมได นี่คือคําสั่งนายทะเบียนคลาดเคลื่อนอยางนี้
ครับจึงทําใหเราเปนปญหา นี่ผมไดรับหนังสือวันที่ 8 ใหหยุดปฏิบัติหนาที่ 
 ประธานฯ ขอโทษนะครับขอใชสิทธิ์พาดพิง คดีหลังสุดที่ทานพูดถึงเมื่อกี้มีผูตรวจมาตรวจ
เรียบรอยแลว 
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 อยางนั้นผมก็ถือวาผมถอน 
 ประธานฯ ทานแจงแลววาทานทําผิดขั้นตอน ในนี้มีหนังสือเรียนกรรมการทั้ง 5 ทานเปน
สําเนาอยู อันนี้ของกรรมการทานหนึ่งผมไมเอยนามเปนหนังสือที่แจงใหยุติการปฏิบัติหนาที่เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
ตามคําส่ังนายทะเบียนวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เปนหนังสือตอเนื่อง ผมบอกแลวคําสั่งนายทะเบียนมีแนแตวาพอเรา
เรียกชื่อเพ้ียนไปนิดนึงมันก็จะเขาใจผิด ผมเองตอนแรกผมก็เขาใจผิดผมสารภาพแตตอนนี้มันเคลียรแลววาไมใช 
22(4) ก็คือแจงปฏิบัติหนาที่ เพราะฉะนั้นถาบอกวาไมมีหนังสือ 5 ทาน อันนี้ยืนยันนะครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 มันเปนคําสั่งไหมครับ ผมถามวามันเปน
คําสั่งไหม 
 ประธานฯ คําสั่ง 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 กกต.อางวาเปนคําสั่งนายทะเบียน 
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 ประธานฯ คําสั่งนายทะเบียนใหสหกรณดําเนินการแจง เขาระบุชัดเจนนะบอกใหสหกรณแจง
คณะกรรมการท้ัง 5 ทานที่ขาดคุณสมบัติยุติการปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนง 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 wording ของภาษาไทยคําวา แจง กับ 
คําสั่ง เหมือนกันเหรอครับทานประธาน 
 ประธานฯ คําสั่งใหแจงครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ผมขอวามีคําสั่งจากสหกรณไหม มีคําสั่ง
จากนายทะเบียนไหมครับ 
 ประธานฯ คําสั่งใหแจง เพราะวาถาเปนคําสั่งใหออกมันคือ 22(4) ที่ผมอานใหที่ประชุมฟงเมื่อกี้นี้ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 มันก็ไมมีใชไหมมันไมถูกตองใชไหม ผมถึง
บอกวาทานตองเสนอพิจารณาชื่อผมในท่ีประชุม 
 ประธานฯ คืออยางนี้ครับในโลกนี้ไมไดมีคําสั่งประเภทเดียวถาคุณบอกวาไมมีคําสั่ง 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 พยายามจะเลี่ยงบาลีอีกแลวเหรอ ผมถาม
วาใชคําสั่งไหม 
 ประธานฯ ไมมีคําสั่งตาม 22(4) ถูกตองครับแตมีคําสั่งตามอันอ่ืนที่เมื่อกี้ผูแทนกรมแจงแลว 
คือขอโทษนะครับถาทานจะดันทุรังไอนั่นก็ปฏิเสธไอนี่ก็ปฏิเสธพรุงนี้เชา ไมใชสิวันนี้เชาก็ไมจบครับ 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ทานก็ตองทําตามระเบียบขอบังคับสิ่งที่
ทานละเมิดอยู  
 ประธานฯ ทานอาจารยชาญวิทยแจงแลว แต 3 ทานอยางไรผมไมขอ แตสําหรับทานอาจารย
ชาญวิทยเนื่องจากไมมีคําสั่งเปนคนเดียวที่ไมมีคําสั่งถาทานแมนพอที่จะบอกวาขอให.. 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ผมขออนุญาตในท่ีประชุมที่เปลี่ยน
รักษาการดําเนินการไดไหมครับ ประธานดําเนินการนี่ผมขอเปลี่ยนไดไหม ถาทานไม เสนอผมขออนุญาตที่ประชุม
ใหญนะครับเปลี่ยนเปนศิริศักด์ิก็ไดครับ คุณอยูไหมครับ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
นะคะทานคะเสียเวลามามากแลวนะตรงวาระนี้ ขออนุญาตแนะนําที่ประชุมแหงนี้ก็คือประธานในท่ีประชุมก็  
ขออนุญาตใหทานดําเนินการเพราะวาในเรื่องที่ไดใหประธานหยั่งเสียงทําหนาที่ ทานก็ทําหนาที่ของทานครบแลว 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ครบแตไมถูกตองครับ 
 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
คะและเดี๋ยวนั่นคือความเห็นของทาน เพราะถามาถกกันอยางนี้ก็ไมรูจักจบนะคะ เพราะเร่ืองนี้เรื่องเดียวก็ 2 ชั่วโมง
แลว 
 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ชื่อผมตองเสนอไง  
 ประธานฯ ผมอยากใหจบท่ี 4.16 ดวยนะครับเพราะมิฉะนั้นถาวันนี้ไมจบไมมี 4.16 นะครับ 
การหยั่งเสียงซอมที่จะเกิดข้ึนก็จะไมสามารถปฏิบัติได 
 ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 เมื่อกี้คางของอาจารยชาญวิทยอยู
นะครับ 
 ประธานฯ ไมๆ หมายความวาเดี๋ยวอาจารยชาญวิทยและ 4.16 ผมขอโทษที่รวบรัดไปหนอย 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ไลไปทีละ step กอนครับ  
 ประธานฯ ขอเชิญ กกต.ครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 อาจารยชาญวิทยจะยอมใหเสนอใน
ที่ประชุมใชไหมครับ เสนอชื่อทานนะครับ 

 ประธานฯ Ok ครับ  
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566 ก็เปนขั้นตอนไปนะครับ 
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 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขออนุญาต
ทานประธานกอนนะคะเมื่อกี้พูดคางอยู ก็คืออยากใหทานประธานในท่ีประชุมสรุปวาวาระนี้ที่ไดเลือกต้ังไปแลวทั้ง 4 
ทาน ถาที่ประชุมแหงนี้เห็นวาของอาจารยชาญวิทยอีก 1 คนที่ไมไดมีหนังสือแจงเหตุใหหยุดการปฏิบัติหนาที่
เหมือนกับ 5 ทาน ถากรณีอยางนี้อยางที่ทานถามวามีตรงไหนมีประกาศในอะไรมีปรากฏในอะไรบางที่มีการหาม
หรือไมใหทําอยางเชนที่บอกแลววาในกรณีของอาจารยชาญวิทยมันเขาขายเหมือนท่ีทานประธ านหย่ังเสียงบอก 
เพราะเม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวาของอาจารยชาญวิทยมีคุณสมบัติใน lot เดียวกันที่มีคําสั่งศาล อันนี้ยกตัวอยางให
วาถาเปนของที่อ่ืนมีปญหาตรงประเด็นวาถาที่ประชุมมีการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
บางคนคือเขาจะหยุดทําหนาที่ไปเลย กอนที่เขาจะรับรองตนเองเมื่อรูเมื่อพบซึ่งอาจจะเจตนาหรือไมเจตนาก็ตามเม่ือ
เขาพบวามีประเด็นเขาในขอหามของลักษณะตองหามของ พ .ร.บ.หรือกฎกระทรวงเขาก็ไมทําหนาที่และไมรับรอง
ตนเองก็จะจบไป นั่นคือเปนอํานาจของที่ประชุมใหญที่จะตองไปดําเนินการเลือกตั้งใหมหรือเลือกตั้งซอมซ่ึงกรณี
อยางน้ีอยางที่ทานประธานถามอาจารยวาอาจารยไดโดนคําสั่งเหมือนกับ 21 ทานนั้นไหม ซึ่งเห็นอาจารยบอกวา
เด็กๆ ก็รูทุกคนก็รู ซึ่งถาที่ประชุมยังใชอํานาจในการที่จะเลือกตั้งตรงนี้ทั้งๆ ที่ก็ยังไมแนใจวามีคุณสมบัติครบ ไมครบ 
ซ่ึงประเด็นปญหาตรงน้ีที่จะเกิดขึ้นคือเนื่องจากวาผูตรวจการของเราเองที่นายทะเบียนสั่งไดมาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของคําสั่งตางๆ ที่นายทะเบียนส่ังมาใหกรรมการดําเนินการทั้งหมดแลวหนูมองวาถาเรายังดึงดันเลือกไปหรือเราจะ
ทําไปตรงน้ันมันมีหลักฐานอยูแลววาคุณสมบัติของคนท่ีจะไดรับเลือกตั้งที่สมัครมาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติที่นาจะไดรับ
เลือกต้ัง คือประธานหยั่งเสียงตองเสนอ 8 ทานซึ่งเขาเช็คแลววามี 4 ทานที่มีคุณสมบัติที่เปนไปตามลักษณะตองหาม 
ซึ่งถาเกิดวาที่ประชุมใหญยังใชสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งวันนี้มันก็จะสุมเสี่ยงที่ จะโดนเพิกถอนเฉพาะสวนนะคะของกรณีที่
เลือกคนท่ีไมมีคุณสมบัติเขาไปก็ขออนุญาตบอกตรงนี้ไวกอน 
 ประธานฯ ขอบคุณครับ  
 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 ก็เสนอไปครับถามันผิดเด๋ียว
นายทะเบียนเขาก็ไปสั่งยุติมติที่ประชุมใหญเองเปนไปตามท่ีทานวา โอเคตอนน้ีเราก็นําเสนอไปเพ่ือวาระตอไปจะได
เดินไดครับ 
 ประธานฯ ขออนุญาตนะครับผมเห็นดวยกับประธาน กกต. ใน 3 ตําแหนง คืออยางนี้ครับ
เวลาที่ฟงขอทักทวงผมจะคิดตลอดวาใช ไมใช เพราะฉะนั้นคนท่ีมีชื่อในหนังสือก็ตองยอมรับ แตถากรณีอาจารย  
ชาญวิทยผมคิดวาก็ตองดําเนินการตอไป เชิญประธาน กกต.ครับ 
 ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ป 2566  ขอเสนอที่ประชุมตําแหนง 
รองประธานผูที่ไดรับคะแนนหยั่งเสียงสูงสุด เบอร 3 อาจารยชาญวิทย อุปยโส ไดคะแนน 1,578 คะแนน ขอเชิญ
ทานประธาน 
 ประธานฯ ขอเชิญที่ประชุมยกมือเลือกตั้งอาจารยชาญวิทยครับ ขอประกาศใหอาจารย 
ชาญวิทย อุปยโส ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมแหงนี้เปนรองประธาน ขอแสดงความยินดีดวยครับ แตอีก 3 ทาน
ผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเจาหนาที่เขาทําตามระเบียบนะครับ ผมขอหารือนิดนึงคือผมและอีกหลายทานไดรับเลือก
คือตอนนี้ชื่ออยูที่แบงคพรุงนี้ตองมีการแกไขชื่อไมแนใจวาทั้ง 9 ทานจะสามารถที่จะครบองคประชุมและเลือก
รักษาการ เพราะอยางนี้นะครับตามระเบียบของธนาคารและสหกรณจะตองมีการแตงตั้งไมใชกรรมการทานไหนจะ
ไปเซ็นชื่อได จะตองมีเฉพาะประธาน รองประธานและเลขานุการ และเหรัญญิกเทานั้นที่จะไปลงชื่อกับแบงคได 
พรุงนี้ผมจะไมมีสิทธิ์ไปเซ็นชื่อกับแบงคแลวผมก็เกรงวาเดี๋ยวจะนั่นตางๆ ตอนน้ีชื่อที่อยูกับแบงคจะนั่นตอไดก็มีคุณ
ศิริศักดิ์ คุณสุภา ถาผมจําไมผิด เมื่อกี้มีใครยกมือหรือเปลา 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ขออนุญาตครับขอบคุณครับอาจารย 
ชาญวิทยไดรับตําแหนงรองประธาน ที่นี้หนาที่การบริหารดําเนินการผมวา 10 คนเกินกึ่งหน่ึงแลว ฝากอาจารย 
ชาญวิทยดวยจะเลือกตั้งอะไรดูงบประมาณดวย เลือกตั้ง 2-3 ครั้งมันเสียเวลา ฉะนั้นเปนหนาที่ของรักษาการ
ประธานตอไปที่อาจารยชาญวิทยจะตองไปจัดการเปนหัวเรือนําทั้ง 9 ชีวิตบริหารงานใหกลับมาดีไดไหม เราจะคอย
สังเกตการณ ขอบคุณครับ  
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 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ขออนุญาตชวนคิดนิดนึงเพราะกาวตอไป
มันเปนเรื่องสําคัญเร่ืองของกฎหมาย ผมเห็นดวยกับที่อาจารยสุวดีพยายามอธิบายใหที่ประชุมทราบ คือวันนี้มันมี
กฎกระทรวงที่ออกมาใหมและการเขียนกฎกระทรวงคอนขางยอกยอนและเขาใจยากถาไมอานทุกตัวและทําใจวางๆ 
จะสับสน วันนี้ที่ประชุมมีมติเลือกต้ังกรรมการเขาไปใหมอีก 4 และรวมอาจารยชาญวิทยซึ่งยังเปนประเด็นอยูมัน
ไมไดรอยเปอรเซ็นตเหมือน 4 ทาน กรรมการ 4 ทานนั้น อันนี้ยังเปนเครื่องหมายคําถามอยูแตเอาละในเมื่อเลือก
แลวก็เทากับวาวันนี้เราไดเขาไปอีก 5 ถูกไหมครับ เดิมมีอยูแลว 7 เหลือ 5 ก็เทากับ 10 ถูกไหมครับ คําถามงายๆ ก็
คือวาวันพรุงนี้โดยปกติวิสัยถาเราเลือกได 8 คน ทานประธานตองออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมซึ่งนาจะ
เปนชุดที่ 64 ถูกไหมครับ วันนี้เปนกรรมการชุดที่ 63 อยากฝากทุกคนใหชวยกันคิดวาเราจะเรียกกรรมการชุดที่ 64 

ไดหรือไม เพราะขอบังคับขอ 42 เขียนวาใหสหกรณมีคณะกรรมการคณะหน่ึงจํานวน 15 คน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
ยิ่งตองเขาใจยากอีกเพราะถาเราดูกฎหมายแมคือตัว พ .ร.บ.เราดู พ.ร.บ.สหกรณมาตรา 50 พ.ร.บ.เขียนวาใหมี
คณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวยประธาน 1 คนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 14 คน จะเห็นวาแมกําหนดไวใหมี
การยืดหยุนแตขอบังคับเราล็อคครับล็อคแมกระทั่งจํานวนก็คือ 15 คน ล็อคตําแหนงดวยวาตองมีรองประธาน 2 คน 
เห 1 คน เลขา 1 คน สวนที่เหลือเปนกรรมการ เมื่อเปนเชนนี้ถาเราเอาขอประเด็นก็คือวาบังคับทั้งหมด… 

 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ขออนุญาตนะครับสิ่งที่ทานพูดมันขัดกับ
ขอเท็จจริง คณะกรรมการเราเคยมี 14 คนก็มีนะครับ คือดําเนินการมาแลวครับไมไดอยูในขอบังคับเลย 

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ผมขอใหรักษามารยาทในการประชุมครับ 
วันนี้เราเปนการประชุมของสหกรณท่ีใหญนะครับ ขอใหทานประธานอนญุาตใหพูดกอนดีกวา 
 ประธานฯ เชิญครับ  

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ผมขออภิปรายอีกนิดเดียวอันนี้เปนขอ
กฎหมายผมชวนคิดเพ่ือไมอยากใหสหกรณเราหลงทางหรือผิด ผมไมไดคิดวาผมพูดถูกแตผมคิดวาผมพยายามจะแชร
ความเห็นในเชิงกฎหมายและโตแยงไดครับขอใหผมพูดอีกนิดนะครับ ประเด็นก็คือวากรรมการเราจะตองมี 15 คน 
วันพรุงนี้เมื่อกี้เรานับแลวมี 10 คน ตรงนี้คําถามและตองหารือทานผูแทนกรมดวยวาอยางนี้มันเดินหนาไดหรือไม 
คําตอบคือมันยังไมถึง 15 แนนอน จํานวนก็ไมครบ ตําแหนงก็ไมครบ 

 ประธานฯ ขออนุญาตตอบครับคืออยางนี้ครับ ผมเห็นดวยเพราะผมอานขอบังคับตัวนี้
เหมือนกัน การตีความเพ่ือที่จะใหไปไดเนื่องจากวาตองเรียกวาธรรมเนียมปฏิบัติของเรามีการหย่ังเสียงเพ่ือที่จะไดผู
ที่มาลงคะแนนจํานวนเยอะที่สุดมากกวาคนในวันนี้หยั่งเสียงเสร็จแตปรากฏวาคร้ังนี้เปนครั้งที่ไมเคยปรากฏมากอน 
คือผูที่ชนะการหย่ังเสียงโดยเฉพาะตําแหนงประธานและเลขา เหรัญญิก มีขอขาดคุณสมบัติ ถาเราตีความอยางนั้น
มันก็จะเดินไปไมไดวาตองได 15 คน ก็มี 14 คนอยางที่นั่นมา ดังนั้นผมคิดวาอยางไรก็ตามตอนนี้อยางไรตองได 4.16 

กอนและเดี๋ยวเราตองมีคณะกรรมการดําเนินการตองทําหนาที่ใหมี 1.เลือกใครข้ึนมาเปนประธาน รองประธาน เลขา
อะไรก็ทําหนาที่ไปกอนเพราะยังขาดหมดเลยและเด๋ียวก็ตองมีการหยั่งเสียงใหเร็วที่สุดและก็มีประชุมวิสามัญเพ่ือ
เลือกต้ังแบบวันนี้ใหเร็วที่สุดไดผูที่ไมขาดคุณสมบัติ ผมเขาใจและผมก็คิดแลวคิดอีกเราไมสามารถที่ จะเสนอชื่อใหม
หรือแมแตเสนอชื่อผูที่ไดรับเปนที่ 2 เพราะธรรมเนียมของเราคือเสนอชื่อเฉพาะคนที่ชนะการหยั่งเสี่ยงเทานั้นยกเวน
วาในอนาคตเราตั้งระเบียบเอาไวเลยหรือเปนขอบังคับของเราเองบอกวาถาเกิดคนที่ 1 หรือคนท่ีชนะคะแนนกอน
หนามีปญหาหรืออะไรใหเลื่อนมาและเราเขียนไวอยางนั้นเราก็ดําเนินการตามน้ัน แตเนื่องจากตอนนี้ขณะนี้วันนี้ไมมี
ขอบังคับดังกลาวไมมีระเบียบดังกลาวดังนั้นผมคิดวาพรุงนี้ก็คงเอาผลของวันนี้ดําเนินการไปกอนและเด๋ียวใหมีการ
เลือกต้ัง. 
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 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ทานประธานครับผมขอนิดเดียวครับ คือ
ผมไมไดขัดวาที่ประชุมอยากจะทําอะไรแตผมขอใชสิทธิ์ในฐานะสมาชิกคนนึงที่เห็นวาหลายๆ เรื่องมันกําลังจะหลง
ทางไปมากข้ึน ทานไมเห็นดวยกับผมไมใชเรื่องแปลกแตผมขอแสดงความเห็นกอนวานี่คือความเห็นที่ผมคิดวามัน
เปนเหตุผลและมันจะเดินไปไดวันพรุงนี้อยางไรเสียสหกรณเราตองเดินตอไป คําตอบผมก็คือวาพรุงนี้กรรมการชุดที่ 
63 ตองทําหนาที่ตอไปครับ 4-5 ทานที่เขาไปวันพรุงนี้ผมวาอยาเพ่ิงเขาไปเลยครับเพราะมันจะสับสนมากขึ้นไป
เรื่อยๆ และมันจะแกะยาก ทานประธานยังคงตองอยูตอไปซึ่งอยูไดจนถึงไมเกิน 150 วัน อันนี้คือเทาท่ีดูขอกฎหมาย
แลวส่ิงที่เปนไปไดคือส่ิงเหลานี้ 
 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 ทานเขาใจผิดหรือเปลาขออนุญาตครับ  

 นายวิเชียร  ปลื้มคิด เลขประจําตัวสมาชิก 260154 ผมขออนุญาตอยางนี้ครับ ผมจะเขาใจผิด
ผมก็ยินดียอมรับแตขณะนี้ผมขอแชรความเห็นของผมกอน สวนที่ประชุมจะมีความเห็นอยางไรผมถือวาผมไดแจง
แลวและผมพยายามจะขอความเห็นจากผูแทนกรมดวยวาการเดินหนาในวันพรุงนี้ทําอยางไรจะเกิดปญหานอยที่สุด 
ขอบคุณครับ 

 นายอุดม  โชคศิริ เลขประจําตัวสมาชิก 384591 คืออยางนี้ครับสิ่งที่สมาชิกชี้แจงเมื่อกี้นี้เรา
เขาใจคืออยางนี้ขั้นตอนของการทํางาน วันนี้รับมติที่ประชุมแลวถือวารับรองแลวพรุงนี้เปนการแลกเปลี่ยน
คณะกรรมการอยูที่การจัดการของฝายจัดการจะตองดําเนินการตรงน้ีเพ่ือใหกรรมการไดเขาไป กรรมการเกาออก 
กรรมการใหมเขา แตเมื่อกี้ที่พูดบอกวากรรมการมีปญหาจะตองครบ 15 คน ผมจะอานเปนเรื่องที่เขียนถึงกรม
สงเสริมเร่ืองหารือเกี่ยวกับจํานวนคณะกรรมการเรียนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อางถึงหนังสือ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตามท่ีหนังสืออางถึงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดมีหนังสือหารือ
เกี่ยวกับกรณีสมาชิกที่ไดเสนอใหที่ประชุมใหญวิสามัญเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
รวม 7 ตําแหนงแตที่ประชุมมีมติเลือกตั้งเพียง 6 ตําแหนง สวนตําแหนงที่ 7 ตําแหนงรองประธานกรรมการที่ประชุม
มีมติใหเลือกต้ังพรอมกับการเลือกต้ังกรรมการในป 2562 ซึ่งปจจุบันสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 58 
จํานวน 14 คนจึงขอหารือวาคณะกรรมการชุดดังกลาวชอบดวยขอบังคับสหกรณขอที่ 42 และสามารถบริหาร
กิจการสหกรณไดหรือไมอยางไร ความละเอียดแจงแลวนั้นสํานักงานกรมสงเสริมสหกรณกรุงเทพฯ พ้ืนที่ 1 ขอหารือ
เกี่ยวกับกรมสงเสริมในประเด็นดังกลาวและไดรับแจงตอขอหารือดังนี้ 1.สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดจัดประชุมใหญ
เพ่ือเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงตามวาระแตเกิดปญหาวาที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการ
ไมครบตามจํานวนที่วางลงแตจํานวนกรรมการดําเนินการไดรับเลือกตั้งใหมจํานวน 6 คนรวมทั้งกรรมการดําเนินการ
ที่ยังคงดํารงตําแหนงอีก 8 คนท่ีมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุม
และชอบที่จะดําเนินการกิจการในฐานะผูแทนสหกรณไดตามมาตราท่ี 51 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
2.กรณีกรรมการที่ยังวางอยู 1 ตําแหนง สหกรณสามารถใชดุลยพินิจพิจารณาตามมาตรา 55 วรรค 1 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในการพิจารณาวาจะเปนเหตุใหตองเรียกประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งใหมี
คณะกรรมการดําเนินการเต็มจํานวนหรือไมตอไป จึงเรียนมาโปรดทราบขอแสดงความนับถือ นายปรัชญา ดิลกสัต
ยา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมกรุงเทพฯ พ้ืนที่ 1 
 ประธานฯ ขอบคุณครับ สมาชิกขางหลังครับ  

 นายณรงค เพชรสุก เลขประจําตัวสมาชิก 390783 ถาทานประธานไมเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาผมขอเสนอเปล่ียนประธานนะครับ ขอมติในที่ประชุมดวยนะครับทานจะเสนอไหมครับ ทานจะเสนอไหม
ครับ 
 ประธานฯ เดี๋ยวกอนปลดผม ผมขอเลือกวาระท่ี 4.16 กอน เดี๋ยวคอยปลดผมครับยินดีครับ 
คืออยางไรก็ตามก็ตองมีกรรมการประธานหย่ังเสียงนะครับ ไมทราบวา…ขอเสียงปรบมือใหกับประธาน กกต.และ
คณะอํานวยการครับ  ผมแจงที่ประชุมนิดนึงคือผมก็เห็นดวยวาจริงๆ เราก็เตรียมการไวอยางนั้นอยูแลวคราวนี้พรุงนี้
ตอนน้ีขาดยังนอย 2 คน มี 2 ทานติดภารกิจตางประเทศ 1 ทาน ตางจังหวัด 1 ทานก็จะเหลือ 7 หรือ 8 คนก็ตองมา
อยางนอย 4 ทาน ก็ไมรูวาจะทําหนาที่ไดขนาดไหน 
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 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 พรุงนี้เขามอบงานอยาง
เดียวกันไมใชเหรอทาน หลังจากนั้นก็เปนหนาที่ของชุดใหมที่ประชุมรับรองแลววาเขาไปแลวมันมี 10 คน 

 ประธานฯ อาจารยครับผมยกตัวอยางตอนน้ีผมมี 10 ทานผมเรียกประชุมมา 2 วันแลวไม
สําเร็จ อันนี้ผมพูดจากหนางานจริงๆ  

 นายประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล เลขประจําตัวสมาชิก 291781 นั่นเปนเรื่องของทาน  

 ประธานฯ คือในบางคร้ัง ก็ไดครับผมก็อวยพรนะครับ ผมพูดสิ่งนี้มานานแลวเหมือนกันบอก
วาถาอยางไรก็ขอใหสําเร็จ ไปถามกรรมการท่ีอยูไดเลยครับก็โอเคผมก็พยายามใหเต็มที่สําหรับสวนตัวนะครับอันนี้ไม
ตองไลผมนะครับผมบอกไดเลยการยุติการปฏิบัติหนาที่วาระการดํารงตําแหนงของแตละทานจะยุติอีกการประชุม
ใหญ 2 ปถัดไป เพราะฉะนั้นผมยุติแลวแนนอนไมตองหวง คราวน้ี 4.16 ขอเชิญเสนอชื่อผูที่สมควรจะไดรับการ
เลือกต้ังอันนี้เปนเลือกต้ังนะครับเปนประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งและเลือกตั้งผูประสานงานป 2566 ขอ
เชิญครับ  

 นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน เลขประจําตัวสมาชิก  201656  เนื่องจากไมมีจังหวะท่ีจะสอดแทรก
และไมอยากจะขัดอารมณที่มันถูกสรางขึ้นมา ผมขออนุญาตทานประธานครับขออนุญาตใชสิทธิของสมาชิกที่เขารวม
ประชุมครั้งนี้การลงมติเลือกตั้ง 4 ตําแหนงและก็ของอาจารยชาญวิทย ทานประธานไมไดถามวาเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยคือเลือก ไมเลือกหรืองดออกเสียง ผมขอใชสิทธิ์วาผมงดออกเสียงในมติพวกน้ันและขอใหบันทึกไวในรายงาน
การประชุมวาผมงดออกเสียงมติการเลือกตั้งเทานั้นเองครับไมมีอะไรไมไดทําใหผลมันแตกตางออกไป ขอบคุณครับ 

  จากนั้นประธานขอมติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการทั้ง 4 ทาน เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ชุดที่ 63 ประจําป 2566 

  ที่ประชุมมีมติ เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 5 ทานเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
จุฬาฯ ชุดที่ 63 ประจําป 2566 ดังนี้ 
 1. ตําแหนงรองประธานกรรมการ  ไดแก อาจารยชาญวิทย  อุปยโส 

 2. ตําแหนงกรรมการ เขตท่ี 1  ไดแก อาจารยสุวัฒน  กลิ่นเกษร 
 3. ตําแหนงกรรมการ เขตท่ี 3  ไดแก นายฉกาจ  อินทรคีรี 
 4. ตําแหนงกรรมการ เขตท่ี 4  ไดแก รองศาสตราจารย ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร 
 5. ตําแหนงกรรมการ เขตท่ี 9  ไดแก  นายสมโภช  จั่นจํารัส 

    4.16 การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และ 
 เลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ประจําป 2567 

    ประธานฯ ขอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการ
ดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ประจําป 2567 ตอไป 
    นายเอกนรินทร พวงโต เลขประจําตัวสมาชิก 471648 ขอเสนอนายธงชัย  เกาะดาน เปน
ประธานกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย 
ประจําป 2567 
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอพิจารณา
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ระเบียบวาระท่ี 3.1 

เร่ือง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหครบจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับสหกรณ

ดวย ขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอ 42 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการ

ดําเนินการ จํานวน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ 1 คน รอง

ประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 10 คน ปจจุบัน สหกรณมีกรรมการท่ี

ไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ ฯ แลว จํานวน 9 คน นั้น

เพื่อใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการครบจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับ สหกรณจึงดําเนินการ

เปดรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2566 วันพุธท่ี 

19 กรกฎาคม 2566 ณ หองประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สหกรณจึงสรุปรายชื่อ และหมายเลขของผูสมัครที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน จํานวน 10 คน 

ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้

1. ประธานกรรมการ จํานวน 2 คน ไดแก

หมายเลข 2  นางศิริวรรณ     ปญญาธรรม 

หมายเลข 3 วาท่ีรอยตรีรุงรัตน อินทรประเสริฐ 

2. รองประธานกรรมการ1 จํานวน 2 คน ไดแก

หมายเลข 2 นายสุชาติ   ทองคํา 

หมายเลข 3 นายทวี  กาญจนภู 

3. รองประธานกรรมการ2 จํานวน 1 คน ไดแก

หมายเลข 1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร   หรรษานิมิตกุล 

4. เหรัญญิก จํานวน 1 คน ไดแก

หมายเลข 2  นายพงษธร ศะศิงาม  

5. เลขานุการ จํานวน 1 คน ไดแก

หมายเลข 1  นายชรินทร เหนี่ยงแจม 

6. กรรมการเขต 5 จํานวน 3 คน ไดแก

หมายเลข 1  นายธเดช เง้ือมผา 

หมายเลข 2  นายไพรนิทร ถุงเงินโต  

หมายเลข 4  นายวิศรุตม อินทิแสง 

บัดนี้สหกรณไดดําเนินการใหสมาชิกลงคะแนนเลือกตั ้งและนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศผล 

การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตําแหนงตาง ๆ ตอท่ีประชุมใหญวิสามัญประจําป 2566  

มติท่ีประชุม 



120    เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2566

แนะนําผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 

ประธานกรรมการ    จํานวน 2 คน 

 

หมายเลข 2 นางศิริวรรณ  ปญญาธรรม 

 
 

หมายเลข 3 วาท่ีรอยตรรีุงรัตน  อินทรประเสริฐ 
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รองประธานกรรมการ1    จํานวน 2 คน 

หมายเลข 2 นายสุชาติ  ทองคํา 

 
 

หมายเลข 3 นายทวี  กาญจนภ ู
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                                            รองประธานกรรมการ 2  จํานวน 1 คน

 หมายเลข 1    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชยีร  หรรษานิมติกุล

เหรัญญิก    จํานวน 1 คน

หมายเลข 2 นายพงษธร  ศะศิงาม
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เลขานุการ    จํานวน 1 คน 

หมายเลข 1 นายชรินทร   เหนี่ยงแจม 

 

กรรมการเขต 5    จํานวน 3 คน 

หมายเลข 1 นายธเดช  เง้ือมผา 
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หมายเลข 2 นายไพรินทร  ถุงเงินโต 

 

หมายเลข 4 นายวิศรุตม  อินทิแสง 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 

เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

 

 ตามที ่  พระราชบัญญัต ิสหกรณ พ.ศ. 2542 และที ่แก ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่  3) พ.ศ. 2562                          

ไดม ีผลบังคับใชตั ้งแตว ันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 ทําใหสหกรณตองแกไขขอบังคับใหเปนไปตามท่ี

พระราชบัญญัติสหกรณกําหนด อีกท้ังเพ่ือใหเกิดความถูกตอง ชัดเจนในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุดที่ 63 ประจําป 

2566 จึงไดมีมติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และเสนอตอที่ประชุม

ใหญวิสามัญประจําป 2566 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม            
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ณอ

อม
ทร

ัพย
จุฬ

าล
งก
รณ


มห

าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ัด  

วัน
ที่ 

.. เ
ดือ

น .
... 
พ.ศ

. ..
.....

.... 
ไดล

งม
ติด

วย
คะ
แน

นเส
ียง

.....
.....

.ขอ
งส
มา
ชิก

ใน
ที่ม

าป
ระ
ชุม

ให
แก

ไขเ
พิ่ม

เติม
ขอ

บัง
คับ

 แล
ะน

าย
ทะ

เบีย
น

สห
กร
ณไ

ดร
ับจ

ดท
ะเบี

ยน
แล

วม
ีคว
าม
ดัง
นี้  

ขอ
บัง
คับ

นี้เร
ียก
วา

 “ข
อบ

ังค
ับส

หก
รณ

ออ
มท

รัพ
ยจ

ุฬา
ลง
กร
ณ

มห
าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ัด แ

กไข
เพ
ิม่เต

ิม (
ฉบ

ับท
ี่ 12

) พ
.ศ.

25
66

”  
ขอ

บัง
คับ

นี้ใ
หใ
ชบ

ังค
ับต

ั้งแ
ตว
ันถ

ัดจ
าก
วัน

ที่น
าย
ทะ

เบีย
นส

หก
รณ

รับ
จด

ทะ
เบีย

น  
  สห

กร
ณ 

หม
าย
คว
าม
วา

 สห
กร
ณอ

อม
ทร

ัพย
จุฬ

าล
งก
รณ


มห

าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ัด  

สม
าช
ิก ห

มา
ยค

วาม
วา

 สม
าชิ
กส

หก
รณ

ออ
มท

รัพ
ยจ

ุฬา
ลง
กร
ณ

มห
าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ัด  

สม
าช
ิกส
มท

บ ห
มา
ยค

วาม
วา

 สม
าชิ
กส

มท
บส

หก
รณ

ออ
มท

รัพ
ย

จุฬ
าล
งก
รณ

มห
าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ัด 

คณ
ะก
รรม

กา
ร ห

มา
ยค

วาม
วา

 คณ
ะก
รรม

กา
รด
ําเน

ินก
ารส

หก
รณ


ออ

มท
รัพ

ยจ
ุฬา

ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 จํา
กัด

 
กร
รม
กา
ร ห

มา
ยค

วาม
วา

 กร
รม
กา
รด
ําเน

ินก
ารส

หก
รณ

ออ
มท

รัพ
ย

จุฬ
าล
งก
รณ

มห
าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ัด 

ปร
ะธ
าน

 หม
าย
คว
าม
วา

 ปร
ะธ
าน
กร
รม
กา
รค
ณะ

กร
รม
กา
รดํ
าเน

ินก
าร

สห
กร
ณอ

อม
ทร

ัพย
จุฬ

าล
งก
รณ

มห
าวิ
ทย

าล
ัย จ

ําก
ัด  

รอ
งป
ระธ

าน
 หม

าย
คว
าม
วา

 รอ
งป
ระ
ธาน

กร
รม
กา
รค
ณะ

กร
รม
กา
ร

ดํา
เนิน

กา
รส
หก

รณ
ออ

มท
รัพ

ยจ
ุฬา

ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 จํา
กัด

 
เลข

าน
ุกา
ร ห

มา
ยค

วาม
วา

 เล
ขา
นุก

ารค
ณะ

กร
รม
กา
รดํ
าเน

ินก
าร

สห
กร
ณอ

อม
ทร

ัพย
จุฬ

าล
งก
รณ

มห
าวิ
ทย

าล
ัย จ

ําก
ัด 

    
    

 เห
รัญ

ญิก
 หม

าย
คว
าม
วา

 เห
รัญ

ญิก
คณ

ะก
รรม

กา
รดํ
าเน

ินก
ารส

หก
รณ


ออ

มท
รัพ

ยจ
ุฬา

ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 จํา
กัด

 

เพ
ื่อค

วา
มส

ะด
วก
แล

ะค
วา
มช

ัดเจ
นใ
น

กา
รป

ฏิบ
ัติง
าน

ขอ
งส
หก

รณ
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ขอ
บัง
คับ

เดิม
 

ขอ
บัง
คับ

ที่ข
อแ

กไข
 

เหตุ
ผล

 

ขอ
 1 

ชื่อ
 สํา

นัก
งา
น 
แล

ะต
รา
เครื่

อง
หม

าย
 สห

กร
ณน

ี้จด
ทะ

เบ
ียน

เมือ่
วัน

ที่ 
13

 มก
รา
คม

  พุ
ทธ

ศัก
รา
ช 2

50
4 
เป
นส

หก
รณ

ปร
ะเภ

ทอ
อม

ทร
ัพย

สํา
หร

ับค
นม

ี
เงิน

เดือ
น 
มีช

ื่อส
ําน

ักง
าน

 แล
ะต

รา
เคร

ื่อง
หม

าย
  ด

ังต
อไป

นี้ 
ชื่อ

 สห
กร
ณอ

อม
ทรั

พย
จุฬ

าล
งก
รณ

มห
าว
ิทย

าล
ัย จ

ําก
ดั 

สํา
นัก

งา
น 
ตั้ง
อย

ู  ณ
  จ

ุฬา
ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 แข
วงวั

งให
ม  

 
เขต

ปท
ุมว

ัน 
กร
ุงเท

พม
หา

นค
ร 

  ตร
าเค

รื่อ
งห
มา
ย เ

ปน
รูป

พร
ะเก

ี้ยว
วา
งบ
นห

มอ
น 
ดา
นล

างม
ีอัก

ษร
วา

 
“ส

หก
รณ

ออ
มท

รัพ
ยจ

ุฬา
ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 จํา
กดั

” อ
ยูภ

าย
ใน
แถ

บแ
พร

 

ขอ
 1 

ชื่อ
 ป
ระ
เภท

แล
ะที่

ตั้ง
สํา
นัก

งาน
 

ชื่อ
  ส

หก
รณ

ออ
มท

รัพ
ยจ

ุฬา
ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 จํา
กดั

 

CH
UL

AL
ON

GK
OR

N  
UN

IV
ER

SIT
Y  

SA
VI

NG
S C

OO
PE

RA
TI

VE
  L

IM
IT

ED
 

ปร
ะเภ

ท 
 สห

กร
ณอ

อม
ทรั

พย
 

ที่ตั้
งส
ําน
ักง
าน

 ตั้ง
อยู

เลข
ที่ 

25
4 อ

าค
าร
จา
มจ

ุรี 9
 จุฬ

าล
งก
รณ


มห

าว
ิทย

าล
ยั ถ

นน
พญ

าไท
 แข

วงว
ังให

ม เ
ขต

ปทุ
มว

ัน 
กร
ุงเท

พม
หา

นค
ร 1

03
30

 

ตร
าเค

รื่อ
งห
มา
ย  

   
 

 

ตร
าเค

รื่อ
งห
มา
ยม

ีรูป
ลัก

ษณ
ะ ด

ังน
ี้  

เป
นร

ูปพ
ระ
เกี้ย

วว
างบ

นห
มอ

น 
ดา
นล

างม
ีอัก

ษร
วา

 

“ส
หก

รณ
ออ

มท
รัพ

ยจ
ุฬา

ลง
กร
ณม

หา
วิท

ยา
ลัย

 จํา
กดั

” 
อย

ูภา
ยใน

แถ
บแ

พร
 

เพ
ื่อค

วา
มชั

ดเจ
นใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงาน

ขอ
งส
หก

รณ
 

          

 

ขอ
 2/

1 อ
ําน
าจ
กร
ะท
ําก
าร 

เพื่
อให

บร
รล
ุวัต
ถุป

ระ
สง
คข

อง
สห

กร
ณ 

ให


สห
กร
ณม

ีอํา
นา
จก
ระ
ทํา
กา
ร ด

ังต
อไป

นี้ 
(1)

 รับ
ฝา
กเงิ

นจ
าก
สม

าชิ
กห

รือ
สม

าชิ
กส

มท
บห

รือ
สห

กร
ณอ

ื่นห
รือ
สม

าค
ม

ฌา
ปน

กิจ
สง
เคร

าะห
ซึ่ง
สม

าช
ิกข

อง
สม

าค
มน

ั้นไ
มน

อย
กว
าก
ึ่งห
นึ่ง
เปน

สม
าช
ิก

ขอ
งส
หก

รณ
หรื
อน

ิติบ
ุคค

ลซึ่
งม
ีบุค

ลา
กร
หรื
อล

ูกจ
างไ

มน
อย
กว
าก
ึ่งห
นึ่ง
ขอ

งน
ิติ

บุค
คล
นั้น

เปน
สม

าช
ิกข

อง
สห

กร
ณ 

ทั้ง
นี้ ต

าม
ระเ

บีย
บข

อง
สห

กร
ณท

ี่ไดรั
บค

วา
ม

เห็น
ชอ

บจ
าก
นา
ยท

ะเบ
ียน

สห
กร
ณ 

(2)
 จัด

หา
ทุน

เพ
ื่อดํ

าเนิ
นก

ิจก
ารข

อง
สห

กร
ณ 

(3)
 ให

เงิน
กูแ

กส
มา
ชิก

 

(4)
 ให

สห
กร
ณอ

ื่นก
ูยืม

เงิน
ได
ตา
มร
ะเบี

ยบ
ขอ

งส
หก

รณ
ทีไ่
ดร
ับค

วา
ม 

เห
็นช

อบ
จา
กน

าย
ทะ

เบยี
นส

หก
รณ

 
(5)

 ซื้อ
หุน

ขอ
งธน

าค
ารซึ่

งม
ีวัต
ถุป

ระ
สง
คเพื่

อให
คว
าม
ชว
ยเห

ลือ
ทา
ง

กา
รเงิ

นแ
กส

หก
รณ

 
(6)

 ซื้อ
หุน

ขอ
งชุ
มนุ

มส
หก

รณ
หร

ือส
หก

รณ
อื่น

 

(7)
 ซื้อ

หุน
ขอ

งส
ถา
บัน

ที่ป
ระ
กอ

บธ
ุรก
ิจอ

ันท
ําให

เกิด
คว
าม
สะ
ดว
กห

รือ
สง
เสร

ิมค
วาม

เจริ
ญแ

กก
ิจก
ารข

อง
สห

กร
ณ 

- ใ
หส

อด
คล

อง
กับ

 พ
รบ

.สห
กร
ณ 

พ.ศ
.25

42
 แล

ะที่
แก

ไขเ
พิ่ม

เตมิ
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ขอ

บัง
คับ

เดิม
 

ขอ
บัง
คับ

ที่ข
อแ

กไข
 

เหตุ
ผล

 

(8)
 ซื้อ

หล
ักท

รัพ
ยร
ัฐบ

าล
หร

ือร
ัฐว
ิสา
หก

ิจ 
(5)

 ออ
กต

ั๋วส
ัญญ

าใช
เงิน

แล
ะต
ราส

ารก
ารเ

งิน
 

(6)
 ฝา

กห
รือ
ลง
ทุน

อย
างอ

ื่นต
าม
กฎ

หม
าย
แล
ะต
าม
ที่ค

ณะ
กร
รม
กา
ร

พัฒ
นา
กา
รส
หก

รณ
แห

งช
าต
ิกํา
หน

ด 
(7)

 ดํา
เนิน

กา
รให

กูย
ืมเพื่

อก
ารเ

คห
ะ 

(8)
 ให

สว
ัสด

ิกา
รแ
ละ
กา
รส
งเค

ราะ
หต

าม
สม

คว
รแ
กส

มา
ชิก

แล
ะค
รอ
บค

รัว
 

(9)
 ให

คว
าม
ชว
ยเห

ลือ
ทา
งวิช

าก
ารแ

กส
มา
ชิก

 

(10
) ข

อร
ับค

วาม
ชว
ยเห

ลือ
ทา
งวิช

าก
ารจ

าก
ทา
งรา

ชก
าร 

หน
วย
งาน

ขอ
ง

ตา
งป
ระ
เทศ

 หร
ือบ

ุคค
ลอื่

นใด
 

(11
) ก

ระท
ําก
ารต

าง 
ๆ ต

าม
ที่อ

นุญ
าต
ไวใ

นก
ฎห

มา
ยว
าด
วย
สห

กร
ณ 

เพื่
อให

เปน
ไป
ตา
มวั

ตถ
ุปร
ะส
งค
ที่ก

ลา
วข

างต
น ร

วม
ถึง

 ซื้อ
 ถือ

กร
รม
สิท

ธิ์ห
รือ

ทรั
พย

สิท
ธิค
รอ
บค

รอ
ง ก

ู ยืม
 เช

าห
รือ
ให
เชา

 เช
าซื้
อห

รือ
ให
เชา

ซื้อ
 โอ

นห
รือ

 
รับ
โอน

 สิท
ธิก
ารเ

ชา
หรื
อส

ิทธ
ิกา
รเช

าซื้
อ ข

าย
หรื
อจ
ําห
นา
ย จ

ําน
อง
หรื
อรั
บ

จํา
นอ

ง จ
ําน
ําห
รือ
รับ
จํา
นํา

 ดว
ยว
ิธีอ
ื่นใ
ด ซึ่

งท
รัพ

ยส
ินแ

กส
มา
ชิก

หรื
อข

อง
สม

าช
ิกห

รือ
สห

กร
ณอ

ื่นห
รือ
ขอ

งส
หก

รณ
อื่น

 
 

(12
) ร

วม
มือ

กับ
ทา

งร
าช

กา
ร ส

ันน
ิบา

ตส
หก

รณ
แห

งป
ระ

เท
ศไ
ทย

 
ชุม

นุม
สห

กร
ณแ

ละ
สห

กร
ณอ

ื่น 
เพ
ื่อส

งเส
ริม
แล

ะป
รับ

ปร
ุงก
ิจก

าร
ขอ

งส
หก

รณ
 

   
  (

13
) ด

ําเน
ินกิ

จก
าร
อย

าง
อื่น

บร
รด

าท
ี่เกี่ย

วก
ับห

รือ
เนื่
อง
ใน
กา
รจั
ดใ
ห

สํา
เร็จ

ตา
มว

ัตถ
ุปร

ะส
งค
ขอ

งส
หก

รณ
 

ขอ
 18

 ที่ม
าข
อง
เงิน

ทุน
 สห

กร
ณอ

าจ
หา
ทุน

เพ
ื่อด

ําเนิ
นง
าน
ตา
มวั
ตถ

ุปร
ะส
งค


ไดด
ังต
อไป

นี้ 
(1

)อ
อก

หุน
 

(2
)ร

ับฝ
าก
เงิน

จา
กส

มา
ชิก

หรื
อส

หก
รณ

อื่น
 

   

(3
)ก

ูยืม
เงิน

 ออ
กตั๋

วส
ัญญ

าใช
เงิน

 แล
ะห

รือ
ตร
าส
าร
กา
รเง

ินอ
ยา
งอื่
น 

ขอ
 18

 ที่ม
าข
อง
เงิน

ทุน
 สห

กร
ณอ

าจ
หา
ทุน

เพื่
อด

ําเน
ินง
าน
ตา
มว
ัตถ

ุปร
ะส
งค
 

ไดด
ังต
อไป

นี้ (1)
 ออ

กหุ
นโ
ดย

กา
รข
าย
ให
สม

าช
ิกห

รือ
สม

าช
ิกส

มท
บ 

(2)
 รับ

ฝา
กเงิ

นจ
าก
สม

าชิ
กห

รือ
สม

าช
ิกส
มท

บห
รือ
สห

กร
ณอ

ื่นห
รือ
นิต

ิ
บุค

คล
ซึ่ง
มีบ

ุคล
าก
รห
รือ
ลูก

จา
งไม

นอ
ยก
วา
กึ่ง
หน

ึ่งข
อง
นิต

ิบุค
คล
นั้น

เปน
สม

าช
ิกข

อง
สห

กร
ณ 

ทั้ง
นี้ ต

าม
ระเ

บีย
บข

อง
สห

กร
ณท

ี่ไดรั
บค

วา
มเห็

นช
อบ

จา
ก

นา
ยท

ะเบี
ยน

สห
กร
ณ 

(3)
 กูย

ืมเงิ
น อ

อก
ตั๋ว
สัญ

ญา
ใชเ

งิน
 แล

ะห
รือ
ตร
าส
ารก

ารเ
งิน
อย

างอ
ื่น  

ให
สอ

ดค
ลอ

งก
ับ 
พร

บ.ส
หก

รณ
 พ

.ศ.
25

42
 แล

ะที่
แก

ไขเ
พิ่ม

เตมิ
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(4
)ส

ะส
มทุ

นส
ําร
อง
แล

ะห
รือ
ทุน

อื่น
 ๆ 

ตา
มข

อ 6
4 
แล

ะข
อ 6

5 

(5)
 รับ

เงิน
อุด

หน
ุนห

รือ
ทรั

พย
สิน

ที่ม
ีผูย

กให
 

(4)
 สะ

สม
ทุน

สาํ
รอ

งแ
ละ

หร
ือท

ุนอ
ื่น 
ๆ 
ตา
มข

อ 6
4 แ

ละ
ขอ

 65
 

(5)
 รับ

เงิน
อุด

หน
ุนห

รือ
ทร

ัพย
สิน

ที่ม
ีผูย

กใ
ห 

 
ขอ

 20
 อั
ตร

าเง
ินค

าห
ุนร

าย
เดื
อน

 ส
มา

ชิก
ทุก

คน
ตอ

งส
งเงิ

นค
าหุ

นร
าย

เด
ือน

ตอ
สห

กร
ณ 

อย
าง
นอ
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